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Haki zote zimehifadhiwa.

Jindřich Bayer amesisitiza haki yake ya kutambuliwa kama mwandishi kulingana na
Sheria  ya  Hakimiliki,  Ubunifu  na  Hati  miliki  ya  1988.  Haki  zote  zimehifadhiwa.
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maandishi ya mwandishi Jindřich Bayer.

Ningependa  kujitolea  kile  ambacho  nimechangia  kitabu  hiki  kwa  kumbukumbu  ya
mama yangu na baba yangu, ambao bado wangekuwa nasi leo ikiwa ningejua basi kile
ninachojua sasa. Natumahi tu kuwa habari hii itazuia familia zingine kutoka kwa yale
ambayo tulipaswa kuvumilia.

Asante kwa watu wafuatao kwa kunisaidia kuandaa kitabu hiki kwa uchapishaji: Jana
Koplíková, Leah Killen, Janet Sweeney, Jenn Jackson, Rick Simpson na familia yake,
Christianne Laurette, Chris Harrigan, Marek Piňos, Martin Zeiner, na wengine wengi.
Ningependa kuwashukuru sana Lumír Hanuš na Raphael Mechoulam kwa msaada wao
na idadi  kubwa ya  kazi  ambayo wamefanya  katika  uwanja  wa bangi  na  utafiti  wa
anandamide.

Asante sana kwa dada yangu Dita Podhajská, mumewe Miroslav Podhajský, na familia
yote ya Podhajský na Bayer.

Jindřich Bayer, Juni 8, 2015

Madhumuni ya mkusanyiko huu wa maandishi, maoni na maoni kutoka kwa barua pepe
na mazungumzo ya Facebook ni kuwasilisha hali ya sasa ya maarifa juu ya utumiaji wa
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yake. Hatuna jukumu la matumizi mabaya ya habari iliyojumuishwa katika kitabu hiki.
Hatuna  jukumu la  chochote  ambacho  kitatokea  au  kinaweza  kutokea  kuhusiana  na
matumizi ya mafuta au habari inayopatikana katika kitabu hiki. Matokeo ya matibabu
yanaweza kutofautiana.
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TIBA YA Saratani: Mfumo wa Rick SIMPSON

Itifaki ya Rick Simpson

“Anzisha watu na kipimo cha minuscule, saizi ya nusu ya punje ya mchele kavu wenye punje fupi. Ingawa
mafuta hayana madhara, chini ni bora kuliko zaidi kwa wale wanaoanza matibabu. Mwanzoni chukua chembe
ndogo tu ya dutu hii ya kushangaza kila masaa manane, kisha ongeza kipimo chako kila siku nne mara kwa
mara na hivi karibuni uvumilivu wako utaongezeka. Ikiwa mtu huyo anasema hakuhisi athari zake au kwamba
walihisi kidogo tu, ningezingatia kipimo kizuri kwa mwanzoni. Unataka tu kupata dawa kidogo katika mfumo
wao ili waweze kuanza kuizoea.

Huwezi kujua kabisa jinsi mtu huyo atakavyojibu, kwa hivyo endelea polepole, na uongeze kipimo chake kila
siku nne, hadi mgonjwa atakapoweza kuingiza jumla ya gramu moja kila masaa 24. Njia bora ya kukamilisha
hii ni kuwafanya wachukue kipimo sawa na theluthi moja ya gramu kila masaa manane, mara tu wanapozoea
matumizi  yake.  Bado,  ningependa  kuwakumbusha  wale  wanaopata  shida  kwamba  kipimo  chao  kinaweza
kukuzwa polepole zaidi, lakini kwa matokeo bora, inapaswa kumezwa haraka iwezekanavyo.

Haya ni maagizo ya kipimo ambayo Rick anapendekeza,  ikiwa mgonjwa anaweza kujenga uvumilivu wao
haraka vya kutosha. Ikiwa itifaki hii inafuatwa, wagonjwa wengi wanaweza kufanya kazi hadi kufikia hatua
katika wiki tatu ambazo wanaweza kumeza theluthi moja ya gramu kila masaa 8. Lakini kwa wastani kawaida
huchukua  wagonjwa  wengi  wiki  nne  hadi  tano  kabla  ya  kumeza  kiasi  hiki  kwa  kipimo,  baada  ya  hapo
wanaweza kuendelea kuchukua gramu moja kwa siku hadi watakapopona au hali yao ikidhibitiwa.

Rick anapenda kusambaza dawa hii  kwenye sindano za plastiki,  ambazo hazina sindano, badala yake kuna
ufunguzi mdogo tu ambao mafuta yanaweza kubanwa. Anasema kuwa kutoa mafuta kwa njia hii hufanya iwe
rahisi kwa mgonjwa kupima kipimo chake na inazuia vitu vya kigeni kuchafua dawa.

Njia rahisi zaidi kwa wengi kuelewa kiwango wanachopaswa kuingiza ni kulinganisha na kitu kama mchele
kavu wenye nafaka fupi. Kiwango cha mwanzoni kinapaswa kuwa karibu nusu ya ukubwa wa moja ya nafaka
hizi za mchele au karibu moja ya nane ya inchi, kiasi hiki kitakuwa sawa na robo moja ya tone. Katika visa
vingine,  wale walio na uvumilivu wa hali  ya chini sana wanaweza hata kugundua kuwa hii inaweza kuwa
ngumu sana kwao kushughulikia  vizuri  mwanzoni,  kwa hivyo, ikiwa ni lazima,  wanaweza kuanza na hata
kidogo.

Vipimo vya saizi hii vinapaswa kumezwa mara tatu kwa siku, mapema asubuhi, katikati ya mchana, na karibu
saa moja kabla ya mgonjwa kulala. Kile anachoanza kufanya ni kubana sawa na nusu ya punje ya mchele kavu
kutoka kwenye sindano ya plastiki na hiyo ndio kipimo chao. Ingawa tunazungumza juu ya kiwango kidogo
sana na haitamdhuru mgonjwa, kwa sababu ya nguvu zake, dutu hii lazima itumike kwa heshima.

Baada ya siku nne katika kipimo hiki, huongezwa mara mbili kwa kipimo ambacho ni sawa na saizi ya mchele
wa mchele, au kipimo ambacho ni karibu robo moja ya inchi wakati umebanwa kutoka kwenye sindano. Halafu,
siku  nne  baadaye,  kipimo  kimeongezwa  mara  mbili  tena  na  hii  inaendelea  kila  siku  nne  hadi  mgonjwa
atakapoweza kumeza sawa na nafaka kumi na sita za mchele kwa kipimo. Kiasi hiki ni sawa na matone nane
hadi tisa ya mafuta kwa kipimo, ambayo ni karibu theluthi moja ya gramu.

Mililita moja ni zaidi ya gramu moja kwa uzani, kwa hivyo ikiwa wagonjwa wanataka, wanaweza kutumia
kipimo  hiki  kuamua  kipimo  chao.  Wakati  huo,  wagonjwa  kawaida  huendelea  kwa  kipimo  hiki  hadi
watakapopata athari inayotarajiwa na hali yao ya kiafya. Kutakuwa na wagonjwa ambao hawataweza kuongeza
kipimo  chao  haraka  sana  lakini  Rick  anawahimiza  kuichukua  haraka  iwezekanavyo,  ili  mafuta  yaweze
kupunguza mateso yao. Kwa kuongezea, kutakuwa na wale ambao wanaweza kuchukua dawa hii haraka zaidi
na Rick hana shida na hiyo, maadamu mgonjwa yuko sawa katika kuitumia kwa haraka zaidi, inamaanisha
watapona haraka.

Kwa kweli,  Rick  anahisi  kuwa wagonjwa wanapaswa kubaki  katika  eneo lao  la  faraja  linapokuja  suala  la
utumiaji wa dawa hii. Lakini bado anafikiria kuwa mtu yeyote aliye na hali mbaya haipaswi kucheza michezo
na dutu hii, kwani ikiwa haitachukuliwa vizuri, inaweza isishinde hali ambayo ilikusudiwa kutibu.
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TIBA YA Saratani: Mfumo wa Rick SIMPSON

Kwa sababu dawa hii ni salama kutumia, hatuwezi kupima kipimo haswa, lakini kwa wale ambao wanapenda
vipimo sahihi na mizani ya usahihi wa kutosha, anza na karibu 0.01 g (10 mg) au chini ya mara tatu kwa siku
kwa wa kwanza siku nne. Kisha, ikiwa unaweza, maradufu hadi 0.02 g (20 mg) kwa siku nne, kisha hadi 0.04 g
(40 mg) kwa siku nne, 0.08 g (80 mg) kwa siku nne, 0.16 g (160 mg) kwa siku nne , na kisha 0.32 ya gramu
(320 mg). Hii itakuwa ratiba bora ya upimaji kwa wale ambao wanaweza kumeza dutu hii haraka. Pia ni vizuri
kujua kwamba kipimo cha 1-5 mg kawaida huvumiliwa bila dalili.

Wakati  unaweza kupata  shida  za  kiwango cha  juu  cha  bud ya  Indica  kufanya kazi  nayo,  mafuta  ambayo
yanazalishwa yatatuliza sana. Hii ndio athari ambayo mafuta yatakuwa nayo ikiwa umetengeneza Mafuta halisi
ya  "Rick  Simpson"  na  hakuna  wasiwasi  wowote.  Wagonjwa  hulala  tu  na  mwishowe wataamka.  Wengine
wanaweza kuhisi wamepigwa mawe kidogo mwanzoni lakini hawataumia, na kawaida ndani ya saa moja baada
ya kuamka, hisia hiyo ya usingizi inaondoka. Ikiwa mafuta yanazalishwa kutoka kwa aina ya sativa ya katani,
tarajia shida na sativa yenye nguvu ya kudumu. Hutaki watu walio na hali mbaya kama saratani wanajaribu
kuchukua mafuta na athari hizi na mgonjwa hatapokea faida za matibabu dalili nzuri inaweza kutoa. Sio kila
mtu anapenda kuwa juu na sio jambo la kimatibabu kuzidisha mawe juu ya dutu hii.

Jambo ni kupata dawa ndani ya mgonjwa mara tatu kwa siku. Mgonjwa anaweza kuiweka tu kwenye kidole
chake na kisha kuifuta kwenye meno yao. Kisha, chukua maji ya kunywa au chai na wanapaswa kupata rahisi
kumeza. Aina zingine hutoa dondoo ambayo haina ladha ya kupendeza lakini hii ni rahisi kushughulika nayo.
Weka tu dozi ya wagonjwa kwenye kipande kidogo cha mkate na uikunje, kisha ingiza mdomoni mwao na
uwape maji ya kunywa. Vile vile vinaweza pia kufanywa na utumiaji wa ndizi au aina zingine za matunda.
Wazo ni kuingiza mafuta kwa mgonjwa haraka iwezekanavyo lakini Rick bado anapenda kuona kuwa wanabaki
katika eneo lao la raha.

Kila  mtu  ni  tofauti  na  uvumilivu  wetu kwa dawa hii  utatofautiana  kutoka  kwa mtu hadi  mtu,  kwa hivyo
hakikisha  mgonjwa  yuko  sawa  na  kiwango  anachoingiza.  Pamoja  na  hali  nyingi  mbaya,  ni  muhimu  kwa
wagonjwa kumeza dawa hii  haraka,  ili  waweze kuwa na nafasi  nzuri  ya kuishi.  Kama nilivyosema tayari,
ingawa mafuta hayana madhara, ikiwa mengi yanachukuliwa, mara nyingi wagonjwa hawapendi uzoefu huo.
Kwa hivyo fanya kipimo chao polepole; kwa njia hiyo watakuwa raha na matumizi yake.

Bado,  kama  tunavyopenda  kusema,  magonjwa  ya  fujo  yanapaswa  kutibiwa  kwa  ukali,  kwa  hivyo  ikiwa
ningekuwa na kitu ambacho kinahatarisha maisha, ningemeza dondoo nyingi kama vile ningeweza kuchukua
katika  kipindi  kifupi  zaidi  iwezekanavyo.  Nadhani  inalipa  kuwa tayari,  kwa hivyo wale  ambao  wanaweza
kuanza kuanza kuzoea athari za mafuta haraka iwezekanavyo, kwa sababu basi watajua nini cha kutarajia, ikiwa
watahitaji kuchukua dozi kubwa.

Tiba ya kawaida ya kuweka upya mwili wako katika hali nzuri ya kiafya ni gramu 60 za mafuta yenye ubora wa
juu yaliyomwa ndani ya kipindi cha miezi mitatu. Kwa wale ambao wamechukua chemo na mionzi, ni wazo
nzuri kumeza gramu 120 hadi 180 za mafuta haraka iwezekanavyo. Kawaida, 60 g inaweza kuponya saratani
mbaya, lakini kwa wale ambao wameharibiwa na mfumo wa matibabu, mara nyingi inahitajika kuzuia saratani
kurudi na kuondoa uharibifu ambao matibabu haya yameacha.

Mara tu mgonjwa anapokuwa mzima tena, unaweza kuacha kipimo tena kwa gramu moja au mbili kwa mwezi
au  kadri  mgonjwa  anapenda  kumeza;  kwa  mtazamo  wetu,  ndivyo  ilivyo  bora  zaidi.  Usiruke  kipimo  cha
matengenezo, kwani ni muhimu kudumisha afya njema. Gramu kwa mwezi au tone kwa siku baada ya kazi
jioni haisikiki kama nyingi lakini, kulingana na Rick, inapaswa kuwa ya kutosha kuweka mwili wako afya.

Kwa kuongezea, anapenda wagonjwa kutumia vitu vingine vya asili kama mbegu za tufaha na nyasi za ngano
kwa kushirikiana na matibabu ya mafuta. Kutokana na uzoefu wangu, ningependa pia wagonjwa kula mbegu za
katani, kwani mafuta yaliyomo yana lishe bora na yanafaa mwili.

Rick pia anaamini wagonjwa wanapaswa kujaribu kupata pH ya miili yao haraka iwezekanavyo kwa kumeza
vitu kama tikiti maji au maji ya limao nk. Anasema hii ni ya umuhimu mkubwa na kufanya hivyo kunaweza
kumpa mgonjwa nafasi nzuri zaidi ya kuishi.
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TIBA YA Saratani: Mfumo wa Rick SIMPSON

Wagonjwa wanapaswa pia kuanza kula matunda na mboga mbichi zaidi na kula nyama kidogo, haswa aina
zilizosindikwa, ambazo zina sumu nyingi. Rick ni mwamini mwenye nguvu katika utumiaji wa mashine za juisi
na anahisi kuwa kipimo kikubwa cha vitamini C pia kinaweza kuwa na faida kubwa.

Hii ndio itifaki ya Rick Simpson na ndio sababu jina lake litajulikana kwa umilele. Labda ni ugunduzi muhimu
zaidi wa nyakati zote na athari ya faida ya kile mtu huyu ametupa haiwezi kuzidiwa. Je! Dawa na teknolojia ya
kisasa ina faida gani wakati haifanyi kazi? Ikiwa unataka kuona matokeo, jaribu njia ya Rick ya uponyaji.

Tumekosolewa kwa kuiita mafuta haya tiba-yote lakini ni nini kingine unaweza kuita dutu inayoweza kutumiwa
kufaulu kutibu shida nyingi za kiafya? Wengine wanaonekana kufikiria maneno kuponya-yote yanamaanisha
kwamba mafuta haya yatatoa uzima wa milele lakini hiyo haikuwa dhamira ya Rick. Hakika, dawa hii inaweza
kupanua maisha yako na unaweza kuishi kwa muda mrefu zaidi na matumizi yake, ya kwamba kuna shaka
kidogo. Bado, hii haimaanishi kwamba itatoa uzima wa milele.

Mafuta haya bado hayapatikani kisheria kwa wengi na kwa hivyo itachukua muda mrefu sana kuamua ni miaka
ngapi iliyoongezwa inaweza kutoa. Bado, hatuangalii dawa hii kama dawa ya kutokufa na tunaamini kabisa
haikufanyi uwe na uthibitisho wa risasi. Bado, kama Rick anasema, ikiwa tutapata ufunguo wa kutokufa, ana
hakika kwamba katani itakuwa kiungo kikuu.

Tafadhali usifikirie kuwa wakati unatumia, huwezi kupata virusi. Bado unaweza kupata vitu kama homa lakini
athari  zake zinaweza kupunguzwa sana na utapona haraka  sana.  Ikitokea  janga au kitu  kama hicho,  ikiwa
unameza au tayari unakula mafuta mazuri ambayo mmea huu unaweza kutoa, nafasi yako ya kuishi hakika
itaongezeka sana. " Jindrich Bayer, Machozi ya Phoenix: Hadithi ya Rick Simpson

Habari ya kipimo

Je! Kuna itifaki ya matibabu?

“Kuna itifaki na inapaswa kufuatwa ili kuhakikisha kuwa matibabu ni bora. Kiasi kidogo cha mafuta kinaweza
kutumiwa kutibu saratani  ya ngozi  na hali  zingine  kimsingi  au inaweza kuwa na mvuke na kuvuta pumzi
kusaidia kutibu hali ya mapafu. Mafuta yanaweza pia kuingizwa ndani ya mwili ikiwa yanatumiwa kwa njia ya
nyongeza au, kwa kweli, inaweza kumeza moja kwa moja kwa kinywa. Ili kutibu saratani za ndani, mgonjwa
anapaswa kumeza mafuta haraka iwezekanavyo. Kwa ujumla, kila wakati unataka kupata dawa hii kwa eneo
ambalo linasababisha shida kwa njia ya busara zaidi. Kwa mfano, ikiwa unatibu saratani ya utumbo, njia bora
zaidi ya matibabu ingeweza kuchukua mafuta katika fomu ya nyongeza.

Mgonjwa wastani anaweza kumeza matibabu kamili ya saratani ya gramu 60 kwa takriban siku 90. Watu ambao
wamevumilia uharibifu wa mionzi na chemotherapy, au wagonjwa ambao wameteseka kwa miaka na MS na
hali zingine mbaya watapata katika hali zingine kuwa shida zao za matibabu zinaweza kuchukua muda kupona.

Wale ambao wamepata  uharibifu mkubwa kutoka kwa mfumo wa matibabu na wanaanza matibabu lazima
watambue  kwamba  mafuta  haya  asili  hayazalishi  tiba  ya  papo  hapo.  Mara  nyingi,  wagonjwa  kama  hao
wanahitaji  mafuta mengi zaidi na itahitaji  kuchukuliwa kwa muda mrefu. Wagonjwa kama hao wanapaswa
kujaribu kuingiza gramu 120 hadi 180 kwa miezi sita ili kuondoa madhara ambayo chemo na mionzi imeacha
na kurekebisha uharibifu unaosababishwa na magonjwa mengine ya muda mrefu na kile kilichotumiwa kutibu.
Mara  tu  mgonjwa anaponywa na  uharibifu  wote  umefutwa  au  hali  hiyo  imedhibitiwa,  ninapendekeza  basi
waendelee kuchukua kipimo cha matengenezo ya gramu 1 hadi 2 ya mafuta kwa mwezi ili kudumisha afya
njema. Kwa mtu mzima, hii itakuwa sawa na tone moja kwa siku, na mara tu wanapozoea matumizi yake,
hawahisi hata athari zake, kwa hivyo siwezi kufikiria kuwa hii ni bei kubwa sana kulipia afya njema. ” Rick
Simpson, Katani: Mmea wa Dawa Zaidi

Kwa nini Vipimo vya Matengenezo ni muhimu sana?
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TIBA YA Saratani: Mfumo wa Rick SIMPSON

"Kila mtu anapaswa kuchukua kipimo cha matengenezo ili kuweka miili yake ikiwa na sumu na katika hali ya
afya. Inayohitajika ni gramu 1 hadi 2 ya mafuta kwa mwezi, ingiza tone usiku wakati wa saa moja kabla ya
kwenda kulala. Hii itakupa usingizi mzuri wa usiku na hata itakupa kinga dhidi ya mnururisho unaotokana na
Japani na kwingineko.

Mafuta hufanya kazi na mwili wako kukuweka sawa na kutoa kinga kutoka kwa anuwai ya maswala ya kiafya.
Singeruhusu hata mtoto wangu kuchukua chanjo hizi mbaya na risasi ambazo watu kama Bill Gates wanajaribu
kutuliza koo zetu.  Ikiwa ninataka kuwalinda watoto wangu kutoka kwa vitu kama homa, nitaweka tumaini
langu katika mafuta yaliyotengenezwa vizuri ya katani, kwani najua ni bora na haitasababisha madhara yoyote.

Ninashauri wagonjwa waanze na dozi tatu kwa siku karibu saizi ya nusu ya mchele wa mchele mwembamba.
Dozi kama hii inaweza kuwa sawa na ¼ ya tone, kwa hivyo unaweza kuona, katika hali nyingi Kompyuta
inapaswa kuanza na dozi ndogo sana.

Wakati pekee ambao ningependekeza wagonjwa waanze na dozi kubwa itakuwa kuwaondoa dawa za maumivu
na za hatari haraka au ikiwa walikuwa karibu na mlango wa kifo. Wakati watu wanaotumia dawa kama hizi
huanza  matibabu  ya mafuta,  kawaida  hukata  dawa zao za  maumivu katikati.  Lengo ni  kumeza mafuta  ya
kutosha  kutunza  maumivu  na  kumsaidia  mgonjwa kujikomboa  na  matumizi  ya  dawa  hizi  hatari  za  dawa.
Kuchukua mafuta hufanya iwe rahisi kwa mgonjwa kukamilisha kazi hii na watapata shida kidogo za kujiondoa
kwa sababu mafuta hufanya kazi vizuri kusaidia kuvunja ulevi.

Kwa wale ambao wako katika hali hii, nadhani kipimo chao cha kwanza kinapaswa kuwa karibu maradufu kile
mwanzoni wa wastani angeingiza. Halafu wanapaswa kuongeza kipimo chao haraka iwezekanavyo hadi wafikie
mahali ambapo hawahitaji dawa zingine kudhibiti maumivu. Wakati wa kuchukua watu mbali na vitu kama
morphine,  unaweza  kukutana  na  shida  kadhaa.  Wakati  mwingine  unapochanganya  mafuta  na  morphine,
inaweza kufanya athari za morphine kutamkwa zaidi na mgonjwa anaweza kuanza kuona ndoto.

Hii ni shida ya muda mfupi tu, kwani ulaji wa mgonjwa wa morphine unapunguzwa, maono yatapungua hadi
yasifanyike tena. Katika hali nyingi, kupata wagonjwa kutoka kwa vitu hivi huleta shida chache, kwa hivyo
usitarajie kuwa na shida nyingi. Wanapoendelea kuongeza kipimo chao, mgonjwa atakua na uvumilivu wa hali
ya juu na hivi karibuni hawatahisi hata athari za mafuta. Mara tu hii itatokea, wanaweza kumeza kiasi chochote
cha mafuta ambacho kinahitajika haraka sana hadi watakapopona.

Baada ya siku nne za kuchukua kipimo cha Kompyuta, watu wengi wanaweza kuongeza kiwango wanachokula.
Ninashauri kwamba hii inapaswa kufanyika karibu kila siku nne, kwa sababu hii inamruhusu mgonjwa wakati
wa kujenga uvumilivu wao kwa dutu hii. Inachukua mtu wa kawaida wiki nne hadi tano kufika mahali ambapo
anaweza kumeza gramu kwa siku. Hii inamaanisha mgonjwa atakuwa akimeza matone 8 hadi 9 ya mafuta ya
hali ya juu kila masaa manane. Mara tu wanapofikia kipimo hiki, mgonjwa anaweza kuendelea kwa kiwango
hiki hadi hali hiyo inapotea au iko chini ya udhibiti.

Wagonjwa wengi hupata uvumilivu wa dawa hii haraka sana na wanaweza kuchukua mafuta kwa kasi zaidi.
Ikiwa unatokea kuwa mmoja wa watu hawa, tafadhali jisikie huru kumeza dutu hii haraka upendavyo, kwani
matokeo ya mwisho yatakuwa wewe utapona haraka sana. Daima huwaonya wagonjwa kukaa katika eneo lao la
faraja na matumizi ya dawa hii,  lakini ikiwa mafuta yanaweza kuchukuliwa haraka zaidi,  inampa mgonjwa
nafasi nzuri ya kuishi.

Njia hii inaruhusu mwili kujenga uvumilivu wake polepole na baada ya wiki nne hadi tano, watu wengi hawana
shida kuingiza gramu kwa siku au hata  zaidi  katika  hali  zingine.  Kwa mtu wa kawaida ambaye huongeza
kipimo chake kila siku nne, kawaida shida chache hupatikana. Kwa kweli, nina ripoti kutoka kwa watu ambao
walichukua mafuta, ambayo yalisema hawajawahi kupata kiwango cha juu wakati wa matibabu. Sisi sote tuna
uvumilivu tofauti kwa dawa yoyote, kwa hivyo nahisi ni bora kumruhusu mgonjwa kuamua ni kiasi gani cha
dutu hii wanachostahili kuchukua.

Ukubwa wako na uzito wa mwili hauna uhusiano wowote na uvumilivu wako wa mafuta ya katani. Nimeona
waanziaji ambao walikuwa wanaume wakubwa sana wakichukua tone moja la mafuta haya na ndani ya saa
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moja,  hawakuweza  hata  kutoka  kwenye  chesterfield.  Wakati  wake  zao  ambao  walikuwa  wadogo  sana
wangeweza  kuchukua  kipimo  sawa  na  wasisikie  chochote.  Kwa hivyo,  kama  unavyoona,  saizi  sio  jambo
muhimu wakati wa kuamua ni kiasi gani mgonjwa anaweza kuchukua, ni zaidi juu ya mgonjwa mwenyewe.

Jihadharini unapoanza matibabu na dawa hii kwamba itapunguza shinikizo lako. Ikiwa kwa sasa unachukua
dawa ya shinikizo  la  damu,  angalia  shinikizo  lako mara nyingi,  kwani  kuna uwezekano mkubwa kwamba
hutahitaji kitu kingine chochote isipokuwa mafuta kudhibiti shinikizo la damu yako kwa muda mfupi sana. Kwa
kuongezea,  ikiwa mgonjwa ana ugonjwa wa kisukari,  anapaswa kufuatilia  sukari yao ya damu. Katika hali
nyingi, hitaji lao la insulini litapungua na zingine hazihitaji tena dutu hii.

Wakati watu wanachukua mafuta, napenda kuwaona wanakaa ndani ya eneo lao la raha, lakini ukweli ni kwa
kasi wanayoweza kuchukua, nafasi nzuri zaidi ya kuishi.

Nilikuwa na mtu mmoja aliye na uvumilivu mdogo kuchukua miezi saba kumeza matibabu ya 60g. Iliponya
lymphoma yake ya mwisho, lakini ningeipendelea ikiwa angeweza kuchukua matibabu yote haraka zaidi.

Kwa bahati nzuri, mimi mara chache hukimbia kwa wagonjwa ambao huchukua muda mrefu kumeza matibabu
lakini hutokea. Nimeona hata wagonjwa ambao wamechukua matibabu yote kwa mwezi na waliweza kuponya
saratani zao za mwisho. Kwa hivyo, kiwango cha mafuta kinaweza kumezwa kwa sehemu kubwa inategemea
wagonjwa wenyewe na jinsi wanaweza kujenga uvumilivu wao haraka.

Mwisho wa matibabu yao, watu wengi wanaendelea kuchukua mafuta, lakini kwa kiwango kilichopunguzwa
sana. Kama nilivyosema hapo awali, gramu moja hadi mbili kwa mwezi, ambayo ni sawa na tone la mafuta
kabla ya kwenda kulala kila usiku, itakuwa kipimo kizuri cha matengenezo.

Sipendi kuona watu wakipindukia mafuta, lakini kupita kiasi hakina madhara, kwa hivyo usiogope ikiwa hii
inapaswa  kutokea.  Athari  kuu  ya  dawa  hii  ni  kulala  na  kupumzika,  ambayo  ina  jukumu  muhimu  katika
mchakato wa uponyaji. Kawaida, ndani ya saa moja baada ya kuchukua kipimo, mafuta yanakuambia uweke
chini na kupumzika. Usipigane na usingizi, jifanye vizuri tu na uruhusu mafuta kukupa mapumziko unayohitaji.
Katika  hali  nyingi,  ndani  ya  mwezi,  uchovu  wa  mchana  unaohusishwa  na  matibabu  haya  hupotea  lakini
mgonjwa anaendelea kulala vizuri sana usiku.

Ninawaambia wagonjwa ambao wanakufa kutokana na saratani kwamba mafuta yatafanya moja ya mambo
mawili:  yataponya  saratani  yao  na  wataendelea  kuishi,  au,  ikiwa  kesi  imechelewa  kuathiri  tiba,  mafuta
yatapungua njia yao ya kutoka na wanaweza kufa bila mateso mengi na kudumisha utu wao.

Katani mafuta ina kiwango cha juu sana cha mafanikio katika matibabu ya saratani na wengi huwa wanaishi.
Kwa bahati mbaya, watu wengi wanaokuja kwangu wameharibiwa vibaya na mfumo wa matibabu na chemo na
mnururisho wao, n.k. Uharibifu wa tiba hizo husababisha kuwa na athari ya kudumu na watu ambao wamepata
tiba hizi zinazoitwa ndio ngumu kutibu. Lakini usikate tamaa, kwani hata ikiwa umeharibiwa vibaya, mafuta
haya bado yana kiwango cha mafanikio cha 70 hadi 80%.

Ikiwa imetengenezwa na kutumiwa vizuri, dawa ya katani ni mponyaji mkuu wa asili kwenye hii sayari hakuna.
Haijalishi mtu anaugua nini, wanapaswa kujaribu mafuta na kuona ni nini inaweza kufanya kumsaidia. Ikiwa
umechoka sana na mateso, jipe kupumzika na ujaribu kitu ambacho kweli hufanya kazi. Mara tu utakapopata
kile dawa hii inaweza kufanya, utaelewa ni kwa nini historia na mimi wote tunaita dawa ya katani kama tiba-
yote. ” Rick Simpson, Katani: Mmea wa Dawa Zaidi

Vitu Vingine vya Asili Unavyoweza kufanya ambavyo vinaweza 
kusaidia

"Wagonjwa wanapokuja kwangu kupata mafuta kutibu saratani yao, jambo la kwanza kuwaambia wafanye ni
kubadilisha  mlo  wao.  Jaribu kukaa mbali  na protini  ya wanyama iwezekanavyo,  kwani  aina hii  ya protini
inakuza  ukuaji  wa  saratani.  Pata  mashine  ya  kukamua  juisi  na  anza  kula  matunda  na  mboga  mbichi
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iwezekanavyo,  kwa  sababu  protini  ya  mimea  hupambana  na  ukuaji  wa  saratani.  Acha  kutumia  sukari  na
ubadilishe matumizi yake na vitamu asili kama asali mbichi.

Pata pH ya mgonjwa haraka iwezekanavyo kwa kumeza vitu kama tikiti maji na maji ya limao nk Saratani
hupenda mazingira tindikali na unapoinua pH ya mwili, inafanya kuwa ngumu kwa seli za saratani kuishi.

Miongo kadhaa iliyopita, watafiti walikuwa na matokeo mazuri ya kutibu saratani na kipimo cha mega cha
vitamini C, ambacho kiliingizwa ndani ya mtiririko wa damu ya mgonjwa kwa njia ile ile ambayo madaktari
huingiza chemo, lakini bila athari mbaya ambayo inaweza kusababisha kifo cha mgonjwa. Kwa hivyo, nadhani
kipimo kikubwa cha vitamini kinaweza kuwa na faida kubwa kwa wagonjwa wanaougua hali  mbaya kama
saratani.

Pia mgonjwa aanze kula mbegu kutoka kwa tofaa mbili kila siku, hii itampa kipimo kizuri cha kila siku cha
B17, ambayo pia inajulikana kama laetrile. Miaka iliyopita, kulikuwa na propaganda nyingi juu ya matibabu
haya kutokuwa salama, lakini madai haya yalithibitika kuwa ya uwongo. Kwa kweli, B17 yenyewe ina rekodi
nzuri katika matibabu ya saratani. Kuna pia vitu vingine vya asili kama nyasi za ngano na mwani kijani kibichi
ambao unaweza kupata faida pia.  Miaka michache iliyopita,  daktari  huko Italia alikuwa akiponya hata aina
kadhaa za saratani kwa kutumia soda ya kuoka, kwa hivyo lazima tuweke akili zetu wazi kwa uwezekano wote.

Watu wengi ambao wametumia mafuta kutibu saratani zao hawakubadilisha kitu lakini mafuta bado yalifanya
uchawi wake na walipona. Bado, ikiwa una hali mbaya kama saratani, nadhani ni wazo nzuri kuchukua vitu
vingine vya asili ambavyo vinaweza kusaidia mafuta kumaliza saratani na kukupa nafasi nzuri ya kuishi.

Jambo muhimu zaidi kuliko yote ni kwamba watu wanapaswa kutambua kwamba kwa sehemu kubwa kile
mfumo  wa  matibabu  unatoa  hufanya  madhara  zaidi  kuliko  mema.  Ndio  sababu  ninawaambia  watu
wanaowasiliana  nami kwamba ikiwa wanataka  kuishi,  ni  bora kukaa  mbali  mbali  na  mfumo wa matibabu
iwezekanavyo.

Hiyo ni hali ya kusikitisha ambayo mfumo wa matibabu tunao leo na hautabadilika hadi hapo watu wanaofanya
kazi  ndani  ya  mfumo  huu  mwishowe  watambue  kuwa  kemikali  na  sumu  haziponyi.  Kwa  kadiri  mimi
ninavyojali, kile madaktari wengi hufanya leo hauwezi kuzingatiwa kama dawa. Ingekuwa sahihi zaidi kuiita
kwa jina lake halisi, wazimu.

Kwa maoni yangu, mtu yeyote aliye na saratani anapaswa kufanya kila kitu awezacho kuboresha nafasi yao ya
kuishi. Kwa hivyo, kwa njia zote, chukua mafuta ya katani kutibu saratani yako lakini nadhani itakuwa bora
kujumuisha matibabu mengine ya asili pia. " Rick Simpson, Katani: Mmea wa Dawa Zaidi

Vidokezo vya ziada kwa Wagonjwa wa Saratani ya Mapafu

Swali.Hili lilikuwa kwenye mafuta kwa muda na bado ilibidi kutumia dawa za kupunguza maumivu, kwa hivyo
tulitafuta njia zaidi za kumsaidia mgonjwa. 

A.1) Tengeneza kundi lingine la mafuta na ujaribu kuchanganya na ile uliyonayo, tafuta mafuta ya kutuliza
zaidi iwezekanavyo, hautaki kumpa mgonjwa nguvu.

2) Jaribu kutoa mafuta kutoka kwa aina zaidi ya moja kwa wakati, ikiwezekana, kawaida huwa na athari nzuri
ya zulia kwa njia hiyo. Tena, tafuta nguvu ya kikatili na ya kutuliza ya nyenzo ya kuanza na mafuta.

3) Ingekuwa bora ikiwa angeacha kutumia mafuta kwenye vidonge. Unataka baadhi yake kinywani mwake kwa
nyongeza ya lugha ndogo (ina athari nzuri ya kupunguza maumivu kwa njia hiyo)

4)  Tengeneza  mishumaa  0.3-0.5g  na  siagi  ya  kakao  na  umtumie  angalau  mara  mbili  kwa  siku,  anaweza
kuitumia kwa njia sawa na njia nyingine. 
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5) Mwache apewe mafuta mara kadhaa kwa siku - kukohoa kunahitajika, anahitaji kukohoa chochote kisicho
katika mapafu yake, pamoja na uvimbe huo (zitapungua tu na kisha zitaanguka na atazikohoa).

6) Tengeneza tincture ya mafuta na pombe (20-30-50%, kulingana na mafuta unayo; 1-2ml ya mafuta katika
4ml ya pombe 96-99%) na uitumie mahali alipofanyiwa upasuaji na eyedropper au dropper - matone moja au
mawili  kawaida atafanya,  na unaweza kuokoa mafuta mengi kwa njia hii.  Kwa kweli,  unaweza pia kupaka
mafuta moja kwa moja mahali hapo na kuifunika kwa bandeji na kuirudia kila baada ya siku tatu au wakati
bandeji inaanguka.

7) Tengeneza dawa na siagi ya shea au suuza mafuta kwenye mafuta ya joto ya mbegu ya katani au mafuta ya
mzeituni yenye ubora wa hali ya juu na uipake kwenye eneo hilo mara kadhaa kwa siku. Hii inapaswa kusaidia
kuondoa maumivu kwenye mbavu zake na pia unaweza kuitumia kwa vidonda vya kitanda na chochote kwenye
ngozi yake.

8) Jumuisha mbegu za katani, mioyo ya katani na mafuta ya mbegu kwenye lishe yake - angalau mbegu /
mioyo, au vijiko 1-3 vya mafuta ya mbegu. 

9) Ongeza pH ya mwili wake na tikiti maji na maji ya limao n.k., mwache ale mbegu kutoka kwa tofaa mbili
kila siku (B17). 

10) Jaribu kuchukua nafasi ya dawa za kutuliza maumivu na viraka na mafuta haraka iwezekanavyo. Ikiwa
unapoanza kutumia mafuta kwa mada, inapaswa kusaidia sana. Suppositories pia hufanya maajabu kwa hali ya
mapafu. Kadiri anavyoingia mafuta na anafanya haraka, ndivyo inavyokuwa bora. Anapaswa kukaa kwenye
gramu au zaidi kwa siku hadi atakaposhinda ugonjwa huo na kisha kukaa kwenye kipimo cha matengenezo ya
1-2g kwa mwezi. Soma na ufuate maagizo mengine yote kwenye wavuti yetu, pia. Matakwa mema, JB na RS

Njia za Utawala

Je! Unapendekeza njia gani za usimamizi wa mafuta na ni faida gani zao?

"Daima ninashauri wagonjwa kwamba wanapaswa kumeza mafuta kwa mdomo kwa hali ya ndani, au kurudisha
tu miili yao katika hali ya afya njema. Baada ya miongo michache ya kuambukizwa na sumu katika maisha yetu
ya kila siku, hata wale ambao wanajiona kuwa wenye afya wanapaswa kuzingatia kumeza matibabu kamili ya
60g ili kuondoa miili yao kabla ya vitu hivi kusababisha shida na afya zao.

Kutibu magonjwa mengi kama vile bawasiri au saratani ya utumbo n.k., inaweza kuwa bora kutumia mafuta
katika mfumo wa nyongeza. Watu wengi hawatambui, lakini kuchukua mafuta mwilini mwako kwa njia hii ni
moja wapo ya njia bora zaidi ya kufanikisha kazi hiyo.

Nadhani ni ya faida kwa mgonjwa kwa mafuta kutolewa kwa karibu iwezekanavyo kwa uvimbe au chochote
kinachotibiwa. Kwa hivyo ikiwa una shida ya utumbo, mishumaa inaweza kufanya kazi vizuri, lakini ikiwa una
kitu kama saratani ya koo ningemeza mafuta kwa mdomo.

Kwa miaka,  madaktari  na watafiti  wamekuwa wakiingiza uvimbe katika wanyama wa maabara na THC na
wamepata matokeo mazuri.  Walakini,  kwa kusikitisha,  hawatafanya vivyo hivyo kwa mgonjwa wa saratani
anayekufa, kwa hivyo mara nyingine tena hii inaonyesha kutofaulu kwa mfumo wetu wa matibabu kufanya kile
kinachofaa kwa mgonjwa. Ikiwa madaktari wangetambua tu dawa hii ya kushangaza ni nini na kuanza kufanya
kazi vizuri na dutu hii, wengi ambao sasa wanakufa wanaweza kuokolewa.

Mara  nyingi,  wagonjwa  hunijia  na  saratani  ya  mapafu  na  hali  zingine  za  mapafu.  Kwa watu  kama  hao,
ninapendekeza  matumizi  ya  vaporizer  pamoja  na kumeza mafuta.  Kuchochea  dawa hii  pamoja  na kumeza
inaweza kuwa na athari nzuri sana kwa wale wanaougua saratani za mapafu au hali zingine za mapafu. Yote
ambayo mgonjwa anapaswa kufanya ni kumeza kipimo chao cha kawaida na kisha kupasha joto vaporizer na
kuvuta bangi zilizo na mvuke ndani ya mapafu yao. Hii inaweza kufanywa kila masaa nane wakati wanaingiza
kipimo  chao  cha  kawaida  na  itahitaji  tu  mgonjwa  kuvuta  bangi  zilizo  na  mvuke  mara  kadhaa  kwa  kila
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mpangilio. Kwa kutumia njia hii, saratani ya mapafu inashambuliwa kutoka pande zote mbili na hii inaweza
kuongeza ufanisi wa matibabu.

Katika  hali  nyingi,  tumors  hupotea  tu,  lakini  nimesikia  kuwa  wagonjwa  wengine  wamehoa  kikohozi
kilichokuwa kimekufa. Nina hakika hii sio uzoefu ambao mtu anaweza kufurahiya, lakini ni njia ya asili mapafu
yetu kujiondoa kwenye vitu ambavyo havipaswi kuwapo.

Kwa kuongezea, najua wagonjwa ambao wamepita tumors wakati wa haja kubwa, lakini kwa kweli, hii pia ni
ya asili. Katika visa vingine, tumors hizi zilizokufa zinaweza kufungwa kwa upasuaji, ikiwa ni kubwa sana
kupitisha njia za asili, kwa hivyo katika hali kama hii, daktari atahitajika.

Kwa kuzingatia wale ambao nimewapatia mafuta wale ambao walikuwa wanaugua saratani za aina tofauti, sijui
aina yoyote ya saratani ambayo mafuta haya hayataweza kutibu. Kwangu, aina zote za saratani zinatibika bila
kujali ni wapi inachagua kujidhihirisha katika mwili wako. Uharibifu mdogo ambao mgonjwa amepata kutoka
kwa  mfumo  wa  matibabu,  ndivyo  nafasi  yao  ya  kupona  ilivyo  bora,  kwa  hivyo  kwa  maoni  yangu  wale
wanaotaka kuponya saratani yao watumie njia hii ya asili iliyothibitishwa. ” Rick Simpson, Katani: Mmea wa
Dawa Zaidi

Matumizi ya mada

"Kwa matumizi ya mada, mafuta yanaweza kuchanganywa na mafuta ya ngozi, mafuta ya kuchomwa na jua nk.
Walakini, kwa hali mbaya ya ngozi, ninashauri kwamba mafuta tu katika hali yake safi inapaswa kutumika.
Kuchanganya mafuta na chochote kutapunguza nguvu ya dawa hii. Bado, nyingi za aina hizi dhaifu za dawa ya
katani zinaweza kuwa nzuri kutibu shida za ngozi.

Mara nyingi kwa watu walio na hali mbaya ya ngozi ambayo imeenea juu ya maeneo makubwa ya miili yao,
ninapendekeza tincture ya bangi. Tincture ni mafuta tu iliyochanganywa na pombe au mbebaji  kama huyo.
Wakati  mtu anatumia eyedropper kupaka tincture kwa hali ya ngozi, pombe husababisha tone moja kuenea
katika eneo kubwa kabisa. Pombe huvukiza kwa sekunde chache tu, ikiacha eneo hilo kufunikwa na filamu
nyembamba ya mafuta.

Tinctures ni njia ya gharama nafuu ya kusimamia mafuta kwenye maeneo makubwa na wagonjwa wenyewe
wanaweza kurekebisha nguvu ya tincture kama hiyo ili kukidhi mahitaji yao. Ikiwa mtu anataka tincture kuwa
na nguvu, ongeza tu mafuta zaidi; ikiwa wanataka kuipunguza, basi ongeza pombe zaidi.

Je! Unadhani tinctures za katani zinaweza kuwa zenye nguvu kama mafuta yako ya katani?

Kwa ujazo, haiwezekani kwa tincture ya katani kuwa na nguvu kama mafuta safi. Mgonjwa anaweza kumeza
dozi zao zilizochanganywa na pombe, lakini ni faida gani kuchukua dawa hii na pombe mgonjwa? Mafuta ni
dawa na kuichanganya na pombe au wabebaji kama hao kwa maoni yangu sio faida yoyote kwa matumizi ya
ndani.

Hivi sasa, kuna kampuni ya madawa ya kulevya inauza tincture ya bei ya juu ya bangi iitwayo Sativex, ambayo
imepuliziwa chini  ya ulimi kwa kupunguza maumivu n.k.Nimetoa mafuta kwa wagonjwa ambao walikuwa
wakitumia dutu hii na baada ya kupata athari za mafuta, hawakuwa na haja zaidi ya kununua Sativex, kwani
walipata mafuta niliyotoa kuwa yenye ufanisi zaidi. Kwa hali ya mada, tincture inaweza kutumika kuifanya
mafuta iende zaidi lakini kwa hali mbaya ya ngozi au maambukizo, ningependa mafuta safi yatumike katika
matibabu yake.
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Je! Ni matumizi gani kuu ya matumizi ya mada na umeshuhudia athari yoyote ya mzio kwa mafuta?

Nimepata tinctures kuwa bora katika kutibu hali nyingi za ngozi na kutumia mafuta kwa njia hii inaweza kuwa
chini ya kupoteza. Kwa watu ambao wana wasiwasi juu ya rangi zao, kuchanganya tu mafuta na cream yao ya
uso inayopendwa na kujipa uso mzuri kunaweza kuwa na matokeo mazuri.

Malengelenge, saratani ya ngozi, vidonda, moles, na hali zingine za ngozi zinaweza kutibiwa na mafuta safi bila
athari ya mzio ambayo najua. Kwa kweli, majibu tu ambayo nimeshuhudia wakati mafuta yanatumiwa kwa
mada  yalisababishwa  na  bandeji  zilizotumiwa  kufunika.  Unapotumia  bandeji  kwa  muda  mrefu,  inaweza
kusababisha eneo kufunikwa na sehemu ya kunata ya bandeji kukasirika. Mtu lazima aache kutumia bandeji
kwa siku moja au mbili na hali hiyo itatoweka.

Jambo  lingine  lazima  nitaje  ni  kwamba mafuta  hairuhusu bandeji  kushikamana  na  jeraha  au  maambukizo
ambayo yanaponywa. Hii inaweza kusikika kuwa muhimu sana, lakini ikiwa umewahi kupitia uchungu wa
kuondoa bandeji ambayo imekwama kwenye jeraha, utaelewa ninachomaanisha.

Nilipokuwa nchini Canada, mara nyingi nilichanganya mafuta kutoka kwa aina tofauti, kwa sababu zinaweza
kutofautiana  sana  katika  fadhila  zao  za  matibabu.  Kwa  kufanya  hivyo,  niligundua  mafuta  haya
yaliyochanganywa  yalikuwa  na  athari  bora  ya  uponyaji  kwa  hali  nyingi,  kwa  hivyo  ikiwa  unapanga
kutengeneza mafuta kwa kiwango kikubwa, unaweza kufikiria kufanya hivyo pia. ” Rick Simpson, Katani:
Mmea wa Dawa Zaidi

Je! Unaweza Kuchanganya Aina Mbalimbali za Usimamizi wa 
Mafuta?

"Njia zote tofauti za kusambaza mafuta zinaweza kuunganishwa na hakuna athari mbaya na kwa kweli kufanya
hivyo kunaweza kuwa na faida kubwa katika hali zingine. Kwa mfano, ikiwa nilikuwa na saratani ya mapafu,
ningeweza  kuchanganya  kumeza  mafuta  na  matumizi  ya  mishumaa  na  pia  ningepunguza  mafuta  ili  iweze
kuvuta pumzi moja kwa moja kwenye mapafu yangu. Ulaji wa mdomo na mishumaa hufanya kazi vizuri kutibu
saratani ya mapafu na kutoa mafuta kwa mafuta pia inaweza kuwa na faida kwa wale wanaougua hali hii.

Fasihi ya kisayansi inasema mwili hauwezi kuchakata THC isipokuwa itafutwa katika mafuta ya wanyama. 
Je! Haitakuwa na ufanisi zaidi kutumia mafuta kwa njia hiyo?

Sina wasiwasi sana juu ya kile fasihi ya kisayansi inasema na sidhani kwamba mafuta ya wanyama ni nzuri kwa
wagonjwa  ambao  wanakabiliwa  na  hali  kama  saratani.  Kutokana  na  uzoefu  wangu,  mafuta  hayalazimiki
kuchanganywa na chochote ili  kuwa na ufanisi.  Kwa kuwa nimeichukua mara nyingi bila chakula na bado
nikahisi  athari  zake,  nadhani  kuna nafasi  nzuri  kwamba  kile  tumeambiwa sio  sawa.  Ikiwa mwili  hauwezi
kusindika THC bila kuchanganywa na mafuta ya wanyama, kwa nini bado ninaweza kuhisi athari za mafuta?
Kwa kuongezea wakati bangi inafutwa, hakuna mafuta ya wanyama kwenye kiungo, kwa hivyo watu hupata
kiwango gani?

Kwa kutumia michakato ambayo hupunguza THC katika mafuta ya wanyama, siagi, mafuta ya nguruwe nk,
nahisi nguvu ya dawa imepunguzwa. Ni mafuta ambayo hufanya uponyaji, sio siagi au mafuta ya wanyama,
kwa hivyo nadhani dawa hii inapaswa kutumika katika fomu safi ili kufikia ufanisi zaidi. Ikiwa ningemchukua
mtu  ambaye  alikuwa na  saratani  mbili  za  ngozi  na  nikamtibu  mmoja  kwa  mafuta  safi  na  mwingine  kwa
mchanganyiko wa mafuta ya wanyama, sina shaka saratani iliyotibiwa na mafuta safi ingeweza kupona haraka
na kwa ufanisi zaidi. " Rick Simpson, Katani: Mmea wa Dawa Zaidi

Kuvuta bangi
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Je! Unaweza kulinganisha thamani ya matibabu ya sigara na kula katani?

"Wakati mtu anavuta sigara, zaidi ya 90% ya vifaa vya dawa vya mmea vilipanda tu kama moshi. Ni jambo la
kushangaza kwangu kuona wagonjwa ambao wamechukua chemotherapy ya kuvuta chemotherapy kupunguza
kichefuchefu, kwani wanavuta sigara ambayo, ikiwa ikichukuliwa vizuri, inaweza kuwaponya.

Kwangu, kuna kulinganisha kidogo au hakuna kati ya kuvuta bangi na kumeza mafuta muhimu kutoka kwa
mmea huu kutibu hali ya kiafya. Ikiwa unatafuta afueni kidogo kutoka kwa hali yako, kuvuta bangi kunaweza
kuwa na faida. Lakini ikiwa unataka kutibu hali hiyo vizuri, kumeza mafuta ndio njia bora ya kukamilisha hii.
Hakuna swali kwamba hata bangi ya kuvuta sigara ina faida zingine za matibabu, lakini usitarajie kuponya hali
mbaya kwa njia hii.

Je! Ni bangi nzuri ya kuvuta sigara kutoka kwa maoni ya matibabu?

Kwa mtazamo wa matibabu,  sigara  ya  bangi  ya  sigara  ina  thamani  ndogo ya  matibabu  ikilinganishwa na
kumeza mafuta. Sufuria ya kuvuta sigara mara nyingi inaweza kuwa na athari kwa kiwango cha sukari kwa
wale  walio  na  ugonjwa  wa  kisukari  na  pia  inaweza  kusaidia  kupunguza  shinikizo  la  macho  kwa  watu
wanaougua glaucoma. Sote tunajua juu ya uwezo wa katani kupunguza kichefuchefu na kuvuta sigara dutu hii
mara nyingi itasaidia kupambana na maumivu yanayohusiana na hali nyingi za kiafya.

Hata kuvuta sigara shida nzuri ya Indica huwa inamfanya mtu kupumzika, ambayo yenyewe inaweza kuwa na
faida kabisa. Sufuria ya kuvuta sigara inaweza kusaidia kupunguza dalili za hali nyingi kama vile MS na mara
nyingi huwa na faida kwa wale walio na hali ya spasmodic. Hakuna uhaba wa ushahidi ambao unaonyesha wazi
kwamba hata katani ya kuvuta sigara inaweza kufanya mengi kusaidia ustawi wa watu isitoshe ulimwenguni.
Lakini, kwa maoni yangu, kwa nini tu kupunguza dalili wakati tiba au udhibiti bora zaidi wa shida unaweza
iwezekanavyo ikiwa dawa inachukuliwa vizuri kama mafuta?

Kuna kulinganisha kidogo kati ya katani ya kuvuta sigara na kumeza mafuta ya katani. Uvutaji sigara ni njia
isiyofaa  kabisa ya kutumia  katani  kama dawa.  Nguvu ya uponyaji  ya katani  hukuzwa mara  nyingi  wakati
mafuta muhimu ya mmea wa katani yanazalishwa. Ikiwa unataka kuona uchawi halisi wa dawa kwenye mmea
huu, anza kumeza mafuta ya hemp ya kiwango cha juu. Mtu anapoanza kumeza THC mbichi, isiyowaka moto
na dawa zinazohusiana na hiyo, miujiza ya kimatibabu huwa matokeo. ” Rick Simpson, Katani:  Mmea wa
Dawa Zaidi

Je! Utafiti Unapaswa Kuzingatia Nini?

"Katika siku za usoni, jambo muhimu zaidi kufanya ni kukuza aina bora za dawa iwezekanavyo, kwa hivyo
tunaweza kujua fadhila zao za kweli za matibabu. Kwa kuwa dawa hii haina madhara, tunaweza kufanya utafiti
wowote unaohitajika wakati tunawaponya watu.

Aina zingine za katani zinafaa zaidi kuliko zingine kwa hali tofauti za matibabu. Kwa muda mfupi, tunapaswa
kuamua shida bora za kutibu hali yoyote na hii itaruhusu shida hizi kutibiwa kwa ufanisi zaidi. Kwa kuongezea,
lazima tuweke aina fulani ya udhibiti wa ubora haraka iwezekanavyo na kukuza viwango ambavyo wauzaji
lazima wazingatie. Kwa sasa, wagonjwa hawajui juu ya ubora au ufanisi wa mafuta, ambayo wananunua kutoka
kwa wengine. Kwa kweli, utafiti mwingi bado haujafanywa juu ya sifa za dawa za mmea huu, lakini ikiwa
tutafanya  hivyo kwa njia  inayofaa,  kwa muda mfupi  nadhani  tunaweza kujifunza  mengi.  ”  Rick  Simpson,
Katani: Mmea wa Dawa Zaidi

"Rafiki yangu wa miaka 28 alifanyiwa upasuaji leo kwa saratani ya matiti wanasema saratani hiyo imeondolewa
lakini bado wanataka kumfanyia chemo. Tumeongea hapo awali na nikamwambia akatae chemo na achukue
RSO tu. Je! Niko sahihi juu ya hili? Kutokana na kile nilichosoma kwenye Machozi ya Phoenix ningefikiria hii
ni sahihi lakini ningependa msaada wako juu ya kujibu hili. Asante. ” Justin

14



TIBA YA Saratani: Mfumo wa Rick SIMPSON

- Umefanya vizuri,  Justin. Hakuna chemo au scans. Upasuaji haukuwa wa lazima. Mwape ale 120-180g ya
mafuta kwa miezi sita ijayo na kufuata maagizo kwenye wavuti yetu. JB

"Fikiria  kujaribu  kuwafundisha  watu  jinsi  ya  kuvaa  suruali  zao  ...  Inaonekana  ni  rahisi.  Je!  Ikiwa  watu
walikuwa wakikutumia kila siku wakikuuliza jinsi ya kuvaa suruali zao? (kuchochea) Ni kama siku ya nguruwe
ya ardhi! Ikiwa nitavaa suruali yangu na imefanywa sawa basi hii ndiyo njia nitakayoonyesha mtu mwingine.
Ninaweza kucheka watu ambao wanataka kujaribu kuweka suruali zao nyuma na kusema, "Hei, zinafaa sawa,
hakika, lakini haibadilishi ukweli kwamba wako nyuma! (Ilifanya kazi kwa Khris Kross). "

JB anatuambia tu ambayo inafanya kazi na hatatuambia njia nyingine yoyote kwa sababu hakuna haja ya njia
zingine.  Fuata  mwelekeo  au  nenda  ukizunguka  na  suruali  yako  nyuma  lakini  usimkasirishe  JB  wakati
unagundua alikuwa akikuonyesha njia sahihi ya kuifanya! Hatujaribu kubadilisha maandishi kwenye kitabu,
tunakwenda kutafiti vitabu vingine! ” Chad

- Asante, Chad, hii ilikuwa maelezo mazuri na ndio, uko sawa. Toleo hili lote la dawa ya RSO ni rahisi sana
kwamba inafanya kuwa ngumu zaidi. Ni rahisi sana kwa watu kuiamini, yaani wakati hawawezi kujaribu dawa
wenyewe na lazima wasome juu yake tu.

Na jambo zima ni kwamba maisha ya watu yako hatarini. Ninazungumza nao kibinafsi, naona maumivu katika
nyuso zao, usiniulize inanifanyia nini baada ya miaka hii yote. Kwangu hakuna nafasi nyingi ya ubadilishaji
hapa, hakuna wakati wa solo ndefu za bebop au jazba ya bure. Hii ni bluu-bar ya zamani-timer ya zamani na ni
baa  kumi  na  mbili  kwa muda  mrefu.  Rick  alitupa  maagizo  ya  kufuata  lakini  kila  mtu  anataka  kurudisha
gurudumu kwa sababu ya shida zingine za ego au ni nini.

Ninachosema juu ya hii ni, “Mwalimu mpishi wa mchele na shabiki kwanza. RSO kwanza, halafu aina zingine
zote (zisizo na nguvu) za dawa ya bangi. Kwa sababu mambo ya nguvu. Mafuta yenye nguvu zaidi na yenye
kutuliza ni bora kwa mgonjwa. Sio lazima ujaribu hali ya ndani, jaribu kwa hali ya ngozi kwanza na angalia
ikiwa inapona haraka zaidi na RSO halisi yenye nguvu na yenye kutuliza na 95-98% THC au na kitu kingine
chochote, ambacho kinapaswa kukujibu. Kisha ujue kuwa kitu hicho hicho kinachotokea kwenye ngozi yako
kinatokea ndani ya mwili wako wakati unapoingiza dawa hii.

Mara tu unapofanya hivyo, kimsingi utapoteza hamu ya aina zisizo na nguvu za dawa ya bangi. Sio kwa sababu
hawawezi kusaidia katika hali zingine lakini kwa sababu kwanini uruke darasa la pili au la tatu wakati unaweza
kuruka darasa la kwanza kwa pesa sawa na kuokoa maisha yako haraka na kwa uaminifu wakati huo huo?

RSO ni dawa ya malipo, na jinsi ninavyoiangalia zingine zote sio dawa ya malipo. Na ninataka dawa ya malipo,
kwa nini ningependa dawa ya kupunguzwa badala ya kitu halisi? Kadiri mafuta yanayotuliza kinyama na yenye
nguvu ndivyo inavyofanya kazi bora kama dawa - na hii haitabadilika, "JB

"RSO bora ni 95-98% THC na yenye nguvu sana na yenye kutuliza. Chochote kingine zaidi ya hicho (bangi
mbichi,  juisi, chakula, mafuta ya juu ya CBD, BHO isiyo na decarboxylated,  tinctures, salves, concoctions,
macerates, unaita jina) ni aina ndogo ya dawa ya bangi. Aina zote za dawa za bangi zina faida kwa kiwango
fulani, kwa kweli, lakini usinunue maisha yako kwa aina zisizo na nguvu za dawa ya bangi. ” JB

Mchakato wa Rick Simpson wa Kutengeneza Mafuta ya Katani

"Kwa kawaida mimi hufanya kazi na pauni au zaidi ya bud kutoka kwa dalili ya hali ya juu sana ya kiashiria au
misalaba ya sativa kubwa. Ounce ya bud nzuri kawaida itazalisha gramu 3 hadi 4 za mafuta ya kiwango cha juu
na kiwango cha mafuta kinachozalishwa kitatofautiana kutoka kwa shida hadi shida. Huna hakika kabisa ni
kiasi gani cha mafuta utakayopata hadi utakapochakata nyenzo unayofanya kazi nayo. Kwa wastani, pauni ya
bud nzuri kawaida itazalisha gramu 60 za mafuta ya kiwango cha juu na wakati mwingine unaweza kupata zaidi
kutoka kwa aina fulani.
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Wengi wanaonekana kuamini mafuta lazima yawe na kahawia na kwamba unapaswa kuwa na uwezo wa kuona
kupitia hiyo. Mara nyingi mafuta niliyozalisha yalionyesha sifa hizi lakini sio kila wakati. Rangi na muundo wa
mafuta unayozalisha hutegemea sana shida, njia, na kutengenezea ambayo unatumia kutoa mafuta. Usijali ikiwa
mafuta unayoyazalisha yanatokea kuwa na rangi nyeusi, hii haimaanishi kwamba mafuta kama hayo sio dawa
yenye nguvu. Kwa kweli, mafuta yenye nguvu ambayo nimewahi kuzaa yalikuwa na rangi nyeusi, lakini bado
yalikuwa na athari za matibabu.

Nadhani maagizo haya yanapaswa kufanya utengenezaji wa mafuta haya kuwa rahisi kwa mtu yeyote, lakini
kabla  ya  kuanza,  hakikisha  kuwa una  kila  kitu  utakachohitaji  kuifanya  vizuri.  Inayohitaji  tu  ni  vifaa  vya
kuanzia,  kutengenezea,  urefu wa kuni,  ndoo mbili  za plastiki,  makontena madogo madogo yenye funeli  na
vichungi vya kahawa, jiko la mpunga la umeme, shabiki, kikombe cha kupimia chuma cha pua, joto la kahawa
na sindano.

Mchakato ambao niko karibu kuelezea unajumuisha kuosha nyenzo za kuanzia mara mbili na kutengenezea
vizuri kama taa safi ya aliphatic naphtha au 99% ya pombe ya isopropyl ili kuondoa resin inayopatikana kutoka
kwa nyenzo za mmea. Naphtha nyepesi imejidhihirisha kuwa ni kutengenezea nzuri sana kutoa mafuta, pia ni
bei rahisi kununua ikilinganishwa na gharama ya vimumunyisho vingine. Inakuja kwa aina tofauti na chini ya
majina tofauti lakini vimumunyisho nilivyotumia huitwa naphtha nyepesi huko Canada, na huko Uropa mara
nyingi huitwa benzin (e). Inauzwa chini ya majina mengi lakini ukienda kwa muuzaji wa mafuta, haupaswi
kuwa na shida sana kufuatilia zingine ikiwa unauliza kutengenezea taa ya hydrotreated naphtha / petroli ether /
benzine / hydrocarbon solvent na sehemu ya kuchemsha mahali popote kutoka 40 hadi 100 ° C (140 - 212 ° F),
CAS nambari 64742-49-0.

Naphtha nyepesi ina matumizi mengi ya viwandani, na hutumiwa mara nyingi kupunguza sehemu za injini au
rangi nyembamba nk, kwa hivyo nina hakika haupaswi kuwa na shida kupata kile unachohitaji. Kukupa tu wazo
la matumizi yake mengi, ni dutu ile ile inayotumiwa kuchochea taa na majiko ya Coleman. Lakini, kwa bahati
mbaya,  vizuia  kutu  huongezwa  kwa  mafuta  ya  Coleman,  kwa  hivyo  sipendekezi  kwamba  mafuta  haya
yatumiwe kutokeza mafuta. Kuna pia naphtha (hexane) ya kiwango cha matibabu inapatikana katika nchi nyingi
ulimwenguni, lakini ni ghali zaidi na kawaida ni ngumu kupata na sijapata tofauti kubwa kati ya naphtha safi na
toleo la daraja la matibabu .

Butane inaweza kutoa mafuta lakini sipendekezi matumizi yake kama vimumunyisho kutengeneza dawa hii,
kwani  ni  dhaifu sana na itahitaji  matumizi  ya vifaa vya bei ghali  kupunguza hatari  hiyo.  Kwa kuongezea,
kutumia butane kutoa mafuta haitoi decarboxylate bidhaa iliyomalizika, kwa hivyo mafuta yanayotengenezwa
kwa  njia  hii  hayatakuwa  na  ufanisi  kwa  matumizi  ya  dawa,  isipokuwa  wakati  wa  ziada  utachukuliwa
kuzichimba visima vizuri.

Vimumunyisho pekee ambavyo nina uzoefu wa moja kwa moja hadi sasa ni ether, naphtha nyepesi ya aliphatic,
na 99% ya pombe ya isopropyl. Ether ni kipenzi changu cha kibinafsi na ni kutengenezea vizuri sana lakini ni
ghali na inaweza kuwa ngumu kupata. Nadhani matumizi ya ether yanafaa zaidi kwa vifaa vya kufunga vya
kufunga, kwani ni dhaifu sana na mafusho yake hufanya iwe hatari kufanya kazi nayo.

Wote ether na naphtha nyepesi ni vimumunyisho vya kuchagua zaidi katika maumbile, ambayo inamaanisha
pombe sio nzuri  sana  kama kutengenezea  lakini  bado inafanya kazi  vizuri.  Pombe itafuta  klorophyll  zaidi
kutoka kwa nyenzo ya kuanzia na kwa sababu ya hii, mafuta yanayotengenezwa na pombe kawaida huwa na
rangi nyeusi.

Ili kutengenezea kuwa na ufanisi, inapaswa kuwa safi 100% na pombe safi 100% ni ghali na inaweza kuwa
ngumu kupata. Naphtha nyepesi kwa upande mwingine ni rahisi kununua na kawaida sio ngumu sana kuipata.
Karibu na matumizi ya ether, naphtha safi ya aliphatic mwanga ni kutengenezea kwangu kwa chaguo.

Vimumunyisho hivi  vyote  pamoja  na  pombe vina  asili  ya sumu lakini  ukifuata  maagizo  haya,  mabaki  ya
kutengenezea kwenye mafuta yaliyomalizika sio wasiwasi. Baada ya bidhaa iliyomalizika kupoa hadi joto la
kawaida, ni dutu nene kama mafuta badala ya mafuta na ni ya dawa ya sumu kama unavyoweza kupata. Hata
kama  kungekuwa  na  athari  kidogo  ya  mabaki  ya  kutengenezea  iliyobaki,  mafuta  yenyewe  yangeweza
kuyachukua ili kupunguza athari yoyote yenye sumu. Kwa asili, unachofanya ni kuosha resini za dawa kwenye
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nyenzo  za  bud.  Halafu,  baada  ya  mchanganyiko  wa  mafuta  ya  kutengenezea  kuchujwa  na  kutengenezea
kuchemshwa, unabaki na resini katika fomu yao ya dawa.

Kwa matokeo bora, nyenzo za kuanzia lazima ziwe kavu iwezekanavyo. Hakikisha mahali unafanya kazi ni
hewa ya kutosha na hakuna cheche, moto wazi, au vitu vyenye moto nyekundu katika eneo hilo.

Weka nyenzo za kuanzia kwenye chombo chenye kina kizuri ili kuzuia mchanganyiko wa kutengenezea mafuta
usipate wakati wa mchakato wa kuosha.  Kisha, punguza bud na kutengenezea kutumika na nyenzo za bud
huvunjwa kwa kutumia urefu wa kuni kama kipande cha 2 × 2.

Baada ya kukandamizwa, ongeza kutengenezea zaidi hadi nyenzo ziingie kabisa kwenye kutengenezea. Fanya
kazi nyenzo ya bud kwa muda wa dakika tatu na urefu wa kuni uliyokuwa ukiiponda. Kisha polepole mimina
mchanganyiko wa mafuta ya kutengenezea kwenye chombo kingine safi, ukiacha nyenzo za kuanzia kwenye
chombo cha asili, ili iweze kuoshwa kwa mara ya pili.

Tena ongeza kutengenezea safi kwa nyenzo ya kuanzia mpaka itakapozamishwa tena kwenye kutengenezea,
kisha uifanye kazi kwa dakika tatu zaidi na urefu wa kuni uliyokuwa ukitumia. Kisha, mimina mchanganyiko
wa mafuta  ya  kutengenezea  kwenye  chombo kile  kile  ambacho  kinashikilia  mchanganyiko  wa  mafuta  ya
kutengenezea kutoka kwa safisha ya kwanza uliyofanya.

Kujaribu kuosha mara ya tatu kwenye nyenzo za mmea hutoa mafuta kidogo sana na itakuwa na faida kidogo au
hakuna faida kama dawa. Osha ya kwanza huyeyusha resini inayopatikana kutoka vifaa vya kuanzia; safisha ya
pili kisha huondoa resin yoyote ambayo ni ya faida, ambayo inabaki.

Mafuta yaliyotengenezwa kutoka kwa safisha ya kwanza ndio dawa yenye nguvu zaidi lakini ikiwa nyenzo ya
kiwango cha juu inatumiwa, mafuta kutoka kwa safisha ya pili pia yana faida. Ikiwa, kwa sababu fulani, lazima
ufanye kazi na nyenzo ambazo hazina nguvu kama inavyotakiwa, ni bora kutumia mafuta kutoka kwa safisha ya
kwanza  tu  kwa  matumizi  ya  ndani  na  kisha  kuanza  kukua  au  kutafuta  nyenzo  za  kuanzia.  ubora  zaidi.
Kumbuka, ubora ni muhimu zaidi kuliko wingi na bora nyenzo za kuanzia, dawa bora.

Tumia kitu kama vyombo vya maji  safi na ufunguzi mdogo juu na weka funeli kwenye fursa,  kisha weka
vichungi vikubwa vya kahawa kwenye faneli. Mimina mchanganyiko wa mafuta ya kutengenezea kutoka kwa
safisha  ya  kwanza  na  ya  pili  kwenye  vichungi  vya  kahawa  na  uruhusu  mchanganyiko  wa  mafuta  ya
kutengenezea ukimbie vichungi ili kuondoa nyenzo zozote zisizohitajika za mmea. Funnel na makontena zaidi
unayotumia,  ndivyo itakavyochujwa haraka. Mara tu mchanganyiko wa mafuta ya kutengenezea ukichujwa,
sasa iko tayari kutengenezea kutengenezea.

Ikiwa tayari hauna moja, unaweza kununua jiko la bei kubwa la mchele na sehemu ya juu iliyo wazi ambayo ina
mipangilio ya joto la juu na la chini kuchemsha kutengenezea mafuta. Hakikisha kuwa mpikaji wa mpunga
umewekwa katika eneo lenye hewa ya kutosha na uweke shabiki karibu ili kupiga moshi wakati kutengenezea
kunachemka. Hii itazuia mafusho kutoka kubana na kuleta hatari. Wapikaji wa mchele wameundwa kutochoma
mchele unapopika. Sensorer za joto ambazo zimejengwa ndani hubadilisha mpikaji moja kwa moja kwenye
mpangilio wa joto la chini ikiwa hali ya joto ndani ya mpishi inaanza kuwa juu sana.

Wakati  wa  kuzalisha  mafuta,  ikiwa  joto  hupata  zaidi  ya  300  °  F  (148  °  C),  itaanza  kutoa  mvuke  kwa
cannabinoids kwenye mafuta na, kwa kweli, hutaki hii itokee. Ikiwa mpikaji wa mchele anafanya kazi vizuri,
itatoka  moja  kwa  moja  kwenye  joto  kali  karibu  230  °  F  (110  °  C),  ambayo  iko  juu  ya  joto  ambapo
decarboxylation  inasemekana  kutokea  na  bado iko  chini  ya  hatua  ambayo THC na  nyingine  cannabinoids
zitapuka. Hii ndio sababu ninapendekeza sana matumizi ya jiko la mchele kwa wale ambao hawajawahi kutoa
mafuta hapo awali, kwani inaondoa hatari yoyote ya kudhuru mafuta husika. Pamoja na mafuta yanayotokana ni
decarboxylated, ambayo pia ni muhimu, kwa hivyo inaweza kufikia athari zake kamili za matibabu.

Ninashauri  watu  wasijaribu  kutumia  vyungu  na  vifaa  kama  hivyo  kutengeneza  mafuta.  Nilipojaribu  kutoa
mafuta  kwa  mara  ya  kwanza,  nilitumia  sufuria  ya  kubana  na  kwa  kuwa  sikujua  ni  kiasi  gani  cha  joto
kinachoweza kuzalishwa na vifaa hivyo, mafuta yalizidi joto na kuharibika. Kwa hivyo nadhani ni busara tu
kwamba Kompyuta inapaswa kuanza kwa kutumia jiko la mchele na kufuata maagizo yetu kwa uangalifu.
Kufanya hivyo kunaweza kuwaokoa huzuni nyingi.
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Kifaa  cha  kununulia  pia  kinaweza  kutumika  kutengeneza  dawa  hii  na  kurudisha  kutengenezea  ambayo
inatumika.  Njia  hii  ina  maana  zaidi  kuliko  kutumia  jiko  la  mchele,  lakini  bado  ambazo  zimetengenezwa
kuchemsha vimumunyisho salama ni ghali na watu wengi hawajui jinsi ya kutumia moja ya vifaa hivi vizuri.
Ikiwa moja inapatikana,  napendelea kutumia bado mwenyewe, lakini,  katika nchi zingine,  kumiliki  bado ni
kinyume cha  sheria.  Ikiwa mtu  ni  mzito  na  anataka  kuzalisha  kiasi  kikubwa cha  mafuta,  angalia  kwenye
kunereka na ujifunze mwenyewe matumizi sahihi ya vifaa hivi.

Hakikisha  kila  wakati  hakuna  cheche,  moto  wazi,  au  vitu  vyenye  moto  mwekundu  katika  eneo  wakati
unapojaza  mpikaji  wa  mchele  au  ukichemsha  vimumunyisho  kwa  sababu  mafusho  yanayotokana  na
vimumunyisho yanawaka sana na yana sumu. Nimetumia  mchakato huu huo mara elfu na sijawahi  kupata
shida,  lakini kwa usalama wako mwenyewe, tafadhali  fuata maagizo na uhakikishe eneo hilo lina hewa ya
kutosha.  Ninakuonya  pia  epuka  kupumua  kwenye  mafusho  ambayo  vimumunyisho  hutengeneza  kwani
zinaweza kuwa na athari mbaya kwa mtu yeyote aliye karibu.

Hakikisha kuwa shabiki anaendesha na hutoa upepo wa kutosha wa hewa ili kutoa moshi, kisha ujaze mpikaji
wa  mchele  hadi  iwe  karibu  robo  tatu.  Hii  inaruhusu  nafasi  ya  mchanganyiko  wa  kutengenezea  mafuta
kuchemka  bila  kumwagika.  Weka  mpikaji  wa  mchele  kwenye  hali  ya  joto  kali  na  anza  kuchemsha
kutengenezea. Kamwe usijaribu kufanya hivyo bila kutumia shabiki, kwani mafusho yanaweza kubana na ikiwa
yanawasiliana na kipengee cha kupokanzwa, inaweza kusababisha moto.

Kama kiwango cha mpikaji wa mchele kinashuka, endelea kuongeza kwa uangalifu mchanganyiko wa mafuta
ya kutengenezea uliyobaki, mpaka usiwe na chochote. Wakati kiwango cha mpikaji wa mchele kinashuka kwa
mara ya mwisho na kimepunguzwa hadi inchi mbili za mchanganyiko wa mafuta ya kutengenezea iliyobaki,
ongeza juu ya matone 10 hadi 12 ya maji kwenye mchanganyiko wa mafuta ya kutengenezea ambayo hubaki.
Kiasi kidogo cha maji kinaruhusu kutengenezea iliyobaki kuchemsha mafuta ambayo hubaki kwenye jiko kwa
urahisi zaidi.

Wakati kubaki kidogo kwenye jiko, kawaida mimi huvaa glavu na kisha huchukua jiko na kuanza kuzunguka
yaliyomo.  Hii  imefanywa na mtiririko  wa hewa kutoka  kwa shabiki  bado unachukua mafusho na inaweza
kuharakisha mchakato wa kumaliza kidogo. Kwa muda mfupi, mpikaji anaanza moja kwa moja hali yake ya
joto  kali  na  kisha  anaenda  kwenye  moto  mdogo.  Mwisho  wa  kutengenezea  ukichemshwa,  utasikia  sauti
inayopasuka kutoka kwa mafuta ambayo imesalia kwenye jiko na utaona utaftaji mwingi ukifanyika kwenye
mafuta ambayo yamesalia. Pia, utaona ni nini kinachoonekana kama moshi mdogo au mvuke inayotoka kwenye
mafuta  kwenye  jiko  la  mchele,  lakini  usijali,  kwani  hii  ni  mvuke  tu  inayozalishwa  kutoka  kwa  matone
machache ya maji ambayo umeongeza. Baada ya jiko la mchele kubadilika kiotomati kwa mpangilio wake wa
joto kidogo, Mimi kawaida kuiruhusu iwe baridi hadi iweze kubadilishwa kwa kuweka joto kali tena. Baada ya
mpikaji kujigeuza kiotomatiki kwa mpangilio wa joto kidogo kwa mara ya pili, mimi huchukua sufuria ya ndani
kutoka kwa jiko na kumwaga yaliyomo ndani ya kikombe cha kupima chuma cha pua.

Kutakuwa na kiasi kidogo cha mafuta kilichobaki kwenye sufuria ambayo utaona ni ngumu kutoka, isipokuwa
utumie kitu kama mkate kavu kunyonya mafuta, wakati bado ni joto. Halafu, mkate mdogo unaweza kuliwa
kama dawa, lakini kumbuka wakati mwingine inaweza kuchukua saa moja au zaidi kabla ya kuhisi athari zake.
Kwa hivyo kuwa mwangalifu unakula mkate kama huu, kwa sababu hata kiasi kidogo sana kinaweza kukufanya
ulale  kwa  masaa  machache  sawa  na  vile  mafuta  ghafi  yatakavyofanya  yenyewe.  Njia  nyingine  nzuri  ya
kusafisha mafuta yoyote yanayobaki ndani ya sufuria ni kuosha sufuria nje na kiasi kidogo cha pombe ili kutoa
tincture ya mafuta ya katani.

Tincture kama hii inaweza kuwa nzuri sana katika matibabu ya hali ya ngozi na kidogo tu inaweza kwenda
mbali, ambayo inaweza kukuokoa pesa. Kwa kuwa mimi mara nyingi hupenda kuchanganya mafuta kutoka kwa
shida  kadhaa,  kawaida  mimi  huacha  tu  mafuta  iliyobaki  kwenye  sufuria  hadi  wakati  mwingine.  Kwa
kuchanganya mafuta kutoka kwa aina tofauti, unapokea faida za kitabibu kutoka kwa aina zote tofauti za mafuta
na nimeona mafuta kama hayo yakiwa bora katika matibabu ya kila kitu. Ikiwa una anuwai anuwai ya katani
mzuri, nadhani kuchanganya mafuta ni wazo nzuri, lakini ikiwa hauna, naamini mafuta kutoka kwa shida moja
tu yatakidhi mahitaji yako.
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Chukua  mafuta  uliyomimina  kwenye  kikombe  cha  kupimia  chuma  cha  pua  na  uweke  kwenye  kifaa  cha
kupokanzwa laini kama vile joto la kahawa ili kuyeyuka maji yoyote yanayobaki kwenye mafuta. Mara nyingi,
inachukua muda mfupi tu kuyeyusha maji iliyobaki, lakini pia shida zingine huzalisha terpenes asili zaidi kuliko
zingine. Terpenes hizi zinaweza kusababisha mafuta uliyonayo kwenye joto la kahawa kububujika kwa muda
mrefu na inaweza kuchukua muda kwa mafuta kama hayo kusitisha shughuli hii. Wakati mafuta kwenye joto la
kahawa yameacha kububujika na kuna shughuli kidogo au hakuna inayoonekana, toa mafuta kwenye joto la
kahawa na uiruhusu kupoa kidogo. Njia nyingine ya kumaliza mafuta bila kutumia joto la kahawa ni kuweka
mafuta  kwenye  oveni  iliyowekwa  kwenye  130  °  C  kwa  saa  moja.  Hii  itakuwa  decarboxylate  mafuta  ya
kumaliza na mabaki ya kutengenezea haipaswi kuwa suala.

Halafu, ukitumia vifaa vya plastiki au sindano ambazo hazina sindano ambazo zinapatikana katika duka lako la
dawa, tumia kigingi kuteka mafuta ya joto polepole kwenye sindano na uiruhusu ipoe. Kwa muda mfupi, resini
hiyo itakuwa dutu nene kama mafuta.

Wakati  mwingine  resini  ni  nene sana kwamba inaweza kuwa ngumu kuilazimisha  kutoka kwenye sindano
ikipozwa. Ikiwa kitu kama hicho kitatokea, weka sindano tu kwenye kikombe cha maji ya moto kwa muda
mfupi utaweza kufinya kipimo chako kwa urahisi zaidi. Wakati mwingine mgonjwa atalazimisha kutoa mafuta
mengi, lakini ikiwa hii itatokea, vuta tu kwenye bomba la sindano na mafuta ya ziada yanaweza kurudishwa
kwenye sindano bila shida sana.

Kwa wastani, pauni kavu ya nyenzo itahitaji takriban galoni 2 (lita 8-9) za kutengenezea kufanya safisha mbili
zinazohitajika. Ikiwa una mpango wa kutoa mafuta kutoka kwa nyenzo za kuanzia au chini, fanya hesabu tu
kuamua  takriban  kiasi  gani  cha  kutengenezea  utahitaji.  Kuanzia  mwanzo hadi  mwisho,  kawaida  huchukua
masaa matatu hadi manne kukamilisha mchakato wote, na kisha dawa imekaa hapo tayari kutumika.

Inapaswa pia kutajwa kuwa mafuta haya yana muda mrefu sana wa rafu. Lakini kwa uhifadhi wa muda mrefu,
ningeiweka kwenye chupa nyeusi na kifuniko kikali au chombo cha chuma cha pua. Ikiwa imehifadhiwa mahali
penye giza penye kuhifadhiwa, inaweza kudumisha nguvu zake za matibabu kwa miaka.

Mwanzoni, inaweza kuonekana kuwa ngumu kwa wengine kujaribu kutengeneza dawa zao lakini kwa ukweli,
mchakato huu ni rahisi sana. Unachohitaji kufanya ni kufuata maagizo kwa uangalifu na baada ya kutoa dawa
hii mara kadhaa, utapata kuwa sio ngumu sana kutengeneza kuliko kikombe cha kahawa. Mara tu utakapotoa
dawa yako mwenyewe, inachukua siri yote nje ya dawa na haulazimiki tena kuwategemea madaktari katika hali
nyingi, kwa kuwa sasa umekuwa daktari wako mwenyewe. ” Rick Simpson, Katani: Mmea wa Dawa Zaidi
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Swali: Kwa nini kusaga nyenzo kavu husababisha upotezaji wa THC? Je! Kuna ufafanuzi wowote wa hii?

A. Je! Umewahi kusaga bud yenye nguvu? Ikiwa ulifanya, unapaswa kujua ni kwanini. Poda nyeupe ambayo
iko karibu na meza baada ya kusaga ni THC (au trichomes) na ndio inapaswa kubaki kwenye mafuta. Zaidi ya
hayo, ikiwa ni chini, basi ni nzuri sana na utavua mengi ambayo haukutaka kuvua mafuta yako.

Mchakato buds kavu nzima ya mfupa baada ya kuinyunyiza na naphtha au kutengenezea chaguo lako, lakini
usiguse  sana  kabla  ya  kuichakata  kwa  sababu  kila  wakati  unapoigusa,  utapoteza  zingine.  Mafuta
yanayotengenezwa kutoka kwa nyenzo za ardhini hayana nguvu sana kuliko mafuta yaliyotengenezwa kutoka
kwa buds ambazo zilisagwa baada ya kumwagika.

Kuosha haraka kwanza ni nguvu zaidi na vipande juu ya 70% ya THC inapatikana, vipande vya pili karibu 20%
na ya tatu karibu 5%. Unapoisaga, unapata safisha zote tatu (haswa nne) kwenye mafuta yako na hutaki hiyo.
Ubora juu ya wingi. JB

“Halo JB. Je! Ni wakati gani mfupi zaidi unaweza kuacha bud ili kukauka ikiwa unahitaji haraka? Asante. ”
Priscilla

- Mpaka ikauke mfupa. Lakini ningesema kavu-haraka tu 5-7g ya bud, ambayo itakupa gramu ya mafuta, ya
kutosha kuanza, na kisha unaweza kuimaliza ikiwa imekauka vizuri, kwa wiki moja au zaidi. Usiposhughulikia
nyenzo za kuanzia kabla ya kusindika resini kidogo utapoteza. Kwa hivyo ni bora kutotenganisha vifaa vya
kuanzia (kama vile GW haifanyi sababu yoyote, unaweza kutenganisha mafuta bila shida kidogo kwa kuipasha
moto,  ambayo unapaswa kufanya ili  kuondoa mabaki ya kutengenezea hata hivyo). Jambo bora kufanya ni
kuweka bud kwenye ndoo kwa usindikaji  kulia kwenye chumba cha kukausha, bila utunzaji  wa ziada, kila
inapowezekana. Kidogo ukigusa bud ni bora zaidi. JB

1.)  Nilisaga  buds  kavu  na  mifupa  kwa  mikono  yangu  tu,  hakuna  grinder  iliyotumiwa.  Vifaa  vya  kuanzia
vilionekana kama buds ndogo sana za takriban. 5 hadi 10mm kipenyo, kwa hivyo hakuna poda. Kwa kuwa sasa
nina uzoefu wangu mwenyewe wa kupikia «, nakubaliana kabisa na wewe katika nukta zote, isipokuwa nukta
C. Nimeona mafuta yaliyotengenezwa na pombe ambayo kawaida huwa nyeusi sana kwani maji kwenye pombe
huyeyusha klorophylls. Nilitengeneza mafuta yangu na mafuta safi ya mafuta ya kiwango cha maabara. Mafuta
haya ni angavu zaidi katika rangi (dhahabu-hudhurungi) na ina ladha nzuri, yenye kupendeza ikilinganishwa na
mafuta ya alco niliyokuwa na nafasi ya kujaribu. Maana yangu hapa ni kwamba ninaamini Naphtha haivunji
terpenes na klorophyll nyingi kama vile pombe. Pia huchemsha zaidi na kudhibitiwa kama vile pombe. Kwa
hivyo swali langu hapa ni,

-  Usigaye  nyenzo  kwanza.  Utunzaji  wowote  wa  nyenzo  kavu  ya  bud  utasababisha  kutolewa  THC  na
cannabinoids zingine (vumbi safi kwenye meza ndio inapaswa kukaa kwenye ndoo). Ndio, kusaga na naphtha
itakuwa "bora" kuliko kusaga na pombe - mchanganyiko huo ni kutofaulu kwa uhakika, huwezi kutengeneza
mafuta mazuri kwa njia hii.

Weka  bud  kwenye  ndoo,  inyunyizishe  na  naphtha,  iponde  na  fimbo  kwa dakika  mbili  hadi  tatu,  mimina
mchanganyiko wa kutengenezea mafuta kwenye ndoo. Ikiwa unafanya kazi na nyenzo bora, tengeneza safisha
ya pili na mimina mchanganyiko wa pili kwenye ndoo na safisha ya kwanza. Ikiwa hutumii nyenzo-nzuri, tumia
safisha ya kwanza tu kwa madhumuni ya ndani (na endelea kutafuta nyenzo nzuri).

Ether hutoa mafuta mazuri  (tunapenda mafuta ya kahawia bora kuliko mafuta meusi, lakini kumbuka kuwa
shida zingine hutoa mafuta meusi kuliko zingine). Tunapenda pia mafuta ya kahawia kwa sababu za kiutendaji -
ni nani anataka kuwa na meno meusi na alama za klorophyll juu yao? Lakini hatupendekezi sana kwa sasa kwa
sababu ni hatari kufanya kazi na ether, ni ngumu kufika katika sehemu nyingi za ulimwengu, na tunajali sana
usalama wa wale wanaozalisha mafuta. Inaweza kuongezeka haraka sana kwa joto la chini. Kwa hivyo, kwa
watu  wengi,  naphtha  nyepesi  ya  aliphatic  itafanya  kazi  vizuri.  Sisi  kawaida  hutumia  naphtha,  lakini  ether
ingekuwa kutengenezea kwa chaguo letu.

Orodha ya sasa ya vimumunyisho ambavyo tungetumia kibinafsi ni: 1. ether, 2. naphtha safi nyepesi, 3. 99%
pombe ya isopropili, 4. pombe ya kiwango cha chakula - ikiwezekana 99%, lakini kawaida ni ngumu kupata na
ni ghali sana. Unapofanya kazi na pombe 96%, asilimia 4 iliyobaki kawaida ni maji. 4% kati ya lita 10 ni 4dcl,
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karibu chembe ya maji ambayo italazimika kuchemsha - na inachukua muda ambao unaweza kutumia kwa
busara zaidi.

2.)  Pia  niliweka  mafuta  ya  joto  ya  60  °  C  kwa masaa  1.5  chini  ya  utupu  ili  kuondoa  kabisa  mabaki  ya
kutengenezea.  Kama nilivyokuandikia,  nilisimamisha mafuta kwa gramu 35 zilizoliwa baadaye… Ladha ya
mafuta ilikuwa kabla ya kung'arishwa kwa sparboxylation sana, nisingesema mbaya zaidi, lakini unasema kweli
juu ya burping.

- Kama nilivyosema mara ya mwisho, burping ilitoka kwa maji yaliyosalia. Na maji yalikuwepo kwa sababu ya
joto la chini la "kisayansi" ulilotumia. Unahitaji decarboxylate mafuta hata hivyo, kwa hivyo jiko la mchele
ambalo litafungwa kwa 110 ° C hufanya kazi vizuri. Au, kwa kweli, jambo bora kutumia itakuwa bado - lakini
tena, watu wengi hawamiliki na hawajui jinsi ya kuzifanya, na hatari ya mlipuko iko kila wakati. Wakati bado
inalipuka, kawaida itabomoa nyumba nzima. Wakati yaliyomo kwenye jiko la mchele yanalipuka, itafanya tu
moto wa mita mbili au tatu ambao ni rahisi kushughulika nayo.

Kwa utupu - kwa kweli, kwa nini. Ikiwa una vifaa na ikiwa unajua kutumia vizuri, sio wazo mbaya kumaliza
mafuta ndani yake, ikiwa unataka kuwa na uhakika wa 100% hakuna mabaki ya kutengenezea ndani yake au
ikiwa  unataka  kufunga  midomo  ya  wale  ambao  ni  dhidi  ya  vimumunyisho  vya  petroli.  Watu  wengine
wanaitumia kwa mafanikio makubwa na mimi sipingani nayo. Lakini kama unavyojua, watu wengi hawana
vifaa  hivi  na  wagonjwa  wetu  wengi  hawawezi  au  hawawezi  hata  kupika  mpunga  na  shabiki,  kwa  hivyo
hatupendekezi utupu kama hitaji.

Angalia  njia  rahisi  na  rahisi  ya  Rick  na  ni  maswali  ngapi  bado tunayo kujibu.  Sasa  fikiria  nini  kitatokea
tutakapoongeza maelezo juu ya njia zingine za utengenezaji wa mafuta. Itasababisha machafuko tu na itabidi
nitumie siku na wiki kujaribu kujibu maswali kutoka kwa watu "waliochanganyikiwa", ambayo sitafanya tena
kwa muda mrefu.

3.) Tafadhali eleza kwa nini unapendekeza kumeza mafuta nje ya bomba, moja kwa moja kinywani, hakuna
vidonge? Suala fulani la ngozi? Ninakula mafuta mengi kwenye karatasi ya sigara, lakini mara chache mimi
hutumia vidonge ikiwa lazima niondoke nyumbani kwa masaa zaidi. Kwa kuongezea, sipendi kuwa nayo meno
yangu yote, kwani ni ngumu kushuka ...

- Kwa sababu ya sababu kadhaa. Ya kuu ni kwamba njia hii ya kumeza imeonekana kuwa bora zaidi na yenye
faida kwa wagonjwa. Inaboresha usafi wa kinywa kwa sababu pia inadharau kinywa na kisha husaidia kwa hali
yoyote kwenye njia ya kumengenya au kwenye koo lako n.k Kwa kweli, ninapopata koo, ninajaribu kupaka
mafuta nyuma ya kinywa changu na kisha kuweka iko kinywani mwangu kwa muda mrefu kama ninaweza
kuhimili. Katika hali nyingi, mafua au koo (au dalili zake) hutunzwa mara moja.

Kama unavyosema, mafuta hukaa kwenye meno yako na chini ya ulimi wako, kwa hivyo njia hii ya kumeza
inachanganya usindikaji wa mafuta (ala Sativex na dawa zingine za ulimi na vinywaji ambavyo watu hutumia)
na kusindika ndani ya tumbo na matumbo. Jambo kuu ni kupata mafuta ndani ya tumbo lako. Kwa hivyo, ikiwa
una mafuta na ladha isiyo nzuri, unaweza kuweka kipande cha mkate au ndizi n.k (au karatasi ya sigara, ikiwa
unapenda kula kemikali zilizomo), ikunje na uimeze kama kidonge na ukivute kwa maji au chai au chochote
upendacho. Piga meno yako na mafuta baada ya kusema dakika kumi au hivyo, itasaidia na usafi wa kinywa,
pia. Mafuta mengi yana ladha ya kupendeza (haswa wakati nyenzo za kuanzia hazijakaushwa na wakati pombe
haitumiwi kutoa mafuta.

Vidonge - a) lazima ununue kutoka kwa Big Pharma, ambayo unawasaidia na pesa zako, b) watu wengine ni
mzio kwao, c) zingine huyeyuka ndani ya matumbo yako na sio ndani ya tumbo, d) wafanyabiashara mara
nyingi huweka mafuta kidogo kwenye kibonge kuliko inavyopaswa kuwa, e) hazifanyi kazi vizuri kwa hali
nyingi, f) ni ngumu kupata mafuta kutoka kwao wakati unataka kuunda pamoja au kuvuta mafuta kwa hali ya
mapafu. au wakati unataka kutumia mafuta kwa mada. Sisemi kwamba huwezi kutumia vidonge, ninachosema
ni kwamba ni bora kujifunza kutumia mafuta moja kwa moja kutoka kwenye bomba. Baada ya kupata mazoezi
zaidi, utajifunza jinsi ya kutumia mafuta bila usumbufu wowote. Binafsi napenda kula mafuta kutoka kwa jiko
la mchele, naingiza tu kidole ndani yake na kuchukua kama vile nadhani ninaweza kuchukua. Fikiria, hii ni
"ulaji wa mafuta" sana na kwa kawaida utachukua zaidi ya sindano. Mafuta yanapokuwa mazuri, "overdose"

21



TIBA YA Saratani: Mfumo wa Rick SIMPSON

itakulaza tu, jambo kubwa. Lakini kwa kweli, ninaweza kuifanya kwa sababu ya uzoefu wangu na uvumilivu,
nisingependa na si kupendekeza hii kwa Kompyuta au wale ambao hawana uzoefu mwingi. Kila la heri kwako,
pia, Stefan. Jindrich ”

“Ikiwa una wasiwasi juu ya gharama, ni rahisi sana kuliko malipo ya pamoja kwenye dawa nyingi za saratani na
zingine ikiwa dawa unazochukua nyumbani kwa saratani hazifunikwa na bima. Ikiwa mtu katika familia yangu
anahitaji mafuta haya ya saratani nitapata njia. Bahati njema!!!!" Lisa

- "Ninakubali, Lisa, mafuta ni matibabu ya bei rahisi wakati mtu anazingatia gharama na matumizi mengine
yote. Zaidi ni salama isiyo na kifani kuliko kitu chochote ambacho mfumo wa matibabu ungesambaza, sembuse
kwamba inafanya kazi kwa ufanisi zaidi na kwa kuaminika na ni jambo la kufurahisha kuchukua kuliko sumu
au mionzi.

Q. Najua unapendekeza utengeneze RSO mwenyewe lakini zahanati ina mitaa fulani na nilikuwa najiuliza tu
inapaswa kuwa bei nzuri juu yake. 

A. Mtu anahitaji  4-7g ya bud ya hali  ya juu kutoa gramu ya mafuta,  kwa hivyo hiyo inapaswa kuwa "bei
sahihi." Wacha tuzungumze juu ya bei za ujinga za katani, kwangu bei sahihi ya kipimo cha 60g ni 50-100USD
(au chini, ikiwa ilipandwa nje nje kwa kiwango kikubwa). Sisemi kwamba najua ni wapi nipate kwa bei hiyo
kwa sasa, kiwango cha juu cha mafuta hugharimu kile vifaa vya daraja la juu hugharimu mahali unapoishi. JB

Aina Nyingine za Uchimbaji

Je! Umepata njia zingine za kutengeneza mafuta?

"Kuna njia nyingi za kuzalisha mafuta na sidai kwamba njia yangu ni bora, lakini kwa ufahamu wangu ndiyo
pekee ambayo imethibitishwa kufanikiwa katika maelfu ya visa.

Kwa kweli njia ambayo tumeonyesha ulimwengu itazingatiwa kama mbichi kabisa, lakini aina safi kabisa ya
dawa hii inaweza kuzalishwa kwa njia hii. Nia yangu ilikuwa kuwasilisha njia ya kutengeneza mafuta na vifaa
ambavyo vinapatikana kwa urahisi, kwa hivyo ikiwa inahitajika kila mtu anaweza kutoa dawa yake kwa njia
rahisi.

Hadi  nilipovamiwa mnamo 2005, nilikuwa nimetumia  michakato  ya kutuliza  mafuta  kutengeneza  dawa na
kurudisha vimumunyisho. Njia hii sio hatari sana na ni ya 'urafiki duniani', kwani kutengenezea hakupotezi.
Lakini polisi walininyang'anya vifaa vyangu, ambavyo vilinilazimisha kuanza kutumia wapikaji  wa mpunga
kumaliza kazi hiyo.

Ni aina gani zingine za uchimbaji ambazo zinaweza kutumika wakati huo?

Tena, kuna njia kadhaa za uchimbaji na sisemi kuwa mtaalam wa vitu kama hivyo. Shida na njia za kisayansi
kama upunguzaji mzuri wa gesi nk ni kwamba watu wengi wanakosa vifaa na maarifa ya kufanya utapeli kama
huo. Ndio sababu tukaonyesha umma njia rahisi kabisa ya kutengeneza dawa hii wenyewe.

Pia kuna njia za uchimbaji wa maji baridi ambazo zinaweza kutumiwa kutoa resini. Nimejaribu tu kufanya aina
hii ya uchimbaji mara kadhaa na matokeo hayakuwa mazuri kama inavyotarajiwa. Bado, najua watu ambao
wanasema kuwa wamezalisha mafuta ya hali ya juu kwa njia hii. Kwa wazi, maji baridi hayawezi kuwaka moto
au kulipuka, kwa hivyo njia za uchimbaji wa maji baridi zinaweza kuwa chaguo, lakini mtu lazima ahakikishe
kuwa mafuta ni decarboxylated kabla ya kupewa mgonjwa.

Je! Decarboxylation ni nini?

Decarboxylation hufanyika wakati molekuli zilizo ndani ya mafuta zimezungushwa kwenye nafasi ya delta 9 na
matumizi ya joto ili ziweze kufanya kazi zaidi kama dawa. Joto ambalo hii hufanyika linajadiliwa, kwani ripoti
nyingi  ambazo  nimeziona  juu  ya  mada  hii  hazikubaliani.  Kwa  kufanya  kile  nilichopendekeza,  mafuta
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huwashwa  kwa  joto  juu  ya  ile  ambayo  decarboxylation  inasemekana  kutokea.  Kikundi  cha  carboxyl
kinaondolewa, ambayo inaruhusu molekuli kutoshea katika vipokezi vya CB1 na CB2 vya mfumo wetu wa
endocannabinoid na inawaruhusu kupitisha kizuizi cha ubongo.

Je! Kuna njia ya kufanya mafuta kuwa na nguvu zaidi?

Kuna njia kadhaa za kuongeza nguvu ya mafuta,  lakini tena, nyingi za njia hizi zinahitaji vifaa maalum na
maarifa ambayo mtu wa kawaida hana. Hapo zamani,  nilizalisha mafuta kama haya na ninaona kuwa yana
nguvu zaidi na ya dawa, lakini kwa sheria zilizopo na vifaa vinavyohitajika,  haikuwezekana kwangu kutoa
kiwango chochote.

Je! Kuna kitu chochote ninaweza kufanya wakati mafuta ambayo nilizalisha au kununulia hayana nguvu ya
kutosha?

Ikiwa nyenzo nzuri  ya kuanzia inatumiwa kutoa  mafuta,  shida hii  haipaswi kupatikana,  lakini  nina hakika
kutakuwa na wale ambao watafanya. Wakati wa kutibu ugonjwa mbaya, ni bora tu ndio itafanya, kwa hivyo
ikiwa mafuta  uliyonayo hayatimii  kazi  iliyopo,  ningepata  vifaa  vingine  vya bud na kuizalisha  vizuri.  Kwa
maisha ya mtu yakining'inia kwenye mizani, huu sio wakati wa kucheza na mafuta ya hali ya chini. Ikiwa wewe
ndiye unateseka, hautaki dawa bora iwezekanavyo? Kwa hivyo tafadhali  jaribu kutoa sawa kwa wengine. ”
Rick Simpson, Katani: Mmea wa Dawa Zaidi

Kuzalisha Mafuta ya Ubora wa Juu Zaidi

"Kwa nia  ya  kumruhusu  mtu  wa kawaida  atengeneze  mafuta  ya  hali  ya  juu  na  ya  dawa inayowezekana,
nimegundua njia rahisi  ambayo itawawezesha karibu kila mtu kutoa mafuta na maadili  bora zaidi ya dawa
kuliko vile nilivyoonyesha umma hapo zamani . Unachohitajika kufanya ni kuongeza hatua kadhaa kwenye
mchakato ambao tumekuonyesha tayari, lakini baada ya kutoa mafuta kwa njia hii nadhani utakubali kwamba
inaleta tofauti kubwa.

Ikiwa una bud ya dawa ya hali ya juu ya kufanya kazi nayo, unapaswa kuwa na uwezo wa kutengeneza mafuta
na viwango vya juu vya cannabinoid, kwa kutumia tu kutengenezea nzuri na jiko la mchele. Mafuta ambayo
nilizalisha kwa njia hii kawaida yalionyesha kiwango cha THC cha 95% au zaidi pamoja na viwango tofauti
vya bangi nyingine na nta za mimea. Nguvu ya uponyaji ya mafuta kama hii ndio ambayo hatimaye imewapa
mmea wa bangi utambuzi wa matibabu unaostahili, lakini bado nimegundua kuwa nguvu ya uponyaji ya dutu
hii inaweza kupelekwa kwa kiwango kipya bila shida sana.

Unachohitajika kufanya ni kuchukua mafuta na kuiweka kwenye kitengo cha kupokanzwa ambacho kinaweza
kukamata cannabinoids wakati zinapoibuka na hii itazalisha mafuta ya hali ya juu na usafi. Ingawa vaporizer ya
kawaida  inaweza  kukamilisha  kazi  hii,  kwa  kweli  hazijatengenezwa  vizuri  kutimiza  jukumu  hili,  kwani
itachukua muda mrefu sana kutoa kiwango chochote cha dawa na vaporizers nyingi ambazo zinapatikana huwa
zinavuja.

Ili  kuzalisha mafuta kwa kiwango kikubwa mtu atahitaji  kitengo kikubwa zaidi  cha kuvuta hewa ambacho
kilikuwa kisichopitisha hewa na pia italazimu utumiaji wa kuba kubwa zaidi ya mkusanyiko ambayo imewekwa
pembeni, ili kwamba mara tu cannabinoids kuanza kukusanya wataanza kukimbia hadi kwenye sehemu ya chini
kabisa ya kuba, ambapo zinaweza kukusanywa kutoka kwenye shimo dogo la kukimbia kwa njia ya mafuta
yaliyotakaswa sana. Mtu yeyote aliye na mwelekeo wa mitambo haipaswi kuwa na shida sana kuweka pamoja
kitengo cha kufanya kazi hii, lakini itachukua muda kidogo na juhudi kukusanya kifaa.
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Kiasi  cha  mafuta  ambacho  kinaweza  kukusanywa  baada  ya  kuvukizwa  hutegemea  ni  asilimia  ngapi  ya
cannabinoid na uzani ambao mafuta ya mwanzo yalikuwa nayo. Ikiwa mafuta unayotumia yalikuwa na 99% ya
cannabinoids kwa uzito, basi unapaswa kupata takriban kiasi hicho nyuma baada ya kuwa imechomwa.

Ninapaswa pia kutaja kuwa hii ni njia nzuri ya kuboresha ubora wa mafuta ya kiwango cha chini ambayo yana
uchafu mwingi, kwa hivyo zinaweza kutumiwa kama dawa yenye nguvu na madhubuti. Hata mafuta ya kuanza
na yaliyomo chini kabisa ya bangiini  yanaweza kutoa dawa nzuri,  ikiwa bangi hizo zina mvuke na uchafu
umeachwa nyuma kwenye bakuli.  Labda hautatoka  kwa kiasi  kama ulichoweka,  lakini  angalau utaishia  na
mafuta ambayo ni ya dawa zaidi kuliko yale uliyoanza nayo. Linapokuja suala la uponyaji, usafi wa dawa na
ufanisi  humaanisha  kila  kitu  kwa  mgonjwa,  kwa  hivyo  ikiwa  unataka  kutoa  mafuta  ya  dawa  zaidi
iwezekanavyo, nadhani unapaswa kutoa kile ninachosema kuzingatia sana.

Bado, siwezi kuelezea ni kwanini mafuta yanayotengenezwa kwa njia hii yanafanya kazi zaidi ya dawa kuliko
hata  mafuta  bora  ambayo  yametengenezwa  kwa  kutumia  njia  zingine.  Kwa  kuwa  mafuta  ambayo
nimeyapokonya  yalikuwa  yametengwa  kwenye  sanduku  kabla  ya  hata  kuingia  kwenye  vaporizer,  hiyo
inamaanisha kuwa tayari walikuwa wakifanya kazi kama dawa iwezekanavyo, kwa hivyo mtu atatarajia kuona
tofauti  kidogo  katika  nguvu  baada  ya  mafuta  kukusanywa  kutoka  kwa  vaporizer.  Wakati  cannabinoids
zinapofunikwa na mafuta haya ya hali ya juu, kila kilichobaki kwenye bakuli la vaporizer ni nta za mimea
zisizohitajika na vichafu vingine. Kwa kuacha vitu hivi visivyohitajika nyuma kwenye bakuli, mafuta ambayo
unakusanya  yatakuwa safi  zaidi,  lakini  kwa  kuwa mafuta  haya  yalikuwa na  uchafu  mdogo  kabla  ya  hata
kuwekwa kwenye vaporizer, hii haitoi sababu kwa nini mafuta sasa yana nguvu zaidi .

Cannabinoids huondoa mafuta kati ya digrii 300 hadi 400 Fahrenheit na joto hizi ni kubwa zaidi kuliko zile
ambazo tumeambiwa zinahitajika kutimiza decarboxylation. Labda kuna kitu ambacho bado hatuelewi juu ya
decarboxylation  ambayo  inasababisha  ongezeko  hili  la  kushangaza  kwa  nguvu,  au  joto  hili  lote  la  ziada
linalohitajika kupokonya cannabinoids inaweza kuwa ikifanya kitu kwa mafuta ambayo hatujawahi kujua hapo
zamani .

Nimekuwa nikiongea juu ya mchakato huu mpya kwa wiki chache zilizopita wakati nafanya mahojiano na sasa
kuna watu wengine, ambao wameanza kutengeneza mafuta kwa njia hii  na kutoka kwa kile nilichoambiwa
walishtushwa  na  tofauti  ya  nguvu.  Kutoka  kwa  uzoefu  wangu,  hata  mafuta  ya  kiwango  cha  juu  kabisa
yaliyotengenezwa na utumiaji wa vifaa vya kutuliza au mpikaji wa mchele hayawezi kulinganishwa na mafuta
ambayo hukusanywa baada ya vimiminika kutolewa. Wanaweza kuonekana sawa, lakini nadhani mafuta yenye
mvuke ni yenye nguvu mara nyingi na kwa kweli hii inapaswa kuwafanya wanafaa zaidi kutibu watu walio na
hali mbaya.

Watu wengine huweka tu nyenzo za mmea kwenye vaporizer na kisha kukusanya cannabinoids katika fomu ya
mafuta kutoka kwenye dome ya vaporizer, baada ya vifaa vya mmea kuwashwa. Kwa kutumia malighafi ya
mmea mtu anaweza kutoa mafuta bora, lakini upimaji umeonyesha kuwa mafuta haya hayalingani na nguvu ya
mafuta yanayotengenezwa katika jiko la mpunga na ndio sababu naamuru watu wazalishe mafuta kwa kutumia
njia  zangu.  Ikiwa  utaweka  mafuta  ya  hali  ya  juu  katika  vaporizer,  mafuta  yatakayosababishwa  ambayo
yatazalishwa  baada  ya  cannabinoids  kuzimia,  yatakuwa  na  nguvu  zaidi  kuliko  hata  mafuta  bora  ambayo
yanaweza  kupukutika  kwenye  nyenzo  za  hali  ya  juu.  Kwa  hivyo  ikiwa  unataka  kuona  matokeo  mazuri,
yanaweza  kupatikana  kwa  kupeperusha  mafuta  bora  zaidi  na  hii  itakupa  dawa,  ambayo  nahisi  haiwezi
kulinganishwa.

Haijalishi ikiwa serikali zinapenda au la, katika siku za usoni wengi wetu tutazalisha dawa zetu wenyewe na
kwa kuwa mafuta haya yanafaa sana kwa shida nyingi za matibabu, ninatarajia kuona dawa hii rahisi ya kiasili
ikitengenezwa kila mahali, na wale ambao hawana pesa ya kucheza na kampuni za dawa. Katika siku za usoni
nina hakika kampuni za dawa zitajaribu kusema kwamba ndio pekee waliohitimu kutoa dawa hii, lakini sisi sote
tunajua kwamba kitu chochote wahalifu hawa wako tayari kutoa kitakuja kwa bei ya juu sana; na kwa kuwa
karibu kila mtu anaweza kutoa dutu hii, sioni haja ya kampuni za dawa hata kuchukua jukumu.

Baada ya kufanya utafiti rahisi ambao unahitajika, tutaweza kuchanganua dawa tofauti za asili na kutoa mafuta
haswa iliyoundwa kutibu  magonjwa tofauti,  lakini  hata  kama mafuta  haya  mapya  yatakuwa na  uwezo wa
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kuponya wa kushangaza, mafuta ambayo sisi wenyewe tunaweza kutoa wana nafasi yao katika makabati yetu
ya dawa. Sijawahi kujaribu kutoa hati miliki ya njia yoyote ambayo nimegundua, kwani nahisi kwamba maarifa
haya yanapaswa kupatikana kwa mtu yeyote atakayeamua kuitumia na hakuna mtu aliye na haki ya kuzuia
chochote kinachoweza kuokoa maisha ya mtu na, kama jambo kwa kweli, nadhani ingekuwa ulimwengu bora
zaidi ikiwa hatungekuwa na kitu kama hakimiliki kabisa.

Ingawa wale ambao wanataka kuzuia matumizi ya dawa hii, kama kampuni za dawa za kulevya, wamethibitisha
hapo awali kuwa wanafurahi zaidi kutia sumu na kutuua na takataka ambayo wamekuwa wakitoa, nina hakika
watajaribu kutuambia kuwa ndio pekee ambao wanaweza kutoa dawa hii vizuri. Kutumia njia mpya ambayo
nimeelezea,  mtu  yeyote  anaweza  kutengeneza  dawa  ambazo  ni  safi  kabisa  kama  kitu  chochote  ambacho
kampuni ya dawa inaweza kutoa. Kwa kuongezea, nadhani dawa ambazo tunaweza kujitengenezea zitafaa zaidi
kuliko  vile  kampuni  ya dawa ingetoa,  kwa sababu tofauti  na wao hatuko katika  hii  pesa na  lengo letu  ni
kujiponya tu.

Sasa hakuna sababu ya busara kwanini hatuwezi kutoa dawa zetu na wakati serikali zetu zilizonunuliwa na
kulipwa zinajaribu kutuzuia kufanya hivyo, itakuwa mfano mmoja tu wa kwanini lazima tuondoe ufisadi wao
na mara moja na kwa wote, ubinadamu wa bure kutoka kwa makucha yao. Kufikia sasa inapaswa kuwa wazi
zaidi kuwa kampuni za dawa za kulevya na serikali zetu hazijali kidogo au hazijali afya yetu na ustawi, kwa
hivyo wacha tupe busara na Mama Asili nafasi ya kuona nini wanaweza kufanya ili kuboresha afya yetu kwa
jumla, na mara moja tunafanya hivyo, nina hakika kwamba hatutakubali tena kile kilichoendelea huko nyuma. ”
Rick Simpson, Katani: Mmea wa Dawa Zaidi

Katani au Bangi?

“Katika historia yote, bangi imekuwa ikijulikana kama katani na wale ambao kwa maelfu ya miaka walikua
kama zao. Pamoja na ujanja kwa sehemu ya wasiwasi wa pesa kubwa na serikali wanazodhibiti, aina ya katani
iliyo na kiwango cha juu cha resini iliitwa jina bangi na kuhujumiwa kwa umma kwa jumla. Nyuma katika enzi
wakati hii ilitokea, umma kwa sehemu kubwa hawakujua bangi hata ilikuwa nini. Wote waliambiwa ni kwamba
bangi ni dawa hatari ya kulevya na hatari. Sote tuliongozwa kuamini kuwa kuvuta sigara ni juu tu ya jambo
lenye kujiharibu na kudhuru tunaloweza kujifanya. Kwa kweli, hii yote ilikuwa tu pakiti ya uwongo, lakini
wakati huo, umma haukuwa na njia ya kujua vinginevyo.

Ikiwa umma ungejulikana  wakati  serikali  zao  zilipokuwa zinajaribu  kufanya mmea huu ukapiga  marufuku
kwamba  Wababa  waanzilishi  na  Marais  wa zamani  wa Merika  walivuta  katani  sana  wakati  wa kazi  zao,
wangeweza kumeza vizuizi  hivi vipya ambavyo vililazimishwa kwa urahisi . Kuna idadi kubwa ya akaunti
zilizoandikwa  ambazo  zinaelezea  wazi  kabisa  mazoea  ya  uvutaji  sigara  ya  viongozi  wengi  mashuhuri  wa
serikali na hata jinsi marais kama Abraham Lincoln walifurahiya wakati aliotumia kuvuta katani kwenye bomba
lake ameketi kwenye veranda yake.

Kwa kuangalia nyaraka zingine, viongozi wa kisiasa wa wakati huo walileta, kama Azimio la Uhuru na Katiba,
nadhani ni salama kusema kwamba kwa kweli, walikuwa wanafikra wazi. Inaonekana kwamba athari mbaya za
bangi walizokuwa wakivuta sigara ambazo umma ulikuwa unaambiwa sasa ni mbaya sana, hazikuwa na athari
kabisa kwa watu kama hao au uwezo wao wa kufikiria kwa busara. Bado, miongo kadhaa baadaye wakati sheria
za kuzuia matumizi ya katani ziliwekwa mwanzoni mwa miaka ya 1900, watu wachache sana walikuwa na
ujuzi wa vitu kama hivyo.

Matumizi ya dawa ya Hemp katika historia ni hadithi. Ilikuwa ikitumika kutibu karibu kila aina ya magonjwa
na jeraha. Ni kwa miongo michache iliyopita ambapo matumizi ya dawa ya katani yamekataliwa kwa umma.
Kutambua mmea wa katani kwa ukweli ni nini, tunachohitajika kufanya ni ukweli tofauti na hadithi za uwongo.

Mfumo huo ulibadilisha katani kwa umma kwa kuupa jina bangi. Wazazi wetu na babu na babu waliambiwa na
habari na media ya sinema kwamba bangi na / au katani ilikuwa dawa mbaya, hatari, na ya kulevya. Hakuna
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kitu ambacho kingeweza kuwa mbali  na ukweli  lakini  nyuma wakati  huo ilikuwa karibu haiwezekani  kwa
umma kupata ukweli wenyewe.

Wale  ambao  walizalisha  propaganda  hizi  za  ujinga  wamekufa  kwa  muda  mrefu,  kwa  nini  uwongo  na
udanganyifu juu ya katani hudumu? Jibu ni rahisi - pesa. Tunateseka na kufa kwa sababu kampuni za dawa za
kulevya na masilahi mengine makubwa ya pesa wanataka kuboresha kando zao za faida. Ili kuendelea kufanya
hivyo,  lazima  wahakikishe  katani  huhifadhiwa  haramu  na  mbali  na  umma,  kwa  matumizi  ya  dawa  na
madhumuni mengine.

Tukiangalia historia ya yote haya, tutapata ni John D. Rockefeller na marafiki zake matajiri pamoja na ufisadi
uliohusisha serikali  za  enzi  zilizopita  ambao ulitupatia  mfumo wa matibabu tulio  nao leo.  Katika shule za
matibabu zilizofadhiliwa na matajiri na wenye nguvu, madaktari walifundishwa dawa ya allopathic, yaani dawa
kutoka kwa kemikali na sumu. Baada ya muda, uwongo na udanganyifu wao umewathibitishia sio tu madaktari,
bali pia umma kwa jumla kuwa kemikali na sumu zina faida kwa hali ya matibabu. Kwa maneno mengine, hizi
zinazoitwa shule za matibabu zimewashawishi madaktari na umma kwa jumla kuamini kuwa nyeusi ni nyeupe.
” Rick Simpson, Katani: Mmea wa Dawa Zaidi

Ni Matatizo gani au Matatizo gani Ninapaswa Kutumia Kutengeneza 
Mafuta?

"Hili ni swali gumu kujibu, kwani kwa kweli sisi sote tuko katika rehema ya wafanyabiashara wa mbegu, kwani
wao ndio wenye msimamo wa mwisho katika kile tunachokua.

Shida ni ikiwa ungeamuru shida kama Mjane Mweupe kutoka kwa wauzaji watano wa mbegu, wakati ulipokua,
labda ungeishia kupanda aina tano tofauti za mimea. Aina ya Mjane Mweupe ambaye nilikuwa nikikua nyuma
huko Canada ilikuwa na athari nzito sana ya kutuliza kama aina nzuri ya Indica na ilikuwa moja ya dawa za
kupunguza  maumivu  ambazo  nimewahi  kukutana  nazo.  Lakini  ikiwa  ningejaribu  kuagiza  mbegu  zile  zile
kutoka kwa kampuni ambayo nilinunua hapo awali,  leo wangeweza kunitumia mbegu zenye maadili  tofauti
kabisa ya dawa.

Mjane Mzungu niliyemwona huko Uropa ni mwenye nguvu zaidi kuliko ile niliyokuwa nikikua nchini Canada,
kwa hivyo inaonekana mbegu zinazopatikana hapa lazima ziwe zaidi sativa. Kwa bahati mbaya, kwa sehemu
kubwa,  haikuwa  na  maadili  ya  matibabu  ambayo  ninatafuta  ili  kutoa  athari  nzito  ya  kulala  kama  Mjane
Mweupe niliyekua narudi Canada.

Aina zingine ni bora kwa kupunguza maumivu, wakati zingine zitakuwa na ufanisi zaidi kudhibiti viwango vya
sukari ya damu kwa wagonjwa wa kisukari au kupunguza shinikizo la macho kwa wale wanaougua glaucoma.
Tunahitaji  usambazaji  mzuri  wa  mbegu  ambao  una  sifa  za  kitabibu  ili  mtu  wa  kawaida  ajue  anachokua.
Tunachohitaji tu ni uhuru wa kukuza shida nyingi za dawa hapa duniani, halafu tukitumia mchakato rahisi wa
kuondoa, tunaweza kuamua ni aina gani za mafuta yanayotokeza mafuta bora kutibu hali tofauti za matibabu.

Baada ya haya kufanywa, usambazaji thabiti wa mbegu hizi unaweza kutolewa kwa umma na kisha wanaweza
kukuza shida ambazo zinafaa mahitaji  yao ya matibabu. Lakini mpaka siku hiyo ifike, siwezi kupendekeza
shida au muuzaji wa mbegu na kusema kwamba "hii ndio yako" na ina "athari za uhakika".

Kampuni zingine za mbegu zina habari zinazopatikana juu ya maadili ya dawa ya aina wanazouza. Kwa hivyo
itakuwa wazo nzuri kuangalia habari hii kabla ya kufanya ununuzi wako.

Je! Ni shida gani wagonjwa wanapaswa kutafuta basi?

Kwa wakati  huu,  ninachoweza kufanya ni  kuwaambia  umma kuagiza  nguvu na  dalili  ya kutuliza  sana  au
misalaba inayoonyesha sativa ambayo ina 20% THC au zaidi ya kuzalisha mafuta yao. Kwa kuongezea, watu
huwa wananiuliza ni wapi wanaweza kupata mbegu na hii  inaweza kuwa shida ya kweli  kwa wale ambao
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wanaishi katika nchi zingine ambazo haziruhusu kuuzwa. Ukienda kwenye mtandao na utapata kampuni nyingi
za mbegu ambazo zitasambaza  mbegu za bangi  na meli  zingine ulimwenguni.  (Kidokezo:  Google maneno
mbegu za bangi ulimwenguni kote na utaona maduka kadhaa ya mkondoni ambayo yanaweza kukidhi mahitaji
yako).

Je! Mtu anapaswa kuangalia nini wakati wa kuchagua au kununua mimea kwa ajili ya kuzalisha mafuta?

Kwa watu ambao hawana uzoefu na katani,  lazima wawe waangalifu, kwani wakulima na wafanyabiashara
wengi watajaribu kukuuzia chochote walicho nacho. Kwa wale ambao hawajawahi kuvuta katani, ninashauri
wachukue mtu aliye na uzoefu wanaponunua.

Hauwezi  kwenda kila  wakati  kwa kuangalia  na  kunuka ili  kujua  nguvu ya  katani.  Nimeona  buds ambazo
ziling'aa na resini na kunuka vizuri lakini zilikosa nguvu ya kutoa dawa nzuri. Kwa hivyo ni bora kujua jinsi
nyenzo zilivyo na nguvu kabla ya kununua idadi kubwa.

Mtu  anapoleta  pauni  kutoa  dawa,  mimi  kwanza  hujaribu  athari  zake  kwangu.  Nilikata  bud  kidogo  na
nikaunganisha pamoja nayo. Ikiwa katani ni mzuri, wakati nilipovuta sigara nusu ya kiungo, nahisi athari zake.
Ninachotafuta ni hisia nzito ya kulala ambayo inakufanya utake kwenda kulala. Ikiwa ninavuta sigara nzuri au
msalaba mkubwa wa sativa, kawaida aina kama hizo zitaonyesha athari hizi.

Nimegundua kuwa karibu kila aina ya katani ambayo hutoa hisia nzito, ya kulala ni dawa sana. Hizi ndio aina
nilizotumia kwa mafanikio makubwa wakati wa kuzalisha mafuta ya kutibu saratani na shida zingine kubwa za
ndani. " Rick Simpson, Katani: Mmea wa Dawa Zaidi

Jinsi ya Kuamua Ambayo Kuanzia Vifaa kununua?

“Njia rahisi ya kujua ni nini sifa ya bud ina ndani yake ni kuvuta sigara tu na kuona ni athari gani kwako.
Wakati watu wananiletea katani ili nizalishe dawa hii, ninasongesha kiungo. Kufikia wakati nimevuta sigara
karibu  nusu  yake,  najua  ikiwa ina  athari  ya  kutuliza  ambayo  ninatafuta  na  ndivyo ninavyochagua  nyenzo
ninazotumia.

Ikiwa utaenda kununua katani ili utengeneze dawa na usivute moshi mwenyewe, chukua mtu ambaye ni mvutaji
sigara mwenye uzoefu na uwajaribu kujaribu nyenzo ambazo unafikiria kununua. Waambie kuwa unatafuta
athari ya kutuliza na hautaki kununua kitu ambacho kinainua au kutia nguvu.

Pia sio wazo mbaya kuleta ukuzaji wa mfukoni pamoja, kwa hivyo unaweza kukagua resin kwenye bud ambayo
unakusudia  kununua.  Bud nzuri  inaonekana kama imefunikwa na baridi  kali,  wakati  mwingi  inaweza hata
kuonekana kwa jicho la uchi. Mara tu unapozoea kutengeneza mafuta, mara nyingi mtu anaweza kupata wazo
nzuri ni kiasi gani cha mafuta inaweza kutoa kwa pauni tu kwa kutazama nyenzo za bud na mkuzaji. Resin
unayoangalia  ni  dawa na kwa ujumla zaidi  ambayo iko kwenye nyenzo za bud, ndivyo kiasi  kikubwa cha
mafuta kitakachozalisha.

Kwa nini unapendekeza watu watengeneze mafuta kutoka kwa pauni au zaidi ya nyenzo ya kuanzia? Je! 
Wanaweza kuizalisha kutoka kwa kusema ounce ya katani kavu?

Ndio, kwa kweli, mafuta yanaweza kuzalishwa kwa kiwango kidogo pia. Ounce ya katani kavu kavu inapaswa
kutoa gramu 3 hadi 4 za mafuta ya kiwango cha juu na tu ounces 16 ya maji  ya kutengenezea itahitajika
kufanya safisha hizo mbili.

Lakini  kuna sababu ninashauri  wagonjwa wazalishe mafuta kutoka kwa pauni ikiwezekana na wanahusisha
kumweka mgonjwa kwa urahisi  na matumizi  yake.  Ninahisi  hata  wale ambao wana afya nzuri  wanapaswa
kumeza matibabu kamili ya gramu 60 ili kutoa sumu mwilini mwao na kuwarejeshea hali ya afya njema. Ili
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kuzalisha  mafuta  mengi  sana  kawaida  inahitaji  pauni  ya  bud  na  nadhani  ni  rahisi  kwa  mgonjwa  ikiwa
hawajaribu kutoa mafuta kutoka kwa anuwai anuwai.

Kila shida huzaa mafuta na athari  tofauti  kwa hivyo ikiwa mgonjwa hubadilika kutoka shida moja kwenda
nyingine, hawajui nini cha kutarajia. Kwa wale ambao wana raha na matumizi ya dawa hii, kubadilisha mafuta
kunatoa  shida  kidogo  au  hakuna  shida.  Lakini  kwa  wagonjwa  ambao  wanapata  athari  zake  kwa  mara  ya
kwanza, nadhani ni bora ikiwa wanameza aina moja tu ya mafuta.

Je! Mimea unayotumia kutengeneza mafuta ina nguvu gani?

Daima mimi hufanya dawa kutoka kwa nyenzo zenye nguvu na za kutuliza kupatikana kwangu na mara nyingi
shida ninazofanya kazi nazo hutoa athari ya kufurahi pia. Mafuta yanayotengenezwa kutoka kwa shida na tabia
hizi yana athari nzuri sana na wagonjwa huwa na raha ya kuzichukua.

Huko, wavutaji sigara wengi wanalalamika kwamba ninanunua katani nzuri yote ya dawa na siachi chochote
kwa wale wanaotaka kuvuta sigara.  Sizingatii  sana hii,  kwani  ninaona kuokoa maisha kuwa muhimu zaidi
kuliko mahitaji ya burudani ya wale ambao sio wagonjwa.

Daima natafuta aina ambazo zinaonyesha yaliyomo kwenye resini nzito na maadili sahihi ya dawa. Nyenzo
nyingi ninazotumia kutengeneza dawa hutoka kwa aina,  ambazo zinapaswa kuwa katika kiwango cha 20%
THC. Kwa kweli, ikiwa shida hizi kweli zilikuwa na THC nyingi, pauni moja itatoa gramu 90 hadi 100 za
mafuta. Kuna wengine ambao kwa kweli hupanda katani ya dawa ya ubora huu, lakini chukua kutoka kwangu,
katani kama hii inaweza kuwa ghali sana na ngumu kupata.

Nyenzo nyingi za bud ambazo zilipatikana kwangu zingezalisha karibu gramu 60 za mafuta ya kiwango cha juu
kwa pauni kavu; kwa hivyo bila shaka ubora ungekuwa bora zaidi. Kwa kweli, nilikuwa na chaguo kidogo sana
katika suala hili. Ikiwa ningeokoa maisha ya wagonjwa, ilibidi nitumie kile kilichopatikana. Kile ambacho watu
wanahitaji kujua ni kwamba kila shida itatofautiana kwa kiwango cha mafuta ambayo inazalisha na mafuta haya
yatatofautiana kwa thamani ya dawa pia.

Kwa kuongezea, njia zinazotumika kukuza katani zinahusiana sana na kiasi gani cha THC kilichopo kwenye
nyenzo kavu ya bud. Aina inayokuzwa inaweza kuwa na uwezo wa kutoa buds ambazo zinaweza kuwa na 20%
THC au hata zaidi lakini wakulima wengi hawana ujuzi au vifaa vinavyohitajika kufanikisha hili. Nimefanya
kazi na aina ambazo zilitoa gramu 90 za mafuta kutoka kwa pauni moja kavu ya bud na wakati mwingine hata
kidogo zaidi. Kwa bahati mbaya, katani ya ubora huu ni nadra sana, kwa hivyo ikiwa unaweza kupata gramu 60
za mafuta mazuri kutoka kwa chupa kavu ya bud ya hemp, furahiya. Daima angalia katani yenye nguvu zaidi
wakati wa kununua nyenzo za kuanzia; maisha ya mtu yanaweza kutegemea. ” Rick Simpson, Katani: Mmea
wa Dawa Zaidi

Sangi ya Bangi dhidi ya Indica ya Bangi

Je! Ni tofauti gani kuu kati ya sativa ya bangi na dalili ya bangi katika matibabu?

“Sipendi kuona mtu yeyote akunywa mafuta ya sativa kujaribu kutibu saratani na hali zingine mbaya. Kwa
kweli kuna uwezekano kwamba mafuta yaliyotengenezwa kutoka kwa sativa nzuri yanaweza kutibu saratani
lakini athari ya kutia nguvu ya mafuta haya haifai kupona. Kwa kweli, nisisite kutibu saratani ya ngozi nje na
mafuta kama hayo lakini kumeza mafuta kutoka kwa aina za sativa kunaweza kuathiri vibaya hali za kulala za
mgonjwa. Ninaona pia mafuta kama hayo kuwa bora sana katika matibabu ya watu wanaougua unyogovu.
Katika visa vingine, wale ambao wanakabiliwa na unyogovu wanaweza kufaidika ikiwa wangechukua kipimo
kidogo  cha  mafuta  haya  wanapoamka  kitandani.  Hii  itawapa  nguvu  na  kuwainua,  lakini  ikiwa  nyingi
itachukuliwa, mafuta yenye nguvu ya sativa yanaweza kuwa ya nguvu sana na watu wengi hawapendi athari hii.

Ingawa mafuta yaliyotengenezwa kutoka kwa sativas yanaweza kuwa na faida katika hali zingine, kwa sehemu
kubwa najaribu kuzuia matumizi yao. Mara nyingi mafuta haya yanatia nguvu sana na sitaki kuona mtu aliye na
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saratani  ya  mwisho au hali  zingine  mbaya akijaribu  kuchora  ghalani.  Wagonjwa wengine hawashughulikii
athari za kuwezesha mafuta vizuri, ambayo mara nyingi inaweza kuwafanya watulie sana. Kutokana na uzoefu
wangu, mgonjwa atajibu vizuri zaidi ikiwa mafuta yatatengenezwa kutoka kwa shida za kutuliza zenye tabia
kama zile nilizozitaja.

Usingizi wa ziada ambao mgonjwa atapata unaburudisha sana na kwa mantiki, mgonjwa anayepumzika vizuri
atapona vizuri kuliko yule ambaye anapata shida za kulala. Kwa matumizi ya ndani kutibu hali nyingi za kiafya,
ninashauri sana kwamba aina ya dalili au misalaba ya sativa kubwa itumiwe. Viashiria vinampumzisha mtu na
kumpa kupumzika zaidi, kulala na amani ya akili.

Nimegundua  pia  kuwa  mafuta  yanayotokana  na  aina  kubwa  ya  dalili  ni  bora  katika  kutibu  unyogovu  na
maswala  mengine  yanayohusiana  na  afya.  Kwa  mtazamo  wangu,  mafuta  hutengeneza  aina  nzuri  za  dalili
zinahitajika zaidi kama dawa kuliko mafuta mengi yanayotengenezwa kutoka kwa sativa.

Nimejaribu mafuta kutoka kwa aina nyingi na mchanganyiko wa shida. Nakumbuka mafuta moja ambayo 
karibu yalinipa nirvana. Je! Unaweza kuelezeaje mafuta bora ambayo yatatoa uzoefu wa kufurahisha zaidi 
kwa wagonjwa?

Kufikia nirvana sio lazima wakati wa kutumia mafuta haya kuponya mwili wako, lakini hata ikiwa utachukua
sana na kufanikisha hali hii, hautaumizwa. Kwa kweli, kwa wale ambao wako karibu kufa kutokana na vitu
kama kansa, overdose kubwa ya mafuta ya kiwango cha juu itaongeza nafasi yao ya kuishi.

Mgonjwa anaweza kufanya hivyo nyumbani lakini ikiwa mafuta yangeruhusiwa, nadhani hii inaweza kufanywa
vizuri zaidi katika hali ya hospitali.  Isipokuwa mgonjwa anakaribia kufa, ninawaambia wafuate maagizo ya
kipimo  chetu,  lakini  kwa  wale  ambao  maisha  yao  yako  hatarini  napendekeza  watumie  dawa  hii  haraka
iwezekanavyo.

Wengi ambao wamevuta sigara katika siku za nyuma hawana hofu ya dutu hii na nimeona watu wachache walio
na saratani ya kudumu wanaponya hali yao kwa mwezi. Kwa kweli, ni juu ya mgonjwa mwenyewe jinsi dawa
hii  inachukuliwa  haraka.  Mara  tu  inapojulikana  kuwa  umma  ni  salama  kumeza,  ninatarajia  kuwa  zaidi
watajaribu kuiingiza kwa njia ya haraka.

Indica, Sativa au Ruderalis?

Kwa bahati nzuri, inaonekana kwamba kwa sehemu nyingi aina nzuri za bangi ni matibabu bora kwa kila aina
ya saratani. Sasa kuna maelfu ya aina tofauti za katani ambazo zimepatikana kutokana na wafugaji kuvuka aina
tofauti. Aina kuu tatu za mmea huu ni bangi indica, bangi sativa na bangi ruderalis. Dalili safi hutoa dawa ya
kutuliza ambayo ni bora katika matibabu ya hali nyingi za kiafya.

Matatizo mazuri ya dalili ambayo yamevuka na sativa au ruderalis pia yanaweza kumiliki athari hii nzito ya
kutuliza. Walakini, inategemea sana asilimia ya dalili iliyo kwenye misalaba hii mpya juu ya ufanisi wa dawa
kama dawa. Kwa ujumla, kadiri yaliyomo juu ya kiashiria, ndivyo misalaba ya kutuliza na inayofaa itakuwa
kama dawa.

Kwa kweli, sativa safi hutoa athari ya nguvu, ambayo haifai kukuza uponyaji katika hali nyingi na inaweza
kuingiliana na mifumo ya kulala ya wale ambao wanajaribu kuitumia kama dawa. Dawa zinazozalishwa kutoka
kwa  sativa  safi  au  sativa  kubwa  inayoonyeshwa  au  misalaba  ya  ruderalis  inaweza  kuwa  na  faida  katika
matibabu ya mtu anayesumbuliwa na unyogovu, au hali ya ngozi ambayo inaweza kutibiwa kwa mada.

Kwa madhumuni ya kumeza, mafuta yanayotengenezwa kutoka kwa sativa na misalaba kubwa ya sativa lazima
itumike kwa tahadhari. Mafuta kama haya yanaweza kutia nguvu wakati wa kumeza na athari hii, kwa maoni
yangu, haikuzi mchakato wa uponyaji.

Katika miaka michache iliyopita, bangi ruderalis imepata umakini mwingi katika ulimwengu wa katani. Kama
ninavyoelewa, ruderalis inavukwa na viashiria na sativas ili kufanya shida hizi kuwa ngumu zaidi na sugu ya
ukungu. Kwa kuongezea, aina za ruderalis ziko juu katika CBD na wengine wanafikiria hii inaweza kuwa ya
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umuhimu  mkubwa,  lakini  bado  haijathibitishwa.  Siwezi  kutoa  maoni  juu  ya  jinsi  dawa  madhubuti
zinazozalishwa kutoka kwa aina hii itakuwa dawa. Kwa kuwa sina uzoefu wa kufanya kazi na aina za ruderalis,
kwa wakati huu sijisikii kustahiki kutoa maoni yangu.

Bado,  kwa  matokeo  bora,  nitatumia  dalili  safi  au  njia  kuu  za  sativa  kutoa  dawa  hii,  kwa  sababu  tayari
imethibitishwa kuwa yenye ufanisi.

Kutokana na uzoefu wangu, karibu kila aina ya dalili kuu inaweza kutoa dawa ambayo ni tiba bora kwa hali
nyingi za kiafya.  Hata watu wanaougua unyogovu wanaweza kufaidika na athari  za mafuta zinazozalishwa
kutoka kwa dalili nzuri. Kwa hivyo ni bora kukaa mbali na sativas kutoa dawa kwa sababu nyingi za ndani.
Bado,  ikiwa  unataka  kutibu  hali  ya  ngozi  au  saratani  ya  ngozi  kwa  mada,  nadhani  utapata  kuwa mafuta
yanayotengenezwa kutoka kwa aina ya sativa yanaweza kuwa na ufanisi katika matibabu ya vitu kama hivyo.
Hakuna swali kwamba aina zingine hutoa dawa yenye nguvu zaidi kuliko zingine kwa hali tofauti za kiafya.
Katika siku za usoni, hapo ndipo utafiti lazima ufanyike. " Rick Simpson, Katani: Mmea wa Dawa Zaidi
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Tofauti ya nje na ya ndani

Je! Kuna tofauti kati ya mafuta kutoka kwa mimea ya ndani na ya nje?

"Nimetengeneza  mafuta  kutoka  katani  ambayo  yalikuzwa  ndani  na  nje  na  matokeo  mazuri.  Ninapendelea
kufanya kazi na katani iliyokuzwa nje, kwani kwa wastani katani ya hali ya juu iliyopandwa nje katika msimu
mzuri wa kukua inaweza kuwa na nguvu zaidi na mara nyingi hutoa resini zaidi. Ninaelezea hii hasa kwa jua,
kwani siamini kwamba mifumo mingi ya taa za ndani inaweza kushindana na chanzo hiki cha nuru. Pia, kuna
mafadhaiko  mengine  na  sababu  katika  maumbile  ambazo  zinaweza  kuathiri  nguvu  ya  mmea  unaopandwa
ambao mimea iliyokuzwa ndani ya nyumba haikutani.

Katani ambayo hupandwa ndani ya nyumba bila shaka inaweza kuwa na nguvu na itazalisha dawa nzuri lakini
kuna shida nyingi zinazohusika na ukuaji wa ndani. Mimea ambayo hupandwa ndani kawaida huwa ndogo kwa
kimo kuliko  ile  iliyokuzwa nje.  Pia,  na usanidi  wa ndani,  shida huibuka juu ya harufu,  harakati  za hewa,
infestations, na joto. Mifumo ya ukuaji wa ndani kawaida hutoa idadi kubwa ya joto kupita kiasi na mara nyingi
uvamizi na ukuaji wa mimea hudhibitiwa na matumizi ya kemikali.

Siwezi kusema kuwa nimepata shida yoyote ya kuzalisha dawa kutoka kwa mazao ya ndani; kwa hivyo ikiwa
hauna njia  mbadala,  hii  ni  njia  nzuri  ya kujipatia.  Kwa wale ambao hawaishi  katika  mazingira  ya vijijini,
ninashauri wajenge au wanunue mfumo mdogo wa kupanda ndani ambao wanaweza kusambaza mahitaji ya
dawa ya familia yao yote. Hivi sasa kuna aina nyingi za vyumba vya ndani vya kukuza au kama unapenda
unaweza kujenga yako mwenyewe. Bado, kwa mtazamo wangu, kuna njia moja tu ya kukuza katani vizuri na
hiyo iko nje kubwa. Ardhi wazi na mifereji mzuri ya maji na pH sahihi ndio inahitajika. Hii pamoja na jua
nyingi, mbolea ya farasi, na maji mengi yanaweza kutoa mazao ya kushangaza.

Sijagundua  tofauti  yoyote  katika  mafuta  ya  katani  yanayotengenezwa kutoka  kwa mimea  ya  ndani  au  nje
isipokuwa ukweli  kwamba mimea ya ndani  huonekana kuwa na nguvu kidogo.  Lakini  kunaweza kuwa na
sababu kadhaa za kwanini hii ilitokea na labda, chini ya hali inayofaa, mimea ya ndani inaweza kuwa na nguvu
kama ile iliyokua nje.

Mafuta yenye nguvu zaidi ambayo nimewahi kuzalisha nchini Canada yalitoka kwa mimea ya nje. Mimea ya
ndani inaweza kutoa mafuta yenye nguvu kidogo lakini bado yanafaa sana kama dawa. Kwa hivyo, kwa wakati
huu, ningefanya kazi na bud yenye nguvu zaidi ambayo unaweza kupata, bila kujali ikiwa inatoka ndani au nje.
" Rick Simpson, Katani: Mmea wa Dawa Zaidi

Je! Unapata Matokeo Bora na Aina gani ya Nuru ya bandia?

"Nimepata matokeo bora ndani kwa kutumia mchanganyiko wa taa zenye shinikizo kubwa. Tulitumia sodiamu
yenye shinikizo la 1000-Watt na halidi ya chuma ya 1000-Watt kwenye chumba kimoja cha kukua ili kutoa
buds kubwa zaidi ambazo nimewahi kukua ndani. Ingawa sijawahi kutumia sodiamu yenye shinikizo kubwa la
600-Watt katika mfumo wa kukua ndani, kutoka kwa kile ninachoweza kukusanya, balbu kama hizo ni bora
zaidi kwa sababu hutoa mwangaza zaidi kwa watt. Shida kuu na mifumo ya taa yenye shinikizo kubwa ni joto
wanalozalisha na nguvu wanayotumia, kwa hivyo nimeangalia aina zingine za taa kusaidia kutatua maswala
haya.

Balbu za kiwango cha chini cha futi 4 za kiwango cha chini zitakua katani vizuri katika hali ya mimea; lakini
kwa  chipukizi  ningependekeza  mwangaza  mwingi  zaidi.  Leo  kuna  aina  nyingi  za  kiwango  cha  juu  cha
mwangaza wa LED na vifaa vya umeme vyenye kompakt zinazopatikana  ambazo wakulima wameniambia
kupata matokeo mazuri. Aina hii ya taa hutoa joto kidogo sana, ina matumizi ya chini ya nguvu, na vifaa hivi
vina muda mrefu wa kuishi.

Kwa miaka michache iliyopita, gharama za aina hizi tofauti za taa zimepungua sana, kwa hivyo vifaa hivi sasa
viko katika kiwango cha bei ambacho wakulima wengi wanaweza kumudu. Kwa mtu yeyote mpya kwa sanaa
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ya kupanda ndani, naamini aina hii ya taa kwa kushirikiana na matumizi ya vifaa vya umeme ni njia nzuri ya
kuanza na inaweza kuondoa shida nyingi zinazohusiana na mifumo ya taa ya shinikizo kubwa.

Ingawa taa za LED na umeme zinaweza kukuza mazao mazuri ya ndani, chanzo cha nuru ambacho ninafurahi
zaidi ni taa ya plasma. Kutoka kwa kile ninachofahamu, ni yenye nguvu sana na pato la chini la joto na nuru
ambayo taa moja tu ya Watt 1000 inaweza kutoa ni karibu zaidi ya ufahamu. Matumizi tu ya balbu moja kama
hiyo inaweza kuondoa hitaji la kutumia sodiamu nyingi za shinikizo la 1000-Watt. Kwa wakulima wakubwa,
hii inaweza kusaidia kutatua shida zao za joto na kupunguza gharama zao za nguvu na wiring sana. Kwa sasa,
taa kama hizo ni ghali sana lakini, kama vifaa vya taa vya LED, bei itashuka hivi karibuni.

Nadhani vifaa vya plasma katika wigo sawa wa jua kama jua letu kwenye chumba chako cha kukuza itakuwa
uwekezaji mzuri kwa wakulima wazito zaidi. Kwa muda mfupi, ninatarajia kuona taa ndogo za taa, taa za taa,
na vifaa vya plasma vinabadilisha sura ya ukuaji wa ndani milele na kufanya mambo kuwa magumu sana kwa
wale wote wanaohusika katika kukuza mmea wa bangi. " Rick Simpson, Katani: Mmea wa Dawa Zaidi

Je! Wagonjwa Wanahitaji Kujua Nini Kukua Hemp?

"Kwa mtu yeyote mpya wa katani anayekua, kitabu au video nzuri juu ya mada hii ni lazima. Nenda tu kwa
moja ya machapisho ya bangi mkondoni au nunua moja ya machapisho haya kwenye duka la karibu unakoishi.
Kawaida magazeti haya yatakuambia ni wapi vitabu vizuri vinapatikana kwenye mada hii. Ninayependa zaidi ni
"Bibilia ya Wakulima wa nje ya dawa ya ndani" na Jorge Cervantes. Kwa kuongezea, Ed Rosenthal na wengine
wengi wana vitabu bora juu ya mada inayopatikana.

Kwa wale ambao wangependa kujifunza zaidi juu ya katani na matumizi yake mengi, ninashauri sana wasome
kitabu cha Jack Herer, "The Emperor Wears No Clothes" au angalia video ya Jack "Emperor of Hemp."

Baada ya safari ya ugunduzi mmea huu umenichukua, bila kujali shida yako ya kiafya, nahisi ikiwa dawa hii
haitakusaidia, basi nadhani haiwezekani kupata chochote kitakachoweza. Nina sababu nzuri ya kuuita maajabu
haya ya asili mmea na maelezo elfu tofauti ya dawa. Mara tu utakapopata athari za matibabu zinazozalishwa
kutoka kwa aina tofauti, utaelewa haswa ninachomaanisha. ” Rick Simpson, Katani: Mmea wa Dawa Zaidi

Swali:  Je! Kush Kush ni vitu sahihi vya kutengeneza mafuta? Nimetengeneza mafuta kutoka kwa vitu vya
barabarani na nimekuwa nikitumia kwa wiki mbili  zilizopita kwani nilikuwa na shida za kulala,  sasa mimi
hulala kama mtoto mchanga na huamka vizuri nilipumzika asubuhi. Shida ni ngumu kupata vitu vizuri London,
ndio sababu niliamuru AK, tu unahitaji maoni yako sasa. Shukrani nyingi.

A. Siwezi kwenda kwa jina la shida. Ikiwa ina nguvu na inakusababisha usingizi, inaweza kutoa dawa nzuri.
Kama unavyojua, tunapendekeza aina zenye nguvu zaidi na zenye kutuliza (ikiwezekana na 20% THC na zaidi)
na  mafuta  bora hutolewa kutoka kwa mchanganyiko  wa aina kadhaa  za  nguvu na za  kutuliza,  kwa hivyo
ningejaribu kuagiza shida kadhaa za kutuliza ikiwa kabisa inawezekana, hiyo itakuwa bora. Lakini hata mafuta
ya aina moja yanaweza kufanya maajabu, ninachosema ni kwamba mafuta bora kawaida hutengenezwa kutoka
kwa mchanganyiko wa aina kadhaa. Matakwa mema, JB

“Halo, nilielekezwa kwako na rafiki yangu Bobby ... mimi ni mlezi / mkulima katika RI na nimegundua tu baba
yangu ana saratani, kwa hivyo kufanya Rick Simpson Oil imekuwa kipaumbele. Nina swali la haraka juu ya
nyenzo zilizotumiwa kutengeneza mafuta ...

Je!  Siku  zote  inabidi  iwe  indica  kubwa?  Nina  ufikiaji  wa  nyenzo  nyingi  za  A  +  lakini  nyingi  ni  sativa
inayotawala kwani mimi sio kichwa cha indy ... pwani ya mashariki dizeli ya siki, chemdog d, chemdog 4,
chemdog dada, kibano cha sativa ya buluu, kuki za skauti za wasichana, OG Kush nk. ... Wote wakiegemea
zaidi kwa wigo wa sativa ... Ningeweza kupata mikono yangu juu ya nyenzo kubwa inayoonyesha dalili ikiwa
inahitajika ... Asante kwa yote unayofanya ... "Sam
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- Sam, unataka mafuta yatengenezwe kutoka kwa nyenzo za kutuliza zaidi, sativas zitampa mgonjwa nguvu
nyingi  na  hazina  athari  sahihi  za  uponyaji  ambazo  tunatafuta.  Kwa hivyo  chagua  buds  za  kutuliza  zaidi,
tengeneza gramu chache za mafuta ili aweze kuanza matibabu, na endelea kutafuta nyenzo inayofaa ya kuanza.
Matakwa mema, JB
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Je! Kuna Matatizo yoyote ambayo hayafanyi kazi dhidi ya Saratani?

"Kwa bahati nzuri kwetu, ikiwa mafuta yanazalishwa vizuri kutoka kwa aina za kutuliza, inaonekana inafanya
kazi vizuri sana katika matibabu ya aina zote za saratani. Kama nilivyosema tayari, kawaida mimi hutengeneza
mafuta haya kwa kutumia aina kali za dalili lakini misalaba ya sativa kubwa inaweza kutoa matokeo bora pia. "
Rick Simpson, Katani: Mmea wa Dawa Zaidi

"Baada ya kupoteza mke wangu kwa saratani akiwa na miaka 35, na na kaka yangu akingojea kupandikiza ini
kwa miaka mitano iliyopita kwa sababu ya saratani, nimekuwa nikitafuta RSO katika zahanati. Inatofautiana
kwa bei kati  ya 100 $ /  g hadi 30 g katika Jimbo la Washington. Mojawapo ya maeneo yanayoitwa RSO
yalikuwa na mafuta kwa 7% THC isiyo ya kimungu na CBD za juu, je! Hii ni ya thamani hata? Hiyo ilikuwa
mafuta ya 30 g. Mafuta ya gramu mia moja yalikuwa juu ya 90, nadhani 92%. Je! Kuna usawa gani kamili wa
kemikali zote tatu za kiakili? ” Heath

- Heath, RSO bora ni karibu 95-98% THC, kawaida karibu 1% CBD na yenye nguvu sana na yenye kutuliza,
kwa  kusisitiza  maneno  yenye  nguvu  na  ya  kutuliza  (kufuli  kwa  kitanda,  lazima  iwe  na  usingizi  sana  na
kupumzika wakati unamezwa Wakati haifanyi hivyo, jaribu kundi lingine na uweke mafuta yanayotia nguvu
kwa matumizi ya mada).

Kwa wale mafuta ya "high CBD" na 7% THC, angalau sasa unajua ni kwanini tunapingana na mafuta kama
haya - mafuta mengi zaidi ya CBD ambayo hutolewa kwa sasa ni visawe vya kile tunachokiita takataka, kwa
sababu tunajua tofauti kati ya daraja la juu mafuta na kimsingi kila kitu kingine.

Ni  bora  kufanya mafuta  yako mwenyewe kila  inapowezekana.  Pata  chipukizi  kutoka  kwa zahanati,  nunua
kilicho bora zaidi, halafu utengeneze mafuta, hakuna chochote. Mimi mwenyewe singeweza kununua mafuta
kutoka kwa mtu yeyote, kila wakati ningetengeneza yangu. Unataka kuwa udhibiti wako wa ubora mwenyewe,
hautaki kumtegemea mtu yeyote. Ikiwa unaweza kutengeneza kikombe cha kahawa au mojito, unaweza pia
kutengeneza mafuta. JB

Uhifadhi

Mafuta yanaweza kuhifadhiwa kwa muda gani?

"Kutoka kwa uzoefu wangu, hakuna 'bora kabla ya tarehe' kuhusu uhifadhi wa dawa ya katani. Kuna mambo
matatu ambayo yanaweza kuathiri  nguvu ya mafuta ya katani:  hewa, mwanga, na joto.  Ninawaambia watu
wahifadhi  dawa  hii  mahali  penye  baridi  na  giza,  lakini  haiitaji  majokofu.  Hii  inachukua  shida  yoyote
inayohusiana  na  nuru na  joto.  Kuhusu hewa inayosababisha  shida,  mafuta  ni  grisi  nene,  kwa hivyo hewa
haiwezi kuingia, kwa hivyo mafuta yanaweza kuhifadhiwa kwa miongo kadhaa na bado kudumisha nguvu zake.

Kwa sababu za kiutendaji,  kawaida mimi husambaza mafuta kwenye sindano ili  iwe rahisi  kwa wagonjwa
kupima kipimo chao na kuzuia uchafuzi. Ili kuhifadhi mafuta kwa muda mrefu, ningependekeza chombo cha
chuma cha pua au chupa yenye rangi nyeusi na kifuniko kikali. Ikiwa mafuta yatahifadhiwa vizuri, wasiwasi
kuhusu tarehe yake ya utengenezaji unaweza kupuuzwa kwa muda mrefu sana. ” Rick Simpson, Katani: Mmea
wa Dawa Zaidi

Je! Itakuwa Bora au Salama Kuzalisha Mafuta Kutumia Pombe ya 
Daraja la Chakula?

"Mara nyingi, watu huniambia kuwa wangependelea kutoa mafuta kwa kutumia pombe ya nafaka. Kwa sababu
fulani, wanaonekana kufikiria kwamba pombe ya nafaka itakuwa salama kutumia, lakini kwa kweli bado ni
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sumu kama vimumunyisho vyovyote vile. Shida moja kuu ya pombe ya nafaka ni kwamba ni ngumu sana
kupata pombe kama hii ambayo ni 99 au 100% safi. Katika hali nyingi, ni ngumu kupata pombe ambayo ni
zaidi ya 95% na kawaida 5% nyingine itakuwa maji.  Kwa kuwa maji haya yapo, hufanya pombe kuwa na
ufanisi  mdogo kama kutengenezea  na  mwisho wa mchakato,  kutakuwa na  maji  kidogo tu  kwenye mafuta
ambayo lazima yapewe uvukizi.

Kutoka kwa uzoefu wangu, sioni matumizi ya pombe ya nafaka kuwa salama zaidi kuliko pombe ya isopropyl
au naphtha nyepesi ya kutoa mafuta. Haijalishi unaiangaliaje, pombe ni sumu na unapotumia pombe, hutoa
sumu ya juu inayoathiri ustadi wako wa motor na hii inajulikana kama kulewa. Sisemi mafuta ya kiwango cha
juu hayawezi kuzalishwa kwa kutumia pombe ya nafaka. Badala yake, ninasema unapaswa kujua kwamba dutu
hii sio bora au salama kuliko vimumunyisho vingine ambavyo nimetumia na kwa njia zingine haifanyi kazi pia.

Mara nyingi, ninawasiliana na watu ambao wanataka kutoa mafuta kwa kutumia vitu kama siagi au mafuta ya
mizeituni nk Mara kwa mara, wanauliza ikiwa nadhani uchimbaji uliofanywa kwa njia hii utatoa dawa yenye
nguvu sawa na dawa ninayotumia kutumia njia yangu. Jibu ni hapana. Ninaona utapeli uliofanywa kwa njia hii
kuwa aina tu ya dawa dhaifu ya katani. Kwa ujazo, hakuna njia inayowezekana kwamba dawa inayotengenezwa
kama  hii  inaweza  kuwa  na  nguvu  sawa  na  dawa  ninayozalisha.  Ikiwa  ungekuwa  na  saratani  mbaya,  je!
Ungetaka  kuitibu  kwa  aina  fulani  ya  dawa  ya  katani  iliyomwagiliwa  maji,  au  utatumia  kitu  halisi  katika
matibabu yako mapema?

Je! Mafuta ya katani yanaweza kutumika pamoja na pombe?

Nimeona watu wengi ambao walikuwa wakipiga kelele sana juu ya pombe wakitulia mara baada ya kuvuta
kiungo. Kuna shaka kidogo pombe ni moja ya mambo mabaya zaidi katika sayari hii, lakini watu watakuwa
watu na wengi wanapenda vileo vyao. Kutokana na uzoefu wetu, inaonekana kuwa mafuta ya katani hayana
hatari kwa mnywaji na kwa kweli yanaweza kupunguza ulaji wa dutu hii hatari. Mara nyingi wanywaji pombe
ambao wamechukua matibabu ya mafuta ya katani kwa shida zao za kiafya huripoti  kwamba kiu chao cha
pombe kimepungua sana, na wengine wameacha kabisa kunywa. ” Rick Simpson, Katani:  Mmea wa Dawa
Zaidi

Vimumunyisho na Mabaki ya Kutengenezea kwenye Mafuta

“Kwa miaka mingi, nimewasiliana na idadi kubwa ya watu ambao walikuwa na wasiwasi juu ya uwezekano
kwamba mabaki  ya kutengenezea  yangeachwa nyuma kwenye mafuta  yaliyomalizika.  Kutokana na  uzoefu
wangu, nahisi  hakuna hatari  katika  kuteketeza  mafuta ikiwa maagizo  tuliyoyatoa  ya kutokeza mafuta hayo
yanafuatwa.  Nimekuwa nikimeza mafuta haya mwenyewe kwa karibu miaka kumi bila athari  mbaya. Kwa
kuongezea, nimefanya mafuta haya kupatikana kwa maelfu ya watu na nimepokea malalamiko machache sana.
Ikiwa mtu ana shida na jinsi mafuta yanavyopendeza, hayasababishwa na mabaki ya kutengenezea. Badala yake
sababu ni terpenes asili, ambayo ina mafuta. Mafuta mengine yana ladha kidogo sana wakati mengine yanaweza
kuwa na ladha isiyofaa, lakini kama ninavyojua dawa haitakiwi kuonja nzuri hata hivyo, kwa hivyo sijali sana
vitu kama hivyo.

Katika  majaribio  ya  maabara  yaliyofanywa kwenye  mafuta  niliyozalisha,  hakuna  mabaki  ya  kutengenezea
yaliyopatikana. Inaonekana ni upuuzi kwangu kwamba mtu yeyote angekuwa na wasiwasi juu ya mabaki ya
kutengenezea kwenye mafuta wakati unafikiria ni nini mfumo wa matibabu umekuwa ukilisha umma. Kemikali
za  sumu ya  ini,  sumu,  chemo,  mnururisho,  chanjo,  nk  Inaonekana  kwangu  kwamba  mtu  yeyote  aliye  na
wasiwasi juu ya sumu anapaswa kuwa na wasiwasi zaidi na kile mfumo wa matibabu unatoa, badala ya mabaki
kutoka kwa kutengenezea ambayo yamechemshwa kabisa.

Ikiwa mtu ana shida kuchukua mafuta, kawaida ni kwa sababu sativa yenye nguvu ilitumika kutengeneza dutu
hii.  Kwa kuongezea,  shida zingine zinaweza kutokea  ikiwa mgonjwa anajaribu  kuchukua dawa pamoja  na
matibabu  ya  mafuta,  au  ikiwa  hatumii  kwa  njia  sahihi.  Katika  hali  nzuri,  washiriki  wengine  wa  familia
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wangeweza kuchukua mafuta pamoja na mgonjwa. Hii ingewasaidia kuelewa athari za mafuta na basi hawata
wasiwasi sana juu ya athari inayompata mgonjwa. Kwa kuwa hawajui nini cha kutarajia na matumizi ya mafuta,
wanafamilia  mara nyingi huwa wanapitiliza  ikiwa mgonjwa humeza sana.  Lakini  athari  zitaisha kwa muda
mfupi  na  mgonjwa  ataachwa  bila  kujeruhiwa.  Kwa  hivyo,  nadhani  wanafamilia  wengine  wanapaswa  pia
kujaribu mafuta kwa kipimo kidogo,

Mafuta ya katani yenye kiwango cha juu yana uwezo wa kuchukua nafasi ya utumiaji wa dawa nyingi lakini
mgonjwa anapojaribu kuchukua dawa pamoja na mafuta, wakati mwingine shida zinaweza kutokea kwa sababu
ya mwingiliano. Dutu nyingi ambazo madaktari hutoa zina asili ya sumu na mafuta hayapendi uwepo wa vitu
kama hivyo katika mwili wa mgonjwa. Kawaida, muda mfupi baada ya mgonjwa kuacha kutumia dawa za
dawa, shida zozote walizokuwa wakipata hupotea tu. ” Rick Simpson, Katani: Mmea wa Dawa Zaidi

"Naphtha ni jina la biashara ya mafuta ya petroli  kwa hivyo jaribu na utafute kwamba, ether mnyama ana
matumizi mengi ya viwandani, dawa ya kuchora mafuta." Al

"KUMBUKA kuwa THC na CBD sio polar  ...  na klorophyll  na H2O ni polar  ...  Kwa hivyo mafuta  bora
hutengenezwa na kutengenezea isiyo ya polar ... ni safi ... bila klorophyll." Michael

"Rafiki yangu wa duka la dawa alinirahisishia hadithi yote na kunielezea ni kwanini naphtha inaweza kuwa
bora (ingawa anafikiria sana): naphtha ni kutengenezea isiyo polar kwa hivyo inachukua molekuli zisizo za
polar kwa urahisi na kwa ufanisi zaidi (THC na CBD kimsingi ni molekuli zisizo za polar) na huacha molekuli
za polar.

Pombe ya Isopropyl (na ether kwa jambo hilo) ni kutengenezea dhaifu kwa polar kwa hivyo ni nzuri sana kwa
kusudi hili,  lakini  labda kidogo chini  ya naphtha -  kwani  JB inasema kuwa walijaribu zote  mbili,  na hizo
zilikuwa zenye nguvu zaidi.  BONYEZA: Ah, ndio,  nilisahau karibu:  alisema pia  kwamba hakuna hofu ya
naphtha (au iso) iliyobaki katika bidhaa ya mwisho ikiwa utafuata kichocheo kilichotolewa na Rick Simpson
(rafiki yangu alisema asitumie ndoo ya plastiki, hata hivyo, lakini glasi au chuma cha pua moja) na ikiwa huna
hakika,  fanya tu kile  JB anasema kila  mara  fanya -  ongeza maji  na uweke kwenye oveni  ili  ipate  kabisa.
Angeweza kutumia pombe ya isopropyl, kwa sababu una hakika kuwa ndio inapaswa kuwa ... ”Sandra

- Sandra, njia ambayo Rick alionyesha ulimwengu ni ya msingi, isiyo ngumu na ya bei rahisi. Ni karibu ujinga
wakati mtu anafuata maagizo kwa T. Glasi ni nzuri lakini inavunjika na hautaki hiyo kutokea, kamwe. Chafu ni
sawa,  kwa  kweli.  99.9% iso  inafanya  kazi  sawa lakini  bado tungetumia  naphtha  nyepesi  ya  aliphatic  sisi
wenyewe, kila inapowezekana. JB

“Ninapendekeza pia kupata kila kitu baridi kama uwezavyo kabla ya uchimbaji. Wengi huweka pombe, bangi,
makontena, kila kitu kinachohusika na uchimbaji kwenye freezer kwa masaa 24-48. Utapata bidhaa safi sana
kwa njia hiyo. Mavuno yako yatakuwa ya chini lakini hautahitaji sana. Samahani kwa typos yoyote au maneno
yanayokosekana, MS hunyonya na sina dawa, lol. Ubarikiwe. ” Chuck

- Chuck, kufungia ni nzuri na nzuri lakini sio lazima kufanya hivyo unapofanya kazi na vimumunyisho vya hali
ya juu na nyenzo za kuanzia. Kwa kuongeza, hatupendi kupata mikono yetu baridi, joto la kawaida hufanya kazi
vizuri kwetu na hatutakuwa na shida na ugonjwa wa arthritis baada ya miezi michache au miaka ya kufungia
bud.  Pamoja,  mara  nyingi  mafuta  hutengenezwa katika  maeneo ambayo  hakuna vifurushi  mamia  ya maili
karibu. Kwa hivyo, ndio, unaweza kuigandisha ikiwa unataka lakini hatuwezi kuifanya sisi wenyewe.

Sipendi  mboga zilizohifadhiwa mwenyewe,  ninaepuka kula kila  inapowezekana,  kwa hivyo sioni kwa nini
nifanye ubaguzi  na kufungia  mboga ambayo napenda zaidi  ya yote.  Lakini  ndio,  inaweza kusaidia  wakati
lazima utumie pombe kutoa mafuta, kwa hivyo siko kinyume kabisa.

Ni kwamba tu hatumii  pombe kama kutengenezea sisi wenyewe (au bora: sio kutengenezea chaguo letu la
kwanza), sioni sababu moja kwanini nilipie serikali ushuru wa ziada kwa kutengenezea ambayo itavukiza hata
hivyo (isipokuwa utumie bado, ambayo tutafanya kila inapowezekana). Ninaweza kununua lita moja ya naphtha
nyepesi kwa karibu dola 3 - 4, lita moja ya pombe 99% ingegharimu karibu mara tano zaidi na ingetoa mafuta
kidogo na mafuta hayo hayatakuwa mazuri kama naphtha nyepesi au 99.9 % iso ilitumika.  Pamoja utapata
mafuta kidogo.
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Kwa hivyo ni wapi haswa faida ya kutumia pombe kama kutengenezea? Siwezi kuona sababu moja ya busara
kwanini pombe inapaswa kupendelewa kuliko naphtha safi ya kiwango cha chini cha kuchemsha, ambayo ni
wakati mtu anafikiria kuwa hakuna mabaki ya kutengenezea kwenye mafuta ambayo mtu atalazimika kuwa na
wasiwasi juu yake wakati mafuta yanazalishwa vizuri. Wakati haujazalishwa vizuri, kuna au kunaweza kuwa na
mabaki ya kutengenezea kwenye mafuta. Lakini usitulaumu kwa mafuta ambayo hayakuzalishwa vizuri, kwa
kweli hatuwezi kuwajibika kwa ukosefu wa ubora wa mafuta ambayo hutolewa na wengine. Ni rahisi kama
hiyo. ”JB

"Maelezo rahisi sana kwa swali lisilo na mwisho ... mimi binafsi nimetumia naphtha ... iso pombe ... na butane
kutengeneza mafuta ...  na kwa bora zaidi ...  safi zaidi ...  kali zaidi ... na bora kuonja mafuta kulitoka kwa
naphtha ... sielewi ni nini watu hawapendi… Hakuna mafuta iliyobaki wakati wote yakifanywa vizuri ... na
naphtha inaonekana kuvua mimea zaidi pia ... wepesi zaidi ... Mafuta safi sana ... (dhahabu) ... ”Peter

“Naphtha nyepesi ni sehemu inayochemka kati ya 30 ° C (86 ° F) na 90 ° C (194 ° F) na ina molekuli zilizo na
atomi 5-6 za kaboni. Naphtha nzito huchemsha kati ya 90 ° C (194 ° F) na 200 ° C (392 ° F) na ina molekuli
zilizo na kaboni 6 - 12.

Naphtha  hutumiwa  haswa  kama  chakula  cha  kulisha  kwa  kutengeneza  petroli  ya  juu  ya  octane  (kupitia
mchakato wa mabadiliko ya kichocheo). Inatumiwa pia katika tasnia ya madini ya lami kama dawa, tasnia ya
petrochemical ya kutengeneza olefini katika viboreshaji vya mvuke, na tasnia ya kemikali kwa matumizi ya
kutengenezea (kusafisha). Bidhaa za kawaida zinazotengenezwa nayo ni pamoja na maji mepesi, mafuta ya jiko
la kambi, na vimumunyisho vya kusafisha. ”

“Naphtha ana fomula ya kemikali ya CnH2n + 2. Naphtha nyepesi ina atomi 5 na / au 6 ya kaboni, ambayo
inakuja kwa C5H12 na C6H14, pia inajulikana kama Pentane na Hexane. Kwa hivyo unachotafuta, ni naphtha
ambayo ni mchanganyiko wa pentane na hexane. " Wouter

"Nilitaka tu kuchapisha kitu kuhusu vimumunyisho. Nilienda kwa rafiki yangu ambaye ana Shahada nyingi za
Uzamivu na Uzamili katika kemia, na kumuuliza ni nini nifanye ili kuondoa kabisa naphtha kwenye mafuta.
Alisema, "Chukua 5 ml ya pombe ya isopropyl na uikorole baada ya kuacha kububujika kwa mara ya mwisho.
Itapuka na kuchukua naphtha nayo. Kutengenezea sumu basi inakuwa kutengenezea sumu. Hili sio jina langu
halisi,  ni  aibu  kuwa  siwezi  kutumia  akaunti  yangu  halisi  kwa  kuogopa  kufutwa  kazi  au  kuajiriwa  kama
muuguzi. ” Bobbie

"Ili kupata Naphtha nchini Uingereza, tafuta" kufuta jopo "au" kufuta haraka jopo ". Ni bidhaa inayotumiwa
katika ukarabati wa kazi ya mwili wa gari, kusafisha chuma na kuacha mabaki yoyote. Ugumu ni kupata orodha
ya kina ya viungo haswa kwani zinaweza kutofautiana. Isopropanol inapaswa kuwa rahisi kupatikana. ” Em

"Rick Simpson, tumefuata mchakato wako kwa kutumia VM&P Naphtha na kila kitu kilienda kulingana na
mpango isipokuwa vielelezo kadhaa vya sindano ambavyo vilitoka kioevu kidogo kuliko vile tulivyotarajia.
Niliongeza matone kadhaa ya maji na kujaribu tena na inaonekana kuwa sawa. Wasiwasi wangu / swali langu tu
ni ladha. Bado inapenda kutengenezea.  Je! Hiyo ni sawa au ninahitaji kufanya kitu zaidi? Mpokeaji  wa hii
analala kwa karibu masaa 12 kila wakati anapochukua mafuta. Je! Hiyo ni haki hadi atakapovumilia uvumilivu?
Msaada wowote unathaminiwa sana. ” Pamela

- VM & P haionekani kuwa vimumunyisho nzuri (ingawa baadhi ya MSDS inasema inapaswa kuwa dutu sawa
na  ile  ambayo  tungependa  kutumia).  Inaonekana  kuwa naphtha  nzito  na  haionekani  kuchemsha  kabisa  na
inaonekana inahitaji utunzaji wa ziada.

Ningeongeza maji na kuiweka kwenye oveni ya umeme iliyowekwa na 130 ° Celsius (266 ° F) kwa masaa
machache, labda kwa usiku mmoja, au mpaka kutengenezea kutoweka kabisa, wengine wanasema inachukua
hadi  siku nne kuondoa mabaki  ya kutengenezea  .  Haipaswi kuwa na ladha  ya kutengenezea  ikiwa mafuta
yanazalishwa vizuri na mafuta hayapaswi kukimbia, inapaswa kuwa kama grisi. Hakikisha mafuta yamechujwa
vizuri, kwani mabaki ya kutengenezea huwa yanashikamana na vifaa vya mmea.

Fanya tu  mtihani  wa kidole  na kutengenezea  unayotaka  kutumia.  Ingiza  kidole ndani  yake  na uone ikiwa
huvukiza kabisa ndani ya sekunde 30 au kwa kasi. Kwa kasi huvukiza, bila kuacha filamu, ni bora zaidi.
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Ikiwa huwezi kupata taa safi ya aliphatic naphtha (pia inaitwa benzini huko Uropa, uliza CAS nambari 64742-
49-0. Inauzwa chini ya majina mengi tofauti. kutengenezea au rangi nyembamba au debereaser), ningeenda kwa
99% au hata  bora 99.9% ya pombe ya isopropyl  -  ambayo inaonekana inawezekana kupata karibu popote
ulimwenguni.

Kwa sasa tunapendelea aliphatic nyepesi (ya kuchemsha kidogo, yenye haidrojeni) naphtha, ingawa, inazalisha
mafuta bora na yenye nguvu kuliko vimumunyisho vingine vingi vinavyotumika sasa.  Vifaa vya mmea na
klorophyll kidogo kwenye mafuta ndivyo inavyofanya kazi bora kama dawa, ndivyo inavyokuwa na ladha nzuri
na ni nguvu zaidi. Ujanja wote uko kwa jinsi mafuta yana nguvu na yenye nguvu. Nguvu na sedative ni bora
zaidi. JB

“Naphtha  sahihi  HAIUZWI USA sio kwa Ugavi  wa Matrekta  au Bohari  ya Nyumbani  au Lowes au hata
Sherwin Williams. Bado inauzwa nchini Canada. Nina rafiki ambaye hutengeneza hadi 100 ° F na anaokoa kile
kinachotengenezea, kutumia kutengeneza mafuta. ” Steve

"Ikiwa unakaa USA basi hautapata Naphtha sahihi, naphtha zote zilizotengenezwa USA haziwezi kuaminika
kwa sababu ya kanuni mbaya juu ya viungo katika aina hii ya kutengenezea. Hautawahi kupata naphtha safi
huko USA, hata VM&P inaweza kuwa haiendani kabisa kutoka kwa chupa moja hadi nyingine na haitangazwi
kuwa safi. Huko Canada hufanya naphtha safi na ndio vimumunyisho bora kutumia ikilinganishwa na ISO au
Pombe ya pombe,  usifanye makosa makubwa na upoteze  dawa au  mbaya zaidi  ujifanye mgonjwa au  mtu
mwingine  hata  zaidi  kwa  kutumia  kutengenezea  vibaya.  Tahadharishwa  kwamba  naphtha  huko  USA
atatengeneza mafuta ambayo yanaonekana kabisa kama inavyopaswa lakini itakuguza sana. ” Fukuza

- Ukweli kwamba naphtha safi ya aliphatic haionekani kuuzwa kila mahali huko USA haimaanishi kwamba
naphtha safi ya aliphatic na CAS nambari 64742-49-0 na kiwango cha kuchemsha karibu 60-80 ° C haipo au
kwamba haipo usizalishe mafuta bora kuliko vimumunyisho vingine vingi, unapotumiwa vizuri. Ikiwa huwezi
kupata naphtha safi nyepesi, 99% au hata bora 99.9% ya pombe ya isopropili itakuwa chaguo letu la pili.

Lakini bado nisingeacha - naphtha nyepesi (benzini) au vimumunyisho kama hivyo hutumiwa kuchimba mafuta
kutoka kwa mimea, kwa hivyo ningewasiliana na wazalishaji wa mafuta ya mboga na kuona wanayotumia.
Ambapo ninaishi Ulaya, ninaweza kununua kutengenezea kwa karibu kila duka la vifaa au rangi, ni moja ya
vinywaji vya kawaida vya kiufundi ambavyo nakumbuka kutoka utoto wangu, tulitumia kupunguza minyororo
ya baiskeli  nk, na kwa kweli  kila  mtu alikuwa na chupa yake nyumbani.  Kwa hivyo mjadala huu usio na
mwisho  kuhusu  vimumunyisho  unaonekana  kuwa  ujinga  kwangu.  Unapotumia  naphtha  nyepesi  inayofaa,
hakuna mabaki ya kutengenezea ambayo mtu atalazimika kuwa na wasiwasi juu yake, labda ppm chache, kama
vile mafuta ya mboga ya bei rahisi ambayo mara nyingi hutengenezwa na karibu vimumunyisho sawa na vile
tunavyopendekeza. JB

“Naphtha  nyepesi  ya  aliphatic  ilifanya  kazi  nzuri  na  ladha  nzuri,  hakuna  dalili  ya  kutengenezea  iliyobaki
kwenye mafuta yangu. Ukifuata maagizo ya Rick kwa barua haipaswi kuwa na shida yoyote. ” Rick

“Kuna aina kuu 2 za naphtha -  nyepesi na nzito.  Naphtha nyepesi HAINA benzini,  ambayo ndivyo Raina
alimaanisha (sio hexane). Ingawa singependekeza hata naphtha nyepesi isipokuwa dondoo ya bangi inaweza
kupimwa baada ya kutengenezwa kwa mabaki ya naphtha, inaweza kutumika ikiwa ndio tu unaweza kupata
kutengenezea. Muhimu ni kuhakikisha kuwa umechemsha dondoo kwa hali ya grisi nene - wakati huo naphtha
nyingi  inapaswa  kuwa  imekwenda.  Kutumia  vifaa  vya  kunereka  ni  njia  ya  kutengeneza  mafuta  safi,
kutengenezea, lakini zaidi ya uwezo wa watu wa wastani. Natumahi kuwa inasaidia. ” Alama

“Raina,  sitabishana  nawe.  Kutoka  Wikipedia:  "Petroli  ether,  licha  ya  kisawe  chake  cha  benzini,  haipaswi
kuchanganywa na benzini au benzini, na haipaswi kuchanganyikiwa na petroli ingawa lugha nyingi huita hivyo
kwa jina linalotokana na benzini, kwa mfano" Benzin "(Kijerumani) au" benzina ”(Kiitaliano). Ether ya mafuta
ni mchanganyiko wa alkanes, kwa mfano, pentane, hexane, na heptane, wakati benzini ni hydrocarbon yenye
mzunguko,  yenye  kunukia,  C6H6.  Vivyo  hivyo,  ether  ya  petroli  haipaswi  kuchanganyikiwa  na  darasa  la
misombo  ya  kikaboni  inayoitwa  ether,  ambayo  ina  kikundi  kinachofanya  kazi  cha  RO-R.  Asili  yangu  ni
microbiolojia - ambayo nilisoma kemia ya kikaboni, biokemia fulani / kemia isiyo ya kawaida ... hakika sijui
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yote, lakini najua kidogo. Naphtha nyepesi haina benzini - kipindi. Nitapuuza maoni yako, "Ingekuwa bora kwa
kila mtu ikiwa hautatoa madai nje ya data ya kisayansi." Alama

“Ungependa kumpa nini baba yako? Bora ya bora au kitu ambacho kinaonekana sawa lakini haina athari sahihi?
Unapotengeneza dawa kulingana na maagizo ya Rick, nafasi ya kutofaulu wakati wa matibabu ni ndogo sana.
Unapotengeneza mafuta kulingana na maagizo kutoka kwa "wataalam na wanasayansi", unatengeneza bidhaa
tofauti. Na kulingana na uzoefu wetu, inaweza isifanye kazi hiyo na vile vile tunapendekeza.

Kwa hivyo ungependa ninyamaze na wapewe takataka za kiwango cha chini? Au ungependa kujifunza kutoka
kwangu  /  kwetu  na  ujue  jinsi  ya  kuifanya  vizuri  ili  uwe  na  matokeo  sawa  na  ambayo  wagonjwa  wetu
huzungumzia? " JB

"Ninatumia 99% ya pombe ya isopropili, hiyo ndiyo iliyokuwa ikipatikana kwangu. Ninatumia cream ya buds
yangu ya mazao, imekua 100% ya kikaboni na hakuna dawa ya wadudu, iliyotengenezwa vizuri, na kavu ya
mfupa. Ninachanganya na aina nyingi za dalili. Nilimtibu mgonjwa na Lymphoma ya Hodgkin, alikuwa katika
hatua ya 4 na ndani ya miezi 6 ya kuchukua mafuta kama ilivyoelekezwa, sasa hana saratani !! Asante Rick
Simpson kwa kujitolea kwako ulikofanya ili habari hii ipatikane kwa wote! Hivi majuzi mgonjwa mwingine wa
saratani wa 4 alinikaribia kupata msaada, ana uvimbe kwenye moja ya figo zake ambao hauwezi kufanya kazi.
Kuomba kupata tiba mbili zilizothibitishwa mfululizo. Mungu akubariki Rick Simpson na JB, endelea kueneza
habari na kuwaelimisha watu juu ya mafuta haya mazuri ya uponyaji. ” Kukuza mungu wa kike

- Kuchanganya aina kadhaa daima ni wazo nzuri. Itazame kwa urahisi, haujui ni shida gani inayofaa, kwa hivyo
unapochanganya shida kadhaa, unapata athari nzuri zaidi ya zulia. Pamoja na mafuta kama hayo yatakuchukua
juu zaidi - wale wanaovuta sigara "kwa burudani" watajua ninachokizungumza. Fikiria kukaa chini na marafiki
wako na kuwa na kila mmoja akiwasilisha bud bora wanayo. Katika masaa kadhaa, hautaweza kufanya mengi.
Na hiyo ndiyo athari unayohitaji kwa matokeo bora, kwa hivyo tena, kuchanganya shida ndio njia ya kwenda.
Matakwa bora na asante,  GrowGoddess,  mimi hufurahi  kila  wakati  kusikia  juu ya watu ambao hufuata  tu
maagizo na kupata matokeo tunayozungumza. JB

"Halo JB, nina shida na jiko la kuchemsha mpunga, yote nimeona yamepungua hadi 100 °wanya C, niliangalia
chapa zote kwenye soko na zote wanazo zina thermostat ambayo huzima wakati yaliyomo yanafikia joto. Je,
unapendekeza nini?" Cristina

- Cristina, shida ni nini haswa? Daima unaweza kuweka mafuta kwenye oveni ya umeme iliyowekwa kwenye
130 ° C na kuiacha hapo kwa karibu saa moja na kuipunguza kwa njia hiyo. JB

“Joto linapofika 100 ° C, jiko la kuchemsha mpunga linazima! Kutengenezea hakufiki 110 ° C. ” Cristina

- Kutengenezea haiwezi kufikia joto hilo kwa sababu ingechemsha, nadhani. Endelea kuchemsha kutengenezea
mpaka mpikaji azime kwa mara ya kwanza (ongeza matone kadhaa ya maji kwenye kundi la mwisho). Kisha
iwe baridi na ubadilishe tena. Hiyo ndiyo yote tunayofanya. JB

“Inarudi nyuma, na wacha ichemke hadi irudi? Halafu inazima na mafuta tayari yamekwisha? " Cristina

- Washa jiko la mchele,  chemsha hadi litakaposimama kwa mara ya kwanza, kisha subiri dakika tano hadi
litakapopoa, liwashe tena na subiri hadi lizime kwa mara ya pili. Kisha mimina mafuta kwenye kikombe cha
chuma cha pua na uweke kwenye tanuri iliyowekwa saa 130 ° C kwa saa na mafuta yako yako tayari. JB

- Asante JB, umeokoa maisha yangu. Cristina

“Unapumua Naphtha wakati unatengeneza mafuta. Unapumua SUMU wakati unafanya hivyo. Ikiwa unaweza
kunusa,  umekufa  tayari.  Nimesikia  mafuta  ya  kambi  ya  Coleman,  mafuta  nyepesi  ya  zippo,  na  naphtha
inayotumiwa katika sehemu ya kusafisha na matumizi ya viwandani mamia ya nyakati katika maisha yangu ...
Bado haijafa. Lol.

Kwa umakini ... Ikiwa unatumia kutengenezea safi (hakuna viongeza), na chemsha vimumunyisho vizuri na
maji  ambayo yana kiwango cha juu cha kuchemsha kilichoongezwa mwishoni, iwe iso, pombe au naphtha,
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utaipata yote nje. Unaingiza naphtha nyingi zaidi kwa kusukuma gesi yako mwenyewe kwenye gari lako zaidi
ya mwaka, kuliko unavyoweza kupata kutoka kwa matumizi ya mafuta yaliyotengenezwa vizuri. ” Mathayo

"Hi Rick (au wale waliosoma barua hii), kwanza nataka kukuambia kuwa unafanya kazi nzuri kukuza mchawi
huyu inaonekana kuwa dawa nzuri sana! Ninaishi Norway na ninaugua ugonjwa wa Crohn. Pia nina rafiki wa
karibu sana ambaye ana saratani madaktari  wameacha kutibu kwa sababu hakuna zaidi wanaweza kufanya.
Ninataka kujaribu mafuta kwa hali hizi zote mbili.

Nina swali juu ya kutengeneza mafuta. Hapa nchini Norway ni ngumu sana kupata naphtha safi (angalau baada
ya uzoefu wangu) kwa hivyo natafuta njia mbadala nzuri. Miaka kadhaa nyuma nilinunua "mtoaji wa nyuki"
(silinda unayojaza mimea kavu ya mfupa na kutumia gesi ya butane kutoa mafuta). Je! Hii ni sawa na kupika
mafuta na naphtha?

Je! Ni kwa jinsi gani hutumia roho? Ambayo inashikilia zaidi ya 90% ya pombe? Nina marafiki wengine ambao
hufanya roho yao wenyewe na sio chaguo ghali sana kwangu kupata. Je! Hii ni bora kuliko butane? Nilivuta
"uchimbaji wa asali" wakati niliifanya mara ya mwisho, na nilikuwa nikijiuliza kama dawa yake nzuri ya hali
hizi 2 ninazotaja ikiwa nitakula. Ikiwa sio butane au pombe ni chaguo nzuri - unaweza kupendekeza chaguzi
zingine ambazo unaweza kujua ni rahisi kupata huko Norway au Sweden? Asante sana! Ninatarajia kujaribu
mafuta kwenye ugonjwa wangu. Salamu Zako, Henry ”

“Mpendwa Henry, sina uzoefu na utokaji nyuki wa asali lakini nahisi njia hii ingefaa kama njia ninazotumia.
Kuzalisha  mafuta  kama  mimi  huwasha  mafuta  kwa  joto  ambalo  hutenganisha  bidhaa  iliyokamilishwa  ili
kufanya mafuta iwe na nguvu iwezekanavyo. Mchakato huu wa kupokanzwa huzunguka molekuli hadi kwenye
nafasi ya delta 9 ambayo hufanya mafuta kuwa na nguvu. Ikiwa una shida kupata kutengenezea sahihi unaweza
kujaribu asetoni. Sijawahi kujaribu asetoni mwenyewe kutoa mafuta lakini sioni sababu ya asetoni isingefanya
kazi  kama vile  pombe au  naphtha  kutoa  dawa.  Unapaswa kuwa na  uwezo wa kupata  naphtha  nyepesi  ya
aliphatic kutoka kwa maduka ambayo hutoa rangi kwani kawaida huuza naphtha kama rangi nyembamba.

Mafuta yaliyotengenezwa vizuri yanapaswa kutunza shida zako na pia inapaswa kumpa rafiki yako na saratani
nafasi ya kuishi. Pombe ambayo ni 90% itakuwa vimumunyisho visivyo na ufanisi kwani kwa kawaida 10%
nyingine  ni  maji  na  wakati  wa mchakato  wa kumaliza  utakuwa na  maji  mengi  kupita  kiasi  ili  kuyeyuka.
Matakwa Bora, Rick Simpson ”

"Decarboxylation  sahihi  ni  sehemu muhimu sana katika utengenezaji  kamili  wa mafuta  kwa sababu mmea
mbichi  haitoi  sana delta9-THC na CBD badala  yake  ina asidi  inamaanisha  THCA na CBDA. Ili  kuondoa
kikundi cha carboxyl, inapokanzwa ni utaratibu. Fanya hivi kwa uangalifu sana ili usichome molekuli  zako
zenye thamani. Nilipata katika Jarida la Chromatography nukuu nzuri ambayo inapaswa kuwa joto la lazima na
wakati wa kupasha mafuta kwa sababu kulingana na mpikaji wa mchele wakati hauwezi kutosha. Kwa hivyo ni
wazo nzuri kuwa na mafuta yako moto kwa muda wa dakika 27 kwa dakika. Nyuzi 122 Celsius. Angalia kila
wakati kitengo chako cha kupokanzwa na kifaa cha kipimo cha dijiti ili usizidishe mafuta yako. Katika jedwali
hapa chini unaona sehemu za kuchemsha za cannabinoids kuu ambazo haupaswi kufikia vinginevyo unaweza
kuzipika. Kwa kuongeza ninaona kuwa hiyo ni kweli Rick alisema kila wakati kwenye video zake hazizidishi
mafuta lakini joto ni muhimu kwa kutengeneza mafuta ya uponyaji. Muda wa kiwango cha chini cha nyuzi
106.2 digrii Celsius ni muhimu kwa mchakato wa kulia wa decarboxylation kwa wakati maalum katika mchoro
karibu saa. Ikiwa mafuta yako yana aina tindikali  tu ya THCA na CBDA sio nzuri sana kwa sababu asidi
hazitoshei sana kwa vipokezi vya CB1 na CB2. Kwa hivyo jihadharini kwamba unaifanya kwa njia sahihi kwa
sababu kile Rick alisema ni kweli, ni mafuta yaliyotengenezwa bora tu ndio yanaweza kufanya kazi hiyo wakati
hai inategemea. (…) Ikiwa mafuta yako yana aina tindikali tu ya THCA na CBDA sio nzuri sana kwa sababu
asidi  hazitoshei  sana  kwa vipokezi  vya CB1 na  CB2.  Kwa hivyo jihadharini  kwamba  unaifanya  kwa njia
inayofaa kwa sababu kile Rick alisema ni kweli, ni mafuta yaliyotengenezwa bora tu ndio yanaweza kufanya
kazi hiyo wakati hai inategemea. (…) Ikiwa mafuta yako yana aina tindikali tu ya THCA na CBDA sio nzuri
sana  kwa  sababu  asidi  hazitoshei  sana  kwa  vipokezi  vya  CB1  na  CB2.  Kwa  hivyo  jihadharini  kwamba
unaifanya kwa njia inayofaa kwa sababu kile Rick alisema ni kweli, ni mafuta yaliyotengenezwa bora tu ndio
yanaweza kufanya kazi hiyo wakati hai inategemea. (…)
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Ndio, angalia na utafsiri mchoro huu wa sayansi ili  uelewe kuwa mchakato wa decarboxylation unaendelea
wakati  wote unapowasha mchanganyiko wa vimumunyisho vya cannabinoids  kwenye jiko la  mchele.  Kwa
hivyo grafu zinaonyesha kuwa ni jambo kubwa kuleta joto hadi nyuzi 130 kwa muda mrefu wa kutosha kupata
decarboxylation kubwa. Swali lote la joto na wakati wa kufikia viwango bora.

Ikiwa unatumia kifaa cha kupimia joto cha dijiti na kukiweka chini kwenye jiko la mchele wakati wa mchakato
mzima wa kutengenezea kutengenezea, unaona tu katika hatua ya mwisho ya mchakato wakati matone ya maji
yanakuja mwisho katika jiko, temp huja karibu 100-110 ° C. Lakini wakati katika anuwai hii sio muda wa
kutosha  kwa mchakato  mzima wa utaftaji  wa maandishi.  Baada ya hayo unapasha  mafuta  mafuta  kwenye
sufuria ndogo ya chuma kwenye bamba la kupokanzwa kwa muda mrefu. Kwa muda mrefu hakuna shughuli
(hakuna Bubbles zaidi ya gesi) unawasha na kusubiri. Dhibiti temp na bora usiende zaidi ya nyuzi 130 Celsius
kwa karibu nusu saa. Kumbuka kuwa THC ina kiwango cha kuchemsha cha digrii 157 C. Kwa hivyo tafadhali
usiingie hatarini kwa kupasha moto zaidi vinginevyo dawa zako zinazotafutwa zinaweza kutoa mvuke na upepo
...

Kwa msingi sio muhimu kupata kiwango cha juu cha decarboxylation, kwa muda mrefu baadaye utapata mafuta
ya kutosha mwilini mwako. Kuvutia ni thamani ya gramu MOJA kwa siku au zaidi unapaswa kuchukua. Kwa
kweli  ni  mafuta  ngapi  unayohitaji  inategemea ni  ngapi  delta9THC iko kwenye mafuta  -  inamaanisha jinsi
decarboxylation ilivyokuwa na ufanisi. Ukifuata pendekezo la Ricks na hakikisha kuwa na mafuta kwa muda
mrefu wa kutosha moto hadi 130 ° C - yote yatakuwa sawa. Ni huru ambayo hutumia kutengenezea. ” Stephan

“Hujambo JB, Naphtha huyu nimempata katika eneo langu ... Asante tena kwa msaada wako wote na maelezo
mazuri! ”

- Inapaswa kuwa nyepesi nyepesi ya aliphatic - angalia MSDS ili uone ikiwa ni naphtha safi isiyo na viongeza),
shellite  huko  Australia,  (kiufundi  au  viwanda)  benzini  huko  Uropa  (benzini,  sio  benzini,  na  sio  aina
inayotumika  kama  mafuta  katika  magari).  Inauzwa  chini  ya  majina  mengi  tofauti.  Inatumika  kama  rangi
nyembamba, kutengenezea, glasi, ilitumika kama kutengenezea kaya au vifaa vya kusafisha nguo, inaweza pia
kutumika kama maji nyepesi n.k. Kiwango cha kuchemsha karibu 60-80 °wanya C, chini ni bora .

Smear kwenye sahani safi ya Petri au chaga kidole ndani yake na ikiwa itavukiza ndani ya sekunde thelathini na
haina mabaki ya mafuta, inapaswa kuwa sawa kutumia. Kuna wauzaji wengi, siwezi kukuambia ni ipi bora au
ni nini tunachopendekeza kwa sasa, kwa hivyo tunatoa tu maagizo ya jumla.

Nambari ya CAS 64742-49-0, safi, mafuta ya petroli, bila viungio, ikiwezekana, na kiwango cha kuchemsha
kinapaswa  kuwa  chini  iwezekanavyo.  Viboreshaji  vingi  huizalisha,  waulize  tu  wangependekeza  nini  kwa
dondoo za mitishamba.

Chaguo la pili ni 99% au 99.99% pombe ya isopropyl au pombe ghali sana ya 99%. Pombe ya Isopropyl na
pombe ya kiwango cha chakula sio bora kama kutengenezea kama naphtha, na huvua vifaa vya mmea zaidi na
klorophyll kwenye mafuta, na kuifanya iwe na nguvu na ladha, ndio sababu tunapendekeza kutumia naphtha
kila wakati inapowezekana / inapatikana. Matakwa mema, JB ”

Q. Rick,  huko Mexico "naphtha" ni moja tu ya majina kadhaa ya bidhaa za naphtha. Ili  kuepusha makosa
mabaya, je! Unaweza kutokea kuwa na jina la kisayansi la "naphtha" unayotumia, tafadhali?

A. Tafuta naphtha nyepesi isiyo na viungo vya ziada. Kimsingi ni sawa na mafuta ya Coleman ambayo unaweza
kuona  kwenye  picha  hapa  chini,  lakini  tafuta  naphtha  bila  viongeza  vya  kupambana  na  kutu  ambavyo
vinaongezwa kwa mafuta ya Coleman.

Ikiwa utagundua kuwa naphtha nyepesi ya aliphatic imepigwa marufuku katika nchi yako (kama ilivyokuwa
Honduras, kwa mfano), tafuta 99% au bora 99.9% ya pombe ya isopropyl, inapaswa kuwa rahisi kupata. Pombe
99% ni kutengenezea ya tatu ambayo tungetumia, lakini tunafanya kila linalowezekana kuzuia kuitumia kwa
sababu inavua klorophyll nyingi na vifaa vingine vya mimea visivyohitajika. Wengine wanapenda kufungia
kutengenezea  na nyenzo za kuanzia  wanapotumia  pombe ya  isopropyl  au pombe kama kutengenezea.  Sisi
binafsi hatutumii vimumunyisho hivyo isipokuwa tu lazima na hatupendi kupata mikono iliyoganda, kwa hivyo
hatuhimizi kuiganda, lakini wengine wanasema inasaidia kuboresha ubora wa mafuta. Unapotumia naphtha ya
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nuru safi  isiyo na polar na kiwango kidogo cha kuchemsha, sio lazima kufungia chochote na bado utapata
bidhaa nzuri ikiwa utafuata maagizo. JB

“Haya JB, vipi ikiwa kuna mzio wa kutumia Naptha? Tuna mwanafamilia ambaye ana athari kali ya mzio kwa
KILA  kitu  kidogo,  haswa  vimumunyisho.  Tunataka  kumtengenezea  mafuta  lakini  tunahitaji  kutumia
kutengenezea kikaboni. Tulifikiria juu ya kutengeneza "mwangaza" wa kikaboni ambao ulimwagiliwa mara
kadhaa kupata usafi lakini maoni yako ni nini juu ya hili? Je! Ni nini maoni yako kwa mzio mkali sana? Hawezi
kuchukua dawa hata kwa sababu yeye ni mzio kwa mawakala wanaofunga, anaugua sana kwa sababu ya mzio
wake kwa kila kitu. Asante mapema! ” Sara

- Kweli, unaweza kutumia pombe 99%, hatujawahi kusema kuwa huwezi. Ni kwamba tu katika uzoefu wetu
mafuta yanayotengenezwa na vimumunyisho visivyo vya polar yana nguvu kidogo na kawaida huwa na vifaa
vya mmea kidogo. Wengine hugandisha pombe na kuchipua kabla ya kusindika ili kupata mafuta ambayo ni
kahawia zaidi. Kwa hivyo nadhani hiyo ndiyo njia ya kwenda kwako, Sara.

High THC au High CBD Mafuta?

“Nimechanganyikiwa. Rafiki yangu ana saratani ya figo ya hatua ya 4 na saratani kwenye mapafu yake. Je! Ni
bora kutoa mafuta ya juu ya CBD au mafuta ya THC? Mafuta ya CBD yana athari tu ya THC? Nilipata bomba
la gramu kumi na ina 18% CBD na chini ya 1% THC. Je! Ninaenda hivi kwa njia mbaya? "Richard

Mikees: Ndio sivyo, lazima upate RSO halisi.

- 95-98% THC sio 18% CBD, sivyo? Mwambie yeyote aliyekupatia hiyo aache kuifanya. Kiwango cha juu cha
uuzaji  wa  CBD kitaua  wagonjwa  wengi  wasio  na  maoni  kama inavyoonekana,  hiyo  ni  huzuni.  Kwa nini
hawawezi kufuata maagizo ambayo yanafanya kazi kweli? Matumizi ya mafuta ya juu ya CBD ni mdogo sana,
hayafanyi kazi vizuri hata kwa hali ya ngozi, kwa kweli sipati kwa nini kila mtu ni gung-ho juu ya upuuzi huo
wa CBD. Ndio, pia ni dawa yenye nguvu, lakini matumizi yake ni mdogo tu ikilinganishwa na RSO halisi.

95-98% THC, 1-2% CBD, yenye nguvu sana na yenye kutuliza na euphoric; hayo ni mafuta yako bora na ndio
yatakayofanya kazi vizuri. Jaribu hii kwanza. Unapofanya hivyo, hautagusa au kwenda karibu na mafuta hayo
ya juu ya CBD na utajua tofauti na hakuna mtu atakayekupasua. RSO kwanza. JB

"Ninafurahiya sana ukurasa huu na habari ambayo ninaweza kujifunza kutoka kwake. Walakini, inasikitisha
sana kusikia  cannabinoids  zingine isipokuwa THC ikishushwa kama sekondari.  Msichana huyu,  na wazazi
wake, hawaoni CBD kama sekondari. Imempa maisha. Je! THC haikufanya hivyo, ilikuwa CBD. Acha kupiga
kelele kote tafadhali. Unawavunja moyo watu kujaribu shida za juu za CBD wakati wanaweza kusaidiwa nayo.
THC ya juu sio jibu kwa kila kitu na ndio sababu kuna zaidi ya moja ya bangi ndani ya mmea. " Tina

"JB alijibu juu ya saratani ya mapafu, sio ugonjwa wa Dravet, hakuna mtu anayepigania chochote. Kwa saratani
ripoti za mgonjwa na tafiti za kisayansi zinaonyesha THC ndio inaua saratani. Kuna tafiti ambazo zinasema
CBD ni ya faida kwa aina fulani za saratani lakini ni chache ikilinganishwa na masomo yaliyofanywa na THC.
Sasa unatafuta mshtuko na hali zingine za CBD ya juu. " Kellin

- Kellin na Tina, mafuta tunayotumia hufanya kazi kwa kukamata, pia. Na wagonjwa wangepata matokeo bora
bila kulinganishwa ikiwa wangetumia kitu halisi na kujaribu kuponya sababu na sio dalili tu.

Sitoi CBD chini, ni dawa yenye nguvu sana yenyewe, na nadhani ni nzuri katika kutafuna gum kwa watoto nk,
kwa mfano. Lakini ikiwa unataka nguvu halisi, unahitaji RSO mwenye nguvu zaidi na nyingi za THC. Huo ni
mtazamo wangu na hautabadilika.

Jaribu tu juu ya hali ya ngozi na uone ikiwa kuchoma au jeraha litapona haraka na RSO halisi au na toleo la juu
la kiwango cha juu cha CBD. Nimeiona kwa macho yangu mwenyewe, siitaji kujaribu mwenyewe mafuta ya
CBD. Ninataka bora kwangu na kwa wagonjwa wangu.
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Mafuta mengi ya juu ya CBD yana ubora wa sekondari ikilinganishwa na RSO bora na yenye nguvu zaidi na
yenye kutuliza na RSO na 95-98% THC.

Shida  yako kuu ni  kwamba ulinunua  nadharia  moja  ya bangi  ambayo  Big  Pharma inasukuma ili  waweze
kufaidika na dawa za bangi. Hautaki dawa kulingana na bangi moja, unataka mafuta yenye nguvu zaidi na
yenye nguvu kwa matokeo bora.

Na unaweza kukuza mimea mwenyewe na unaweza kutengeneza mafuta mwenyewe, pia, hauitaji  kuinunua
kutoka  kwa  kampuni  kubwa  za  dawa  ambazo  zitajaribu  kuweka  bei  kubwa  kwenye  resini  ya  bangi
iliyosafishwa bila sababu yoyote isipokuwa uchoyo wao. .

Unaweza na uwezekano mkubwa utahitaji kilo ya mafuta siku moja - kwako mwenyewe au kwa familia yako -
unataka kulipa kiasi gani kwa gramu moja? Bibi ni mwingi sana, ikiwa mimea ilikuzwa nje na kwa kiwango
kikubwa. Kwa hivyo hakuna ushuru maalum, hakuna kitu kama hicho. Kuhalalisha 100% ndiyo njia pekee ya
kwenda  na  inapaswa  kufanywa  sasa,  hakuna  sababu  ya  kuruhusu  mamia  ya  mamilioni  ya  wagonjwa
ulimwenguni wateseke.

Jisikie huru kubishana juu yake; lakini hiyo ni juu ya yote unaweza kufanya juu yake hata hivyo. Matakwa
mema, JB

"Tafadhali  endelea  kuelezea  vile  ulivyo  navyo,  mimi  kwa  moja  ninaandika  maelezo  na  ninajifunza  kadiri
niwezavyo kutoka kwako juu ya kile kinachofaa kwa nini na kadhalika, nataka kuwa tayari na kujiandaa na
maarifa sahihi kwangu na yangu ... Ikiwa haukuambia juu ya kuhitaji THC ya juu ningefikiria yoyote ilikuwa
sawa, nashukuru kwa INFO YOTE. ” Vicky

"Rick ameendelea kudumisha kwamba ni ya juu THC ambayo ni muhimu kukupa nafasi nzuri, ni wazi kwamba
alikuwa na matokeo bora.  Kuna mambo mengi  ambayo CBD inaweza kuwa bora,  kawaida hutumiwa kwa
watoto kwa Dravet Syndrome, ADHD na shida kali ya kulazimisha kwa sababu watu wengi bado wanaogopa
kupata watoto juu. THC ndio inakupa juu. Nimepata watu wengine ambao hutumia mafuta ya juu ya THC
kutibu watu wengi lakini ikiwa mgonjwa hajibu kama anavyotarajia wamebadilisha CBD ya juu na hii imefanya
kazi vizuri.

Nadhani kila mtu ni tofauti  na kila saratani ni  tofauti.  Lakini mpaka utafiti  wote unaohitajika unaruhusiwa
kufanywa labda ni bora kushikamana na njia ya Rick. High THC, dalili kubwa inayofuata itifaki. Inasemekana
ikiwa wataanza dozi ndogo na maradufu kila siku 4 mgonjwa anaweza kujenga uvumilivu haraka na usingizi
mkali  utapungua  baada  ya  muda  kidogo  kwenye mafuta.  Mafuta  ya  Rick  ni  95-8% THC lakini  athari  za
kisaikolojia hazitakudhuru.

Na wakati wa kujaribu kuamua ni njia gani ya kufuata siamini mtu yeyote amekuwa na uzoefu zaidi na dawa hii
kuliko Rick. Nimeona njia ya Uholanzi na fikiria tu ikiwa mtu anakufa kwa nini utapunguza tiba? ” Nick

"Tangu niliposikia juu ya mafuta ya juu ya CBD kusaidia kifafa siku zote nimekuwa na wazo kwamba ikiwa
wazazi hao wangempa mtoto wao mseto lakini akitawala mafuta ya indica mtoto atapona. Najua mshtuko wa
mafuta ya CBD na nina furaha kwamba KITU inaweza kusaidia watoto kama Charlotte lakini fikiria uponyaji
ambao unaweza kutokea ikiwa THC na wigo mwingine wa cannabinoids kwenye mmea utapewa. Kwa hivyo
mtoto wako analala sana kwa sababu ya THC, miili yao itabadilika na kipimo. Nadhani mmea kamili  ndio
muhimu zaidi, sio hata moja iliyochagua bangi. " Sara

"Vyombo vya habari vinaendelea kuzingatia kutenganisha cannabinoids, lakini imethibitishwa kuwa THC na
CBD huua saratani na hupunguza uvimbe. Rick Simpson Mafuta yaliyotengenezwa kutoka bangi Indica ndio
dawa inayoponya Landon na Jasiri Mykayla na wengine wengi na mtu yeyote anaweza kuifanya. Usiruhusu
media ikufanye ufikiri unahitaji kusubiri tiba hii, au utenganishe CBD! THC inafanya kazi na mfumo wetu wa
endocannabinoid, pia. Jifunze kuhusu tiba ambayo mtu yeyote anaweza kufanya. ” Hanan

Je! Ni Salama Kutumia Mafuta?
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“Usalama wa dawa hii hauwezi kulinganishwa na kwa kile nilichoshuhudia,  sio hatari zaidi kuliko kunywa
kikombe cha maji safi. Hata ikiwa mtu anapunguza kipimo kibaya, hakuna ubaya wowote utakaofanywa kwao
mara tu athari za mafuta zinapoisha. Athari ya kawaida ambayo tumebaini na watu wanaokunywa mafuta ya
katani kwa hali zao za matibabu ni kupumzika sana na tabasamu kwenye nyuso zao.

Kama dawa nyingine yoyote yenye nguvu, ikiwa watu wengine humeza sana, inaweza kuleta athari zisizofaa.
Ingawa athari ambazo mafuta haya yanaweza kutoa hazileti hatari,  kuna wale ambao hawafurahii kuwa juu
kutokana na kupita kiasi. Ingawa dawa hii ni salama na wengi hawana shida na matumizi yake, mtu anapaswa
pia kuzingatia kwamba kutakuwa na wale ambao watapata shida.

Ndio sababu ninaamuru kila mtu aanze na dozi ndogo sana, kisha ongeza kiwango anachoingiza kila siku nne.
Kwa kufanya hivyo, inampa mtu ambaye anachukua dutu hii fursa ya kujenga uvumilivu wao na wagonjwa
wengi  wameripoti  kwamba  hawakupata  kiwango  cha  juu  wakati  wa  matibabu.  Ikiwa  mafuta  ya  katani
yanazalishwa vizuri kutoka kwa aina zenye nguvu za ugonjwa wa bangi, au mara nyingi wakati hutengenezwa
kutoka kwa aina kadhaa za misalaba yenye dalili kubwa, mtu atapata kuwa athari za mafuta kama hayo zitakuza
kusinzia na kulala, ambayo ni wazi ni sehemu muhimu ya mchakato wa uponyaji.

Wagonjwa  wanapaswa  kujua  ukweli  kwamba  mafuta  haya  yanaweza  pia  kupunguza  shinikizo  la  damu,
shinikizo la macho, na viwango vya sukari kwenye damu. Ikiwa watu wanachukua dawa kutibu maswala haya,
wanapaswa kuweza kupunguza hitaji  lao la  utumiaji  wa dawa wanazotumia  kwa haraka sana mara nyingi.
Lazima  niwajulishe  wagonjwa  ambao  huchukua  dawa  ya  shinikizo  la  damu  kuwa  mara  tu  watakapoanza
mafuta, mara nyingi maswala yao ya shinikizo la damu hayatahitaji tena matumizi ya dawa na hii pia inakuwa
kweli kwa wagonjwa wa kisukari na wale wanaougua glaucoma pia.

Tafadhali  fahamu kuwa ikiwa mafuta yataingizwa kutibu hali  zingine na inachukuliwa pamoja na dawa za
shinikizo la damu, wakati mwingine inaweza kusababisha shinikizo la damu la mgonjwa chini sana. Ingawa
sijui mtu yeyote aliyepata hii ambaye alipata madhara yoyote ya kweli, bado nahisi mtu anapaswa kujaribu
kuepukana na hali  hii  ikiwezekana.  Kwa hivyo angalia  shinikizo lako la damu mara nyingi na ikiwa dawa
hazihitajiki usizile.

Inaweza kuonekana kuwa ya kushangaza kwa watu wengine kwamba wanaweza kuacha kutumia vitu  hivi
vilivyoagizwa. Walakini,  mara tu mtu anapotambua uwezo wa uponyaji  wa dawa hii  ya asili,  hivi karibuni
wataelewa kuwa mafuta haya ya kushangaza yanaweza kuchukua nafasi ya utumiaji wa dawa zote.

Mafuta kawaida huvumiliwa vipi?

Sisi sote tuna uvumilivu tofauti kwa dawa zenye nguvu, kwa hivyo ninahimiza wagonjwa kukaa katika eneo lao
la faraja wakati wa kuamua ni kipimo gani watakachotumia. Uvumilivu wa watu wengi hujengwa haraka sana
na, kwa wastani, mtu wa kawaida kawaida huchukua siku 90 kumeza matibabu ya gramu 60. Gramu 60 za
mafuta yaliyotengenezwa vizuri inaonekana kuwa na uwezo wa kuponya saratani nyingi isipokuwa mgonjwa
akiharibiwa vibaya na mfumo wa matibabu na chemo na mnururisho wao, n.k.

Wagonjwa ambao wamepata athari za chemo na mionzi wanahitaji mafuta zaidi ili kuondoa uharibifu ambao
mfumo wa  matibabu  umeacha.  Kwa sehemu kubwa,  mara  tu  mtu  anapozoea  athari  za  mafuta,  wagonjwa
wanaonekana kufurahiya kuchukua dutu hii. Lakini kwa sababu ya asili ya dawa hii isiyo ya kulevya, mara
nyingi  wale  wanaotumia  dutu  hii  watasahau  kuchukua  dozi  zao  vizuri.  Sio  kwamba  mafuta  yanawafanya
wasahau, ni kwa sababu tu miili yao haioni hitaji la uwepo wake na hii inadhihirisha ukweli tu kwamba dutu hii
sio ya kulevya. Kwa maana ikiwa sivyo, haiwezekani mgonjwa asahau kuchukua kipimo chake, kwa sababu
ikiwa ingekuwa ya kulevya, baada ya masaa nane, miili yao ingekuwa ikililia dutu hii.

Je! Kuna athari yoyote ambayo mtu anapaswa kuwa na wasiwasi nayo?

Wagonjwa  wengine  wameripoti  kuwa  walipata  wasiwasi  au  paranoia  na  utumiaji  wa  dawa  hii.  Njia  za
kushughulikia hili zitajadiliwa wakati swali linakuja zaidi kidogo kwenye kitabu hiki.
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Madhara kuu ya mafuta ya katani ambayo yameripotiwa kwangu ni afya njema, furaha, na kulala vizuri usiku,
kwa hivyo ni nini zaidi mtu yeyote anaweza kuuliza kutoka kwa dawa anayotumia?

Watu wengi humeza idadi kubwa ya dawa kila siku. Je! Hiyo inaweza kuwa nzuri kwa mwili?

Sijui ni kwanini wale ambao wanaona athari hatari za dawa za alopathiki katika matangazo ya dawa za kulevya
bado watafikiria  kuchukua dawa hizi.  Inaonekana kwamba bila  akili  watu wengi watafanya kama agizo la
daktari na idadi nzuri ya watu hao hao hukataa matumizi ya dawa ya katani. Kwa sababu tu ya uwongo ambao
wameambiwa na serikali zao na wale ambao wanasimama kwenye vivuli nyuma ya tasnia ya dawa. Hakuna mtu
anayekufa  kutokana  na  matumizi  ya  dawa  ya  katani  na  hakuna  madhara  yanayosababishwa.  Natamani
ningesema sawa kwa yale ambayo madaktari wanatuandikia kila siku lakini kwa kusikitisha, hiyo sio kesi.

Wakati mwingine mwingiliano tofauti hizi zinazoitwa dawa husababisha kutosha kutuweka kwenye kaburi la
mapema. Lakini hata ikiwa hatupati shida za haraka, matumizi yao bado yana hatari. Kwa muda, kemikali na
sumu dawa hizi  zinajumuisha  katika  miili  yetu  na hii  pia  inaweza kuleta  shida kali  na  afya  yetu  ambayo
inaweza kusababisha kifo. Hata vitu rahisi kama vidonge vya aspirini husababisha maelfu ya vifo ulimwenguni
kila mwaka. Kwa hivyo sidhani kama yeyote kati yetu anapaswa kuweka imani yetu katika tasnia ya dawa au
kitu chochote wanachotoa. Ikiwa unataka kuona nguvu halisi ya uponyaji basi geukia kwa Mama Asili, kwani
utapata kidogo sana kwenye kiwanda cha vidonge ambacho kitakuwa na faida kubwa.

Je! Wagonjwa hulinganishaje athari za mafuta ya katani na zile za dawa za kemikali?

Hakuna kulinganisha halisi kati ya athari za mafuta ya katani na kemikali za sumu ambazo mfumo wa matibabu
hutoa. Dutu hizi ambazo madaktari hutoa ni kitu ambacho hatupaswi kuwa nacho katika miili yetu kwa sababu
zina sumu ya ini. Hii inamaanisha kuwa hizi zinazoitwa dawa hazipaswi kumezwa kwa sababu zitatia sumu
kwa ini na kuharibu utendaji wake. Kwa kuongezea, matumizi yao yanaweza kusababisha safu ya maswala
mengine ya kiafya ambayo yanaweza kuepukwa ikiwa mafuta ya katani yalitumika badala yake.

Kwa matumizi ya dawa za kemikali, mara nyingi tunajidhihirisha kwa athari ambazo zinaweza kuwa mbaya
zaidi  kuliko  ile  iliyokuwa ikitibiwa  hapo awali.  Wagonjwa wengine  walio na  magonjwa kama saratani  na
ugonjwa wa sukari nk hata wameniambia kuwa hali zao zimesababishwa na dawa ambazo madaktari walikuwa
wakitoa. Kwa hivyo inaonekana kwamba mara nyingi madaktari wenyewe wanawajibika kwa sehemu kwa hali
ya  sasa  ya  matibabu  ya  mgonjwa.  Wagonjwa  wengi  wamenielezea  kwa  kina  madhara  mabaya  ambayo
wamekutana  nayo  yalisababishwa  na  dawa  walizoandikiwa,  kwa  hivyo  ningejaribu  kuzuia  matumizi  yao
ikiwezekana.

Kwa kuwa kemia ya miili  yetu na uvumilivu wetu kwa vitu  vingine vingi hutofautiana sana.  Mara nyingi
madaktari hawajui ni athari ngapi za dawa tofauti za kemikali zinaweza kuwa na afya na ustawi wetu. Hakuna
wawili wetu ni sawa, na dawa tofauti zilizochanganywa pamoja sio chini ya duka la sumu la kemikali, ambayo
wakati mwingine inaweza kuwa na matokeo yasiyotarajiwa kabisa afya ya mgonjwa kwa mgonjwa. Kwa hivyo
daktari  yeyote  angewezaje  kujulikana  kwa mambo yote  ambayo hayajulikani  kujua nini  ni  salama na  nini
haikubaliki?

Ninafikiria  kwa  uaminifu  kwamba  hali  kama  ya  Alzheimer's  na  magonjwa  mengine  mengi  mara  nyingi
husababishwa na mchanganyiko wa kemikali ambazo madaktari waliagiza. Wagonjwa wengi wameniambia juu
ya shida walizokumbana nazo na matumizi ya dawa, lakini mara tu walipoacha kuchukua vitu hivi na kuanza
kumeza mafuta, shida zilipotea. Kuhitimisha mambo waziwazi, ikiwa dawa za katani zimetengenezwa vizuri, ni
salama sana na hazina hatia za kutumia, lakini kile wataalamu wa matibabu hawapati.

Inawezekana kulinganisha athari za dawa ya allopathic na empiric?

Kwa kadiri  ninavyohusika,  hakuna  kulinganisha  kati  ya  dawa  ya  allopathic  na  dawa ya  nguvu.  Dawa ya
Allopathic kwa sehemu kubwa ni mchanganyiko tu wa kemikali hatari na sumu ambazo hakuna mtu anapaswa
kumeza.  Dawa  ya  kijeshi  (dawa  kutoka  kwa  mimea)  imekuwa  ikitumika  kwa  maelfu  ya  miaka  na  dawa
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zinazozalishwa kutoka katani haziwezi kulinganishwa linapokuja suala la usalama. Asili ya matibabu na isiyo
na madhara ya resini za katani ambazo mafuta hutengenezwa kutoka hufanya mmea wa katani kuwa "Malkia
wa Dawa zote za Empiric."

Kwa miaka yote, nimekuwa nikiwasiliana na wagonjwa wengi ambao walichukua kila kitu kinachopatikana
kutibu hali zao na baada ya yote mengine kushindwa, walinijia. Nadhani wagonjwa ambao wametumia dawa ya
allopathic na empiric wamehitimu zaidi kuzungumzia tofauti kati ya dawa za kemikali  na mafuta ya katani
badala yangu. Lakini cha kusikitisha wengi bado wanaogopa kujitokeza, kwa hivyo ninaweza tu kupeleka kile
walichoripoti.

Wengi wa wagonjwa hawa waliniambia moja kwa moja kwamba watatumia mafuta ya katuni mapema kuliko
dawa ambazo madaktari wao walitoa. Kwa sababu tu ilifanya kazi vizuri zaidi, haikuwa na athari mbaya, na
kwa muda mfupi, wengi wangeweza kurudi kuishi maisha ya kawaida.  Hawakupata athari  hizi za uponyaji
zilizotamkwa na utumiaji wa dawa za allopathic na wengi walihisi kuwa dawa hizi zilifanya madhara mengi.
Nadhani hii inazungumza juu ya kwanini sasa sitafikiria hata matumizi ya dawa za allopathic na katika siku za
usoni nadhani wengi zaidi wataanza kujisikia sawa.

Je! Kuna sababu yoyote ya kuwa na wasiwasi juu ya uraibu wa THC?

Dondoo kutoka kwa mmea wa katani pia zinaweza kutumiwa kurahisisha wale ambao wamevutiwa na vitu
hatari kutoa huduma zao. Mfumo huo unatuambia kuwa bangi ina athari ya lango, ambayo itasababisha wale
wanaotumia kutupa maisha yao na kuwa watumiaji wa dawa za kulevya. Kauli kama hii ni upuuzi mtupu. Je!
Dawa inayofaa katika kuvunja ulevi inaweza kusababisha mtu kuwa mraibu wa vitu vivyo hivyo vya hatari
ambavyo husababisha shida?

Ninakubali kwamba mafuta ya katani ni dawa ya lango, lakini ni lango la kurudi kwa watu wanaougua ulevi na
haichukui  wale  wanaotumia  kwenye  barabara  ya  uharibifu,  kama  serikali  zetu  zinataka  tuamini.  Mara  tu
utakapojua ni dawa gani zinazozalishwa kutoka kwa mmea huu zinaweza kufanya, utapata kuwa matumizi yake
ya dawa hayana kikomo.

Sasa wacha tuangalie athari "mbaya" za overdose kubwa sana ya mafuta ya katani. Dawa hii inasababisha hali
ya-comatose inayoitwa kulala na, wakati inazalishwa kutoka kwa shida sahihi, pia ni dawa ya kutuliza maumivu
zaidi kuliko morphine. Ikiwa mtu wa kawaida angechukua sana, bila shaka, wangelala kwa muda mrefu, lakini
walipoamka, hawangeumia na hawatakuwa na ulevi.

Nimetoa dawa hii kwa wagonjwa wengi, lakini sijui hali yoyote ambayo inaweza kumzuia mgonjwa kutumia
dutu  hii  kwa  faida  nzuri;  bado,  kwa  wakati  tunaweza  kupata  kwamba  kuna  wale  ambao  hawawezi.
Ninachosema ni kwamba ninajua hakuna dawa ambayo ni bora na salama kutumia na nina hakika mfumo wa
matibabu,  hautumii  chochote ambacho wanaweza kusema sawa juu yake.  Sasa angalia  athari  za mafuta ya
katani na angalia athari za mfumo wa matibabu. Nadhani utakubali kuwa kuchukua dawa ya juu ya katani ni juu
ya udhuru mbaya kabisa ambao wangeweza kuja  nao,  unapofikiria  hali  mbaya na hatari  ya  vitu  ambavyo
wanatumia kuchukua nafasi yao.

Dawa hii inaweza kumeza, ikatumiwa kwa mada, ikapuka, au unaweza pia kuitumia katika fomu ya nyongeza
na matokeo mazuri.  Unapoanza kumeza mafuta,  vipimo vidogo vidogo vilivyochukuliwa kama masaa nane
mbali ni bora mwanzoni. Ikiwa unasumbuliwa na hali mbaya na unachukua dawa kali za maumivu, ongeza saizi
ya kipimo chako haraka iwezekanavyo na jaribu kukomesha utumiaji wa vitu hivi hatari.

Kwa  wale  ambao  wanafikiri  wanahitaji  mwongozo,  kwani  daktari  wako  ndiye  aliyekuweka  kwenye  hizi
kemikali mbaya kabisa, waulize ushauri wao juu ya jinsi ya kuacha matumizi ya vitu hivi. Ikiwa daktari wako
mwenyewe hataki kusaidia, ona ushauri wa naturopath au homeopathic kwa ushauri. Katika visa vingi huko
nyuma, nimeona watu wakiondoa dawa ambazo hazihitajiki peke yao bila ushauri kutoka kwa mtu yeyote.

Baada ya kuanza matibabu na mafuta,  wagonjwa wengi wanaotumia dawa za msingi wa opiate,  wanaweza
kupunguza matumizi  yao ya vitu  hivi  hatari  kwa nusu. Katika  hali  nyingi,  ndani  ya wiki  moja  hadi  mbili
mgonjwa anaweza kupata dawa hizi kabisa na atapata dalili ndogo za kujiondoa.
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Dawa hii sio ya kukufanya uwe juu, ni juu ya kujiruhusu kuponywa na dutu ya asili ambayo haina madhara.
Sasa kwanini sisi kama wanadamu tuwaruhusu wengine kuendelea kutunyima matumizi ya dawa hii? Matumizi
ya bure ya katani ni swala muhimu zaidi kwa wakati wetu na kwa kuwa wengi wanakufa bila lazima, wasiwasi
mwingine wote ni rangi kwa kulinganisha. Katani ni dawa kwa raia ambayo kila mtu anaweza kukua na kutoa.
Sasa watu isitoshe ulimwenguni wanazalisha dawa zao na wanapata matokeo yale yale ambayo tumeelezea
katika habari yetu. Wakati wa mabadiliko umekaribia, tafadhali ungana nasi kusaidia kumaliza mateso ya watu
wengi na kuleta tumaini kwa ulimwengu ambao hauna tumaini.

Mmea wa katani uliwekwa hapa duniani kwa sisi sote kutumia kwa uhuru kwa chakula, nyuzi, dawa, nishati na
matumizi mengi. Mwishowe, zaidi ya vitu 50,000 vinaweza kuzalishwa kutoka kwa mmea huu wa kushangaza.
Vizuizi  hivi visivyo halali  vitaondolewa, vitawarudisha watu kwenye ardhi ambayo ni ya kwao. Kwa mara
nyingine, watawasiliana na maumbile na watajitegemea zaidi. Mamilioni ya kazi basi yangekuwepo kwa ajili ya
kuchukua viwanda vyenye hemp-msingi wa dunia na, kwa muda mfupi, tunaweza kuwa na uchumi wa katani. "
Rick Simpson, Katani: Mmea wa Dawa Zaidi

"Nilipoanza kuchukua mafuta nilikuwa na athari mbaya" mbaya, lazima nilile nusu sanduku la donuts !!! Ha Ha
Ha !!! Natamani ningekuwa na zingine nililala vizuri! Kila siku nilitarajia usiku ili niweze kulala. Ningechukua
mafuta saa 7:00 nikilala saa 9:30 na kulala hadi saa 8:30. Ajabu !!! ” Tom

"Inashangaza  kwamba  tunasikia  hadithi  nyingi  za  watu  wanaotumia  mkusanyiko  wa bangi,  kila  siku,  bila
hadithi  za kutisha,  hakuna uraibu,  hakuna madhara  au vifo vinavyohusiana lakini  watunga sheria  za mitaa
wanapambana dhidi ya kilimo, matumizi na uuzaji wa bangi kwa nia ya 'umma wasiwasi wa usalama ', ambayo
ni kifuniko cha uaminifu wao kwa Big Pharma na hongo ya kifedha ya' Booze-Baron kuzuia ukuaji wa tasnia ya
bangi huko Merika ... "Raphael

“Nilianza  kumpa mafuta baba yangu wiki  hii.  Saratani  ya kibofu ya juu ambayo imeenea  kwa matangazo
kadhaa kwenye mifupa.  Hadi sasa analala  sana na amerudisha hamu yake ya kula. Hakuwa akila chochote
kutokana na maumivu ya mionzi kwenye koo. Pia wasiwasi wake mwingine umegeuka kuwa mionekano ya
furaha kichwani mwake!

Bado  anapata  dawa  za  maumivu  hospitalini  ambazo  zinasaidia  kwa  maumivu  makali  hadi  mambo
yatakapodhibitiwa. Hati hazijui juu ya mafuta ingawa. Tuligusia hata wazo la kuchanganya mafuta na dawa,
lakini madaktari walirudi na uzushi wa athari mbaya. Nilitaka kuwauliza watuonyeshe masomo, lakini hatutaki
kuhatarisha  kuachiliwa  kwa  baba  kwa  kuwa tumetiwa  alama  kama "ngumu"  kuhoji  hitaji  la  dawa  nyingi
zinazomfanya kuwa mbaya zaidi na mbaya.

Nisingependa matibabu ya saratani ya hospitali kwa adui yangu mbaya. Nilikuwa nimesikia hadithi za kutisha,
lakini  nadhani  kwa  kiwango  fulani  nilifikiri  mambo  yatakuwa  tofauti  kwa  baba.  Natumai  kwa  dhati
haijachelewa. ” Edmund

- Edmund, walikuwa sahihi kuhusu athari zinazowezekana, lakini hizo zitasababishwa na kemikali wanazompa,
sio  na  mafuta.  Unapomrudisha  nyumbani  mapema  na  kumjaza  amejaa  mafuta  ndio  nafasi  nzuri  zaidi.
Hujachelewa kuanza na mafuta, swali pekee ni ikiwa haijachelewa kufika mbele ya ugonjwa huo. Lakini hiyo
imeunganishwa moja kwa moja na ni kiasi gani cha mafuta utakachoweza kupata ndani yake na kwa haraka
gani.

Kwa hili  sisemi kwamba haupaswi kufuata  itifaki  au kwamba unapaswa kuanza  na dozi  kubwa.  Mfikishe
nyumbani, fuata itifaki na tuwe na matumaini ya bora. JB

"Hello Jindrich, unataka kushiriki" athari "zingine za mafuta. Kwanza nimekuwa nikifanya yangu kwa muda
sasa na pia nikinunua katika zahanati (kama yangu bora zaidi!), Sina hali yoyote maalum au ugonjwa, labda
nimekula karibu 30 ml tangu 2012, kwa hivyo ...

* Siwezi kunywa pombe tena ... glasi moja ya divai na mimi niko nje! Sikuwa najaribu kuacha kunywa lakini
kwa kweli mwili wangu unakataa kabisa na ikaanguka vizuri kuwa wazi kichwa !!
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* Iris ya macho yangu ni ya kijani kibichi kabisa .. hakuna nukta kidogo za hudhurungi hapa na pale (ikiwa
unajua iridology hizo nukta ndogo ni dalili ya utendakazi wa viungo au hata kutoweka), macho wazi ni maana
ya afya nzuri! 

* Athari  sawa kwa mchungaji  wangu mwenye umri wa miaka 10 macho wazi ya mbwa na nguvu nyingi!
(Amekuwa na dozi 6). Mafuta na athari zote zisizotarajiwa !! Asante na Rick kwa juhudi zako zote za kushiriki
dawa hii na ulimwengu. Upendo mwingi, Estelle “

"Ninaweza kukuambia kwamba mbwa wangu wa kike (mbwa wa Mchungaji) alikuwa na saratani ya tezi ya
maziwa, uvimbe mkubwa. Nilimpa kila siku matone 2 kabla ya usiku. Katika wiki 3 ZOTE ZIMETOKA !!! (Ni
kama saratani  ya matiti  kwa wanadamu pia ni  nyeti  ya estrojeni  !!!).  NA iliokoa maisha ya rafiki  yangu,
alikuwa na saratani ya kibofu cha mkojo - Amekwenda. HABARI SOOO kuweza kusaidia watu na wanyama. ”
Dolly

"Ninawapa mbwa wangu wote watatu tone la mafuta kila siku kama kinga ya saratani baada ya kupoteza kila
mbwa zamani na saratani." Roger

"Niliandika tu wiki iliyopita juu ya kutapika kwenye mafuta. Mwishowe nilisimama na bado ninatumia kundi
moja la mafuta. Ninajisikia vizuri sasa. Nadhani nilikuwa nikitoa sumu kwenye dawa zote za dawa kutoka kwa
mfumo wangu. Ilikuwa ni taabu lakini detox haifurahishi kamwe. ” Robin

"Sijui kwa kweli lakini nadhani itakuwa kwamba umechukua sana mapema sana. Kuna kitu kama kupata juu
sana na inaweza kuwafanya watu wengine watapike. Ninajua hii kutokana na uzoefu wa kibinafsi. (Niligundua
tu kwamba sauti ya kujishusha sikukumaanisha hivyo.) ”Tina

”Tina, nilifikiria hilo pia na nilikuwa na maswali mengi kwanini nilikuwa naumwa sana. Ninaamini ilikuwa
detox kwa sababu ya kile kilichonipata Disemba iliyopita. Niliambiwa na oncologist wangu kwamba nilikuwa
katika  "hatua  za  mwisho" nilikuwa nimeishiwa mafuta  na  nilikuwa na  IV ya  Zometa  kusaidia  kuimarisha
mifupa yangu. Inageuka kuwa mafuta yalikuwa yakifanya kazi kama kidonge cha mzio na kuniokoa kutokana
na athari za Zometa. Kutoka kwa mafuta, nilianza kukosa hamu ya kula, nilikuwa na maumivu mengi kwani
Zometa ilikuwa ikiingia ndani ya mifupa yangu na ilikuwa ikitapika, kuwa na homa na kulazwa hospitalini.

Tangu tukio  hilo,  sikuweza  hata  kukaa  mtindo wa Kihindi  kwa sababu viungo vyangu na makalio  yangu
yalikuwa yanaumiza sana. Nilipoanza kurudi kwenye mafuta, nilikuwa sawa mwanzoni lakini baadaye niliugua
pole  pole.  Baadaye niliugua sana na  wakati  nilikuwa nikitapika  kwa siku na huzuni,  kitu  cha  kushangaza
kilitokea,  viungo  vyangu  vyote  viliondolewa  na  sina  maumivu  ya  viungo  tena  baada  ya  miezi  6.  Nina
kubadilika tena. Ninaweza tu kuamini mafuta yalitoa ujinga huo kutoka kwa viungo vyangu ambao unaweza
kukaa nawe kwa mwaka mmoja. " Robin

“Ni muhimu kupata mgonjwa wa haraka iwezekanavyo. Wagonjwa wengi wa magonjwa wamepitia chemo /
mionzi,  dawa za maumivu, nk. Hakikisha imetengenezwa vizuri na uanze kuchukua iwezekanavyo mapema
iwezekanavyo na nisingeacha kuichukua angalau hadi saratani imeisha kabisa! ” Bonny

"Wakati madaktari wako wanakuambia," wewe ni mgonjwa, "hautaki kujaribu chochote kilicho nje? Fikiria juu
yake ... Baada ya utambuzi kama huo, lazima upoteze nini? Nina mpwa wangu ambaye yuko hai leo ... kwa
sababu ya mafuta haya ... Je, ninahitaji kusema zaidi? ” Carol

“Hiyo ni mimi mpwa wake. Ilifanya kazi kweli. ” Joanne

"Nilifanya nusu-marathon,  nilipandisha  $ 5000 kwa utafiti  wa saratani.  Sikujua tayari  kulikuwa na tiba ya
fuckin na hawakunipa. Walinipa chemotherapy kali mara mbili. Waliharibu ini langu; waliharibu figo zangu.
Walinipeleka nyumbani kufa mnamo Aprili mwaka jana. Walisema sitaishi kwa wiki sita. Na hapa niko leo,
bado niko hai, kwa sababu nimegundua jinsi ya kutengeneza dawa yangu mwenyewe ili niweze kuwa hapa leo.

Tunahitaji  kumwambia  kila  mtu  juu  ya  tiba  hii.  Kila  mtu  anahitaji  kujua:  kuna bidhaa  halisi  za  bangi  za
matibabu ambazo zitakusaidia kuishi, na kusaidia marafiki wako kuishi ambao wana saratani. Kila mtu anahitaji
kujua: hakuna mtu anayepaswa kufa kutokana na saratani. Kuna tiba, daima kumekuwa na tiba. Wao tu ... Big
Pharma hawaturuhusu tuwe nayo. Wanawezaje kuthubutu ?! Utafiti wa saratani ni tasnia ya mabilioni ya dola ...
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Na wanafanya nini? Wanaua watu kama mimi na dawa zao. Ni ujinga! Kuna tiba!  Mafuta ya machozi  ya
Phoenix hufanya kazi! Mwambie kila mtu. Tafadhali! ” Joanne

“Halo, nina imani na mafuta na kwa sasa ninayatumia kwa mama yangu ambaye ana saratani, lakini nina swali,
unasema hiyo inapaswa kutumiwa ounces 2 kwa miezi mitatu, lakini mama yangu ni dhaifu sana kwa sababu ya
ugonjwa na imechukuliwa tu kama ounce na iko karibu kukutana na miezi mitatu, lakini bado inachukua, na
nataka kujua ikiwa ni athari sawa, kwa sababu umesema inapaswa kuwa katika miezi mitatu. Tafadhali nijibu
ujumbe huo kwa sababu nina wasiwasi. ” Esmeralda

“Usijali sana juu ya kiasi gani amechukua hadi sasa. Endelea kujaribu kumfanya ale kidogo zaidi. Mwambie ale
kipande kikubwa kuliko alivyowahi kufanya hapo awali,  wakati  atalala  usiku,  kidogo kidogo ataweza kula
zaidi.  Hakikisha anakula dozi kubwa usiku na ataunda uvumilivu haraka. Baba yangu alifanya hivyo hivyo
miezi mitatu ya kwanza. Ilimchukua muda mrefu kabla ya kula zaidi ya nusu ya gramu kwa siku na saratani
ilikuwa ikipotea hata wakati alikuwa anakula gramu 1/4 kwa siku- (uvimbe ulikuwa unazidi kupungua). Sasa
yuko karibu gramu kwa siku, na amekula zaidi ya gramu mia kwa miezi 10. Bahati njema!" Jose

Uingizwaji wa Dawa

“Kwa uzoefu wangu na mafuta, mimi binafsi sijui dawa moja ya dawa ambayo ningekuwa tayari kutumia. Nina
sababu kadhaa za hiyo lakini moja kuu ni kwamba sio lazima. Mwili wako unaweza kusindika tu kile ambacho
babu  zako  walikuwa  wakila;  haiko  tayari  kuchakata  kemikali  za  aina  yoyote  na  kemikali  zinazoteketeza
mwishowe zitaleta shida. Wanaweza kusaidia kwa hali unayosumbuliwa nayo sasa, lakini utalipa bei baadaye.
Mafuta  hupata  tena  na  DNA ya binadamu na husaidia  kuunda tena  seli  mpya katika  mwili  wote.  Mafuta
hufanya kazi kwa kuchagua na kushambulia kila kitu kisicho na afya katika mwili  wako. Kwa kuongezea,
mafuta hayazalisha athari mbaya. Kwa kutia chumvi kidogo, tunapenda kusema kuwa athari pekee za kutumia
mafuta ni kulala, furaha, na afya. Sio kusema kwamba mgonjwa hatapata hali isiyo ya kawaida ya mwili na
akili,  haswa wakati wanapochukua mafuta mengi kuliko kawaida. Lakini hata ikiwa watafanya hivyo, ikiwa
watatumia  mafuta  ya  hemp ya  kiwango  cha  juu,  watakwenda  tu  kulala  kidogo  na  kulala.  Hakuna  maana
kujaribu kupambana na athari za mafuta, ni bora kuiruhusu ifanye kazi na kutiririka nayo. "JB

“Sawa hivyo lazima nishiriki hii.  Nilipata mafuta kutoka kwa rafiki katika jimbo lingine.  Vitu vya kwanza
nilichukua  kutoka  kwa  zahanati  na  nilikuwa  na  hisia  haikuwa  hivyo.  Nilikuwa  nikichukua  kipimo  kizuri
wastani kila masaa machache na haikuonekana kufanya mengi. Nilipopata vitu kutoka kwa rafiki yangu jana
nilifikiri  ningeweza  kuchukua  kiwango  sawa  na  vile  nilivyokuwa  wa  vitu  vya  zahanati.  Kijana  nilikuwa
nimekosea! Sio utani wakati  unasema anza polepole! Unapokuwa na vitu vya kweli  ni  nguvu! Kwa bahati
mbaya sikuwa na uzoefu mzuri hata kidogo, paranoia kubwa na kutoweza kulala usiku kucha. Mwanangu kweli
ilibidi aje na "kunilea"! Nimechoka sana leo na bado ninahisi athari kwa hivyo labda sitachukua yoyote leo na
nikifanya itakuwa chini ya nusu ya punje ya mchele! Nadhani kwa upande mzuri sina maumivu asubuhi ya leo.

-  Casey,  lol.  Labda  kuna  sativa  kwenye  kundi  mpya,  kwa  hivyo  jaribu  kupata  nyingine.  Mafuta
yaliyotengenezwa kutoka kwa kile tunachopendekeza haifanyi hivyo. Ningejaribu kundi mpya au nusu ya kile
ulichochukua. Hisia hizi zisizofurahi zinaweza kutokea wakati mwingine kwa mtu, lakini mara tu unapojifunza
jinsi ya kukabiliana nayo, haiwakilishi suala kubwa, kwani mtunza mtoto wako anaweza kuthibitisha.

Lakini tena, kama nisemavyo, labda kuna sativa yenye nguvu katika mafuta. Lakini labda ina athari bora ya
kupunguza maumivu kuliko mafuta ya awali. Jaribu kuchukua kidogo na uone jinsi inavyofanya kazi. Ikiwa
haupendi mara ya pili pia, mpe mtoto wako kwa sababu za burudani au utumie kwa mada (kwa urembo n.k.), na
umruhusu  akupatie  kitu  chenye  nguvu  na  cha  kutuliza  ambacho  kitazingatia  mahitaji  yaliyotajwa  katika
"Maelekezo." Matakwa mema, JB

“Inafanya  kazi  kwa  kila  aina  ya  magonjwa  na  magonjwa.  Ikiwa  unachukua,  angalia  viwango  vyako  vya
potasiamu kwani zinaonekana kushuka kwa watu wengine.  Kwa mtu yeyote aliye na shida ya figo, ini,  na
moyo, angalia virutubisho vya tezi pamoja na RSO na q10 kwa athari za kuzaliwa upya. " Mathayo
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“Ni cannabinoids tu zinazodhibiti seli. Marashi / dutu nyingi za majeraha ni dawa ya kuua vimelea na jaribu tu
kufanya hali nzuri kwa mwili kupona. Cannabinoids ni antibacterial / antifungal / antiviral n.k. na wanasimamia
seli ili seli mbaya zilizoharibiwa zidhibitwe na sio nusu ya punda kutengenezwa na kunakiliwa. Kwa maneno
mengine, wewe ni chini ya uwezekano wa kuwa na makovu ya kutumia cannabinoids kwenye vidonda kwa
sababu seli zinasimamiwa na mantiki ifuatayo:

Nimeharibiwa kidogo? - Ndio = Autophagy kusindika / kurekebisha kiini. Nimeharibiwa sana? - Ndio = Kifo
cha seli kilichopangwa (Apoptosis)

Je! Nimepita matumizi yangu na tarehe? - Ndio = Kifo cha seli kilichopangwa (Apoptosis)

Je!  Nimeharibiwa  kupita  kiasi?  Ndio  =  Nekrosisi.  Wakati  uharibifu  ni  mkubwa  sana,  isipokuwa  kama
cannabinoids inatumika kwa eneo hilo, dawa za kudumu za damu kwenye damu kawaida zitashindwa kufikia
seli na kuzidhibiti na itasababisha mwili / Necrosis iliyooza.

Saratani kawaida hutoka kwa seli iliyoharibiwa ambayo inabaki bila kudhibitiwa kwa sababu vipokezi vyake
vya CB haifanyi kazi kwa sababu ya uharibifu.

Vitu vinavyojulikana kusababisha saratani kawaida ni vitu ambavyo ni polepole kutoka mwilini na husababisha
uharibifu wa seli kila wakati katika safari yao.

Kadiri seli zinavyoharibiwa mara nyingi, ndivyo nafasi kubwa ya kuwa seli itakavyokuwa bila vipokezi vya CB
vinavyofanya kazi. " Scott

Kuponya Saratani na Mafuta

Kwa kuzingatia uchunguzi wa idadi ya wagonjwa ambao umewatibu, mafuta yanafaa kwa kila aina ya 
saratani, au unafahamu aina yoyote ya saratani ambayo haitasaidia?

"Mafuta yanafaa katika matibabu ya kila aina ya saratani ya ngozi na kwa ufahamu wangu, hiyo ni sawa kwa
saratani za ndani na hali zingine za matibabu. Baada ya uzoefu wa miaka katika kushughulika na wagonjwa
ambao walipata shida za kila aina za matibabu. Ninaweza kusema kwa ukweli sijui hali yoyote ambayo mafuta
sio matibabu bora.

Mafuta ya katani  ya kiwango cha juu,  wakati  yanatengenezwa na kutumiwa kulingana na maagizo  yangu,
inaonekana inafanya kazi kwa kila aina ya saratani na sijui aina yoyote ya saratani ambayo haiwezi kutibu.
Wakati fulani uliopita, nilisikia juu ya utafiti uliodai THC inaweza kusababisha aina fulani ya saratani, lakini
nadhani hii ilikuwa tu propaganda zaidi ambayo ilitupwa ili kuwazuia umma wasijifunze ukweli.  Ninaweza
kusema tu kwamba utafiti huu lazima uwe na kasoro na sasa nitaelezea kwa nini nilifikia hitimisho hili.

Kwa urahisi, utafiti mwingi unatuambia saratani ni kubadilisha seli tu ambazo ziliruhusiwa kuongezeka kwa
sababu ya shida ya msingi iliyopo katika mwili wa mgonjwa. THC inaua seli zinazobadilika. Kwa hivyo THC
inawezaje kuzalisha seli ambazo ni nzuri kwa kuharibu?

Ikiwa unatafuta matibabu ambayo yanaweza kusababisha saratani, usione zaidi ya chemo na mionzi. Zote hizi
zinazoitwa "matibabu" ni ya kansa sana, kwa hivyo, kwa maneno mengine, zinaweza kusababisha kansa. Hata
uchunguzi wa CT huupeleka mwili kwa kipimo kikubwa cha mionzi. Mionzi husababisha seli kubadilika na
hiyo ndio yote tumeambiwa saratani ni, kubadilisha seli. " Rick Simpson, Katani: Mmea wa Dawa Zaidi

Je! Mafuta yanaweza Kutumika Pamoja na Chemotherapy na 
Mionzi?
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"Wagonjwa  wanaponiuliza  swali  hili,  ninawaambia  kwamba  ndio,  mafuta  yanaweza  kutumiwa  pamoja  na
chemo na mionzi. Sina shaka kuwa matumizi ya mafuta haya yangekuwa ya faida sana na ingewapa nafasi nzuri
ya kuishi na athari kama vile matibabu. Bado, kwa nini mtu yeyote katika akili zao nzuri hata afikiria kuchukua
chemo na mionzi?

Chemo na mnururisho hauponyi saratani, husababishwa nayo, na huko nyuma, nilikataa kutoa mafuta kwa watu
ambao wanapanga kuchukua kile kinachoitwa matibabu. Kwa nini nipate hatari ya kwenda jela kutoa mafuta
kwa mtu ambaye ana mpango wa kuchukua matibabu kama haya kutoka kwa mfumo wa matibabu? Ikiwa mtu
anachagua kuchukua chemo au mionzi, kwa njia zote, hiyo ndiyo chaguo lake. Lakini kwa mtazamo wangu
nahisi  itakuwa ujinga  kwa upande wangu kutoa  tiba,  ikiwa  watu  hawa wana nia  ya kuruhusu mfumo wa
matibabu uwape sumu. Ni kama kusambaza dawa wakati wa kusukuma sumu kwenye mishipa ya mgonjwa.

Hapo awali, nilitoa dawa hii kwa wagonjwa ambao wanataka matibabu madhubuti ambayo hayana madhara
yoyote  na  inawapa  nafasi  nzuri  sana  ya  kuishi.  Lakini  ninazingatia  zaidi  ambayo  mfumo  wa  matibabu
unasambaza kuwa juu ya mauaji kuliko ilivyo kwa dawa. Ndio sababu ninawaambia watu walio na hali mbaya
ya matibabu wachukue mafuta na wakae mbali na mfumo wa matibabu na madaktari wao.

Isipokuwa wataalamu wa matibabu  wataanza  kutenda  kwa busara  kuelekea  matibabu  ya  saratani,  naamini
mgonjwa ni bora kutotafuta ushauri wao hata kidogo. Kile ambacho mfumo wa matibabu hutoa mwishowe
hufanya  vibaya  zaidi  kuliko  nzuri  na  hupunguza  nafasi  ya  mgonjwa kuishi.  Uharibifu  unaosababishwa na
kuachwa nyuma na chemo na mnururisho wa hali ya hewa mara nyingi utaleta kifo cha mgonjwa, isipokuwa
wakinywe mafuta mengi ili  kujiondoa sumu. Idadi kubwa ya watu ambao huchukua chemo na mionzi hufa
kutokana na athari ambazo matibabu haya husababisha na sio saratani waliyokuwa wakitibiwa.

Kama nilivyosema, kutokana na uzoefu wangu, mafuta yanaonekana kufanya kazi kwa kila aina ya saratani,
lakini nimekuwa na watu wachache ambao walipata matibabu na kisha kukataa kuichukua. Siwezi kuelezea
tabia  zao zaidi  ya kusema kwamba mwishowe inaonekana hawakuwa tayari  kuvunja mfumo wa matibabu.
Kumekuwa na wachache tu ambao wamefanya hivi na, kama ninavyojua, mwishowe wagonjwa hawa wote
walifariki. Natamani ningeweza kuelezea kwanini watu hufanya mambo wanayofanya na kwanini wanajali sana
na maisha  yao.  Lakini  isipokuwa wako tayari  kujielimisha  juu  ya  kile  mfumo wa matibabu  umewawekea
ninatarajia kuwa hii itaendelea. ” Rick Simpson, Katani: Mmea wa Dawa Zaidi

Kiwango cha Mafanikio kwa Wagonjwa wa Saratani?

"Wakati watu wananijia na ugonjwa wa saratani na wamekataa kuchukua chemotherapy au mionzi, ni karibu
kupewa  kwamba  wanaweza  kuponywa  isipokuwa  wakisubiri  hadi  wanapofika  kwenye  mlango  wa  kifo
kuchukua matibabu, au wanakataa kumeza mafuta kwa njia inayofaa.

Saratani  inaweza hata  kubadilishwa kwa karibu  75% ya wale ambao wameharibiwa  vibaya na  mfumo wa
matibabu ikiwa watachukua matibabu ya mafuta vizuri. Walakini, kuna karibu 1 kati ya 4 ambao wameharibiwa
vibaya bora ambayo mtu anaweza kutarajia ni kuwapa maisha bora zaidi wakati bado wako nasi. Lakini kwa
wagonjwa walio katika hali hii, kumeza mafuta bado kuna maana, kwani itapunguza mateso yao sana na mara
nyingi wataishi kwa muda mrefu zaidi ya inavyotarajiwa.

Hata kama unaweza kuponya saratani, mwishowe uharibifu kutoka kwa chemo na mionzi mara nyingi huleta
kifo cha mgonjwa isipokuwa ile dhara iliyosababishwa inaweza kutengenezwa. Watu hawa hawafi kutokana na
saratani; kwa kweli wanakufa kutokana na kile kinachoitwa "matibabu ya matibabu" waliyopokea kutoka kwa
mfumo wa matibabu. Kama unavyoona, mafuta ya katani yana kiwango cha mafanikio ya kushangaza haswa
wakati  hakuna madaktari  wanaohusika.  Lakini  ikiwa mfumo wa matibabu  ungeanza  kuishi  kwa busara na
kutumia dawa hii kama inavyostahili, nadhani viwango vya kuishi vinaweza kuongezeka zaidi.
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Je! Ni watu wangapi ambao unajua wamejiponya na mafuta?

Tangu 2003, nilitoa mafuta haya kwa takriban watu 5,000 ambao walikuwa wakiteseka na kila aina ya shida za
kiafya.  Wengi wa wagonjwa hawa walikuwa na maswala kadhaa ya matibabu ambayo yanahitaji  uangalifu
lakini wengi walidhibitiwa au kuponywa na matumizi ya mafuta haya. Kwa sababu ya hali haramu ya dawa hii,
sikuweka kumbukumbu, lakini ni salama kusema nimeona mamia ya watu waliponywa na saratani za nje na za
ndani, pamoja na idadi kubwa ya hali zingine.

Kwa kuongezea, napokea idadi kubwa ya barua pepe kila wiki kutoka ulimwenguni kote, ikiniambia ni kiasi
gani mafuta haya yamewasaidia wagonjwa katika nchi za mbali. Tulipoweka maagizo kwenye wavuti yetu na
kuleta hati "Toka kwenye Tiba", ukiwaelezea watu kila mahali jinsi wanavyoweza kujiponya, ilivutia sana na
wengi walitumia habari hii kusaidia kuwapa wale wanaohitaji dawa hiyo ilifanya kazi. Kwa kuwa mafuta haya
ni rahisi kutengenezwa, idadi kubwa ya watu tayari ulimwenguni wamepata faida zake na ni matumaini yangu
kwamba katika siku za usoni tutakuwa na uhuru wa kufanya vivyo hivyo. " Rick Simpson, Katani: Mmea wa
Dawa Zaidi

Je! Ni Kuchelewa Sana Kuanza Kutumia Mafuta?

“Hujachelewa kuanza kutumia dawa hii ya kushangaza. Hata watu ambao wameharibiwa vibaya na mfumo wa
matibabu bado wana nafasi nzuri ya kupona. Tulikuwa na bwana mmoja na saratani ya mapafu ambaye alikuwa
hospitalini  na  madaktari  walimpa  masaa  ishirini  na  nne  kuishi.  Licha  ya  upinzani  kutoka  kwa mfumo wa
matibabu, mtoto wake alimpa kiwango kikubwa cha mafuta na aliondoka hospitalini siku iliyofuata. Karibu
miezi kumi na tano baadaye, mkongwe huyu wa miaka 83 alikufa, lakini sio kwa saratani ya mapafu, alikufa
kwa sababu ya hali ya moyo iliyokuwa ikisumbuliwa kwa miaka mingi. Wakati wa miezi ya ziada aliyoishi,
alifurahiya maisha bora na alikufa usingizini bila maumivu. Je! Hiyo sio bora kuliko kufa hospitalini, kuzama
kwenye maji yako mwenyewe kutoka kwa saratani ya mapafu?

Tumekuwa na matokeo mazuri katika matibabu ya wale ambao wana saratani ya hatua ya 4 na hawakutarajiwa
kuishi. Kwa kweli, hatungeweza kuwaokoa wote, lakini jambo moja ni la hakika, tuliokoa mengi zaidi kuliko
mfumo wa matibabu unavyoweza na matibabu yao ya mwendawazimu na viwango vya kuishi vibaya. Kama
nilivyosema  hapo  awali,  mafuta  haya  yanafaa  katika  matibabu  ya  aina  zote  za  saratani  lakini  matokeo
niliyoyashuhudia  mara  kwa  mara  kwa  wale  wanaougua  saratani  ya  mapafu  na  leukemia  yalikuwa  ya
kushangaza kweli. Mara kwa mara, aina hizi za saratani hujibu sana matibabu ya mafuta na sio kawaida kwa
wagonjwa kuona maboresho katika hali zao kila siku.

Daima huwahimiza wale wanaochukua mafuta kuyaingiza kwenye mfumo wao haraka iwezekanavyo. Wazo ni
jinsi wanavyoweza kuingiza mafuta yaliyojaa THC kwenye miili yao, ndivyo wanavyoweza kuponya saratani
yao  na  hali  zingine  haraka  zaidi.  Hii  itahakikisha  mgonjwa  ana  nafasi  nzuri  zaidi  ya  kuishi,  lakini  bado
hawatadhuriwa.

Ninamwambia  kila  mtu  aliye  na  hali  mbaya  ya  kuhatarisha  maisha,  "Mafuta  yataokoa  maisha  yako,  au
yatakusaidia kutoka." Hata kama mgonjwa atapita, watafanya hivyo kwa heshima na athari za dawa zote za
maumivu ya kutisha zinaweza kuepukwa. Lengo letu ni kuokoa wengi kadiri tuwezavyo, lakini kwa wale walio
nje ya msaada, bado ni nzuri kujua kwamba hawatalazimika kupitia kifo chungu chungu, kama wengine walio
na hali kama hizo lazima wavumilie hospitalini. ” Rick Simpson, Katani: Mmea wa Dawa Zaidi

Je! Kuna Watu Wengine Ni Vigumu Kuponya Kuliko Wengine?

“Watu  ambao ni  ngumu kutibu  ni  wale  ambao wamejiruhusu  kuharibiwa vibaya  na  mfumo wa matibabu.
Chemotherapy  na  mionzi  yote  ni  matibabu  ya  kansa,  kwa  maneno  mengine  husababisha  saratani.  Ikiwa
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mgonjwa anaweza kuishi kwa kile kinachoitwa matibabu,  wanaweza kushuhudia kupunguzwa kwa saizi  ya
uvimbe. Lakini mwishowe matibabu haya huweka sumu mwilini vibaya sana hivi kwamba huachwa bila kinga
ya mwili ya kuwalinda. Hii kwa kushirikiana na athari zinazosababisha saratani za matibabu yenyewe husaidia
kueneza saratani katika sehemu zingine mwilini.

Kwa kuwa mgonjwa hana tena kinga ya mwili ambayo inafanya kazi vizuri kuwalinda, sasa hawawezi kujilinda
dhidi  ya  shida  nyingi  za  matibabu  ambazo  zinaweza  kusababisha  kifo  chao.  Mtu  yeyote  mwenye  busara
haipaswi kuwa na shida kuelewa ni kwanini matibabu yanayotolewa na mfumo wa matibabu hayafanyi kazi.
Hata hivyo, madaktari wanaendelea kutuambia kwamba hakuna aina nyingine ya tiba inayofaa inayopatikana.
Nadhani hii inathibitisha kuwa ikiwa unalipa madaktari na wataalamu wengine pesa za kutosha kuelewa kitu,
mara nyingi wanafurahi kufuata.

Lazima pia nitaje ukweli kwamba mara nyingi wagonjwa tayari wanachukua dawa ambazo huzuia vipokezi
vyao vya cannabinoid, au kuingilia kati na utendaji wa mfumo wa endocannabinoid. Dawa kama hizo ni pamoja
na Remonabant, Surinabant, Taranabant, na Ibipenabant, kwa kutaja chache tu. Kwa kuwa ni madaktari ambao
waliagiza vitu hivi mahali pa kwanza, nahisi hii ni jambo ambalo linapaswa kujadiliwa nao. Hii ni moja ya
sababu  huwaambia  wagonjwa  waondoke  kwenye  dawa  za  kemikali  haraka  iwezekanavyo.  Ikiwa  kazi  ya
vipokezi  vyako  vya  cannabinoid  imeharibika,  inafanya  watu  kama hao kuwa ngumu sana  au  haiwezekani
kutibu.

Watu wengi leo wanaonekana kufikiria nguvu ya akili zetu inahusiana sana na kupona kutoka kwa magonjwa
mazito.  Mara  nyingi  wanahisi  kuwa na  mtazamo  mzuri  na  imani  thabiti  katika  matibabu  inayotumiwa  ni
muhimu sana wakati wa uponyaji. Lakini wengi wa wale waliokuja kwangu hawakuamini walipoanza matibabu
kwamba mafuta haya yatakuwa na faida yoyote. Kwa hivyo ingawa ninakubali  kwamba nguvu ya kufikiria
vizuri inaweza kusaidia, idadi kubwa ya wale niliowatibu walionekana kuwa na uwezo wa kuponya vizuri bila
hiyo.

Mimi huwa naangalia  uponyaji  kwa mafanikio  kama kuwa na uhusiano zaidi  na dawa inayofaa kutumika,
badala  ya  hali  ya  akili  ya  mgonjwa.  Ninatarajia  kwamba  wengi  wanaoamini  usemi  huu  wa  enzi  mpya
wataelekea kutokubaliana, lakini sina sababu ya kupotosha ukweli juu ya kile nilichoshuhudia. Kwa kuongezea,
wanyama wetu wa kipenzi na maisha mengine ya wanyama wana vipokezi vya cannabinoid katika miili yao na
hivyo pia wanaweza kufaidika na athari za mafuta haya. Nimetibu wanyama wengi na ingawa baadhi ya viumbe
hawa walikuwa na akili nyingi, nina hakika miujiza iliyotengenezwa na mafuta haya haihusiani na mawazo
mazuri. ” Rick Simpson, Katani: Mmea wa Dawa Zaidi

Saratani ya damu

"Ikiwa unatibu mtu aliye na leukemia na mafuta ya katani, mara nyingi hutoa matokeo haraka sana. Saratani ya
damu, kutokana na uzoefu wangu, ni moja wapo ya saratani rahisi ya ndani kutibu na tumeona matokeo ya
kushangaza na matumizi ya mafuta haya. Nafasi ya kwanza THC huenda baada ya kuingia mwilini ni moja kwa
moja kwenye mfumo wa damu. Ikiwa saratani iko kwenye damu, haitawezekana kuwapo kwa muda mrefu.
Nimeona hesabu ya seli nyeupe za damu kwa wale wanaougua leukemia ikishuka sana katika siku mbili na kwa
maoni yangu, ninahisi kuwa hakuna tiba bora kwa wale wanaougua ugonjwa huu. " Rick Simpson, Katani:
Mmea wa Dawa Zaidi

Kutibu Saratani ya ngozi

“Kama mafuta yatatengenezwa vizuri, hakika itafanya kazi ya kutibu saratani ya ngozi na kawaida huchukua
kiasi  kidogo  tu  cha  mafuta  kutimiza  kazi  hiyo.  Paka  mafuta  kwenye  eneo  ambalo  linasababisha  shida  na
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lifunike kwa bandeji, kisha upake tena mafuta safi na bandeji mpya kila siku tatu au nne na saratani inapaswa
kutoweka hivi karibuni.

Siku zote huwaambia wagonjwa waendelee na matibabu hadi saratani iishe na kisha kuendelea kutibu eneo hilo
kwa wiki mbili zaidi tu kama saratani hiyo bado iko. Kufanya hivi kutahakikisha kuwa seli zote za saratani
zimekufa na sijawahi kuona saratani ya ngozi ikirudi ikiwa maagizo yangu yatafuatwa.

Ikiwa umekuwa na saratani ya ngozi kwa muda mrefu na saratani imeimarika, inaweza kuchukua muda kupona,
lakini kawaida hata katika hali mbaya, saratani ya ngozi itatoweka chini ya mwezi. Katika hali mbaya, inaweza
kuchukua muda mrefu,  lakini  ikiwa ni hivyo, basi  endelea matibabu hadi itakapopona kabisa.  Watu wengi
wanaweza kuponya saratani  yao ya ngozi  kwa wakati  wowote,  lakini  yote  inategemea kiwango chako cha
uponyaji na jinsi saratani imeingia sana.

Ni watu wangapi wameponya saratani ya ngozi wakitumia mafuta yako ya katani?

Nimewapa mafuta mamia ya watu wenye saratani ya ngozi. Kawaida ndani ya wiki tatu, saratani imeisha na
kilichobaki  ni  ngozi  ya  pinki  yenye  afya.  Kwa  kweli  siwezi  kukupa  makadirio  ya  ni  wagonjwa  wangapi
wametumia njia yangu ya matibabu kuponya saratani kama hizo. Walakini,  kwa kuwa hii inajulikana sana,
ninatarajia kwa wakati huu mamia ya maelfu, ikiwa sio mamilioni, ulimwenguni kote wamejiponya hali hii kwa
njia hii.

Je! Unaweza kulinganisha matibabu haya na taratibu za kawaida?

Hakuna kulinganisha kati ya kutibu saratani ya ngozi na mafuta ya katani na kile mfumo wa matibabu huwa
unaita matibabu sahihi. Mara nyingi upasuaji hufanywa na wakati mwingine wanafanikiwa kuondoa seli zote za
saratani zilizopo. Lakini kwa kuangalia wale ambao nimekutana nao, ambao walipaswa kurudi tena na tena
kuiondoa,  ningesema  kwamba  hii  ni  nadra  sana.  Katika  visa  vingi  sana,  wagonjwa  lazima  warudi  kwa
madaktari wao ili kufanya operesheni hizi kurudiwa tena na tena.

Hata wakati operesheni hizi zinafanywa mara kadhaa, mfumo wa matibabu mara nyingi hushindwa kumaliza
shida.  Madaktari  pia  hutumia  matibabu  mengine  kwa  saratani  ya  ngozi,  kama nitrojeni  kioevu  na  mafuta
yaliyomo na chemo. Matibabu haya kawaida huwa chungu na, mara nyingi, saratani huendelea kurudi tena na
huwa mbaya zaidi.

Mafuta ya katani yanapotumika kutibu saratani ya ngozi, huua tu seli za saratani zinazobadilika na hali hiyo
kawaida hupona haraka. Tiba hii isiyofaa isiyo na madhara haina madhara kwa seli zenye afya na kutoka kwa
uzoefu wangu, ninaamini kuwa ndiyo njia ya busara zaidi ya kutibu hali hii. Njia zinazotumiwa na mfumo wa
matibabu ni kusema kuwa mbaya sana kwa kulinganisha na mtu hafai kuwa na wasiwasi juu ya maambukizo au
shida zingine wakati mafuta yanatumiwa. " Rick Simpson, Katani: Mmea wa Dawa Zaidi
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Mafuta dhidi ya Chemotherapy

Je! Ni faida gani kuu kwa matibabu haya ikilinganishwa na chemotherapy, radiation au dawa zingine za 
kemikali?

"Katani mafuta ina faida kuu tatu juu ya kile kinachoitwa matibabu ya kawaida. Kwanza, mafuta ya katani
hayana madhara, pili, yanafanya kazi, na tatu, hayamuui mgonjwa. Chemotherapy, mionzi na dawa zingine za
kemikali zenye sumu zinaumiza sana mwili na, katika hali nyingi sana, hupunguza nafasi yetu ya kuishi. Kwa
kuongezea, wagonjwa wanaovumilia matibabu kama haya mara nyingi huishia na shida zingine za matibabu
zinazosababishwa na matibabu haya wenyewe.

Kwa kweli  siwezi  kulinganisha  dawa ya  katani  na  kile  mfumo wa matibabu  unatoa,  kwani  sizingatii  kile
wanachotupa kama dawa. Dawa za kemikali ni sumu ya ini. Ambayo inapaswa kuifanya iwe wazi kwa mtu
yeyote kwamba kemikali kama hizo hazipaswi kuwa katika miili yetu, kwani ni sumu na zinaonyesha hatari
kwa mgonjwa.

Chemotherapy  na  mionzi  yote  ni  ya  kansa  ambayo  inamaanisha  matibabu  haya  sio  sumu  tu,  lakini  pia
yanaweza  kusababisha  saratani  pia.  Mara  nyingi,  saizi  ya  uvimbe  inaweza  kupunguzwa  na  matumizi  ya
chemotherapy au mionzi lakini katika idadi kubwa ya kesi, inaruhusu tu saratani kuenea. Kwa sababu ya athari
za kansa za matibabu kama haya na asili yao yenye sumu, zinaharibu mfumo wako wa kinga wakati unahitaji
sana. Kwa maoni yangu, ni jambo la kushangaza kuiita chemotherapy au mionzi matibabu ya saratani au hali
nyingine yoyote, wakati ni wazi haipaswi kutumiwa kabisa.

Je! Kutumia mafuta inaweza kuchukua nafasi ya radiotherapy?

Neno radiotherapy linasikika kuwa safi kabisa. Inafanya ionekane kama kila mgonjwa anapaswa kufanya ni
kusikiliza muziki kwenye redio na watapata afya. Kwa kweli kama wengi wetu tayari tunajua hii ni mbali na
kile kinachofanyika, kwa hivyo wacha tuiite ni tiba tiba ya mionzi.

Sidhani  tiba  ya  mionzi  ni  bora  kuliko  chemotherapy,  kwani  matibabu  haya  yote  ni  sumu na  husababisha
saratani. Dawa ya katoni inapaswa kuwa njia ya kwanza ya kinga dhidi ya saratani na magonjwa mengine yote,
sio matibabu ambayo yanaweza kusababisha kifo chetu au kufanya hali zetu kuwa mbaya zaidi.

Kwa kadiri ninavyoweza kuona, kuruhusu mfumo wa matibabu kufanya mambo mabaya kwa miili yetu ni njia
ya haraka zaidi ya kufa. Kwa wengine, chemotherapy na mionzi hufanya kazi kama mbinu ya kuchelewesha,
lakini mwishowe uharibifu wa matibabu haya kwa mwili wako ni wa kutisha. Ikiwa wewe ni mtu ambaye
aliishi kupitia matibabu kama haya na athari zake za kudumu, hesabu nyota zako za bahati kwa sababu idadi
kubwa sio bahati. Kwa kuongezea, nataka kuonya watu kuwa ni bora kukaa mbali na skan za CT na vitu kama
hivyo,  kwani  pia  huwasilisha  wagonjwa  kwa  kiwango  kikubwa  cha  mionzi  ambayo  inaweza  kusababisha
saratani au maswala mengine ya kiafya.

Mafuta ya katoni hayana sumu kwa mwili na mafuta haya yanapotumiwa kutibu saratani au ugonjwa wowote,
hayadhuru seli zenye afya. Baada ya kuchukua mafuta ya katani, humweka mgonjwa katika hali ya utulivu sana
ili waweze kupata kupumzika zaidi na kulala, ambayo inakuza uponyaji.

Kwa maoni yangu, hakuna kulinganisha kati  ya dawa za kemikali  na mafuta ya katani.  Kemikali  na sumu
husababisha madhara na kuathiri ustawi wako; wanaweza pia kuwa na athari mbaya na inaweza kusababisha
kifo.  Katani  mafuta  haina  madhara  na  inahimiza  afya  njema  na  uponyaji  wa  haraka.  Ninapenda  kusema
kwamba dutu hii inakuza maisha na kutokana na uzoefu wangu na matumizi yake, kwa kweli ninaweza kuripoti
kuwa hii ndio kesi.

Je! Unaweza kuelezea jinsi THC inavyofanya kazi kwenye seli za saratani dhidi ya seli zenye afya?

Kwanza kabisa, THC haidhuru seli zenye afya lakini inaweza kuwa na athari mbaya kwa seli ambazo zimekuwa
saratani. Watu wengi wana ujuzi mdogo juu ya jinsi seli hizi zinavyotenda lakini kwa kweli seli za saratani
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zinajaribu kujiua na hii ni ukweli ulioandikwa vizuri. Lakini ikiwa mfumo wetu wa kinga umeathirika, hatuwezi
kutoa dawa za asili za kutosha kuzuia ukuaji wao. Wakati seli zinakuwa na saratani, kwa kweli hutengeneza
vipokezi vingi vya cannabinoid, ambayo inaruhusu cannabinoids asili ambazo miili yetu inazalisha kuingia kwa
urahisi zaidi. Vipokezi vile vile pia vitakubali cannabinoids kama THC ambayo mmea wa katani hutoa na hii
inaweza kuwa na faida kubwa kwa mgonjwa. Kwa hivyo ikiwa mwili wako hautoi vitu vya asili vya kutosha
kuzuia ukuaji wa saratani,

Kwa kumeza mafuta ya katani, hutoa hizi cannabinoids kwa wingi na kisha ugonjwa unaweza kudhibitiwa na
kutibiwa. Miili yetu hutoa seli za saratani kila siku, kwa hivyo kwa asili sisi sote tuna saratani lakini ikiwa
kinga yetu ya mwili inafanya kazi vizuri, seli hizi hazina hatari yoyote kwa ustawi wetu. Mfumo wetu wa kinga
unapoharibika,  mara nyingi ndipo saratani itafanya uwepo wake ujulikane.  Lakini ikiwa mtu ana busara ya
kutosha kumeza mafuta ya katani ili kuwapa kinga yao kinga badala ya kwenda kwenye mfumo wa matibabu,
uwepo wake hautaonekana kwa muda mrefu.

Tumejifunza majarida ya utafiti juu ya mada hii na sasa nitakupa ufafanuzi wa kisayansi kwa nini THC ni bora
katika  matibabu  ya  saratani.  Mafuta  ya  katani  yanapomwa  kama  dawa  ya  saratani,  THC kwenye  mafuta
husababisha mkusanyiko wa molekuli ya mafuta iitwayo keramide. Ceramide inapowasiliana na seli za saratani,
husababisha kifo cha seli iliyowekwa, wakati haina madhara kwa seli zenye afya. Hii ndio njia iliyoelezewa
katika utafiti wa kisayansi tuliyojifunza lakini sijawahi kuacha kutafuta maelezo mengine.

Kwa msaada wa mwanamke mzuri anayeitwa Batya Stark, nimetengeneza nadharia mpya ambayo inajumuisha
tezi yetu ya mananasi na melatonin inayozalisha. Fluoride na mengi ya kemikali madaktari hutoa pamoja na
vitu vingine tunavyowasiliana, mara nyingi huharibu uwezo wa tezi ya pineal kutoa melatonin. Melatonin ni
antioxidant kubwa inayojulikana kwa mwanadamu na inasafiri kwa kila seli kwenye miili yetu. Gland ya pineal
na melatonin inayozalisha inaweza kuchukua jukumu kubwa sana katika kudumisha afya njema na kwa kweli
ina uhusiano mwingi na hali yetu ya ustawi.

Pamoja na utendaji wa tezi ya pineal kuharibika, uwezo wake wa kutoa melatonin umepungua sana. Imebainika
kuwa kadri tunavyozeeka, viwango vya melatonini hupungua, na nahisi upunguzaji huu pia unaweza kuwa na
athari katika ukuzaji wa saratani. Imethibitishwa kisayansi kuwa tu katani ya kuvuta sigara inaweza kuongeza
viwango vya melatonin sana. Labda hii ni moja ya sababu kwa nini watu wanaovuta sigara wana viwango vya
chini vya saratani kuliko wale ambao hawafanyi hivyo. Sasa fikiria tu juu ya nini kumeza mafuta ghafi ambayo
hayajawaka kwa kufanya viwango vyako vya melatonini.

Kutoka  kwa  kile  ninachoweza  kuelewa,  cannabinoids  kwenye  mafuta  husababisha  tezi  ya  pineal  kuingia
kwenye kupita kiasi  na baadaye viwango vya melatonini huongezeka sana.  Hii,  angalau kwa sehemu, ndio
tunafikiria husababisha athari nzuri dawa hii ina hali nyingi ikiwa ni pamoja na saratani. Ikiwa tezi ya pineal
inazalisha melatonin nyingi, haina madhara kwa mwili,  lakini inaweza kuwa na athari mbaya kwa ugonjwa
ambao mgonjwa anasumbuliwa.  Wakati  viwango vya melatonini  hubakia  juu,  ugonjwa au ugonjwa ambao
umekuwa ukimsumbua mgonjwa mara nyingi unaweza kudhibitiwa au hata kutibiwa kabisa. Kwa kweli, mimi
sio daktari wala sina sifa zinazohitajika kuwa mmoja, lakini bado nahisi tunapaswa kuacha akili zetu ziko wazi
kwa maelezo mengine. Ikiwa mimi ni sahihi juu ya umuhimu wa melatonin, basi inaweza kutupatia njia mpya
ya kuangalia udhibiti wa magonjwa na inaweza kusaidia kuelezea athari za kupambana na kuzeeka dawa hii
inazalisha. ” Rick Simpson, Katani: Mmea wa Dawa Zaidi

Ushuhuda wa Saratani

Motto: Kuondolewa kwa saratani kwa hiari inaonekana kutokea mara nyingi kwa kushangaza mbele ya mafuta
ya bangi

“Rafiki  ana  saratani  ya  mifupa.  Alianza  tu  mafuta  wiki  iliyopita,  maumivu  yamekwenda,  anahisi  vizuri.
Madaktari wa saratani wameshtuka. ” Joe
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"Habari njema kidogo jana. Mwanamume ambaye tulikuwa tumempa tu daktari wake wakati alipopatikana wiki
chache baadaye kwamba uvimbe kwenye mapafu yake ulikuwa umekwenda pamoja na ule uliokuwa kwenye ini
lake  ambao  ulikuwa umepungua  hadi  doa  tu.  Bomba  moja  dogo!  Tuna  wachache  kwenye  safari  na  wote
wanaendelea vizuri. Natumai mambo ni mazuri. Machozi ya Phoenix yuko hai na mzima. ” Chris

"Sasisha - Rafiki yangu wa miaka 81 alipitisha tumors 3 zote pamoja kutoka kwa uso wake (saratani ya ngozi)
squamous cell carcinoma. Hawakuwa na nafasi dhidi ya dawa bora zaidi ulimwenguni. Wiki 5 kwenye mafuta
na anajisikia vizuri zaidi ya miaka 15. Hamu yake imerudi! Anashinda vita !!! Tunashinda vita! Jose

Steve: Je! Alikuwa akimeza mafuta na kuyatumia mada pia?
Jose: Wote wawili
Steve: Nzuri sio ajabu kujua tunaweza kufanya mabadiliko katika maisha ya mtu kama hiyo
Jose: Alianza kusugua 68% ya mafuta ya THC yaliyochanganywa na mafuta na mafuta ya nazi kwenye shavu 
lake kwa wiki 2 kabla ya kuibuka. Pia huiingiza bila mafuta ya mzeituni baada ya kuipaka ndani ya shavu lake.
Jose: Dk yake alinipigia simu jana na kuniambia pia ana saratani ya ngozi na angependa Mafuta ajaribu 
mwenyewe.
Steve: Sasa hiyo ni habari nzuri juu ya daktari kutaka msaada. Umefanya vizuri rafiki yangu !!!! Na ninafurahi 
rafiki yako wa miaka 81 amerudi kufurahiya maisha tena.
Jose: Ndio, ni ajabu sana! Dr P tutamwita, ni mwandishi anayejulikana wa vitabu kadhaa na Naturopath Healer 
mzuri na MD. Amenielekeza wagonjwa wake 5 kwangu katika wiki 2 zilizopita. Wagonjwa wote wa saratani. ”

"Wiki mbili zilizopita nilimpatia mwingine mgonjwa / rafiki yangu wa saratani ya ngozi / koo koo mafuta ya
uponyaji kumeza na kutumia mada, pamoja na mafuta kidogo ya nazi. Jumanne aliniambia ngozi kwenye shavu
lake ilikuwa imefunguka na uvimbe ulifunuliwa. Nilimwambia aendelee kupaka mafuta lakini, bila mafuta ya
nazi, tu mafuta safi ya uponyaji. Aliweka mafuta ya uponyaji kwenye uvimbe ulio wazi moja kwa moja na
akasema "Donge ambalo lilikuwa limetoka limepotea siku iliyofuata. Ilianza kukimbia ndani ya dakika baada
ya kuipaka. Ilitoka nje - mafuta yalitoa saratani kama dawa ya kutuliza. ” Uvimbe wa saratani ulikuwepo, sasa
umepita ... Wiki mbili !!! ” Jose

"Mwanafamilia alikuwa na uvimbe wa saratani ya koo uvimbe wa saizi ya mpira ndani ya masaa 48 ya mafuta
alikuwa akitupa uvimbe unaofanya kazi. Imeandikwa. Husaidia na shida za kike pia. Hakuna mtu anayejali
kupata tiba au msaada kwa hiyo tu toa homoni za farasi bandia kisha jiulize ni kwanini wanawake wanakuwa
wazimu. " Debra

"Halo Rick Simpson & Jindrich Bayer, nilitaka kushiriki  habari  njema sana za HAPPY HAPPY. Skena za
mama zilionyesha kupungua "kwa kupimika" kwa saizi ya tumors ZOTE kwenye ini na kongosho. Vile vile,
uvimbe kwenye mapafu yake sasa umekamilika, 100% IMEKWENDA !!!

Kuna shukrani nyingi sana kuzunguka lakini mtu namba moja ambaye anastahili upendo zaidi ni Rick kwa
kushiriki hadharani habari hii na ulimwengu kwa kuanzia.

Asante Jindrich kwa yote unayofanya pamoja na fadhili  na maagizo yako. Najua bado tunatembea kwenye
ganda la yai na utambuzi / ubashiri wake lakini ikiwa mambo yataendelea kuimarika (tumors kupungua au
"kutatua" kama wanavyoiita bila metastasis zaidi). Mwishowe nitakutumia kabla na baada ya ripoti za matibabu
ili uone kwamba umesaidia kuokoa maisha ya mwanamke mzuri, mwenye upendo, mwenye bidii, anayetoa,
ambaye yuko nje akipanda mimea yake ya mimea ninapoandika. : o). Upendo mwingi, Barbara “

-  Hi  Barbara,  asante,  umetengeneza  siku  yetu  na  barua  pepe  yako.  Sema  mama  yako  kwa  ajili  yetu  na
uhakikishe kuwa haendi kwa skan nyingine yoyote au X-ray au upuuzi mwingine wa kansa. Mwache aende kwa
jinsi  anavyohisi,  anapaswa kula  120-180g ya  mafuta  zaidi  ya  miezi  sita  au  chini.  Ikiwa ningekuwa yeye,
ningekula mafuta kila siku kwa maisha yangu yote, saratani ina nafasi ndogo sana wakati mafuta yapo mwilini.
Vipimo vya matengenezo ni sehemu muhimu sana ya njia hii. Matakwa mema, Jindrich

"Mama yangu aliponya hatua yake ya saratani ndogo ya mapafu ya seli tatu na mafuta hayo !! J Je! Nilisema
alikuwa hana saratani miezi minne tu baada ya kugunduliwa? Kweli, ndivyo ilivyotokea. J ”Alfajiri
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"Baba yangu pia ana saratani ya kongosho ambayo huenea kwenye ini na mapafu yake wakati wa chemo kisha
ikaenea tena alikuwa mgonjwa sana na kuzorota haraka. Alianza mafuta miezi 3 iliyopita skan ya hivi karibuni
Jumatatu inaonyesha matangazo yote 7 yametoweka na saratani ya kongosho imepungua anahisi 100% bora na
ana maisha bora tena. Mafuta ni ya kushangaza kweli. ” Lisa

"Baba yangu pia yuko kwenye mafuta ya saratani ya kongosho ambayo imeenea hadi kwenye sehemu zingine
saba  amekuwa  kwenye  mafuta  kwa  miezi  5  matangazo  yote  saba  ambayo  yalionekana  wakati  wa  chemo
yamepotea tangu kuanza kwa mafuta na saratani ya kongosho imepungua, mafuta yameokolewa maisha yake! ”
Lisa

“Halo, nilitaka kukusasisha tu. Baba amekuwa na skanning nyingine tangu kuanza mafuta miezi 5 iliyopita kwa
saratani  ya kongosho. Uchunguzi wa mwisho ulionyesha saratani  kwenye kongosho ilikuwa imepungua na
sehemu zingine  7 ambazo  zilionekana  wakati  alikuwa kwenye chemo zilipotea  tangu kuanza  kwa mafuta.
Matokeo  mapya  yanaonyesha  saratani  kwenye  kongosho  imepungua  tena  na  hakuna  matangazo  mengine
ambayo ni ya damu ya kupendeza ikizingatiwa ndio sababu saratani ya kongosho ni mbaya sana kwa sababu ya
kiwango kinachoenea. Kwa hivyo miezi 8 pamoja na 5 ya miezi hiyo akitumia baba wa mafuta anafanya vizuri
kwa kweli anajisikia vizuri sasa kuliko wakati alipogunduliwa mara ya kwanza. Kwa hivyo asante tena Rick, JB
na kila mtu anayesaidia kutoa habari hii ikiwa sio mafuta nisingekuwa na baba yangu! ” Lisa

"Baba yangu pia alikuwa hatua ya 4 ya saratani ya kongosho. Pia alikuwa na matangazo 10 kwenye ini ... hiyo
ilikuwa mwishoni mwa Novemba 2012. Sasa ana doa 1 kwenye ini (.08) na doa 1 kwenye kongosho (8 mm).
Tunapiga hii. Madaktari wake wameshtuka. Anapata uzito na kwa jumla anajisikia vizuri. Mafuta yaliyoingizwa
na bangi ni nzuri pia. " Angie

- Usicheze na dawa iliyopunguzwa, Angie. Ni nzuri kwa matumizi ya mada lakini hautaki kutoa mafuta ya
bangi yaliyoingizwa kwa wagonjwa wa saratani kama matibabu yao tu. Mashambulizi kamili ya wigo kamili
hufanya kazi bora.

Hasa kwa wale ambao "lazima" kwenda kuchukua skana "pia angalia" jinsi inavyopona. Watu kama hao lazima
waongeze moja kwa moja 60g nyingine ya mafuta kwenye itifaki kwa sababu walienda tu bila utaratibu wa
kansa "kuona" jinsi wanavyohisi. Udadisi hugharimu pesa, pole juu ya hilo.

Hongera na matakwa mema. Ni vyema kuona mafanikio ya watu wanaofikiria tofauti. JB

"Mimi ni uthibitisho wa kweli kwamba RSO ina athari ya moja kwa moja kwa MPNST na NF1. Rekodi za
matibabu, MRI, PET, uchunguzi wa CAT unathibitisha kupungua kwa ukubwa wa uvimbe na uchangamfu. "
Kristyne

“Ok Peeps yangu. Leo ni siku ambayo nilikuwa nikitegemea tu itatokea.  Matokeo ya biopsy yamo. Corrie
Yelland AMEPATA UTHIBITISHO KUWA Saratani  YAKE IMEKWISHA KABISA 100% !!!!  MIMI NI
KANSA FREEEEEE !!!!! Hata dysplasia yoyote achilia mbali kubwa C.

Kwa  marafiki  wangu  wa  kushangaza,  wa  kushangaza  ambao  kwa  pamoja  waliwajibika  kwangu  kuweza
kumudu dawa = hakuna maneno kabisa kuelezea jinsi ninavyomshukuru kila mmoja wenu. Ninyi nyote ni wa
kushangaza!

Kwa Heather  ambaye alinituma kwanza KIMBIA KUTOKA KWA TIBA -  Video hiyo ilibadilisha  kabisa
maisha yangu. Nani angekuwa na thunk it, hey? Nakupenda! Kwa Rick Simpson, kwa Jindřich Bayer kutoka
chini ya moyo wangu ... ASANTE kwa maarifa yako na msaada wako. Niko hai leo kwa sababu yenu nyote!
Nimebarikiwa kweli kuwa na familia na marafiki wa kushangaza. ” Corrie

Hi Jindrich, barua ndogo tu kukujulisha nimemwona daktari wangu leo. Ripoti inasema kansa hiyo (saratani ya
mfereji  wa  mkundu)  haigunduliki  tena.  Kuanguka  kwa  mwisho  niliambiwa  nilikuwa  na  miezi  2-4  ikiwa
sikufanya mionzi.  Nilichagua kufanya hakuna mionzi na kujaribu RSO badala yake. Ni wazi, ilifanya kazi!
Kutoka kwa moyo wangu wote, asante, Asante, ASANTE kwa Rick na kwako mwenyewe !!!! ” Corrie

“Hadithi yangu ya mafanikio ya hivi karibuni. Huyu ni mwanamke aliye na umri wa miaka zaidi ya 50 ambaye
aligunduliwa na Stage 3, lakini karibu sana na Saratani ya Mapafu ya 4. Leo nimepokea hii: "Sawa mama yangu
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alikwenda kwa uchunguzi wake wa CT mwezi mmoja uliopita na kupata matokeo yake siku chache zilizopita.
Imekwenda kabisa! Daktari wake alizisoma na akasema misa kubwa iko wazi na hakuna kilichobaki ..

Ana COPD bado lakini tutayafanyia kazi hayo na yeye anavuta sigara lol ... Asante sana kwa ushauri na maarifa
yote ya vitu  ambavyo hatujawahi  kujua.  Kila kitu kilikuja  pamoja kwa sababu na tunafurahi  sana.  Mungu
akubariki wewe na familia yako. ” Corrie

- Msamaha wa hiari wa saratani ya mapafu unaonekana kutokea kushangaza mara nyingi mbele ya mafuta ya
bangi. JB

"Ok,  Peeps  yangu  yote  ya  ajabu,  hii  itakuwa  ya  kusoma kwa  muda  mrefu,  lakini  nadhani  labda  nilipiga
PAYDIRT jana. Sijamuona daktari wangu wa meno tangu Septemba iliyopita. Wakati huo, nilikuwa katikati ya
kupigania maisha yangu. Daktari wangu wa meno aliambiwa wakati huo kuwa nilikuwa na saratani. Tulikuwa
na  mazungumzo  ya  kawaida,  ambapo  nilimwambia  sikufanya  mionzi  na  nilikuwa  nikifanya  "matibabu
mbadala." Wakati huo, alikuwa ameuliza ninachofanya. Nilikuwa nikisita kumwambia, kwani alijulikana kwa
"ugumu"  wake,  lakini  nikamwambia  aangalie  Kukimbia  Kutoka  kwa  Tiba.  Kwa  kweli  aliniita  baada  ya
kuiangalia. Alisema kuwa kama mtaalamu wa matibabu, alikuwa akiingia kwenye sanduku, kwamba alikuwa na
kaka, (daktari), na ndugu mwingine, (mtaalam wa dawa) na jinsi wakati mwingine "hawana majibu yote."

Songea  mbele  hadi  jana.  Alipigwa na butwaa kuona jinsi  nilivyoonekana vizuri,  na kwa muda mfupi  bila
kusema wakati nilimwambia Mafuta ya Bangi yamefanya kazi. Alianza kuuliza kila aina ya maswali. Wengi
wao "maswali  ya kisayansi" ambayo sikuweza kujibu.  Aliuliza juu ya majaribio ya kliniki,  tofauti.  hali  ya
magonjwa inayotibiwa na Bangi n.k. Anataka kuzungumza na kaka yake juu yangu, na vile vile Bangi kama
"tiba"  ya saratani,  na pia  anataka  kaka yake atafute  Bangi  kama dawa.  Je! Itakuwa sawa ikiwa atachukua
nambari yangu ya seli na anwani ya barua pepe?

Hapa ndipo inakuwa kubwa. Ndugu yake, Dk. Jake Theissen, aliwahi kuwa Mkuu wa Chuo Kikuu na alianzisha
mpango wa Pharmacology katika Chuo Kikuu cha Waterloo. Yeye sasa ni mshauri wa kampuni za dawa na
mtaalamu wa "Njia mpya za Tiba ya Saratani." Amefungwa sana na Jumuiya ya Saratani ya Canada. (Vile vile,
ndiye  aliyeombwa na  serikali  kuongoza uchunguzi  juu ya kashfa ya  chemo iliyopunguzwa.)  John alikuwa
akisema, kwamba kaka yake amekuwa akisema mara nyingi, lazima kuwe na kitu bora nje kwa ajili ya kutibu
saratani. Kitu cha asili, badala ya kemikali. Nilimwambia "asiangalie zaidi." Bangi ni "kitu asili."

Vidole vilivuka Peeps yangu. Kuwa na mtu huyu mwenye ushawishi awe "upande wetu", inaweza kuwa freakin
'kubwa! Janet  Sweeney,  Robert  Melamede,  Peter  O'Toole,  Lester  Grinspoon,  Gersh Avery,  Rick  Simpson.
Sayansi ya Bangi, je! Nyinyi mngekuwa kwenye bodi kunisaidia hii ikiwa kuna haja, na ungekuwa sawa ikiwa
ningeelekeza daktari wangu wa meno au kaka yake kwako watu?

Asante kwa kusoma Peeps. Endelea kueneza habari ... MAFUTA YA BANGI YAUA Saratani! ” Corrie

Swali: Je! Umewahi kuona RSO ikisaidia kutibu saratani ya tezi dume? 

A. Kwa kweli. Fuata maagizo ya matokeo bora. Hapa kuna mfano wa jinsi inavyofanya kazi na Dennis pia
hutoa ufafanuzi wa kisayansi juu ya jinsi mafuta hufanya kazi. Bado, fuata maagizo ya Rick, kula mafuta kama
ilivyoagizwa (viwango vya chini kama vile ambavyo Dennis alitumia inaweza kuwa haitoshi kwa wagonjwa
wengine), na utumie mafuta katika fomu ya nyongeza pia. Matakwa mema, JB

“Mapema mwaka 2013 niligunduliwa na saratani ya tezi dume nikipata kiwango cha Gleason 9. Kama chaguo
langu la kwanza nilifanya uamuzi wa kujaribu Mafuta ya Bangi ya Rick Simpson. Saratani nyingi zilikwisha
siku 90 baadaye kulingana na uchunguzi wa pili lakini uvimbe bado ulikuwa pale. Niliamua dozi yangu ilikuwa
ndogo sana,  ambayo  ilikuwa gramu moja  ya  kumi  kwa  siku  kwa hivyo  niliamua  kuifanya tena  kwa siku
nyingine 90. Wakati huu niliongeza kipimo hadi gramu ya kumi ya tatu kwa siku kwa siku 60 za kwanza na
gramu ya kumi ya tano kwa siku thelathini za mwisho isipokuwa siku ya mwisho nilichukua gramu kamili.
Uchunguzi  uliofuata  ulionyesha  kuwa uvimbe ulikuwa umekwenda.  Na bora  zaidi,  saratani  yangu ilikuwa
99.9% imekwenda! Ninamshukuru Mungu kwa kuniongoza kwa njia ya bangi moja kwa moja.
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Kabla ya saratani yangu nilikuwa nimepinga sana bangi kwa njia yoyote lakini wakati unakabiliwa na kifo na
mionzi ya kutisha na chemo nilidhani sina la kupoteza. Daktari wangu wa mkojo alisema hajawahi kuona kitu
kama hiki, kilikuwa mbali kabisa na chati. " William

“Nimetoka tu kwenye simu na daktari wa mkojo. Mume wangu amekuwa na shida nyingi za matibabu baada ya
saratani ya kibofu miaka iliyopita. Alipelekwa kwa uchunguzi juu ya miezi 2 iliyopita lakini kwa sababu ya
shida kwenye bomba kutoka figo hadi kibofu cha mkojo hawangeweza kufanya uchunguzi kamili. Walipata
tishu za kutosha kuona kwamba saratani ya tezi dume ilikuwa imerudi na sasa kulikuwa na seli za saratani
kwenye kuta zake za kibofu cha mkojo. Walilazimika kumtibu kwa maswala mengine kabla ya kurudi nyuma
na kuendelea na uchunguzi kutokana na maswala mengine ya matibabu. Kwa shida kubwa, hii ilifanikiwa leo.
Nimetoka  tu  kwenye simu na  daktari  na ingawa ana  shida  ya  figo  kwa sababu ya  mnururisho na  huenda
akapoteza  figo,  alishangaa  zaidi  na  kukosekana  kwa  seli  ya  saratani  ambayo  aligundua  miezi  2  iliyopita.
Hakuna ushahidi wa saratani na yeye tu hawezi kuigundua. Baada ya uchunguzi wa kwanza, mara moja nikatoa
machozi ya phoenix. Sisi sote tuna uvumilivu mzuri sana kwa hivyo ndani ya wiki hadi siku 10 nilikuwa naye
kwa kipimo cha gramu 1. Mwezi mmoja baadaye, hatuna saratani! Nimeshangaa ingawa sijawahi kutilia shaka
nguvu za miujiza za magugu ya nguvu zote. Mimi pia nina ugonjwa wa autoimmune ambao ni nadra (sawa na
muigizaji Harold Ramis). Ninajishangaza kila siku kwani nimekuwa katika msamaha kwa zaidi ya miaka 3
ambayo nadhani ni kawaida sana. Sijui ni kwanini lakini labda matumizi yangu ya kila siku yanaweza kuwa na
uhusiano wowote na hii pia. 2 ya madaktari wangu wanajua matibabu yangu na wananiunga mkono kwa 100%.
Kwa hivyo ninamshukuru  Bwana  Simpson!  Asante  kwa kuongoza  njia!  Nilitaka  kutuma ushuhuda wangu
kwako  kwa  sababu  nashukuru  sana.  Nitakuwa  nikitoa  kwa  sababu  yako  mara  tu  akiwa  nyumbani  na
nimemkalisha. Tena asante kutoka moyoni mwangu! Wako wa dhati, DKS ”

“Nina ugonjwa kama huo Harold Ramis alikufa kutoka mwezi uliopita ... vasculitis. Nimekuwa nayo kwa zaidi
ya miaka 15 lakini mwishowe niligunduliwa miaka 4 iliyopita wakati dalili zilikuwa mbaya sana hivi kwamba
sikuweza hata kutembea. Nimekuwa katika msamaha sasa kwa miaka 3 tangu matibabu ya asili ya cytoxan
(chemo) na prednisone. Kisha kwenye imuran kwa matengenezo. Nilitaka dawa zote za kulevya kwa sababu
kwangu mimi, athari zao mbaya zilikuwa mbaya kuliko ugonjwa. Daktari wangu alisema hapana. Kwa hivyo
nilifanya kile mtu mwingine yeyote mwenye kichwa ngumu, mkaidi atafanya ... nilijiondoa kwa ruhusa yangu
mwenyewe !!! Wahehe. Steroids hadi 2 mg kwa siku sasa. Ni ngumu kuacha !!! Ziara ya mwisho ya daktari,
kwa sababu nilikuwa nikifanya vizuri  daktari  wangu mwishowe aliniondoa kwenye medali  nilizoacha hapo
awali (hakujua kamwe niliacha miaka iliyopita). Sijui, lakini nimekuwa katika msamaha kwa miaka 3 sasa.

Watu  wengi  wanaougua  ugonjwa  huu wana  shida  nyingi  kila  wakati  lakini  nahisi  kama mtu  wa kawaida
mwenye  shida  chache  tu  ugonjwa  ulioundwa  mwanzoni  kama  ugonjwa  wa  neva  kwa  miguu  na  mkono.
Nyingine zaidi ya hayo, mimi ni mzuri. Fanya mazoezi kila siku na ukimbie. Ninachojua ni kwamba kama
mtumiaji wa kila siku wa bangi, ninaonekana kuwa mtu mwenye bahati sana ikilinganishwa na wengine wengi
ambao wana ugonjwa huu na wana vidonge vichache vya kukandamiza kinga na kudhibiti ugonjwa huo. Kitu
pekee ninachojua hakika ni kwamba bangi imenisaidia kunifanya nihisi kama ninavyohisi leo. Nina msaada
100% kutoka kwa 2 ya madaktari wangu wengi, mmoja akiwa daktari wangu wa neva!

Ni rahisi sana kutengeneza RSO yako mwenyewe. Nilikuwa na wasiwasi mwanzoni kwa hivyo nilijaribu kupata
kiasi kidogo kwanza. Ilibadilika kuwa nzuri sana kwa ujuzi huo, nilifanya zaidi. Nilifuata tu mapishi ya Rick na
msaada  kidogo  kutoka  kwa  rafiki!  Kama  ya  chapisho  la  hivi  karibuni  la  Facebook  nililotengeneza
(NIMETOKA juu ya mimea hii  ya miujiza)  Nimekuwa na ujumbe kadhaa wa kibinafsi  kuhusu mafanikio
ambayo familia  yangu imekuwa ikitafuta  msaada!  Niko karibu kuweka watoto wangu wazima wenye afya
kwenye matengenezo ili tu wasiwe na nafasi ndogo ya kupata kitu chochote cha janga. Naipenda hii !!! Asante
sana Bwana Simpson !!! Kujitolea kwako kwa kila mtu kunathaminiwa sana na gal hii  ya California  !!! ”
Deborah

“Mume wangu alifanya mpango wa Machozi ya Phoenix wakati alikuwa na saratani ya kibofu cha mkojo cha 4.
Ripoti  ya  njia  baada  ya  upasuaji  (ambayo  HAPATAKUWA nayo ikiwa tungekuwa na  imani  zaidi  katika
programu hiyo) haikuonyesha saratani kabisa. Siko tayari kudai mafanikio na Alzheimer's, lakini kwa saratani
hakuna njia bora zaidi. ” Caren
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“Halo tena Rick! Natumai barua pepe hii itakupata vizuri. Ninaandika leo kukuuliza mgonjwa anapaswa kukaa
kwenye mafuta kwa muda gani? Tunayo mgonjwa aliye na uvimbe mkubwa. Alianza Machi 15 na amepitia
gramu 40 hadi sasa. Amekuwa kwenye gramu 1.5 au zaidi / siku tangu siku ya 2. Je! Unasimama kwa kipimo
cha Tiba ya gramu 60? Pesa ni sababu ya mgonjwa huyu. Hajalipa chochote kwa dawa yake hadi sasa. Mlezi
wao ametoa gramu 60 za kwanza za mafuta, lakini hawawezi kutoa dawa ya bure milele. Asante kwa mchango
wako. Nathamini ufahamu wako. Wako wa dhati, Janet ”

“Mpendwa  Janet,  Unasema  amekuwa  kwenye  gramu  1.5  au  zaidi  kwa  siku  tangu  siku  ya  pili.  Mafuta
ninayozalisha yana nguvu sana kwamba kawaida huchukua mtu wa kawaida kama wiki 5 kufika mahali ambapo
anaweza kumeza gramu 1 kwa siku. Kunaweza kuwa na shida na shida ambayo ilitumika kutengeneza aina hizi
za katani za mafuta zinaweza kutofautiana sana katika uwezo wao wa uponyaji kwa hivyo shida inaweza kuwa
shida.  Kawaida  wakati  mgonjwa  ameingiza  gramu  60  za  mafuta  saratani  imekwisha.  Lakini  ikiwa  sivyo,
ningeendelea kuwapa mafuta mpaka iwe. Wakati inachukua na kiwango cha mafuta kinachohitajika kinaweza
kutofautiana sana kutoka kwa mtu hadi mtu. Sisi sote ni tofauti na watu wengine huponya haraka sana kuliko
wengine. Kawaida watu ambao wameharibiwa vibaya na chemo na mnururisho watahitaji matibabu marefu na
mafuta  zaidi.  Mafuta  lazima  yatengeneze  uharibifu  wote  unaoitwa  matibabu  yaliyoachwa  nyuma.  Ushauri
wangu itakuwa kujaribu kutoa mafuta kutoka kwa shida nyingine yenye nguvu ya dalili lakini kwa njia zote
kumuweka kwenye mafuta ndio kitu pekee ninachojua ambacho kinaweza kuokoa maisha yake. Matakwa Bora,
Rick Simpson ”

"Sina  hakika  kama  hii  ni  mafanikio-  Lakini  nina  hakika  kuwa  ni  moja!  Ikiwezekana  ikiwa  mtu  yeyote
anashangaa kwanini nina sauti ya kiume, sio kwa sababu nilikuwa mvutaji sigara au chochote - sikuwahi kuvuta
sigara, lakini kwa sababu nilikuwa na tezi yangu imeondolewa. Nina miaka 51 (na nusu!) Na nimetumia mafuta
tangu miaka  ya 20.  Siku zote  nilikuwa nikipata  kupendeza kupunyiza.  Miaka michache iliyopita-  Nilianza
kupata shida kumeza, na madaktari wangu walipata nodi kwenye tezi yangu. Nodi kwenye tezi yangu ambayo
ilibidi niende kupima saratani. Wakati wanafanya hivyo- wao huweka tu sindano kubwa ya punda kwenye koo
lako na kuingia kwenye nodi ili kupimwa. Hawakupi kitu chochote- hakuna uchungu- kwa sababu ya eneo.
Kwa hivyo- fanya hivi mara kadhaa na uone ikiwa unaweza kukaa kimya. Kwa hivyo- baada ya kuchomwa kwa
6x- na tezi yangu kuwa kubwa sana nilikuwa na shida ya kumeza na kupumua- niliondolewa tezi. Na saratani
yote katika familia yangu- nilidhani ningekuwa mbele ya mchezo. Hakuna Saratani. Hakuna. Mimi ndiye peke
yangu  katika  familia  yangu  kutoroka  saratani  hadi  sasa.  Nimekuwa nikifanya  mafuta  tangu  miaka  ya  20.
Nimekuwa na karibu kila mtihani wa saratani huko nje kutokana na historia ya familia-  na nada hadi sasa
Asante Mungu! Unafanya hesabu :-) ”Janet

“Halo  Rick!  Amy amefariki  leo  asubuhi.  Amy aliacha  kutumia  mafuta  wakati  nambari  zake  zilishangaza.
Ulisema kitu  hakikunuka vizuri-  vizuri  madaktari  walishughulikia  matokeo yake  ya  maabara,  na  yalikuwa
mabaya. Amy alikuwa amechoka sana (raundi 23 za mionzi,  3 au 4 ya chemotherapy).  Aliacha tu.  Sitanii.
Alikuwa amepitia mengi sana mbele yetu, kwamba alihisi wakati wake umefika. Alikuwa sahihi. Bila mafuta -
ilikuwa imekwisha. Wiki moja kabla alionekana kuwa mzuri sana- naapa! Alitaka kwenda hadi gramu mbili
kwa siku,  na  ateke  hii.  Kisha  majaribio  hayo mabaya  yalirudi,  na alikuwa amemaliza.  Nilimsihi  aendelee
kuchukua. Je! Unashughulikiaje hii? Nimevunjika moyo. Janet ”

“Mpendwa Janet, najua unajisikiaje mpendwa, nimepata jambo lile lile kwa watu wachache ambao nilikuwa
nikitibiwa na sio hisia nzuri. Angalau tunaweza kupata moyo kwa ukweli kwamba kile tulichokuwa tukifanya
kilisaidia  na sio sisi  ndio tumesababisha  madhara.  Mara nyingi  ni  ngumu sana kutojihusisha sana na wale
tunaowatibu  na  wakati  kitu  kama  hiki  kinatokea,  kila  mara  hunifanya  nitake  kuwanyonga  wale  ambao
wanawajibika.  Sijali  ni jinsi  gani madaktari  wajinga wanajifikiria wao wenyewe na taaluma yao, mauaji  ni
mauaji  na  kabla  hii  haijaisha,  umma utawaona  wote  kwa jinsi  walivyo.  Ninaiangalia  hivi  Janet,  hatuwezi
kuokoa kila  mtu,  lakini  kile  tunachofanya,  ni  kupunguza mateso ya watu isitoshe.  Kwa hivyo juu ya yote
tunaweza kufanya ni kuendelea, hadi tuweze kuileta dunia hii kwa fahamu zao. Wewe ni mwanamke mzuri na
mwenye  moyo  mkubwa na  kile  unachofanya,  inamaanisha  sana  kwa  raia  wanaoteseka.  Kwa hivyo  jaribu
kuzingatia mazuri yote uliyoyafanya na usijilaumu kwa kutoweza kwa wengine. Ni watu kama sisi wanaofanya
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tofauti  na  watu  wake  kama sisi  ambao  watabadilisha  ulimwengu huu,  kwa hivyo tafadhali  usiruhusu kitu
chochote kikuondoe kutoka kwa njia ambayo sisi wote tunasafiri. Matakwa Bora, Rick Simpson ”

"Nilishiriki Machozi ya Phoenix ya Rick Simpson kwenye ukuta wangu wa Facebook mara nyingi ... kisha siku
moja rafiki yangu alikuwa kwenye kitanda chake cha kifo na Lymphoma. Alipoona machapisho yangu kwenye
mafuta, mara moja akaanza kuchukua mafuta na sasa yuko CANCER BURE! Madaktari wake wanashangaa
walimwambia alikuwa na miezi mitatu ya kuishi… WALIKOSA. ” Jamie

"Ndugu Bwana Simpson,  nina  mgonjwa huko Merika  ambaye ameanza  hivi  karibuni  kwenye Machozi  ya
Phoenix.  Ni  halali  katika  jimbo letu.  Yuko karibu  mwezi  mmoja  kwenye programu hiyo,  lakini  amekuwa
akiomba  gramu moja  kwa  siku  kutoka  wiki  ya  pili.  Je!  Zaidi  ya  gramu  kwa siku  hufanya  faida  yoyote?
Nilimchukua mgonjwa huyu bure, na nina hisia ananichezea kidogo. Alitaka gramu kwa siku tangu wiki mbili,
na kisha alitaka gramu mbili kwa siku - na hii ni nguvu sana. Mimi hupigwa kwa robo ya gramu. Tunatumia
Buddha - 100% indica na zaidi ya 15% ya THC yaliyomo. Je! Unashughulikaje na wagonjwa ambao wanataka
zaidi na zaidi? Asante, George ”

“Mpendwa Doctordoctor,  ninahimiza kila  mtu aliye na hali  mbaya kuchukua mafuta haraka iwezekanavyo.
Kwa kasi  wanayoweza kuichukua,  ndivyo wanavyoweza kuponywa haraka zaidi.  Nimeona watu wachache
wakimeza matibabu yote ya gramu 60 kwa mwezi na kuponya saratani yao ya mwisho. Lakini watu kama hii ni
nadra na inawezekana zaidi kwamba mtu huyu anakuchezea. Nilikuwa na watu kadhaa walijaribu hii na mimi
na nikawafungia. Sijali kusambaza mafuta kwa wale wanaohitaji kama dawa lakini sitatoa kwa wapumbavu
ambao wako nje kuvuta kashfa. Ikiwa unahisi mtu huyu anajaribu utapeli  mwambie tu atalazimika kuja na
katani mwenyewe ili atoe dawa. Ikiwa yeye ni wa kweli, atajaribu kufanya hivyo ikiwa sivyo basi hautawahi
kusikia kutoka kwake tena. Huna ugavi usio na mwisho wa mafuta haya na lazima iende mahali itakapofaidi
zaidi. Endelea na kazi nzuri. Matakwa Bora, Rick Simpson ”

“Namtibu mwanamke aliye na saratani ya KIZAZI, na mafuta ya katani ya RS na mwishowe anapata nafuu.
INAFANYA KAZI!" voodootattooo

“Kufanya kitu kimoja sasa. 25% THC SKYWALKER OG, mafuta ya OG ya mwisho PSA yangu ilikuwa 160.
Baada ya gramu 100 leo ni 7. ” Jimmy

"Halo Chris, Sasisha ... saratani inaenda ... alipigiwa simu na mtaalam wa saratani aliyechanganyikiwa jana
asubuhi. Kawaida tunakuwa na miadi ya ana kwa ana lakini alimwita wakati huu kumshauri juu ya matokeo ya
skan zote zilizofanywa wiki chache zilizopita.

Ini - saratani haiwezi kuonekana tena. Saratani ya mapafu, saratani moja ya mapafu imekwenda na saratani
nyingine ya mapafu imepungua sana. Matiti - hakutoa maoni ... Hakutaja fikira ya matiti .. kwa hivyo Mama
anampigia  simu kwa maswali  kadhaa na kuweka miadi  ya sisi  kuingia na kuzungumza naye na kutazama
yaliyopita  na skan za  hivi  karibuni.  Ninaogopa alishtuliwa kidogo wakati  Dkt  alianza  kuzungumza juu  ya
saratani ya ini na mapafu kutoweka kwamba alisahau kuuliza juu ya eneo lake la matiti.

Skana zote zilikuwa za kupangiliwa ngozi kwa njia mpya ya matibabu ya homoni .. lakini Dk anasema yeye sio
mgombea wa masomo ya homoni kwani mgonjwa lazima apate ukuaji katika maeneo ya saratani na maeneo
yake yote hayAKUA lakini kufa.

Tumevuka mwezi na matokeo ya mafuta !!! Wakati niliongea na Rick mwezi mmoja au zaidi iliyopita kuhusu
mama yangu alipendekeza kwamba anapaswa kupata matibabu ya siku ya 2 90 na kwa hivyo tunapanga hapo
mwanzoni mwa Septemba. Wakati huo huo tutamuweka kwenye kipimo cha matengenezo.

Wow! Alijua  tangu mwanzo wa matibabu  kwamba mafuta  yalikuwa yakifanya kazi  kwenye uvimbe wake
aliweza  kuhisi  wakipungua  na  kuondoka.  Sote  tunashukuru  sana  kwamba  umenijulisha  kwa wazo  lako  la
maandishi  na  ukashiriki  matibabu  haya.  Niko  nyumbani  usiku  wa  leo  ikiwa  una  muda  wa  kuzungumza.
Shukrani za Milele, Cindy “

"Hujambo mpenzi Corrie ... Nilitaka kukujulisha tu kwamba nilitoa mafuta niliyokuwa nayo kutoka kwa mama
yangu kwenda kwa rafiki wa rafiki yangu ambaye ana saratani ya matiti ... Alichukua kwa mwezi mmoja na iko
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katika msamaha ... Seli zingine za saratani ni amekufa katika uvimbe ... Nina furaha sana na ninamshukuru
Mungu kwa kuniruhusu niweze kutoa habari hiyo juu ya mafuta ya bangi kwa mwanamke huyu .. :)) Kwa hivyo
nilitamani mama yangu angechukua mafuta kila siku ... ”

“Hi Rick, nimepata habari njema. Mama yangu hakuweza kusimama kisaikolojia tena utambuzi kwamba ana
saratani kwenye kifua chake, kwa hivyo akafanyiwa upasuaji.  Walakini,  alikula 30g ya kipimo, na alikuwa
akinywa chai kutoka kwa mtu ambaye ana kila aina ya mimea ya matibabu na aliweka bandeji kutoka kwa
mimea hii pia. Kwa hivyo, wakati madaktari walitoa saratani hiyo nje, haikuwa kubwa kuliko 7mm na ya tishu
100%, 1% tu ilikuwa hai,  na mbaya na katika  awamu ya kufa.  Madaktari  3 walikuwa wakiangalia  hii,  na
walisema kwamba hawajawahi kuona kitu kama hicho ... Kwa hivyo, ikiwa angeenda zaidi ya wiki 1 au mbili
bila  upasuaji,  kila  kitu  kitakuwa kimekwenda.  Sasa,  anachukua kila  siku mafuta  kwa gramu 1 na nusu na
anaelewa sasa kwamba operesheni hiyo haikuwa ya lazima kabisa.

Walakini,  ametulia zaidi sasa wakati huo alikuwa, kwa sababu alikuwa akitapatapa,  kwa hivyo hatukuweza
kumzungumza kutoka kwa operesheni ... lakini sasa kila kitu ni kizuri, na mimea na mafuta zilifanya kazi yake
pia.  Kwa hivyo,  madaktari  wajinga walimpa tiba 23 za redio,  lakini  akasema kwamba hatafanya hivyo na
daktari alisema kati ya mistari kwamba yuko sawa. Haiwezekani jinsi madaktari hawa wanaenda mbali. Kila
mtu anasema hello, Rick. Asante sana kwa mapendekezo, na umshukuru sana Jindrich tena. ” Sasa

"Rick ... rafiki yake tu ameondolewa uvimbe wa ubongo kichwani mwake ... ana matangazo kwenye mapafu
yake ... wanataka awe na chemo na mnururisho ... angechukua mafuta kuwa taka wakati akiwa kwenye chemo
na mionzi? Kuona jinsi alivyo baada ya uvimbe wa ubongo kuondolewa ni jambo la kushangaza, ana 80% bora
kuliko alivyokuwa wiki  iliyopita  na kitu  hicho kichwani  mwake ..  Nataka kumwambia asifanye chemo na
mionzi na afanye mafuta lakini sio chaguo langu ... ”Sharon

- Sharon, ingeongeza nafasi zake za kuishi. Lakini kwa kweli, chemo itasababisha tu kwamba atalazimika kula
120-180g ya mafuta baadaye tu ili kuondoa uharibifu. Kwa kweli, hiyo ni ikiwa ataokoka sumu hiyo. Matakwa
mema, JB

"Kwa nyinyi wote wenye chuki ambao mnadhani Rick Simpson ni ulaghai, unapaswa kujua kwamba Michelle
Aldrich  ameponya tu  saratani  yake  ya mapafu  ya 3 na mafuta  ya bangi,  iliyotolewa na  Valerie  Corral  na
WAMM! Kwanini media na madaktari hawawezi kuanza kusema ukweli mara moja ?! Bangi huponya saratani,
goddamit !!! Na watu wasiojibikaji ndio wanajaribu kuficha ukweli huu, sio watu kama mimi na Tommy ambao
wanataka ulimwengu ujue ukweli juu ya bangi na saratani. " Steven

“Halo kila mtu, nimepata habari nzuri. Mke alipata matokeo yake ya uchunguzi wa PET Jumatatu. Alikuwa na
saratani kwa miaka 5 baada ya chemo raundi 6 na upandikizaji wa seli moja ya shina, basi bado ilirudi. Miezi 6
iliyopita alitakiwa kufanya upandikizaji mwingine lakini ilighairiwa kwa sababu hawakuweza kupata mfadhili.
Kwa hivyo akaanza juu ya mafuta. Siku ya Jumatatu daktari alituambia saratani imeisha. Asante kwa mafuta,
Rick. Wewe ndiye mtu huyo, asante. ” Luc

- Asante, Luc. Nyaraka za matibabu zitakaribishwa zaidi. Anapaswa kukaa kwenye kipimo cha matengenezo,
ningela  mafuta  mengi  iwezekanavyo  wakati  wowote  inapowezekana.  Mwache  akae  mbali  na  skana  zaidi,
ikiwezekana. Ushuhuda wa video ya Youtube ungekuwa mzuri. Matakwa mema, JB

"Mwaka 2013 sasa umepita na ninafurahi kuona 2014 ambayo Madaktari hawakufikiria naweza kuona mwaka
2013. Lakini hapa bado niko hai na mzima. Watu wachache ambao sijawaona kwa miaka kadhaa walisema,
wow, bado uko hai! Ndio, bado niko hai kwa sababu nimekuwa nikitumia dawa sahihi ya mimea (Mafuta ya
Bangi) kuua saratani yangu ya Ubongo ya GBM isiyotibika.

Kwa hivyo  asante  Mungu  kwa  kunionyesha  njia  ya  kuponya.  Na  Dr  Tiew  Han  kwa ustadi  wako  katika
Craniotomy,  Pia Rick Simpson kwa kushiriki  maarifa  yako juu ya hii  OIL iliyotumwa na Mungu, na mke
wangu Cinimin Mansur kwa kunitunza, na Malaika wangu kwa msaada wako mnyenyekevu, na marafiki na
familia yangu kwa kutisha kwao msaada na upendo. Bila nyinyi nyote, haiwezekani kuniona nikiwa mzima
tena. Ninahisi bahati na baraka. Na ndio, ninaamini Malaika.

Kila la heri kila mwaka 2014, jaribu kutosisitiza, kuwa na furaha na kuwa na Afya. ” Elia
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"Ningependa kumshukuru (xxx) kwa mafuta ambayo yalitolewa kwa saratani yangu !! Kuanzia sasa, hakuna
saratani inayopatikana katika mwili wangu !! Inafanya kazi sana watu, ushahidi uko katika rekodi zangu za
matibabu! Asante sana na msaada mkubwa kwa Machozi !!! ” Becky

"Thumbs hadi kwa Jindrich,  alikuwa na ukweli  kabisa juu ya matumizi  ya mada kupakwa moja kwa moja
kwenye ngozi badala ya kwenye bandeji. Tofauti ilikuwa kama usiku na mchana. ” Roland

- Kwa kweli. Tinctures na mafuta 20-30-50% pia hufanya kazi vizuri, kwa sababu hupata chini ya uso kwa
urahisi. Katika hali nyingine, mafuta ya mbegu ya katani (au siagi ya shea) na mchanganyiko wa mafuta ya
katani pia ni ya faida sana. Lakini kimantiki, mafuta unapata zaidi kwenye jeraha, ni bora zaidi. JB

“Niliandika hapo awali kuwa tulifanikiwa kutibu saratani ya matiti.  Sasa madaktari walimwambia mgonjwa
kuwa matokeo yake ni mazuri sana kwamba lazima aende kazini. Mgonjwa alisema ASANTE MUNGU na
daktari alisema kwamba lazima amshukuru sio kwa mungu na nauliza ni nini kwa yeye hakufanya chochote ila
endelea kumwambia kuwa lazima achukue chemo na radiation ... mambo doc .. .

Lakini tuliichukua kwa kiwango kingine, tunaponya uso wa mtu kwa sababu iliharibiwa na vidonge miaka 5
iliyopita. Mtu huyu alikuwa na shida kubwa na utumbo na wanafikiria kuwa ilikuwa saratani mwanzoni na
wanampa vidonge vikali ambavyo viliharibu uso wake alikuwa kama chura. Kisha wakasema inaweza kuwa
ugonjwa wa Crohn na kadhalika na kadhalika.

Maana yangu ni kwamba mtu huyu alikuwa akijaribu kuponya uso wake kwa miaka 5 bila mafanikio. Aliweka
mafuta ya katani usoni mwake kwa mara 5 na tena hatuwezi kuamini jinsi ngozi yake inavyoonekana sasa.
OMG anafurahi sana sasa anaweza kuwa mwenyewe tena.

Ninajaribu kupiga picha lakini kwa kila siku 3 lakini ngozi ilipona haraka sana hata siwezi kukuonyesha sura
yake ilionekanaje hapo awali, lakini kwa idhini yake tutaonyesha picha zake za zamani katika siku zifuatazo
(ngozi yake ya uso tu) na mpya ili watu waweze kuona tofauti ... ”Jasmin

“Mimi ni mwanamke wa miaka 39 na mwenye miaka 2 na nimekutana na saratani ya matiti. Mafuta haya ni
dawa na tiba yangu. Hawa watu wamejaa tamaa sana. Hawajui maumivu na uchungu ambao sisi na familia zetu
tunapitia. Uroho wa ubinafsi tu. Karma. ” Sally

“Kweli,  wiki  mbili  ...  Daktari  alisema nilikuwa na uvimbe wa cm 2-3 kwenye kibofu cha mkojo.  Alitaka
kunipeleka  moja  kwa  moja  kwa  AU.  Imeifanya  iende  chini  ya  siku  14.  Imethibitishwa  na  CT  scan.
Imetambuliwa mnamo 2/15, CT scan ilifanyika mnamo 2/29. ” Gersh

“Uchunguzi huu wa CT ulifanywa siku 14 baada ya uvimbe wa cm 2-3 kuzingatiwa, kupitia upeo, kwenye
kibofu cha mkojo. Kwa siku 14 tu, kwa kutumia mafuta muhimu tu ya bangi, hakuna uvimbe unaozingatiwa
kwenye kibofu cha mkojo. Bangi tu… siku 14 ... zimepita. Wabunge tafadhali elewa hii. Usiondoe dawa yangu.
Hii sio njia nyingine tu ya kulewa. Dawa hii inaokoa maisha yangu. ” Gersh

“Sawa ... nilipokea ripoti ya ugonjwa. Uvimbe wa kibofu cha mkojo ulikuwa umepungua kabla ya kuutoa. Mara
ya mwisho daktari alipoiona, ilipima karibu 2.5 cm. Walipoiondoa, ilikuwa imepungua hadi cm 0.5. Nashangaa
daktari huyu atasema nini juu ya hilo. ” Gersh

“Mpendwa Rick,  Mungu Akubariki!  Nimepoteza  Mama yangu,  Bibi  yangu,  shangazi  zangu wapendwa na
wajomba na marafiki kwa ugonjwa wa saratani kwa miaka mingi. Lakini yule ambaye alinigonga zaidi ni dada
yangu mzuri, mwenye akili, mzuri Kim. Aligunduliwa na saratani ya mapafu ya hatua ya 4 mnamo Julai 2010
akiwa na umri wa miaka 42, na kufikia Februari 2011 alikuwa amekufa. Sijui ni matibabu gani aliyotumia kwa
sababu hakuambia mtu yeyote katika familia kuwa alikuwa akifa hadi kuchelewa sana, na mumewe wa zamani
wa junkie aliingia katika utunzaji wake na kuifunga familia nje. Sikujua juu ya mafuta hadi mwezi wa mwisho,
na nimekuwa nikitafuta kwa bidii tangu wakati huo. Mwanzoni nilifikiri ilikuwa mafuta ya nyoka, kama vitu
vingine vingi, lakini hadi sasa nimeorodhesha watu 27 ambao wanadai wameponya au kupunguza saratani yao
nayo. Watu 27 !!! Na hiyo ni tu kwenye blogi za YouTube na mkondoni peke yake! Natamani ningejua juu ya
hii  nyuma mnamo 1997,  wakati  Mama yangu aligunduliwa,  au mnamo 2000 wakati  Bibi  yangu alipotoka
kwenye msamaha,  au mnamo 2010 wakati  dada yangu aliambiwa aende nyumbani  na afe,  au mwaka jana
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wakati kaka yangu -laamu iligunduliwa na saratani ya mdomo na koo na ilibidi nusu ya uso wake iondolewe na
kujengwa upya. Lakini sasa ninafanya, asante kwako. Mungu Akubariki na wote unaowapenda, na asante kwa
kufanya kazi kwa bidii kufanya dawa hii nzuri ipatikane kwa kila mtu. ” Denise na asante kwa kufanya kazi
kwa bidii ili kufanya dawa hii nzuri ipatikane kwa kila mtu. ” Denise na asante kwa kufanya kazi kwa bidii ili
kufanya dawa hii nzuri ipatikane kwa kila mtu. ” Denise

- Ndugu Denise, niseme nini? Walimwua Mama yangu na chemo kwa sababu ya saratani ya mapema ya seli
ndogo ya mapafu, kwa hivyo najua jinsi unavyohisi. Hakuna kitu cha kupendeza. Wakati wote, dawa ilipaswa
kupatikana na haikuwa tu kwa sababu mtu anataka kupata pesa. Ni la vie, lakini sio kila mtu atameza kwa
amani kama mimi. Ni uzoefu wa kutisha sana unapojua juu ya nini mafuta yote yanaweza kuponya au kudhibiti
na nini yote yametumika badala yake.

Tafadhali nitumie orodha ya ushuhuda huo mkondoni, inaweza kuwa ya kufurahisha na kusaidia kwa wengine
ambao walikuwa wamebanwa kama mimi kabla ya kukutana na Rick na kujua hali halisi ya mambo katika
uwanja wa "dawa ya kawaida".

Asante kwa msaada wako na kutusaidia kueneza habari kuhusu dawa hii. Baada ya miaka miwili na nusu ya
kufanya  kazi  na  Rick,  ninachoweza  kusema  ni  kwamba  mafuta  yaliyotengenezwa  vizuri  na  yaliyotumiwa
hufanya haswa kile anasema hufanya. JB

“Halo Corrie! Habari  za kushangaza tena.  Rafiki yangu. HAKUNA Saratani tena katika mwili  wake !!!!!!!
WOTE WAZI !!!!!!! Yeye ni zaidi ya kukushukuru kwako kwangu kwa kumwambia juu yako na zaidi  ya
kushukuru kwako kumwambia kuhusu **** !!!

ASANTE milele zaidi. Wewe ni mzuri sana kuwa unawasaidia watu hawa wote hata hawajui na kuokoa maisha
kote ulimwenguni! Nitakuwa nikiendesha gari kwenda Los Angeles kufanya kazi na **** na kujaribu kuzuia
kuhara kwangu na kuniondoa chooni kutoka kwenda mara 60-80 kwa siku. Je! Hii vipi kwa ripoti nyingine ya
kushangaza? Tunapenda hii !! ”

"Nataka kushiriki maoni kutoka kwa Daktari wangu leo. Nimekuwa na Maambukizi ya kibofu cha mkojo kwa
muda mrefu na Dr amekuwa akitibu maambukizo. Leo alijionea mwenyewe na kamera (haifurahishi sana) NA
inaonekana nina mabaki ya misa ya kibofu cha mkojo (tumor) ambayo imekufa mahali pake (maneno yake sio
yangu) na inasababisha maambukizo kudumu.

TENA! MANENO YAKE SI YANGU; Daktari alisema "Nimekuwa nikifanya mazoezi ya dawa kwa zaidi ya
miaka  40  na  sijawahi  kuona  uvimbe  ukifa  mahali  pasipo  aina  yoyote  ya  uingiliaji  wa  nje."  Nimekuwa
nikichukua mafuta na kuendelea tangu Machi lakini tangu mazao yangu yalipoingia nimekuwa nikipaka mafuta
mara  mbili  kwa  takriban  wiki  6.  Nitafanyiwa  upasuaji  kidogo  mnamo  Oktoba  8  ili  kuhakikisha  umati
umekwenda (ikiwa sitaupitisha kabla ya hapo). NILIKUWA na shaka juu ya mafuta lakini FOLKS SINA shaka
tena.

Nina  vifaa  vya  kutosha vya  bud ili  kutengeneza  ounces  5 au  6  ya  mafuta.  Nyenzo iliyotumiwa ni  Sativa
Mchanganyiko wa Mananasi Kush, 25% THC. Siwezi kukuambia jinsi nina furaha na matokeo hadi sasa. Bado
sijamwambia Dokta wangu chochote kwa sababu katika FLa baadhi ya Dk atakataa kukutibu. Kwa hivyo kwa
sasa hajui chochote. ” Yohana

- Lakini unajua zaidi ya kutosha, John. Hongera. Ningeendelea kuchukua mafuta na ningeacha upasuaji kwa
baadaye. Hakuna scans zaidi ikiwa inawezekana. Na pia ningechukua mafuta katika fomu ya nyongeza, kila
wakati unataka kupata mafuta karibu iwezekanavyo mahali pa kidonda. Pia, jaribu kutengeneza mafuta kutoka
kwa aina zaidi ya moja kwa matokeo bora, ikiwa unaweza. Nakutakia heri, JB

“Makubaliano  kamili  hapo  JB.  Na  kusisitiza  kucheleweshwa  kwa upasuaji.  Kazi  yoyote  ya  mwili  vamizi
inaruhusu maambukizo kwenye mfumo wako. Kupitia tabia mbaya na ukosefu wa heshima wa dawa zao za
kushangaza  sasa  tuna  mwili  sugu  wa  viuadudu  unaokula  bakteria,  umeenea  katika  hospitali  nyingi.  RSO
itarekebisha hiyo lakini vipi kuhusu "kazi ya upasuaji"? Kukimbia Tiba inasema yote. ” Tielman
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"Siku 3 zilizopita tulimtibu rafiki wa seli ya kansa ya seli na RSO. Tuliiangalia leo na ilikuwa karibu kwenda.
Tuliomba tena RSO na kufunikwa na bandeji. Tutakuwa tukikiangalia katika siku zingine 3 na tunatarajia kuwa
itaenda kwa kuangalia  matokeo ya siku 3 zilizopita.  Huyu yuko mkono wake wa kulia.  Saratani  zilizopita
tuliponya kwake zilikuwa kwenye mkono wake wa kushoto. Hooray, inafanya kazi. ” Alama

-- Ndiyo inafanya. Hatungefanya kile tunachofanya ikiwa haikufanya. JB

“Naitwa  George,  na  ningependa  kukupa ushuhuda wangu.  Katika  umri  wa miaka  82,  Desemba  22,  2010,
niligunduliwa na saratani ya umio. Niliambiwa kwamba nitakuwa na miezi 6 hadi miaka 2 kuishi na labda
nitahitaji mshiko uliowekwa kwenye koo langu wakati fulani baada ya matibabu ya mionzi kusaidia kumeza.

Kabla ya kugunduliwa,  nilikuwa na shida kupumua na kumeza chakula,  nilikuwa na uvimbe katika miguu
yangu yote na nikachoka na shughuli nyepesi. Nilikuwa nimepata matibabu ya mionzi mwanzoni mwa 2011.
Kufikia Septemba 2011, nilikuwa na wakati mgumu wa kumeza na kutafuna chakula kigumu. Nilihisi kama
nilikuwa nikisonga. Chakula changu kililazimika kukatwa vipande vidogo. Nilipendelea kula chakula cha uyoga
na  Boost  hutetemeka  badala  yake.  Nilikuwa pia  nikipata  gesi  kali  ndani  ya  tumbo  langu.  Gesi  ilinipasua
tumboni  kama  radi  na  umeme.  Nilikuwa  naanza  kupata  vipindi  vya  kizunguzungu  kupumua  kwa  shida,
kupumua kwa pumzi na jasho. Usawa wangu ulikuwa duni na sikuweza kuzunguka vizuri sana. Ilikuwa ngumu
kubeba mboga kwenye chumba changu bila kupumua kwa pumzi na jasho.

Baadaye kipindi kikali cha kizunguzungu kilinipeleka hospitalini na daktari akaniweka kwenye kidonge cha pili
cha shinikizo la damu. Muda mfupi baada ya kukaa hospitalini,  mgeni alinijia na kunipa mafuta ya katani
kutibu saratani yangu na kunielekeza kwenye wavuti ya Machozi ya Phoenix kwa habari zaidi. Nilikuwa na
wasiwasi mwanzoni na niliogopa juu ya kuchukua mafuta ya katani, siku zote nilifikiri kuwa bangi ni dawa ya
lango ambayo ingeweza kusababisha uraibu na kuniongoza kwa dawa zingine ngumu. Baada ya kutafiti mafuta
ya katani ya Rick Simpson niliamua kwenda kuchukua matibabu. Niligundua wakati na baada ya matibabu
kwamba mafuta ya katani / bangi ni "lango" la afya bora.

Baada ya dozi yangu ya kwanza -1/2 nafaka ya mchele ya Mafuta ya Hemp, niliona ikifanya kazi mwilini
mwangu mara moja.
 Nilihisi ikitiririka kupitia mwili wangu kutoka kwa vidole vyangu hadi kwenye vidole vyangu vya miguu. 
 Nilipata hali ya kupumzika, furaha na kukuza ucheshi wangu. 
 Miguu yangu ilisikia mpira ambao baada ya masaa 6 ulififia. 
 Kupumua kulikuwa na utulivu wakati wa kupumzika na pia wakati wa kulala
 Baada ya siku / wiki:
 Piles / haemorrhoids yangu ilipotea.
 Maumivu katika bega yamepungua
 Kupumua kwa pumzi kupungua. 
 Kuanzia siku ya pili  kujengwa kwa usumbufu wa gesi na tumbo kulitulizwa na kuwa kawaida zaidi na

kuendelea na matibabu. 
 Nilipunguza na kuacha kunywa vidonge vya shinikizo la damu kwani shinikizo la damu lilikuwa likisomwa

sana. Mara baada ya kumaliza vidonge vya shinikizo la damu, shinikizo langu la damu likarekebishwa
 Uvimbe katika miguu yote na vifundoni ulipunguzwa sana. 
 Ilizuia hamu yangu na kudhibiti uzani wangu - nilipoteza pauni 26 hadi sasa. 
 Rangi ya ngozi imeboreshwa
 Kizunguzungu kilipotea
 Mapigo ya moyo yanaonekana kuwa ya kawaida na sio ya kusumbua sana, ikizingatiwa nina mapigo ya

moyo yasiyo ya kawaida tangu kuzaliwa 
 Harakati za matumbo zikawa za kawaida zaidi
 Uzoefu bora, usingizi wa kupumzika. 
 Usawa na Uratibu umeboreshwa
 Uwezo wa kuzunguka vizuri bila kupumua. 
 Akawa wazi zaidi katika mazungumzo
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 Nilibadilisha mtazamo wangu juu ya vitu na kuinua hali yangu
 Nilibadilisha maoni yangu juu ya Bangi
Kwa ujumla, dalili zote nilizokuwa nikipata kabla ya kuchukua matibabu ya mafuta ya katani, zilipotea.

Ilinichukua miezi 3 1/2 kumaliza matibabu. Uzoefu huu haukuwa mbaya. Ilikuwa marekebisho ingawa, wakati
niliongeza  dozi  lakini  baada  ya siku moja  au mbili  kila  kitu  kilibadilishwa.  Nilifuata  nyongeza  za  kipimo
kilichopendekezwa na Rick Simpson zaidi au chini.

Baada ya matibabu ya miezi 2, ziara yangu kwa Oncologist ilishangaza. Alisema kuwa rangi yangu ya ngozi
ilionekana nzuri, shinikizo la damu na mapigo ya moyo yalikuwa ya kawaida, na kwa sababu sikuwa na shida
ya  kumeza,  hakukuwa  na  haja  ya  kukatika.  Pia,  alisema  kuwa  eksirei  kutoka  kwa  miadi  ya  hapo  awali
ilionekana  nzuri  na  kwamba  sikuwa  na  haja  ya  kurudi  kwa  angalau  miezi  6.  Kwa  kawaida,  nilikuwa
nimepangiwa kuonana na Daktari wa macho kila baada ya miezi 3 ..

Ninaamini kwamba mafuta ya katani aliua Saratani yangu. Maboresho mengine yote ya kiafya ambayo nilipata
kutoka kwa mafuta ya katani yananifanya nihisi kama mtu mpya. Nimeshangazwa kabisa na muujiza wa mafuta
ya katani. Nashukuru sana kwamba niliamua kuchukua mafuta ya katani.

Katani mafuta upya afya yangu na kuongeza muda wa maisha yangu. Ninakushukuru Rick Simpson, Mungu
akubariki!  Endelea na kazi nzuri!  Nina hakika kabisa kwamba mafuta ya katani  yanaweza kuokoa maisha.
Asante." George

"Sasisho ndogo kwa George ... Hadi leo amepoteza pauni + 31, sasa, muda mfupi uliopita ilibidi amtembelee
daktari wake wa meno, kwa sababu ya kupunguza uzito wake (alikuwa kitu kama paundi 280). Amejifunza
kuwa angeweza kupata uzito tena kwa urahisi ikiwa angetaka sasa, hata hivyo anachagua uzito wa chini wenye
afya na mtindo wa maisha), ilibidi meno yake ya meno kuketi / kurekebishwa. Daktari wake wa meno alisema
juu ya jinsi alivyoonekana vizuri na kwa rangi yake kuwa bora pia.

Lazima nitaje kwamba George alisema amekuwa akipumua vizuri bado, na hana shida yoyote ya kukaba tena
hadi leo, alikuwa na nyama ya nguruwe, viazi, na mboga kwa chakula cha jioni mapema wiki hii, na chakula
chake hupungua sana, rahisi zaidi kuliko hapo awali kutumika kabla ya "matibabu" yake. Anatuambia kwamba
alimtembelea daktari  wake (daktari  wa kawaida) mapema wiki hii  ...  Daktari  wake akasema "WOW!, Una
hakika wewe ni yule yule George niliyemwona hapo awali?" Pia hati  yake ilisema rangi yake imeimarika.
George ananiambia baadaye alimwonyesha daktari wake ni giligili gani zaidi aliyoipoteza katika miguu yake
yote miwili akimwambia anafikiria imekaribia kwenda ... Ndipo daktari akasema, "George, huna edema tena."

Amenunua karatasi za zamani za maelezo ya matibabu, na aliambiwa pia (sasa) anapaswa / angejaribu kupata
picha yake ya zamani ya eksirei pamoja na CT (kwenye diski) kutoka kwa Oncologist wake kwenye miadi yake
ijayo (Juni). Anajaribu kuingia katika uteuzi wake wa oncologist mapema sasa ... na msaada wa daktari wake
sasa. Katika ziara hiyo atakuwa akiuliza MRI. Ametoka mbali sasa ... hata hivyo shida yake ya kweli kwa sasa
(vinginevyo anasema atakuwa mzuri !!) ni kwamba amekuwa na mapigo ya moyo yasiyo ya kawaida tangu
kuzaliwa,  na  hivi  karibuni  imekuwa  ikiongezeka  kidogo  kuliko  kawaida.  Sijui  ikiwa  kupoteza  uzito
kunasababisha mapigo ya moyo yake ya kawaida au msisimko kutoka kwa tukio hili la kubadilisha maisha au ni
nini kinachofanya hivyo kwa hakika, najua tu nataka hii pia imerekebishwa kwake. Sasa ana rufaa ya kuona
daktari wa moyo kuhusu mapigo ya moyo wake n.k. Hivi karibuni pia rangi yake ilibadilika zaidi ana sura
nyekundu zaidi / nyekundu, mzunguko wake unaonekana bora zaidi pia. Kweli, hiyo ndiyo yote ninayoweza
kupata kwa sasa ... Amani 1 ”Uhuru

"Kweli, Rick na Jindrich, bidii yangu na kujitolea kwa RSO hatimaye kumelipa. Nimekuwa nikifuata machozi
ya Rick na Phoenix tangu 2004 na nilikuwa muumini wa papo hapo katika uwezo wa uponyaji wa mafuta.
Nilieneza habari na kusimama nyuma yake kwa 100% hata wakati watu walicheka na kuniita wazimu. Sasa
nimeponya watu 3 walio na saratani ya kuuawa na mgonjwa wangu wa hivi karibuni nina deni kubwa kwa
kupitia mfumo wa matibabu na kukataa matibabu yote hapo na kuiandika kuwa alikuwa akitumia RSO kutibu
saratani yake .. mapafu yake yote yalikuwa yamejaa saratani na walimpa miezi 3 kuishi wakati alipogunduliwa
mara ya kwanza ... miezi 5 iliyopita. Leo yeye hana ugonjwa wa saratani na kweli alipata pauni 27. Madaktari
wa saratani wanapulizwa na kupona kwake kimiujiza katika miezi 5 tu bila msaada wowote kutoka kwao na
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kwa kweli wanasema ana afya kuliko wao sasa. Lol alikuwa akila mafuta mbele ya madaktari hospitalini na
akibeba jarida la ulimwengu la Magugu na nakala ya machozi ya Phoenix ndani yake akiwaonyesha wagonjwa
wengine wote na kueneza habari kuhusu RSO. Nitakuwa na nakala za nyaraka zote za hospitali hivi karibuni
kwamba RSO aliponya saratani yake ... inasema kwenye makaratasi yake kuwa alitumia mafuta ya katani kwa
matibabu. Nitakuwa nikiweka pamoja hadithi kwa ajili yake asap kusaidia kueneza neno kadiri ninavyoweza,
najua pia kuhusu watu wengine 25 ambao wameona miujiza ya RSO kwa magonjwa anuwai na sasa wanafanya
kazi ya kujiponya pia. .. neno limetoka !!!! : ) Kwa niaba ya walioponywa na hivi karibuni kuwa wengine wengi
katika eneo langu ningependa kusema ASANTE jamani kwa bidii yenu ya kuendelea na bidii na kujitolea kwa
kupatikana tena kwa tiba ...  Nyinyi ni waokoaji  wa maisha ...  Halisi !! AMANI NA UPENDO kutoka PA
”Steve

“Halo, lazima nikuambie hadithi kuhusu muujiza uliotokea jana. Nina rafiki na anaitwa Shannon O'Brien. Yeye
ni mwathirika wa saratani ya Ubongo wa miaka 17. Amekuwa na uvimbe usioweza kufanya kazi unaokua kwa
karibu mwaka mmoja sasa. Ilikuwa imekua karibu saizi yote ya ubongo wake. Nilimshirikisha RSO, na jana
matokeo yake ya MRI yalionyesha kwamba uvimbe huo ulikuwa umepungua kwa karibu nusu.  Amekuwa
akiichukua tangu Februari 14. Lazima uelewe kuwa hii ilikuwa Salamu Maria. Nashukuru sana roho yangu
imepata hadithi yako na niliweza kuipitisha. ” Nadine

"Rafiki yangu ameponywa kabisa na saratani ya utumbo, katika wiki 4 za kunywa mafuta ya bangi. Madaktari
wanajikuna vichwa, hawawezi kubaini. Mtu huyu alikuwa afanyiwe upasuaji mkali mnamo Oktoba 12, alikuwa
na nafasi ya 10% ya kutoka kwa upasuaji. Mnamo Novemba 1 madaktari wake walimpa hati safi ya afya. Hawa
ndio madaktari wale wale waliomwambia hatakuwa hai kuona Krismasi. Haleluya. Msifu bwana kwa kuweka
mmea huu wa uponyaji sana hapa duniani, kuponya wote ambao wana imani ya kutosha kuitumia. INAFANYA
KAZI." Sherrie

“Sawa, najisikia vizuri. Umekuwa kwenye RSO kwa muda wa siku 30 kwa uvimbe wa ubongo na ugonjwa wa
sukari. Sukari yangu ya damu inashuka. Niliacha insulini siku 2 zilizopita kwa sababu sukari ya damu ilikuwa
ikishuka sana. ” Jeff

"Pia iliondoa hatua ya saratani ya matiti ya rafiki mwingine. Iliondoka kwenye uvimbe wa saizi ya mpira wa
gofu hadi ndogo kuliko pea katika wiki mbili. 0.4g mara mbili kwa siku, mafuta ghafi. Rafiki mwingine aliye na
saratani ya ngozi aliiondoa na suluhisho la mada iliyosuguliwa moja kwa moja kwenye ngozi.

Juu yangu mwenyewe nimeondoa maambukizo na uvimbe kwenye jino baya, nikatoa mapafu yangu baada ya
kupigwa na pumu, na kuondoa madoa mawili ya kufurahisha kutoka kwa ngozi yangu ambayo inaweza kuwa
au saratani ... sikuwahi kuiangalia amekwenda ... loops. Hakuna chemo, hakuna mionzi, hakuna athari mbaya,
hakuna shida. ” Bruce

"Nilitumia mafuta niliyotengeneza mwenyewe kwa kutumia maagizo ya video ya Rick na kujiponya hatua ya 4
Inayoeneza Kubwa" B "Cell Lymphoma, kansa inayodhaniwa" isiyopona "kwa siku 58 tu !! Tangu wakati huo
nimeendelea kujitengenezea mafuta mimi na wengine na nimeona zaidi ya kesi 10 zilizothibitishwa za Mapafu,
Titi,  Prostate,  Ubongo,  Colon,  Leukemia,  Pancreatic,  wagonjwa  hujitibu  kwa  kutumia  mafuta  ya  kijani
kibichi !! Ninatengeneza mafuta kwa kutumia majani na maua YOTE kwa sababu ya misombo maalum ya
kuzuia uchochezi inayopatikana TU ndani ya majani mabichi! Nilipoteza utumbo wangu mzima mnamo 1992.
Nimetengenezwa na "mkoba" kutoka kwa utumbo wangu mdogo ambao hufanya kazi kama bomba la kawaida
kwa miaka 20 ambayo inapaswa kuwa na minyoo miaka 7 iliyopita! Kulingana na daktari wangu wa magonjwa
ya tumbo huko PAMF; anatumia matumizi mazito ya bangi kwa "mkoba" wenye afya "katika hali nzuri kuliko
miaka 20 iliyopita siku ilipowekwa kwanza. "Amesikia matokeo sawa kutoka kwa wagonjwa wengine wengi
wanaotumia dawa za kulevya na sasa anapendekeza kwa wagonjwa wake!" Craig

“Whoot Whoot, Rick Simpson Oil ni WA AJABU !! Asante kwa kushiriki na ulimwengu jinsi ya kufanya tiba
hii nzuri kwa wote. Nilimfanya rafiki yangu Carmen achukue mafuta wakati alipogunduliwa na Saratani ya
Hodgkin Lymphoma. Amekuwa KANSA BURE kwa mwaka sasa !!! Na ugonjwa wangu wa Addison haupo na
athari  yoyote  na  madaktari  hawawezi  kuelezea  jinsi  au  kwanini  kwani  hii  haijawahi  kutokea  hapo  awali.
LAKINI naweza na NINAFANYA !!! BANGI INAPONYA !!! ” Amy
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“Halo, nilifikiri  tu nitashiriki  nawe habari njema. Mgonjwa wa saratani ambaye niliongea nawe hapo awali
amepitia  uchunguzi  wa CAT. Hakuna uvimbe uliopo !!!  Kulikuwa na uvimbe kwenye kifua  chake ambao
ulikuwa sawa na baseball. Yake na tumors zingine zimepotea kabisa! Kitu pekee kilichobaki ni tishu nyekundu.
Yeye na mimi sawa tunamsifu Mungu kwa dawa hii nzuri. Bangi, mmea wa kutisha, zawadi tuliyopewa sisi
wote kutoka kwa Mungu. Tunapaswa kumshukuru Rick Simpson na kujitolea kwake kwa kufanya watu kujua
nini mimea ya Mungu inaweza kufanya. Mgonjwa amerudisha pauni 40 alizopoteza. Anaonekana mwenye afya
na bora kuliko nilivyoona. Ninajiamini kwa 100% na ni muumini wa kweli kwamba Mafuta ya Rick Simpson,
yakitengenezwa na kutumiwa kwa usahihi, yanaweza kuponya saratani. Sasa baada ya miaka 12 ya kupigana na
ugonjwa huu, mgonjwa huyu hana saratani. Tunaweza tu kumpa Mungu utukufu wetu kwa hili.

Asante tena Rick, kwa kuwa mtu wa kusimama ambaye alitoa dhabihu kubwa sana kwa watu. Kwa mwaka
sasa, nimekuwa nikieneza habari ya kile RSO inaweza kufanya. Sasa nina imani kwa 100% kuwa kila kitu
kilichosemwa kwenye video zako ni bluu ya kweli. Ninachukua hatua nyingine ya mgonjwa wa saratani ya 4 na
nina imani  sana kuwa hatakuwa na saratani  chini  ya mwaka mmoja.  Nitaendelea  kueneza neno kwa kadri
niwezavyo. Pia nitasaidia watu wengi kadiri niwezavyo. Ukweli utashinda. Asante kwa yote uliyoyafanya na
bado unayoyafanya. Wako wa dhati, Kukua mungu wa kike ”

“Tiba hii ni ukweli SASA. Walimwambia mama alikuwa na saratani ya mapafu ya 4 Desemba iliyopita. Miezi
14 baadaye anaonekana na anajisikia vizuri kuliko vile anavyokuwa kwa miaka! Asante kwa kuwa na mipira ya
kushikamana na imani yako. ” CK

“Dk. Rondeau aliniambia kabla ya Xmas kwamba doa hili jeusi mgongoni mwangu ni melanoma. Nilimwendea
baada ya kuanza  kuvuja damu.  Nilirudi  nyumbani  na kuanza  kuweka mafuta  ya bud nyuma yangu na pia
nilianza kula mafuta sawa. Ilichukua chini ya wiki 2 na doa mgongoni mwangu lilisauka na nikaendelea kula
karibu ounces 2 za mafuta. Mara chache alama nyuma yangu na ninajisikia mzuri.

Philip  pia  alikaguliwa mwaka mmoja  na amekuwa hana saratani  kwa zaidi  ya mwaka mmoja.  Kwa hivyo
wanaiita saratani hiyo bure. Haitaji kuonana na daktari kwa angalau miaka 3. HAKUCHUKUA CHEMO NA
HAKUNA Mionzi, ALICHUKUA OUNCES 4 ZA MAFUTA YA BANGI NA BADO ANAKULA KIDOGO
KIDOGO KILA SIKU. SI WATU WENGI WANAPIGA Saratani ya BOWEL. RICK NI SHUJAA WETU. ”
Flute Mbao

“Mimi na rafiki yangu wa kiume tumetengeneza mafuta yako hivi karibuni na tukampa rafiki mzuri ambaye
alikuwa  na  melanoma  mbaya  mguuni.  Tulielezea  jinsi  ya  kutumia  mafuta  yako,  na  juzi  tu  alipiga  simu
kushangaa mshangao wake kwamba imeondoka kabisa! Na ukuaji mpya wa ngozi chini. ” Gwendolyn

"Ni ngumu tu kuamini kwa watu ambao hawajapata nafasi ya kupata elimu juu ya nguvu ya uponyaji ya mafuta
ya bangi ... Ninaishi katika eneo ambalo Rick Simpson anatoka, na tumeona nguvu ya uponyaji kwa miaka 10.
Inaponya saratani, ugonjwa wa sukari, shida ya misuli, maumivu ya meno, haswa dawa ya miujiza ya kuchoma
(lazima uione kuamini).

Hadi sasa hakuna kitu ambacho tumeona ambacho hakitafanya kazi, ikiwa imechukuliwa vizuri na mara kwa
mara. Nzuri haswa kwa saratani ya ngozi, kichefuchefu, tumbo kwenye tumbo, na kila mtu anahitaji. Kulala
vizuri usiku. Hakuna kitu ambacho hupunguza mafuta ya bangi ya maisha ya mafadhaiko, na shida zetu nyingi
za ndani husababishwa na mafadhaiko. Kwa hivyo unaenda. Bahati nzuri kwa kila mtu. Inafanya kazi kweli,
lazima uiamini. Mtumaini Mungu na Rick Simpson. ” Terry

"Ninachojua  ni  kwamba nilikuwa tayari  kwenda,  sikuweza kuchukua tena,  kuweka hadithi  yangu hapa,  na
malaika wangu aliinuka na kuniunganisha na mafuta ya RSO. Nilikuwa nimeacha kula, na kwa ukubwa wa
mafuta ya mchele tu, niliweza kusikia mabadiliko ndani yangu. Kabla ya hapo maisha yangu yalikuwa kwenye
kitanda na pedi ya kupokanzwa, nikinywa vinywaji. Lakini kufikia siku ya pili, nilikuwa nimeamka, kwenye
sanduku  la  barafu,  nikitafuta  kitu  cha  kula,  nikaoga.  Kwa  wengine  hilo  sio  jambo  kubwa,  hadi  wakati
utakapokuja wakati huwezi kusimama kwa muda wa kutosha kuoga. Nilikaa juu yake, nikapata uzito, nikaanza
kuishi  tena,  nikirudisha  maisha  yangu.  Majuto  tu  sikujua  kuhusu  hilo  kabla  ya  kufanyiwa  upasuaji.  56,
mwathirika mweupe wa saratani ya matiti ya kike Kathleen ”
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“Mama ya rafiki yangu alikuwa na saratani ya matiti mara 3. Alitumia bangi mara kwa mara lakini daktari wake
alimwambia asiitumie wakati alikuwa akipitia chemotherapy. Alimsikiliza daktari wake na akaacha matumizi
ya bangi lakini hakupata nafuu. Mara ya tatu iliporudi alipuuza daktari na akatumia bangi katika matibabu yake
yote na anaendelea kuitumia kupitia mafuta ya Rick Simpson na chakula. Amekuwa bila kansa kwa miaka 5
sasa na hana dalili za kurudi! ” Duane

"Lazima nishiriki habari hii nzuri na wewe na wafuasi wako ... Rafiki wa kazi wa mke wangu alimweleza miezi
michache iliyopita kuwa saratani ya kongosho ya mumewe imerudi kwa mara ya pili,  mimi na mke wangu
tayari tulijua RSO yako kwa hivyo weka kwenye wavuti yako ili ujifunze zaidi juu yake n.k., alianza nayo mara
moja  na  jana  alirudi  hospitalini  kwa  matokeo  ya  vipimo  vyake  vya  hivi  karibuni,  hospitali  hiyo  ilikuwa
ikimwambia  kuwa  anahitaji  chemo  tena,  lakini  kile  kilichotokea  wakati  walitazama  matokeo  ni  kwamba,
saratani ilikuwa dhahiri kuwa ndogo sana kuliko ilivyokuwa wakati waligundua kuwa imerudi, karibu ilipotea
kwa kweli. Walishangaa ni jinsi gani ingeweza kupungua (wanapaswa kujifunza juu ya kila aina ya dawa kisha
eh, sio wale tu wenye sumu). Walisema wanataka kuondoa kilichobaki, lakini nilimshauri aendelee tu na kipimo
kilekile alichokuwa akifanya hapo awali, kwani ni dhahiri imekuwa na athari nzuri, na usijali kuwaacha wale
wachinjaji mahali popote karibu naye. Nilifurahi sana kusikia habari hizo na sikuweza kungojea kukujulisha. :)
”Alama

- Umefanya vizuri,  alama,  Nenda kwa jinsi  mgonjwa anahisi,  skanati  sio  lazima katika  hali  nyingi.  Ikiwa
anakula 120-180g zaidi ya miezi sita, hana wasiwasi mwingi, inaonekana. JB

"Kuna maelfu ya uthibitisho ulioandikwa kuwa kweli huponya saratani kwa watu waliokataa kuwa na uhusiano
wowote na madaktari, mafuta tu. Nilikuwa na saratani ya hatua ya 4. Nilikuwa na miezi 3 tu ya kuishi na hiyo
ilikuwa miezi 14 iliyopita. ” Tom

“Ili kukujulisha tu, hapa kuna taarifa juu ya mjomba wangu Tom. Kiwango chake kipya cha PSA ni 0.1 na
imara. Asante kwa kutupa maarifa kuokoa maisha yake. Alikuwa katika hatua ya 4 ya saratani ya tezi dume.
Tunatafuta kufanya ushuhuda. Mungu akubariki." Sherri

"Tangu kupona kwangu kutoka kwa Ulcerative Colitis na Saratani daktari wangu wa magonjwa ya tumbo sasa
ana  wagonjwa wake  WOTE juu  ya  bidhaa  za  Bangi  kwa  sababu  ndio  dawa kali  zaidi  ya  kupambana  na
uchochezi  ambayo  anaijua  ...  na  zinafanya  kazi  BORA  KULIKO  DAWA  YOYOTE  ANAYOWEZA
KUWAKILISHA !!!" Craig

"Ninajua huponya saratani ... Niliponya mama yangu mara 3 na sasa hana saratani." Mc Jay

“Mpendwa Lara, nilitaka kukutumia ujumbe haraka sana kukushukuru kwa kila kitu unachofanya. Nimekuwa
nikifuatilia ukurasa wako kwa muda wa miezi 6 sasa. (Samahani hii ni mara ya kwanza kuzungumza. Nadhani
mimi sio mzungumzaji mkubwa.) Ingawa ni nadra sana kusema chochote kwenye ukurasa wako, nimependa
sana  utafiti  uliofanya  kwa  sababu  ulinisababisha.  kufanya  utafiti  wangu  mwenyewe.  Moja  ya  mambo
niliyojifunza kuhusu wakati nilianza kufuata machapisho yako, ni jinsi bangi inaweza kuponya saratani. Hii
ilinigonga nyumbani kwa sababu mama yangu amekuwa akiumwa sana na saratani ya kongosho kwa takriban
mwaka mmoja sasa. Alikuwa mbaya sana kwa muda na tuliogopa sana asingeweza kuvuta. Siku moja nilisoma
chapisho lako juu ya mafuta ya bangi, na nikaamua kumwuliza mama yangu ikiwa ataijaribu. Hakuwahi kula
bangi yoyote hapo awali, lakini kwa wakati huu alikuwa tayari kujaribu chochote. Kwa kuwa tunaishi kusini
mwa California, niliweza kumwamuru usambazaji wa mafuta ya bangi kwa miezi 3 kutoka kwa msambazaji wa
eneo hilo. Tulifikiri kwamba tutakata chemo kwa miezi michache ili kuona ikiwa bangi inafanya kazi yenyewe.
Kwa kushangaza, ungeweza kumwona akiimarika mara moja. Alijisikia vizuri, aliweza kula vizuri, alikuwa na
nguvu zaidi  lakini  aliweza  kulala  vizuri  usiku  bila  kuamka kila  wakati  ..  Aliweza  hata  kutembea  kwenye
chumba bila msaada wa mtembezi kwa mara ya kwanza katika miezi. Siku chache tu zilizopita tulimpeleka kwa
mtaalamu ili kuona ni kiasi gani saratani ilikuwa imepungua. Amekuwa akichukua mafuta haya kwa miezi 2 na
wiki 2 kama ilivyo leo, na ninafurahi kutangaza, saratani yake imekamilika kabisa. Daktari alisema ni asilimia 5
tu  ya  saizi  iliyokuwa  hapo  awali.  Nilipomwambia  jinsi  ilivyotokea,  daktari  hakuamini.  Nadhani  ulisaidia
kuokoa maisha yangu ya Moms. Mapambano hayajaisha bado, lakini  yamekaribia  kumalizika na inashinda

70



TIBA YA Saratani: Mfumo wa Rick SIMPSON

kabisa sasa.  Ujumbe huu unatoka kwangu na familia  yangu yote… Asante kwa unachofanya Lara.  Asante
kutoka kwa mioyo yetu. ♥ ”Mkuu

"Mpendwa CureYourOwnCancer.com, nyuma kidogo, nilisoma juu ya Mafuta ya Rick Simpson na niliamua
kujaribu kutengeneza. Nimekuwa nikilima bangi kwa muda mrefu sana. Nilitumia buds zangu bora zaidi, na
nikapanga mafuta ya hemp ya malipo. Nilijaribu na sikuamini. Ilikuwa yenye nguvu sana na ilikuwa kama kitu
chochote ambacho sijawahi kuwa nacho.

Baada  ya  kujaribu,  nilijua  mgonjwa ambaye  alikuwa akipambana  na  saratani  (Hodgkin's  Lymphoma)  kwa
karibu miaka 11 wakati  huo. Nilijitolea kuwa mlezi wake wa bangi ya matibabu, na kumpatia  mafuta bila
gharama yoyote ilimradi atachukua mafuta kama inavyopendekezwa. Wakati huo, alikuwa mgeni kwangu zaidi
ya chini. Nilikuwa nimekutana naye karibu mwaka mmoja uliopita kwenye mkutano wa kilabu cha huruma na
nikagundua  basi  kuwa alikuwa na  saratani.  Nilitaka  kuona kama mafuta  yangeweza  kutibu  saratani,  kama
ilivyotajwa katika Rick Simpson's "Run From the Cure".

Kwa hivyo, baada ya kuwasiliana na mgonjwa huyu na kumpa ofa hiyo, tuliwasilisha makaratasi sahihi kwa
serikali  yetu  na  kuanza  matibabu.  Tuliweka  mahali  ambapo  angekuwa  na  mimea,  kwa  hivyo  mwishowe,
ataweza  kujipatia  mafuta.  Hiyo pia  ilikuwa  sehemu ya  makubaliano,  kwamba  ajifunze  jinsi  ya  kujisaidia.
Tulianza matibabu. Mwanzoni ilikuwa ngumu kwake kwa sababu mafuta yalikuwa na nguvu sana, na kuchukua
mara tatu kwa siku inaweza kuwa ngumu sana.

Baada ya miezi mitatu, uvimbe sana kwenye kifua chake cha juu ulianza kupungua. Baada ya miezi mitano,
uvimbe ulikuwa umekwisha kabisa. Kisha akaingia kwa uchunguzi wa PAKA. Matokeo yalirudi kuwa hana
saratani! Madaktari wamekuwa wakijaribu kutibu saratani yake kwa angalau miaka 11. Chemo, upandikizaji wa
uboho, na kadhalika. Yote ilichukua ni karibu pauni ya bud ya malipo iliyobadilishwa kuwa mafuta ya katani.
Ana matokeo ya skana ya kabla na baada ya CAT kwenye diski (tutapewa hivi karibuni).  Amejitokeza na
kuzungumza hadharani na watu. Kwa kweli, sasa ni mlezi akisaidia wagonjwa wengine na mafuta ya uponyaji
ya katani!

Hadithi hii ndio mpango halisi, hakuna BS nina video mbili (zote kulia) ambazo zilichukuliwa katika kambi ya
bangi ya hapa. Video moja ni mgonjwa wangu tu. Video nyingine ni ushuhuda wa mgonjwa wangu na mgonjwa
mwingine. Mgonjwa wangu na mimi tunampa Mungu utukufu kwa muujiza huu. Wako wa dhati, GrowGoddess
”

"Mwaka mmoja  uliopita  oncologist  wangu alituambia  tuwasiliane  na  hospitali  ya wagonjwa hivi  karibuni,
saratani  ya  koloni  ilikuwa  imerudi  kwenye  mapafu  yangu  na  koloni,  ilikuwa  imeondolewa  kutoka  koloni
mnamo 09 na ini mnamo 11. Mume wangu alisisitiza kwamba wajaribu duru moja zaidi ya chemo, wakati huo
huo wakati niligundua mafuta ya Bangi, nilianza kuchukua mafuta siku hiyo hiyo na chemo. Alama yangu ya
uvimbe ilikuwa 17.6. Baada ya matibabu MOJA (na wiki 2 za mafuta) alama yangu ya uvimbe ilikuwa 10.6.
Ijumaa iliyopita baada ya matibabu 2 na wiki 5 za mafuta, alama yangu ya uvimbe ni 4.8. Muuguzi wangu
aliniambia hajui ninachofanya, lakini chemo hii haikutakiwa kutoa matokeo haya. Ninahisi bora kuliko vile
ninavyo kwa muda mrefu na mrefu. ” Diane

"Nilijaribu, nilikuwa na saratani ya koloni, saratani imeisha !!!" Jean

“Mpendwa Rick, ingawa sijui wewe mwenyewe, nahisi kama ungekuwa mshiriki wa familia yangu kwa jinsi
jukumu lako limekuwa muhimu kwa maisha yangu na maisha yangu kwenye familia yangu!

Sitakuwa na maneno ya kutosha kukushukuru kwa kujitolea kwako kusaidia ubinadamu wote kwa lengo la
kujitolea  kabisa.  Ninaishi  Slovenia  na nilisikia  utakuwa hapa mwishoni  mwa mwezi  na  sitakosa nafasi  ya
kukushukuru wewe mwenyewe kwa kupeana mkono na shujaa wangu!

Mama yangu rafiki wa kike amegundulika karibu miezi 3 iliyopita na saratani ndogo ya mapafu ya seli nne
(tumor kubwa kama mpira wa tenisi kwenye mapafu yake ya kulia, na metastasis 2 kwenye ini lake na nodi za
limfu). Miezi michache tu kabla ya kupata bahati kubwa kupata video yako "Run from the Cure" na hata ikiwa
nilijua  faida  nyingi  za  bangi  ya  matibabu,  nilishtushwa  na  ufunuo  uliofanywa  kwenye  sinema  yako  na
nakumbuka  nikifikiria  "ikiwa  ni  ikinitokea  kuwa  na  saratani  hakika  nitakwenda  kutafuta  mafuta.  ”  Basi
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haikutokea kwangu lakini kwa mama wa mpenzi wangu, mtu maalum sana ambaye nilikuwa nikimpenda kando
na ukweli kuwa ni mama yangu wa kike!

Kwa hivyo tunaamua kuchukua hatua mara moja na nilibahatika kupata malighafi zote kuandaa dawa! Ingawa
alikuwa wazi kwa wazo la kuchukua mafuta, pia alianza na chemotherapy kwa sababu wakati huo alikuwa
akiogopa sana angefanya chochote kuondoa ugonjwa huu wa kupendeza.

Kwa hivyo mwanzoni alianza na chemo na kutoka siku iliyofuata pia alianza na mafuta. Aliweza kuona athari
kubwa ya kupambana na chemo baada ya saa 1 tu baada ya kuchukua kipimo chake cha kwanza cha mafuta.
Ilikuwa ya kushangaza, ingawa tulijua mafuta yangefanya kazi hatukutarajia uboreshaji wa haraka sana! Baada
ya masaa 24 ya kutapika mara kwa mara na kuhisi kama alikuwa akiaga, alianza kujisikia vizuri kutoka kwa
maoni yoyote (hakuna kichefuchefu tena, hana ladha mbaya kinywani mwake, hamu kubwa, kulala sana n.k. na
aliendelea kupata nafuu na bora hadi chemo ijayo.

Baada ya duru tatu za chemo na 35 ml ya mafuta, alipata uchunguzi wake wa kwanza wa CT na matokeo
yalikuwa ya kutia  moyo kweli,  uvimbe mkubwa kwenye mapafu yake sasa ulikuwa nusu ya ile  iliyokuwa
kwenye CT ya awali, na ya metastasis 2 kulikuwa na moja tu kushoto, na ilikuwa ndogo!

Katika kipindi hiki pia nilianza kufanya utafiti mwingi juu ya mfumo wa endocannabinoid na juu ya mali ya
cannabinoids. Na ni jambo la kushangaza kuona ni tafiti ngapi, tafiti na majaribio yapo kwenye somo hili na
kwa kweli inaonekana kama sayansi yote inasaidia kile ulichogundua karibu kwa bahati.  Hivi karibuni hata
Taasisi  ya  Saratani  ya  Kitaifa  (ya  Amerika)  ilifungua  sehemu  kwenye  wavuti  yao  inayoitwa  "bangi  na
cannabinoids" na mwezi mmoja tu uliopita ilisasishwa na nyaraka nyingi juu ya THC na saratani.

Sasa sababu kwa nini ningependa kukutana nawe kibinafsi (kando na ukweli kwamba ninahitaji kukushukuru
kama unastahili) ni kwa sababu ninahitaji msaada kumshawishi rafiki yangu wa kike aachane na chemo hii ya
kipuuzi ambayo, hata ikiwa anapata tiba kutoka saratani, inamdhuru sana!

Nimehesabu  kuwa  mnamo  15  ya  mwezi  huu  atakuwa  amemaliza  matibabu  ya  60ml,  lakini  mnamo  27
atalazimika kwenda kwa raundi ya 5 ya chemo (ambayo itafuatwa hata na 6!).

Kwa hivyo unavyoweza kuelewa,  ninataka kumepuka aende kwa chemo wakati  anaweza kuwa tayari  hana
saratani! Shida ni kwamba saratani ndogo ya mapafu ya seli inajulikana kujibu vizuri mwanzoni mwa chemo
(au  angalau  hii  ndivyo  madaktari  wanasema)  kwa  hivyo  walimwambia  haishangazi  sana  matokeo  mazuri
aliyokuwa nayo kwenye skana yake ya mwisho ya CT ..

Kile nilichomshauri ni kufanya scan nyingine ya CT kabla ya kwenda kwa chemo ya 5 ili kuhakikisha kuwa
hatafanya chemo kwenye mwili safi. Alikubali lakini bado najua anaogopa kwenda kinyume na kile madaktari
wanasema ...

Nilikuwa najiuliza ikiwa labda itawezekana kukutana nawe faragha kabla ya mkutano na kabla ya duru yake ya
5 ya chemo. Nina hakika atakuwa na shauku ya kukutana nawe na labda utaweza kupata hoja sahihi na kumpa
motisha inayofaa ya kuacha chemo!

Ninaweza kufikiria labda umesheheni kila aina ya ombi la usaidizi  kwa hivyo nitaelewa kabisa ikiwa huna
wakati  na nguvu au hata unataka kushiriki  katika kila hadithi ya kusikitisha ya kibinafsi unayokutana nayo
katika njia yako… Na bila kutegemea na upatikanaji wako kukutana na mtu siku zote nitashukuru milele kwa
kile umefanya kwangu na kwa ulimwengu wote!

Asante kutoka moyoni mwangu. Nakutakia kila la kheri kwa maisha yako na natumai siku moja pia utaweza
kurudi kwenye maisha ya kawaida katika ulimwengu wa kawaida! Heshima, xxx

PS Ikiwa unataka kuchapisha ushuhuda huu jisikie huru kuifanya, lakini tafadhali usiweke lebo au utumie jina
langu kwa sababu bado tunatumia mafuta na bado tunaishi katika nchi inayozuia kwa hivyo siwezi kupata hatari
ya kukamatwa. Bado nitakujulisha maendeleo ya matibabu na nitafurahi kukupa hadithi kamili ya kuishia.

"Xxx, anapaswa kula 120-180g ya mafuta ya kiwango cha juu zaidi ya miezi  sita kwa haraka zaidi,  ikiwa
anaweza. Hakuna chemo tena, hakuna uchunguzi wa CT ikiwezekana - zote ni saratani na zitaeneza saratani
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hata zaidi. Tengeneza mishumaa na 0.2-3g ya mafuta ndani yake (kuyeyusha siagi ya kakao, ongeza mafuta,
koroga, mimina ndani ya ukungu, acha iwe baridi kwenye joto la kawaida) na umruhusu atumie mara mbili au
tatu kwa siku pamoja na mafuta atakayokula ( ikiwa anaweza kuichukua, ikiwa sio kupunguza kipimo cha
mdomo kidogo). Anapaswa pia kuvuta mafuta mara kadhaa kwa siku - kukohoa kutasaidia kusafisha mapafu na
baadaye pia atakohoa uvimbe.

Kwa kukutana na wewe ana kwa ana, tutafurahi zaidi, lakini kawaida tunafanya mchakato mfupi sana na wale
ambao wanataka kuchukua chemo, hatupotezi muda wetu kuwashawishi tena, uamuzi ni wao. Kwa maoni yetu,
habari zote wanazohitaji ziko kwenye wavuti yetu na katika vitabu vya Rick. Ikiwa mtu angekuja na kusema
anataka kuchukua mafuta na chemo, hatutatoa mafuta kwao, mtu mwingine atafurahi kula bila chemo mbaya.
Mtu yeyote mwenye busara lazima ajue kuwa kuchukua sumu sio jambo zuri kufanya. Mafuta yatafanya kazi
bora zaidi bila chemo.

Halafu, hata hivyo, kadri anavyochukua chemo zaidi,  atalazimika kula mafuta zaidi ili  kumaliza uharibifu -
ikiwa ataishi chemo, kwa kweli, ambayo haujui mapema na kila sindano inaweza kuwa ya mwisho. Samahani
kusema hivyo, lakini ndivyo ilivyo.

Kwa hivyo,  jinsi  ninavyoiangalia,  anapaswa kumpaka mafuta  ndani  yake  na kukaa mbali  na madaktari  na
matibabu yao kadiri  awezavyo.  Anapaswa kuongeza pH ya mwili  wake,  kula mbegu kutoka kwa maapulo
mawili kila siku na kisha kula mafuta, kuyachukua katika mishumaa, kutoa mvuke kwa mafuta na labda pia
kuitumia kwa kichwa kifuani mwake kwenye tincture ya pombe au kwa kuchanganya na mbegu ya katani.
mafuta au sawa. Fuata tu maagizo kwenye wavuti yetu na katika kitabu cha Rick kwa matokeo bora. Pia angalia
video za Rick za Youtube - utasikia sentensi zile zile ambazo ungesikia kutoka kwake au sisi kibinafsi, ujumbe
unakaa sawa - na ni "Kaa mbali na chemo na mnururisho" kadiri uwezavyo. Kila la heri, Jindrich Bayer ”

"Kama mtu ambaye alikuwa amepitia chemo kama kijana naweza kukuambia sio kutembea katika bustani !!!
Kuhisi hii naweza kukuambia kuwa tunajaribu kupata tiba na kwa nini usijaribu kila kitu tunaweza kupata kwa
njia  zisizo chungu.  Kutoa  sumu kuua sumu sio jibu kila  wakati  jaribu tiba  asili  na uone nini  kitatokea.  ”
Constance

"Tunahitaji kuona mabadiliko ya kweli ... na wazazi hawapaswi kulazimishwa kumchoma mtoto wao (chemo)
sumu! Ikiwa watu kweli walijua chemo ni nini wangeweza nadhani kuipenyeza kwenye miili yao. Bila kusema
ikiwa  una  bahati  na  unapiga  saratani  athari  za  chemo!  Inachukiza!  Wakati  wa  kuamsha  Amerika  na
Ulimwengu! ” 46/7 Kupigania Tiba

“Hi Jindrich, jana nilimaliza kusoma kitabu cha Rick. Mambo mazuri! Kweli mimi sihitaji ushahidi wowote
zaidi juu ya nguvu ya kweli ya mafuta!

Nimefanya pia majaribio kadhaa na kila siku ninagundua kitu kipya dawa hii inaweza kufanya! Ajabu! Cha
kusikitisha ingawa nina hakika na hata kama msichana wangu ameshawishika bado mama yake hana uwezo wa
"kuachilia" kabisa ... na bado hana hakika ikiwa ataacha chemo nzuri ...

Ninajaribu kila wakati kuleta hoja nzuri lakini siwezi kumuuwia! Yeye ndiye mwenye saratani na ndiye pekee
anayeweza kuamua afanye nini na maisha yake.

Najua atapona hata hivyo mwishowe kwa sababu tutajaza mafuta yake mengi kiasi kwamba haitawezekana
kufa. Lakini bado ninahisi ni ujinga sana na ni hatari sana kucheza na kemikali hizi za kufinya, haswa wakati
unapata dawa asili ambayo imethibitishwa kuponya saratani!

Nilisoma juu ya uzoefu wako na saratani na mfumo wa matibabu ... samahani sana kwa upotezaji wako… na
sasa ninaelewa vizuri mtazamo wako kwa dawa ya jadi inayoitwa "dawa"! Luigi

- Hujambo Luigi, asante kwa maneno yako mazuri juu ya kitabu hicho na inasikitisha kwamba lazima upitie. Ni
chaguo lake ni matibabu gani anachagua lakini singeenda karibu na chemo - soma tu hadithi ya Mama yangu
kwa yeye, labda atafahamu kuwa kunywa sumu sio wazo nzuri, haswa ikiwa haijathibitishwa wala sio lazima.
Nafasi  yake  ya  kuishi  tu  chemo  itaboresha  sana  ikiwa  atachukua  mafuta,  lakini  tena,  kwanini  asababishe
uharibifu zaidi kwa mwili wake mgonjwa? Haina maana hata kidogo. Matakwa mema, Jindrich
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“Rafiki  yangu alinikalisha  kuangalia  Run From the Cure miaka  miwili  na nusu iliyopita  akidhani  inaweza
kusaidia psoriasis yangu. Tulifanya mafuta pamoja- mara ya kwanza kwetu sote- ndani ya wiki tatu, kiunga
changu cha psoriasis kilikuwa kimekwenda. Nimekuwa nikitengeneza mafuta na kuiingiza tangu wakati huo.
Ikiwa ninakula kila siku, na kutumia mafuta kwa kichwa usiku kwa matangazo ya kibinafsi ambayo huibuka
nasibu, psoriasis inadhibitiwa sana na karibu haionekani. Kwa sababu ya uzoefu huu, niliruka ndani na miguu
miwili na sasa ninamiliki Biashara ya Bangi ya Matibabu ya Dawa ya Matibabu huko Colorado. Mwaka katika
biashara yangu, baba yangu aligunduliwa na Melanoma ya hatua ya IV- ilikuwa imeenea kwenye mapafu na ini.
Daktari wa saratani alimpa miezi 3 hadi 12 na kumwambia ajitayarishe kwa utunzaji wa wagonjwa. Mara moja
nilianza naye kwenye regimen ya RSO na miezi mitano baadaye, saratani yake imeisha. Imekwenda. Jambo
rahisi zaidi duniani! Asante Rick, kwa kuanzisha tena dawa hii ya kushangaza ulimwenguni! :-) ”Erica

“Mafuta ya bangi yatibu saratani. Mimi ni mgonjwa wa saratani ya matiti wa hatua ya 3 na ninatumia mafuta
kujiponya. ” Adele

"Hakuna Chemo, hakuna mionzi ... RSO & mabadiliko ya lishe ... RSO iliponya saratani ya tumbo langu bila
kitu chochote hicho" Dale

"Ilitengenezwa, nikampa mtoto wangu wa miaka 18… Hakuna dalili ya saratani yoyote sasa. Nina deni kubwa
asante Rick Simpson. Mtoto wangu aligunduliwa mnamo Oktoba na sarcoma ya synovial baada ya kuondoa
uvimbe kabla ya kufanyiwa uchunguzi wa mwili .. Aliambiwa kwamba saratani hiyo ingekuwa bado iko na
ingeweza kusambaa kwenye mapafu yake kwa sababu ya aina ya saratani yenye fujo. matokeo ya mtihani,
hawawezi kupata dalili yoyote ya jambo hilo kwa kuwashangaza ... Mafuta ya bangi ni moja wapo ya mambo
mengi ambayo nilimwanzisha karibu mara tu baada ya uchunguzi. ” Amanda

“Rafiki yangu wa karibu alikuwa akipewa morphine kwa maumivu ya uvimbe wa ubongo. Morphine yenyewe
ilisababisha ulevi, uondoaji na ilifanya mambo kuwa mabaya wakati wa matumizi yake. Bangi yenyewe ndiyo
dawa moja ambayo ilitoa afueni kwa dalili za kujiondoa, unyogovu, maumivu, na saratani yenyewe. Ujumbe
wako ndio umeokoa rafiki yangu. ” Jasper

“Nimefurahi sana juu ya mafuta. Mwezi huu wa mwisho ilikuwa mara yangu ya kwanza kusoma au kusikia juu
yake.  Nimevutiwa  ...  Bwana  Simpson,  wengi  wetu  tunakushukuru  kwa  kazi  isiyo  na  ubinafsi  na  upendo
uliyofanya kwa wanadamu wote.  Wewe ndiye ufafanuzi wangu wa kibinadamu !!! Nimejitolea na Hospice
tangu 1998, nimeona wengi wakiteseka na kufa, hata mikononi mwangu. Kufikiria kwamba mengi ya mateso
haya yangeweza kupunguzwa ni mawazo ya kweli ... ”Cindy

- Ni kweli, haswa wakati mtu anafikiria kuwa maelezo yote juu ya "nguvu za uponyaji wa miujiza" ya mafuta
ya Rick Simpson ni kweli. Mafuta yaliyotengenezwa na kutumiwa vizuri yanaweza kuponya saratani, ugonjwa
wa sukari na maelfu ya hali zingine. Inaweza kusaidia kwa maumivu ambayo morphine haitagusa. Kwa kweli
hufufua mwili na kurudisha misuli. Neno akili kuguguza haliielezei kabisa, nadhani. JB

"MUNGU WANGU. Nimepata habari kutoka kwa mtu ambaye ninampa machozi ya Phoenix ambaye alikuwa
na nina maana alikuwa na saratani ya figo. Baada ya kuchukua mafuta kwa siku 90 skana mpya zaidi ya PET
inaonyesha tumors zimeisha.  Hii  ni  ya kushangaza.  Nimeona Machozi ya Phoenix yakiponya wengi kwani
nimekuwa nikifanya kazi nayo. Asante kwa kunisaidia kusaidia wengine kupona. ”

- Hongera na asante kwa kusaidia wengine, Gregg. Hakuna tathmini tena, mafuta tu. Scan ni ya kansa, inaweza
kusababisha saratani kurudi na ni nani anayetaka hiyo? JB

“Hujambo mpendwa Rick Simpson & Jindrich Bayer,  natumai  nyote mko sawa na mmefurahi.  Kuzingatia
kiwango cha barua pepe lazima upate nina hakika haunikumbuki kutoka miezi iliyopita kwa hivyo nilijumuisha
barua zetu za awali.

Mama yuko hai na mzima sana! Kusema tunashukuru sana ni upuuzi.

Wakati wa kugunduliwa Februari 2012 (hatua ya 4 adenocarcinoma ya kongosho iliyo na metastasis kwa ini na
mapafu) ubashiri wake ulikuwa miezi 3 hadi 6 na kutarajiwa kupungua kwa afya wakati huo. Badala yake yuko
hai, mwenye furaha na mzima miezi 10 baadaye.
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Najua nyinyi wawili mnapinga chemo na sisi pia ... Lakini waliposema miezi 3 tulitupa kila kitu kwake pamoja
na chemo pamoja na kuanza RSO mara moja. Tumeambiwa hakuna mtu anayekaa sawa kama mama kwenye
Gemzar chemo kama vile alivyopokea. RSO ilibidi awe ameweka afya yake wakati huo.

Chemo alisimama wiki 6 zilizopita wakati aliamua angeweza kuhisi mwanzo wa uharibifu wa chemo. Sasa
amekuwa nje ya chemo kwa wiki 6 na anajisikia vizuri.

Tangu utambuzi wake mnamo Februari 2012, baada ya kuanza kujengwa, amechukua gramu RSO kwa siku
(takriban gramu 300 jumla hadi sasa).

Skanisho la hivi karibuni lililofanyika Jumatatu 12-17-12 lilionyesha kupungua kwa uvimbe zaidi  ikiwa ni
pamoja na nyaraka kwamba baadhi ya uvimbe huo ulikuwa mdogo sana kuweza kuonyeshwa kupitia skana ya
CT. Ilikuwa habari za ajabu! Halafu Jumanne tulipata matokeo kutoka kwa kazi yake ya maabara. Baada ya
kupokea habari  nzuri kama hizo, tulishtuka kusikia kuwa kipimo chake cha uvimbe (CA19-9) kiliongezeka
kutoka 285 hadi 2100. Je! Umewahi kuona hii ikitokea hapo awali? Je! Unayo maelezo yoyote juu ya kwanini
au jinsi alama zilivyoongezeka? Mawazo yoyote wakati wote? Mapendekezo yoyote? Swali hili limetoka kwa
watungaji kadhaa wa RSO lakini hadi sasa hakuna jibu dhahiri.

Hapa kuna matokeo yake ya CA19-9 hadi leo. Kiwango cha kawaida ni CHINI YA 37. Kulikuwa na jaribio
lisilo la alama ya tumor lililofanyika wakati wa utambuzi wa kwanza mnamo Februari. 4-30-12 ... 23,568; 5-30-
12 ... 5,240; 6-18-12 ... 4,458; 8-8-12 ... 538; 10-8-12 ... 285 (Chemo ya mwisho ilikuwa 10-29-12); 12-17-12 ...
2,100. Pembejeo yoyote ambayo unaweza kuwa nayo itathaminiwa na familia yangu! Upendo mwingi, B ”

- Ndugu B, skani za CT zinatoa kipimo kikubwa cha mionzi na hiyo ndio inaweza kuwa imesababisha, pamoja
na  chemo haikuwa ya  lazima  kabisa.  Ningemla  kula  180g  ya  mafuta  bora  haraka  iwezekanavyo.  Hakuna
uchunguzi wa CT zaidi au upuuzi wowote wa kansa, mafuta tu na kadri anavyoweza kuchukua. Lazima uondoe
uharibifu kutoka kwa chemo na mionzi kwanza na itachukua muda, ilifanya tu kazi iwe ngumu kwa mafuta.
Kama kutoa dawa wakati wa kusukuma sumu kwenye mishipa yake, haina maana kwangu. Matakwa mema,
Jindrich Bayer

"Nilifikiliwa na mwanamke aliye na saratani ya matiti  wiki 4 zilizopita na kufanikiwa kumwelekeza katika
mwelekeo sahihi. Ana uvimbe mzuri sana, (nadhani anaweza kuwa na zaidi ya moja.) Na anaweza kuisikia. Ni
wiki 3 tu tangu aanze mafuta na tayari uvimbe huo unalainika. Sio mbaya kwa wiki 3! Ninajisikia kutia moyo
sana kwake na najua tu mwanamke huyu atakuwa hadithi nyingine ya mafanikio. Upendo Mmoja. ” Corrie

“Baba yangu ana miaka 89, ana saratani ya ngozi usoni. Mara tatu nimempeleka hospitalini kukatwa, ambayo
inamfungulia  maambukizo  sembuse  kuchukua kutoka  kwa  nyumba  ya  wazee  na  kurudi  ni  ngumu kwake.
Nimeanza na mafuta ya bangi wiki kadhaa zilizopita. Baadhi ya hizi ni saizi ya kidole changu cha mtoto kwa
kidole gumba changu. Kulikuwa na 11 niliyotibu sasa kuna 4 ile ile saizi ya kidole gumba cha mtoto. Wanakufa
tu na kuanguka kwenye ngozi wameponywa. Nimeshangazwa kama wauguzi wote na daktari. ” Steve

"Ningependa tu kusema kwamba ninafurahi sana kutangaza kwamba uchunguzi wa baba yangu katika sheria
juu ya saratani yake umetoka safi kabisa kwa mara ya pili baada ya ule wa kwanza kuonyesha madoa kwenye
mapafu.  Tulimwanzisha  kwenye  mafuta  mara  tu  baada  ya  ile  ya  kwanza  kuonyesha  matangazo.  Bangi
imechukua mapafu yake na kuyasafisha! Aliambiwa anahitaji  Chemo. Tulikuwa dhidi yake na badala yake
tukamweka kwenye mafuta. Bangi huponya saratani !!! Nimeanza pia pomeranian yangu kidogo juu ya mafuta
kwa sababu ana trachea iliyoanguka na kuzaliwa kwa moyo. Hakuwa kwenye dawa zake za kawaida tangu
majira ya joto na hajahoa hata kidogo kwa mara ya kwanza tangu majira ya joto (alikohoa mara kwa mara na
kutia  dawa  hata  kwa  dawa zake  alizopewa  na  daktari).  Ana  nguvu  zaidi  na  anafanya  vizuri  zaidi  kuliko
alivyokuwa akifanya wakati alikuwa kwenye medali. " Karen

“Inaponya Saratani ya Shingo ya Kizazi pia! Sikuweza kumudu matibabu (hata MOJA ...) na nilienda mwaka
bila msaada wowote wa dawa ... lakini nilivuta sigara karibu kila siku .. kisha mwaka baadaye katika uchunguzi
wangu wa kila mwaka, daktari na wauguzi walipulizwa ... hawakupata KITU kingine isipokuwa makovu kidogo
ambapo saratani ilikuwa ... siko 100% saratani bure sasa ... asante kwa Bangi ... sio madaktari ... sio "dawa" ”...
sio matibabu ... lakini kwa sababu ya mmea safi, mimea, ASILI ... Nina ushahidi wa kweli ..
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Madaktari walisema kwamba ningepaswa kuwa katika kiwango cha 5 cha saratani kutoka bila kupata matibabu
yoyote ... lakini bado haikuenda ... bila msaada wowote kutoka kwao ... walilipuliwa sana hadi wakanipeleka
katika HOSPITALI YA HALI YA katika LITTLE ROCK (UAMS) kwa upimaji zaidi ... na UAMS hawakupata
chochote zaidi ya makovu kidogo pia ... walisema ni muujiza ... nadhani ilikuwa Bangi tu ... ihalalishe tayari. ..
wasaidie watu ... sio hivyo ubinadamu UMETUMIWA kuwa juu ya nini? ” Monica

"Ninamshukuru sana David Triplett kuweka video yake huko nje ... alipenda video hiyo na ilikuwa moja ya
hadithi ambazo zilinifanya nijaribu mafuta ya bangi kwenye saratani ya ngozi ya ngozi ya ngozi kwenye uso
wangu ... ambayo sasa imepita! ... Usiache kueneza ukweli! ” Dee

"Nilitumia Mafuta ya Bangi kutibu Basal Cell Carcinoma kwenye shingo yangu ya uso na uso. MAFANIKIO.
Hii  ni  saratani  bora  ya  kufanya  utafiti.  Inaonekana  wazi  kwa  macho,  na  mabadiliko  yoyote  yanayotokea
yanaonekana kwa urahisi. Nimejaribu kutoa shauku katika hii hapa Merika, lakini mifugo ina mtu yeyote, na
inaonekana kila mtu alikuwa na makovu ya kufa. Angalia unachoweza kufanya. ” Joseph Siler (Chapisho la
kwanza  kwenye  CANABIS  CURES  CANCERS!  Kikundi  cha  Facebook  kimeidhinishwa  na  Kane  Slater,
Januari 7, 2010)

"Nina uvimbe kwenye paja langu, zamani ilikuwa ngumu, karibu 2 cm, sasa ni chini ya nusu ya ukubwa na
inakuwa laini (wiki 4)." Katri

"Nimegundua kuwa sina saratani baada ya kuwa kwenye mafuta kwa miezi 5 moja kwa moja !!" Mimi

Swali JB, una chochote juu ya kuponya aina fulani za uvimbe zinazoitwa "hemangioblastomas"? Ninafuata
machapisho yako, pamoja na wengine. SIJAWAHI kuona matibabu ya aina hii ya uvimbe zaidi ya kukata. Nina
kundi lao. Graeme

A. Sio kibinafsi, hakika hatujapata nafasi ya kutibu uchunguzi wote unaojulikana kwa mwanadamu kibinafsi,
lakini  kwa  kuzingatia  kile  nilichosoma  juu  yake  sasa,  sioni  sababu  ya  mafuta  kutosaidia.  Kwa  kadiri
ninavyojua, wanaweza kuitambua tu kwa kutumia skani za CT, na jinsi ninavyoiangalia kila mtu anayechukua
scan ya CT anapaswa kula angalau 60g ya mafuta baadaye. Na ikiwa wale wale 60g kabla ya upasuaji, mara
nyingi  nina hakika upasuaji  hautakuwa muhimu kwa sababu uvimbe hautakuwapo.  Kwa hivyo ningejaribu
mafuta mwenyewe. Kila la heri, JB

"Ukweli wa asili huponya watu wengine ni sababu ya kukataa dawa milele na kusoma sanaa ya placebo. Baada
ya kusema kuwa haufanyi  utafiti  wa placebo wakati  una tiba bora,  uko sawa, hiyo itakuwa inaua nusu ya
wagonjwa wako, wagonjwa na wakatili. ” Christopher

- Kwa kweli itakuwa mgonjwa na mkatili, na ndio sababu mimi binafsi sitafanya hivyo. Wengine wanaweza
ikiwa wanataka,  lakini  sitaki.  Ninataka  mfumo wa matibabu  uanze  kutumia  mafuta  kama placebo  -  ikiwa
watathibitisha kuwa chochote wanachotaka kutumia ni salama na bora kuliko mafuta (na ya kufurahisha / ya
kupendeza kwa mgonjwa), basi wanaweza kuendelea na kuiuza . Ikiwa sivyo, basi sivyo. Ni rahisi na ya busara
sana, nadhani. Na ndivyo itakavyokuwa siku zijazo hata hivyo, kwa nini subiri? JB

“Hatujachelewa kukubali ukweli kwamba bangi ni dawa tu. Wakati huo huo, haujachelewa kuanza kutumia
mafuta kama dawa, bila kujali hali yako ni nini au ni kali vipi. Pamoja na matumizi ya mafuta, kawaida kuna
nafasi kwa mgonjwa au mafuta yatampa kiwango cha juu cha maisha hadi mwisho. Na hiyo ni mengi, pia. “JB

“Wakati wagonjwa ambao wamechukua chemo wanapoanza kutumia mafuta, jambo la kwanza mafuta lazima
lifanye ni kutoa sumu mwilini. Kwa hivyo wakati mwingine inachukua kusema 120-150g ya mafuta kabla ya
kuanza kushambulia saratani yenyewe. Kwa kweli sio wazo nzuri kuchukua chemo, haswa wakati haifai kabisa
ikizingatiwa kuwa mfumo wa matibabu umejua juu ya bangi kama tiba ya saratani kwa miaka kadhaa. "JB

Swali: Wagonjwa wa Saratani ya 'Terminal': Je! Unawaanza kwa fujo kwa gramu 1 kwa siku au uwafanyie kazi
kwa zaidi ya wiki moja au zaidi? Ushauri kutoka kwa uzoefu?

A. Hapana, kila wakati tunaanza na dozi ndogo na kufuata sana maagizo. Kwa kweli, ikiwa wana uzoefu wa
hapo awali na bangi na wanajua hakuna kitu cha kuogopa, wakati mwingine unaweza kuanza na kipimo cha
juu. Lakini hauwezi kujua jinsi mgonjwa atakavyojibu mafuta, na kawaida huwa kwenye mchanganyiko wa
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dawa anuwai, kwa hivyo unaweza kutaka kuwa mwangalifu na kutazama shinikizo la damu la mgonjwa nk
pendekezo la jumla ni kufuata maagizo, isiyo rasmi ni - fuata silika yako na uamuzi wako na wakati mgonjwa
hana "chochote cha kupoteza",

Sitasita kuwapa dozi kubwa wakati inahitajika (maumivu makali ya mgongo nk). Gramu ya mafuta ya kiwango
cha  juu  kabisa  inaweza  kupata  mtumiaji  asiye  na  uzoefu  kuwa  juu  sana.  Wakati  mwingine  koma  hii
inayosababishwa na katani itakuwa ya faida, na nina hakika itatumika kwa njia ya anesthesia kabla ya upasuaji
mapema  au  baadaye,  lakini  sasa  hivi  tunataka  kuona  wagonjwa  wanakaa  katika  eneo  lao  la  faraja  kadri
inavyowezekana. Natumahi nilielezea vizuri. Matakwa mema, JB ”

“Corrie,  rafiki  yangu, umenisaidia  na ***. Nimekuwa nikimpa med kwa uvimbe wake wa neuroendocrine.
Amekuwa kwenye med kwa mwezi 1 na inaanza kupungua. Ilikuwa kubwa sana ilikuwa ikisukuma juu ya
tumbo lake lakini sasa iko chini kwa uhakika kwamba anaweza kula tena na daktari wake alisema hajawahi
kuona uvimbe kama huo ukipungua kwa haraka sana. Ilimwondoa na kazi zote za damu zilirudi kawaida kwa
hivyo nyingine kwenye njia ya kuponywa na hiyo ni ya Ajabu. Na wewe ni WA AJABU na Mungu ni mkuu. ”

“Nina rafiki ambaye ana saratani ya ubongo na nina Cml. Mafuta yanafanya kazi kwetu wote !!! Rafiki yangu
ni uthibitisho wa kwanza machoni mwangu kuwa mafuta haya ni muujiza ... nilikuwa na mashaka yangu hapo
awali lakini sio sasa! Chukua mafuta, INAFANYA KAZI! ” Tyler

"Niliulizwa mwaka jana na rafiki ya mama yangu ikiwa ningeweza kufanya kozi ya mafuta ya katani ya miezi 6
kutoka kwa mama yake, kutoka bangi ya kiwango cha juu. Alikuwa na saratani ya shingo. Nilimtengenezea
mafuta kufuatia ushauri wa Youtube, kisha nikayachapisha kwa Urusi. Alitumia kozi ya kwanza ya miezi 6 na
matokeo ya kushangaza na akauliza kipimo kingine cha miezi 6, nikamtumia mzigo mwingine, na sasa miezi 14
baadaye ana afya njema. Unafanya kazi ya kushangaza, Rick. Asante." Gareth

“Halo naitwa Alysa Erwin na nina umri wa miaka 16. Mnamo mwaka wa 2011 niligunduliwa na hatua ya 3
anaplastic astrocytoma. Sisi (familia yangu na mimi) tulifanya uamuzi wa kutumia mkusanyiko wa bangi. Chuo
Kikuu cha Michigan kilituambia sikuwa na uwezekano wa kuishi zaidi ya miaka kadhaa na saratani yenyewe
haikuweza kufanya kazi kwa sababu ilikuwa katika muundo wa buibui. Januari iliyopita nilienda kwa MRI
yangu ya kawaida katika Chuo Kikuu cha Michigan. Tumors zote zimepita. ”

“Niligundulika kuwa na saratani tena. Mara ya tatu. Hatua ya 4 ya mfupa na ini ya ini, kutoka saratani ya matiti.
Hadithi  yangu  ya  saratani  ilianza  karibu  miaka  7  iliyopita,  mimi  ni  mmoja  wa  wale  walio  na  bahati  ya
kunusurika kiwango cha chemo ambacho nimeweka mwili  wangu, sembuse mionzi.  Utambuzi huu wa tatu
ulinisadikisha kwamba nilifanywa; Maana yangu ni nani anayeokoka utambuzi wa aina hii?

Kwa hivyo nilienda kutafuta miujiza na nikampata Rick Simpson. Nilikuwa na hakika kwamba hakuna njia
ambayo mtu  huyu alikuwa akisema ukweli,  kwa hivyo niliangalia  zaidi.  Nilianza  kuungana na watu  huko
Michigan na kujifunza zaidi juu ya Mafuta ya Rick Simpson au mafuta ya bangi na matokeo ya watu kama
mimi walikuwa wanapata, ambayo ilikuwa kuishi, ondoleo, tiba !!

Kwa wakati huu sina chochote cha kupoteza, kwa hivyo nilifika na kuomba msaada. Nilianza kumeza gramu
kwa siku ya dawa yangu, nikifanya kazi polepole kwa kipimo hicho. Mapumziko yakawa sehemu kubwa ya
siku yangu, ambayo ndio hasa mwili wangu wa kupigana ulihitaji. Athari pekee ya upande niliyowahi kupata
ilikuwa kiwango na ubora mzuri wa kulala nilikuwa nikipata.  Hiyo pamoja na shinikizo langu la damu na
maumivu yangu sasa yanadhibitiwa.

Chini ya mwaka mmoja uliopita niligunduliwa na Saratani ya mfupa na ini ya Stage 4 na tumors nyingi (nyingi
sana waliacha kuhesabu), niliambiwa nipange vitu vyangu vizuri.  (Hiyo bado inaniondolea pumzi.)  Songea
mbele hadi leo na niko mbali na msamaha. Scan yangu ya PET wiki iliyopita ilikuwa hasi ... Hasi! Sijawahi
kuwa na moja  ya hizo hapo awali.  Inamaanisha  kuwa hakuna saratani.  Sababu pekee  ambayo siko katika
msamaha  kamili  ni  kwa  sababu  kuna  vivuli  kadhaa  kwenye  mifupa  yangu  kwenye  skana  ya  paka,  lakini
ninaendelea na matibabu yangu na hizo pia zitaondoka. Hii sio fupi ya muujiza, tumors zisizohesabika kwa
vivuli kadhaa ambavyo havijionyeshi kwenye skana ya PET.
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Watu wanaweza kusema kuwa mwangalifu na neno tiba… Lakini, namaanisha, ndivyo ilivyo. Niko hapa na
ninaendelea  kuwa na  afya  njema  kila  siku  na  John amenisaidia  kufika  huko.  Alinichukua  nilipomwita  na
kuomba msaada. Yeye na kikundi chake wamechukua muda kukaa na mimi kuhakikisha kuwa nimeelimishwa
juu ya uzito wa dawa hii na kujitolea kunachukua sehemu zetu zote ili kufanikisha hii. Kwangu, na kwako hii ni
jambo la maisha na kifo. Natumai kila mtu anachukua kwa uzito! Tutategemea dawa hii kwa maisha yetu yote.

Klabu ya Bangi ya Michigan imeshughulikia mahitaji yangu kama dawa na mahitaji yangu ya kielimu. Hili ni
kundi zito na wanahitaji msaada mkubwa, ubarikiwe John Roberts, dhabihu zako zimeniweka hai. Tafadhali
wasaidie sasa, ili waweze kuendelea kusaidia watu wengi sana. Asante!!"

- Sasisho hili lilichapishwa miezi kadhaa iliyopita na sasa yuko katika msamaha kamili. Mradi wa Saratani ya
Michigan

"Mimi ni mwanaume wa miaka 68 ambaye nilikuwa nikiishi katika kile nilichukulia maisha ya kawaida ya
kiafya bila shida kubwa na nilijiendeleza na ugonjwa wa mafua ya kila mwaka na uchunguzi. Kazi zangu za
mwili zilikuwa sawa na zote zilionekana sawa hadi nilipoamka asubuhi moja na maumivu mabaya ya tumbo.

Kufikiria ni kiambatisho au henia mke wangu alinikimbiza kwa dharura. Nilifanyiwa upasuaji wa dharura saa 2
baadaye, Aug 15 2012, na kulikuwa na uvimbe mkubwa kwenye koloni langu ambao uliondolewa pamoja na
tezi 14. Wiki moja baadaye matumbo yangu yalifunuka na kunitia sumu na hiyo ilisababisha upasuaji wa pili.

Kuanza kujisikia vizuri siku 4 baadaye, nilikuwa nimesimama kwa miguu na polepole nikarudi na nikaanza
kutoka nje. Kurudi kwa upasuaji namba 3 na siku moja baadaye alikuwa na mshtuko mdogo wa moyo.

Muda mfupi  baada  ya  siku  hizo  -33  nikiwa  ICU- niliruhusiwa  na  nikachukua  BAG YA OSTOMY. Begi
lilikuwa nami miezi 8 na upasuaji wa kubadilishwa ulifanywa bila shida yoyote. Daktari wa upasuaji alisema
saratani haijaenea zaidi ya nodi.

Licha  ya  hayo  waliniandamana  kwenda  Kliniki  ya  Saratani  na  kuanza  kujadili  Chemo  na  mionzi  kama
"ufuatiliaji." Itifaki ya kawaida walisema. BullSHIT alisema mimi! Hakutakuwa na mionzi ya mwili wangu au
kuitia  sumu zaidi  na Chemo au Mionzi.  Daktari  wa oncologist  katika  Kliniki  ya  Saratani  hakubishana na
alielezea ufuatiliaji kila baada ya miezi 3 kwa mwaka, ambayo ilijumuisha uchunguzi wa CT na kazi ya damu.

Nilitafuta nyenzo kama ilivyoainishwa na Rick Simpson na nikatoa RSO. Kufuatia maagizo yote ya mchakato
wa uchimbaji na kutumia Naphtha kama vimumunyisho vyangu, nilikuwa na mafuta yaliyomalizika kwenye
sindano na nilianza kuipaka mara mbili kwa siku, kiasi kidogo kila wakati.

Nilikamilisha ufuatiliaji wangu wa 4 katika Kliniki ya Saratani na walisema kuwa uchunguzi wa CT hauonyeshi
chochote ambacho kitaonyesha uwepo wa CANCER. Kazi ya damu ilionyesha kiwango cha CEA kwa 1.4,
lakini  nini  heck,  kila  mtu  ana  seli  ya  saratani  au  mbili  ndani  yake.  Wanafikiria  chochote  5+ kusababisha
wasiwasi. Sasa ninaandaa kundi lingine na nitakula kila siku kama njia ya kuzuia.

Kwa MTU yeyote anayeugua saratani nakushauri ufanye vivyo hivyo. Hatuna cha kupoteza na kila kitu cha
kupata. " Gerry

"Je! Umechelewa kuokoa mtu ambaye ana hatua ya 4 na tayari ngozi na mifupa, na hawezi kutembea tena
kutokana na kupoteza nguvu?" Tumble

“Hatujachelewa kamwe. Miujiza mingi imeonekana na matumizi ya mafuta haya. Ikiwa haiwezi kuwaokoa,
angalau itafanya ni kupunguza mateso yao bila athari mbaya za dawa. Kumbuka kwamba ikiwa wataanza kwa
viwango vya juu kutakuwa na usingizi mwingi hadi hapo uvumilivu utajengwa. Ina nguvu sana. ” Nick

“Mimi ni shujaa wa saratani  ya matiti  mara mbili.  Ningependa kuwa uthibitisho hai kwamba mafuta yako
yanafanya kazi kusaidia kuokoa maisha. ” Michelle

"Mimi pia, saratani ya tezi bure !!" Michelle

“Alfajiri: Sema kile unachotaka juu yangu, unishushe, nihukumu ... Hoja yako ni batili! Huyu ndiye mama wa
mwisho atapata !!! BANGI YAUA KANSA!

78



TIBA YA Saratani: Mfumo wa Rick SIMPSON

Stacy: Mama yako alikuwa hatua gani? Najua ulichapisha mara moja hapo awali, lakini nimesahau. Hiyo ni 
ripoti nzuri mara moja !!
Alfajiri: Stacy, ilikuwa hatua ya 3 ya seli ndogo ya saratani ya mapafu. Tumors 5 na mets ndogo kwenye 
mfumo wa limfu ya juu.
Debbie: Hiyo ni ya kushangaza sana! Sijawahi kusikia mtu yeyote akiponya seli ndogo, hata na itifaki zote za 
kawaida. Hii ni ya kushangaza! Hujaokoa tu maisha ya mama yako, lakini hii itaokoa maisha mengine kwa 
sababu ni uthibitisho kwamba bangi inafanya kazi. Asante sana kwa kushiriki hii!
Alfajiri: Debbie, alifanya yote, mafuta ya bangi - chemo - mionzi LAKINI aliponywa kabla ya chemo na 
matibabu ya mionzi kufanywa hivyo alikataa matibabu yaliyosalia na kushikamana na mafuta ... Ambayo bado 
anachukua na atachukua KILA SIKU maisha yake yote!
Steve: anasema 'hii inaambatana zaidi na mabadiliko ya baada ya mionzi'. Je! Alikuwa na tiba ya mionzi?
Alfajiri: Steve, ndio alifanya lakini hakuwahi kumaliza ... Dr amepigwa sakafu! ”

"Mgonjwa: Linda V., Tarehe ya Huduma: 11/16/2013, Utaratibu: KIFUA CHA CT NA TOFAUTI

CT ya kifua ilifanywa ... Ulinganisho unafanywa na kifua cha awali cha CT kutoka 7/8/13

DALILI: Huyu ni mwanamke wa miaka 64 na historia ya saratani ya mapafu ..

Matokeo:  Kuna  ongezeko  la  mabadiliko  ya  kati  na  unene  wa  septali  ya  ndani  ..  ambayo  imeboreshwa
ikilinganishwa na uchunguzi wa mapema .. Hakuna viboreshaji dhahiri vya tishu laini au adenopathy ya njia ya
ndani inayoonyeshwa. Hakuna uthibitisho dhahiri wa lymphadenopathy ya milipuko au lymphadenopathy ya
kilima. Mbali na mabadiliko ya baada ya mionzi katika sehemu ya wastani ya tundu la juu la kulia, hakuna
opacities za ziada za mapafu ya parenchymal au vinundu vya tuhuma vya mapafu vinaonyeshwa. Trachea na
bronchi kuu ni hati miliki. Hakuna utaftaji wa kupendeza. Ukubwa wa moyo ni kawaida. Hakuna utaftaji wa
pericardial.  Sehemu zilizoonekana  za  tumbo la  juu  haziwezi  kushangaza.  Hakuna kidonda  chenye  fujo  au
sclerotic osseous.

Uboreshaji: Kuboresha mabadiliko ya baada ya mionzi kwenye kilima cha kulia na hali ya wastani ya tundu la
juu la kulia. Hakuna uthibitisho dhahiri wa ugonjwa wa mara kwa mara au wa mabaki. ”

"Mafuta yalibadilisha uharibifu wote wa mionzi na kupona zaidi ya imani ... Bangi ya Matibabu iliniokoa na
kuniweka mbali na maduka ya dawa 5. Nilipoteza figo yangu ya kulia kwa chemo na inaanza kushika mahali
ambapo inaumiza kuwa na ngozi juu yangu ...  na ndani  ya dakika chache za kula mafuta kwenye tincture
ambayo mimi hufanya mshtuko usimame na kukaa mbali kwa miezi ... ya kushangaza na hiyo ni moja tu mafuta
yalibadilisha uharibifu wa neva machoni mwangu uliosababishwa na chemo hadi mahali nilipoambukizwa na
glaucoma, na katika ziara yangu ya mwisho miezi 6 tu iliyopita haionyeshi dalili ya glaucoma kabisa na maono
yangu ni bora wakati ninatibu ... ”Teresa

“Shangazi yangu, na hatua ya 4 ya glioblastoma, alitoka kwenye kiti cha magurudumu na kutembea baada ya
dozi tatu tu! Upande wake wa kushoto ulikuwa umepooza kwa zaidi ya mwezi mmoja. Lakini sasa inafanya
kazi kikamilifu !! Nimefurahi sana! ” Nicolette

“Nilifanya kazi kwa pamoja na kwa miaka mingi na nilikuwa na saratani ya ngozi kwenye mkono wangu wa
kushoto  kwa  sababu  ya  kuitundika  dirishani  wakati  wa  kuendesha  gari.  Sasa  najua  hakuna  mtu  anahitaji
kuniamini  lakini  nilianza kuweka mafuta ya RSO juu yake kila  siku na naapa imeondoka.  Ilichukua miezi
michache lakini ni kweli imeenda mahali imekuwa kwa miaka. " Randy

"Hii imebadilisha maisha yangu baada ya kugundulika na CML (leukemia sugu inayosababishwa na damu)
karibu mwaka mmoja uliopita na nilitazama video Run From the Cure juu ya jinsi mafuta ya bangi yaliponya
wagonjwa wa saratani ya mwisho. Kweli, mimi ni ushahidi hai ambao ni kazi. Imebadilisha viwango vyangu
vya saratani. Bado sijatibiwa lakini natumaini siku moja hivi karibuni naweza kusema mimi ni mnusurika, kwa
hivyo isipokuwa umetembea maili moja kwa viatu vya mgonjwa wa saratani, usianze kubash kitu ambacho
hujui chochote. " Denise

"Naamini. Rafiki yangu aligunduliwa na aina 3 za saratani. Alipewa wiki 3 za kuishi. Sasa miaka 2 baadaye,
yuko chini ya aina 1 na anafanya vizuri. ” Sandra
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“Ndugu yangu alikuwa na ugonjwa wa lymphoma, tumbo, akiwa amejazana kwenye mgongo. Dawa walizompa
zilimuweka usiku kucha kila usiku na mchana na hakuwahi kulala au kula kwa wiki.  Kidonge kimoja cha
mafuta na analala kwa masaa 18 na kula ili kuridhika na moyo wake. Wiki moja baadaye, hana 78% ya saratani.
Daktari alishangaa. Hatukumwambia kwa sababu alikuwa katika hali isiyo ya matibabu lakini bangi iliokoa
maisha yake na yetu. Sasa mwaka mmoja baadaye NDUGU YANGU ALIMPIGA LYMPHOMA! Hakuna mtu
anayefanya hivyo ... bila bangi. ” Makosa

“Kwa sasa nina saratani ya hatua ya 4. Nimekuwa na upungufu wa ini & resection pamoja na chefox ya chemo.
Nimetumia alama za mafuta na uvimbe zilitoka 1200s hadi 3. Timu zote za med zikisema NSD. Hakuna dalili
za ugonjwa. ” Jim

"Niliondoa uvimbe wangu 5 nikitumia mafuta ya bangi .. ilikuwa ya kufurahisha kuona madaktari wakikabiliwa
na wakati hakuweza kupata tumors 5 za asili .. walikwenda wapi? Inajalisha? Asante mafuta ya bangi. ” Kelly

"Nilikuwa na bakuli  kubwa yake,  kitambo kidogo. Napenda kuchukua tone kwa siku.  Mtu ambaye alinipa
aliuliza arudishwe. Aliishia kumpa mwanamke ambaye alikuwa akififia na saratani. Hakuweza kula, kunywa,
achilia mbali kuishi kweli. Alikuwa na uzito chini ya 70 lbs. Rafiki yangu alimpa mafuta ... voila! Alianza kula,
kunywa, na kuendelea na vita vyake ... kwa mafanikio. Muumini thabiti wa mali ya uponyaji katika bangi. "
Tara

“Leo nimepata habari kwa mwanaume ambaye nimemchangia kiasi kikubwa. Alikuwa na uvimbe wa saratani
kwenye koo lake.  Kabisa imekuwa chakula cha bomba tangu mapema Aprili  2013. Mke wa mtu mgonjwa
huwaita  wote kwa machozi.  Baada ya wiki 4 za kuchukua mafuta mara 2 kwa siku imekwenda.  Ameenda
kabisa ...  Amekula chakula kigumu ...  Hakuna tiba mpya au dawa mpya,  RSO tu.  Shiriki  maarifa,  kuokoa
maisha. " Yaredi

“Dean: Shangazi yangu alitumia chemotherapy. Matokeo sawa. AMEKUFA.

Stephen:  Samahani  kwa kupoteza kwako. Nimeona mafuta ya katani  kuvuta saratani  ya ngozi kutoka kwa
mama yangu wa kike. Nadhani bado lazima uikute mapema. Nina hakika bangi ilisaidia. ”

"Nilipata habari tu kwamba mgonjwa wangu wa miaka 16 ambaye ALIKUWA si-Hodgkins lymphoma yuko
wazi! Tumors zimepita, maabara kawaida. ” Janet

“Nilipokea simu kutoka kwa mgonjwa mgonjwa. Anashughulikia  RSO kwa miezi kadhaa sasa. Saratani ya
matumbo. Dk Ted yake alikuwa na miezi ya kuishi. Jindřich Bayer, ninafurahi kuripoti kwamba mwishowe
Dakta  Appt,  alimpa  zawadi  bora  ya  Krismasi.  Akamwambia,  siwezi  kupata  saratani  yoyote,  na  unaweza
kuishi !!!! Hiyo ni zawadi ya Krismasi. Asante Yesu !!!! Kamwe usiseme kamwe ... ”Raymond

“Nimekuwa  na  marafiki  wawili  ambao  walinusurika  saratani  kwa  kufanya  Mafuta  maarufu  ya  Simpsons!
Mmoja  alikuwa na saratani  ya  mapafu  na  alipewa  miezi  6  ya  kuishi,  amekuwa hai  kwa miaka  7 sasa na
mwingine amepitia saratani mara mbili, ya mwisho ilikuwa saratani ya ovari na ninafurahi kusema kama wiki 2
zilizopita, saratani tena! Mara zote mbili alitumia mafuta ya bangi! ” Vicki-Jane

“Nimekuwa nikifuata ukurasa wa Rick karibu mwaka mmoja, tangu Mama yangu alipogunduliwa na saratani
ndogo ya mapafu ya seli. Aligunduliwa mnamo Machi mwaka jana na akaanza chemo hivi karibuni. Alivumilia
chemo  na  mionzi  ya  kifua  wakati  wa  kiangazi  na  akaugua  sana  kwani  radium  ilichoma  koo  lake  hivyo
hakuweza kumeza / kula n.k alilazwa hospitalini kwa karibu miezi miwili. Halafu alikuwa na mionzi ya ubongo
(kinga, bleh: /) wakati huu wote tungetafuta wakati mzuri na tumeanza safari yetu ya kupata kila kitu pamoja ili
kutoa mafuta yetu kutoka mwanzoni. Ambayo tumefanikiwa kufanya -yay!

Kwa hivyo baada ya siku zake mbili za kwanza za mionzi ya ubongo aliugua sana kwa hiyo tukafanya uamuzi
kwamba angeanza mafuta (Oktoba). Kutoka kipimo cha kwanza kabisa, hakuangalia nyuma !!!! Alisafiri kwa
njia ya salio la ubongo wake na kuwashangaza madaktari kwamba hakuwa na migraines au kutapika kali au
kupoteza kumbukumbu nk nk! Alikuwa akiruka!

Kwa hivyo baada ya kukaguliwa mnamo Oktoba ilionyesha kupunguzwa sana kwa uvimbe wa mapafu lakini
ilikuwa bado ipo. Walitaka kumwona tena mnamo Januari ili kuamua hatua zifuatazo. Kwa hivyo tulilima hadi
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Novemba na Desemba tukimpa mafuta tu na hakuna matibabu mengine. Alikuwa na shida ndogo wakati wa
Krismasi na alifadhaika na kutapika kwa wiki mbili lakini tulimrudisha kwenye laini yake ya mboga ya mboga
na nyasi za ngano na amejisumbua sana na anaonekana kung'aa. Kuchunguza kwake kubwa baada ya skan zake
za hivi karibuni ilikuwa jana vas nadhani nini ... Mama yangu ni KANSA BURE !!!! Imepotea !!!! Inashangaza
sana hiyo !!!! ” kupitia Janet

"Karibu miezi 6 iliyopita mama yangu aligunduliwa na ugonjwa wa saratani ya ugonjwa wa kansa ya metastatic
na  tumors  6  kwenye  mapafu  yake  yote.  Madaktari  walituambia  kuwa  chemo  na  mnururisho  hautafanya
chochote na walisema walikuwa na matibabu mapya ambayo walikuwa wamefanikiwa kuzuia uvimbe kukua na
labda kupanua maisha yake kwa miaka michache zaidi. Tulianza matibabu mapya na athari mbaya zilikuwa za
kutisha kwa hivyo tuliacha. Karibu wiki moja baadaye rafiki yangu alitaja maandishi yako kwenye YouTube,
Run from the Cure.

Baada ya kutazama hii  niliamua ni ubaya gani unaoweza kutoka kwa kujaribu? Haya, ikiwa haifanyi  kazi
atakufa hata hivyo. Kukata hadithi fupi mama amekuwa akimeza mafuta kwa karibu miezi 3 na alikuwa na
uchunguzi siku 2 zilizopita na tumors 5 kati ya 6 zimepita kabisa na la mwisho ni nusu ya ukubwa ilivyokuwa.

Siwezi kuelezea kwa maneno shukrani niliyonayo kwa habari  yako na kuokoa maisha ya mama yangu. Ni
mbaya kufikiria  juu ya watu wote na watoto ulimwenguni  ambao wanateseka na kufa wakati  mmea rahisi
unaweza  kurekebisha  haya  yote.  Sasa  nimeamua  kueneza  habari  na  labda  niongeze  zangu  na  nitengeneze
mafuta kwa watu ninaowajua wanaohitaji msaada. Asante tena na bahati nzuri baadaye na kila kitu. ” kupitia
Janet

"Saratani ya ovari, 5.5" uvimbe, siku 90 kuishi, kuenea hadi tumbo ... Kumeza gramu 90 kwa siku 38. Hakuna
kansa  tena.  Kuwa  na  nyaraka  zote  mtu  atahitaji  kuamini  lakini  bado  watu  hawaamini!  Mungu  akubariki
Mtakatifu Simpson kwa kutusaidia kutunza Mama yetu !!! ” Larry

"Nina habari za kushangaza watu wangu. Moja ya Peeps yangu nyuma ya mashariki alitoa moja, hesabu ...
bomba moja la mafuta kwa rafiki ambaye alikuwa na uvimbe mkubwa uliofungwa kwenye mshipa wake wa
Carotid. Alipuuza tu, alikua nywele zake ndefu kuzificha kwani ilikua kubwa na kubwa. Ndugu yake, daktari,
alikuwa na wasiwasi wa nini cha kufanya kama mgonjwa alikataa chemo / mionzi. Haikuweza kupuuza tena,
siku 2 zilizopita walimpeleka kwenye chumba cha upasuaji kwa kile kilikuwa upasuaji mkubwa. Wataalam /
waganga kadhaa walihudhuria kwani hii ingekuwa upasuaji hatari sana, mrefu na ngumu. Wangejaribu kuondoa
uvimbe kadiri iwezekanavyo na walilazimika kuchukua mshipa kutoka mguu na kupandikiza shingoni mwake.
Walifungua  shingo  yake,  na  VOILA  uvimbe  huo  ulikuwa  umefungwa  kabisa  na  kutengwa  na  Carotid.
Waliingia kabisa na kuiondoa! Madaktari wanashangaa na wanataka ripoti ya kina ya kila kitu alichofanya.
Haitakuwa orodha ndefu watu. Kukamua tu na bomba MOJA la mafuta. ” Corrie

“Mafuta ni ya kushangaza !! Rafiki yangu alikuwa na cysts ya ovari ... alikuwa na upasuaji ili kuondoa moja na
mwezi mmoja baadaye alikuwa amerudi ili kugundua alikuwa na zaidi! Mwezi ulipita na ikaongezeka mara
mbili  na akaambiwa ikiwa kuna chochote kitatokea kurudi na watafanya upasuaji wa dharura! Kijana wake
alimtengenezea mafuta ... aliichukua kwa wiki 3 ... kwa mshangao wake alipokwenda kumtafuta ultrasound
ijayo ilikuwa imekwenda !!! ” Jolie

"Mwaka 1 uliopita leo mtu wangu wa karibu sana aliniambia alikuwa na saratani ya ugonjwa. Aliambiwa ana
miezi 8 ya kuishi. Ndani ya siku 5 nilimpa mafuta ya bangi aingize kwa kula nusu ya mchele wa saizi ya mchele
kidogo ya mafuta. Ndani ya wiki 6 kulikuwa na kupunguzwa kwa saizi ya uvimbe wake na hakukuwa na ishara
ya kuenea kama walivyosema ingekuwa.

Nafurahi  kusema  uvimbe  huo  ulikuwa  saizi  ya  zabibu  kubwa  na  leo  ni  saizi  ya  tunda.  Mafuta  ya  bangi
yameokoa maisha yake. Ataendelea kula mafuta mpaka yamekwisha. Sio tu kuponya saratani yake ya ugonjwa
lakini pia imekuwa na athari ya kushangaza kwa afya yake. Alikuwa kabla ya ugonjwa wa kisukari na mnene na
sasa yuko chini ya uzani kamili na anafurahi kuliko hapo awali!
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Ninahimiza  kila  mtu  aangalie  tiba  ya  mafuta  ya  bangi.  Tafadhali  angalia  ->  RICK SIMPSON  "KIMBIA
KUTOKA KWA TIBA" Video kwenye Youtube ... Inaweza kuokoa maisha yako au mtu unayemjua. Wape
zawadi ya uzima! ” Jose

Ushahidi

"Rick Simpson Oil ana uaminifu kamili wa kisayansi ikiwa unasumbuka kusoma fasihi ya kisayansi" Robert
Melamede, aka Dr Bob

"Kuzuia njia ya kuishi kwa seli husababisha dephosphorylation ya Bad, na uhamishaji wa protini hii ya Bcl-2
kwenye mitochondria, na baadaye apoptosis." Ummmm, masharti ya Layman tafadhali ??? ” Nafasi

- Hiyo inatafsiriwa kwa: "Bangi huua seli za saratani," Uwezekano. JB

Swali: Kwa nini nitarajie madaktari kuunga mkono madai kwamba bangi inaponya saratani? 

A.  Kweli,  kwa  sababu  inatibu  saratani  na  hiyo  ndio  yote  iko.  THC  husababisha  apoptosis,  kwa  hivyo
inashangaza apoptosis katika saratani zote. Kwa nini? Kweli, kwa sababu mafuta ya decarboxylated huingia
ndani ya seli zote mwilini kwa namna fulani ikiwa imeingizwa kwa idadi sahihi. Mfumo wa endocannabinoid
unasimamia mfumo wa kinga, kwa hivyo wakati unapata mfumo wa kinga kufanya kazi sawa, inaweza pia
kupambana na saratani. Sio mengi kwa hii, kwa kweli, ni rahisi kukera.

Mafuta yaliyotengenezwa kwa kiwango cha juu ndio nafasi nzuri zaidi mgonjwa anayo (upasuaji utahitajika
katika visa vichache vya kutishia maisha, labda). Na ikiwa unajua chaguo la matibabu ambayo ni salama, yenye
ufanisi zaidi na ya kufurahisha zaidi kwa mgonjwa kuliko mafuta, tuambie. Hakuna yoyote.

Angalia  kile  Mechoulam na Pacher  wanasema: "Uvimbe /  jeraha la tishu huchochea kuongezeka kwa kasi
katika viwango vya endocannabinoid ya ndani, ambayo pia hudhibiti majibu ya ishara katika seli za kinga na
seli zingine zinazodhibiti kazi zao muhimu. Mabadiliko katika viwango vya endocannabinoid na / au misemo ya
receptor ya CB2 imeripotiwa karibu katika magonjwa yote yanayoathiri wanadamu, kuanzia moyo na mishipa,
utumbo, ini,  figo, neurodegenerative,  magonjwa ya akili,  mfupa,  ngozi,  autoimmune,  shida ya mapafu kwa
maumivu na saratani, na kudhibiti CB2 Shughuli ya kipokezi ina uwezo mkubwa wa matibabu katika magonjwa
haya. ” http: //www.ncbi.nlm.nih. gov / pubmed / 21295074

Je! Unafanyaje haya yote? Kweli, pamoja na mafuta. Unasawazisha viwango au kuziweka kwenye gari kubwa,
inapohitajika. Unaweza kula mafuta, kuyasugua, kuyapaka mvuke, na kuyachukua kwenye mishumaa, na kati
ya  njia  hizi  nne,  unaweza kupata  njia  ya kumsaidia  kila  mgonjwa kwenye sayari  hii.  Baadaye,  madaktari
watakuwa  wakiingiza  uvimbe  na  mafuta  na  kuzipunguza  katika  nyakati  za  rekodi  kwa  njia  hiyo  (haifai
nyumbani).

Na kwa nini nilidokeza saratani za ngozi (au vidonda vya kisukari au majeraha)? Kweli, kwa sababu unaweza
kuona kile kinachotokea hapo na kwa kawaida haichukui muda mrefu kuponya na mafuta, upeo wa wiki chache
katika hali nyingi. Basi tambua tu kuwa kitu hicho hicho kinachotokea baada ya matumizi ya mada kwenye
ngozi  yako  hufanyika  ndani  ya  mwili  wako  wakati  unapoingiza  mafuta.  Tena,  rahisi  sana,  lakini  hiyo  ni
maelezo sahihi kabisa mwishowe. Na kisha rudi kwa kile Mechoulam aliandika: "Mabadiliko katika viwango
vya  endocannabinoid  na  /  au  misemo  ya  receptor  ya  CB2  imeripotiwa  karibu  katika  magonjwa  yote
yanayoathiri  wanadamu,  kuanzia  moyo,  mishipa,  utumbo,  ini,  figo,  ugonjwa wa neva,  magonjwa ya  akili,
mfupa,  ngozi,  kinga  ya  mwili,  usumbufu  wa  mapafu  kwa maumivu  na  saratani,  na  kudhibiti  shughuli  za
kipokezi cha CB2 kuna uwezo mkubwa wa matibabu katika magonjwa haya. ”

- Kujua yote hayo, nitaenda kurekebisha shughuli yangu ya kupokea CB2 mara moja. JB

"Iliniponya saratani ... Hatua ya 4 ya ubongo ... Kwa hivyo ndio." Kioo

"Kusema inaponya saratani ni overestimation hatari na isiyo ya kawaida ya nukta halali ambayo inastahili utafiti
zaidi. Lakini hapana, hapana, hapana. Bangi haitibu saratani. Hakuna tiba ya uhakika na ya kweli ya saratani

82



TIBA YA Saratani: Mfumo wa Rick SIMPSON

kwa sasa, na ni idadi tu ya juhudi za kiburi za matibabu, chakula na kisaikolojia zinaweza kusaidia kupunguza
hatari ya kifo na saratani. Bangi haitibu saratani, na wagonjwa lazima waijue hii. ” David

"RSO inaua saratani, mwenzi ... Uvutaji sigara, hapana, lakini RSO ndio." Kevin

"Huduma kunisaidia hapa tafadhali mwenzangu ...?" Jeff

"Kwanza kabisa," saratani "ni kitu chochote kutoka kwa cyst hadi neuroblastoma, kwa hivyo" huponya saratani
"ni generic, illusive, nonspecific. Halafu, bangi ina athari nzuri sana kwa urudiaji wa seli, ambayo kwa kweli
husaidia, lakini haiponywi vimbe. Tena, kila aina ya saratani ni tofauti na bangi imeonyesha majibu mazuri kwa
saratani ya matiti,  ambayo ni aina o carcinoma,  inayotibiwa sana na kwa ufanisi  na dawa ya kawaida pia.
Kusema hivyo, mimi kwa jumla ni kuhalalisha bangi, lakini hata kama niko wazi kwa tiba mbadala lazima
nipate nikipingana na madai haya ya kifahari. ” David

"Jindrich Bayer, nisaidie, tafadhali !!!" Kevin

"Kusema kuwa bangi inaonyesha mwitikio mzuri katika kupambana na aina fulani za uvimbe ni madai ambayo
ninaweza kukubali." David

- David, kubali chochote unachotaka, hiyo ni sawa na mimi. Ndio, kuna data ngumu sana zinazopatikana juu ya
mafuta ya Rick Simpson, lakini hiyo ni kwa sababu tu ya ufisadi wa mfumo wa matibabu na mabwana wao wa
pesa.  Hii  itabadilika  hivi  karibuni  wakati  Colorado  na  Washington  zinaanza  kusambaza  data  zao.  Kwa
kuongezea, Israeli na Uholanzi zinaanza kujaribu mafuta sasa, jamhuri ya Czech labda itajiunga hivi karibuni.

Kwa kadiri tunavyojua, na kutoka kwa uzoefu wetu wa vitendo na maelfu ya wagonjwa, mafuta yanaonekana
kufanya kazi kwa kila aina ya saratani bora zaidi kuliko kitu chochote kinachotolewa na mfumo wa matibabu.
Ikiwa unataka uthibitisho, tengeneza mafuta na upate mtu aliye na saratani ya ngozi na angalia kinachotokea
mafuta yanapowekwa. Matakwa mema, JB

"Ifanye mwenyewe, tulikuwa tukimuuliza Rick ni wapi tunaweza kuipata na baada ya muda tuligundua, kwa
kuwa tunaishi  mbali  sana  na  Amerika  na  hatuwezi  kusafiri  mahali  kuipata  kwa sababu ya  mapungufu  ya
kifedha, tulitazama tu video kama mara 100 , kwa kweli aliikariri, akapata bangi kutoka kwa mtoa huduma wa
ndani, akanunua jiko la mchele, pombe, hata kipima joto kuwa na uhakika wa halijoto. Ilikuwa rahisi kuliko
vile tulifikiri, TUMEJIFANYA WENYEWE, mpenzi wangu amekuwa akiichukua kwa siku 4 sasa ... Tutangoja
na tuone. Tumesoma majarida ya matibabu na kutazama maandishi mengi, matokeo yao yote ni sawa (majaribio
ya kliniki yaliyofanyika UCLA, Harvard ...) - mafuta yanaua seli za saratani! Kwa hivyo tuliamua kuifanya kwa
sababu huwezi kamwe sasa mpaka ujaribu! ” Ioanna

"Ukweli wa asili huponya watu wengine ni sababu ya kukataa dawa milele na kusoma sanaa ya placebo. Baada
ya kusema kuwa haufanyi  utafiti  wa placebo wakati  una tiba bora,  uko sawa, hiyo itakuwa inaua nusu ya
wagonjwa wako, wagonjwa na wakatili. ” Christopher

- Kwa kweli itakuwa mgonjwa na mkatili, Christopher, na ndio sababu mimi binafsi sitafanya hivyo. Wengine
wanaweza ikiwa wanataka, lakini sitaki. Ninataka mfumo wa matibabu uanze kutumia mafuta kama placebo -
ikiwa watathibitisha kuwa chochote wanachotaka kutumia ni salama na bora kuliko mafuta (na ya kufurahisha /
ya kupendeza kwa mgonjwa), basi wanaweza kuendelea na kuiuza . Ikiwa sivyo, basi sivyo. Ni rahisi na ya
busara sana, nadhani. Na ndivyo itakavyokuwa siku zijazo hata hivyo, kwa nini subiri? JB

"Hei Kim, nakupa changamoto uthibitishe kwamba Bangi kama dawa isiyo na sumu ya kuokoa maisha ni"
matamshi ". Bahati nzuri na hii. NILIZOEA kusikika kama wewe. Ndipo nikaamua nitapiga mashimo kupitia
hii  "kejeli"  kwa  sababu  hii  INATAKIWA KUZAA ...  kijana  nilikuwa nimekosea.  Namaanisha  KUKUFA
KUKOSA. Hauwezi kukataa ukweli wa kisayansi wa 100% YA MICHEZO. Sikuweza kuifanya na hautaifanya
pia. UKWELI ni UKWELI na hii ni UKWELI, Kim. AMA & Big Pharma ni WAHALIFU. Wao kwa kujua
wameruhusu zawadi hii nzuri kutoka kwa Mungu kuathiriwa na roho waovu na kusema uwongo juu ya FAIDA
SAFI!  Wameruhusu  wanafamilia  wako  kuteseka  na  kufa,  Kim.  Ikiwa  unafikiria  hizi  Kemikali  za  Petroli
wanazouza ni Dawa, bora ufikirie tena. Unataka kugundua "maneno matupu", nenda uzungumze na Daktari
wako,  nenda  uzungumze  na  Jumuiya  ya  Saratani  ya  Amerika,  nenda  ukazungumze  na  watengenezaji  wa
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vidonge  vya  sumu.  Tafadhali  kumbuka,  Kim,  KILA DONGO AMBALO WANADAI "SALAMA" SIYO!
Nitafutie moja ambayo sio SUMU, moja tu! Walakini hapa tuna MBOGA SIYO SUMU ambayo inazalisha
Dawa yenye nguvu zaidi DUNIANI ambayo imethibitishwa KUPATA UGONJWA na "wataalamu wetu wa
afya" na Serikali wameona ni bora kutunyima mboga hii ya kuokoa maisha, ikituruhusu kuteseka na kufa NA
KUWEKWA  gerezani  ili  kufanya  mambo  kuwa  salama  hata  zaidi  katika  jamii  ...  Unataka  kuzungumzia
"RHETORIC" ??? Natumahi chapisho hili linafungua macho yako kwa UKWELI. Ikiwa sio hivyo, RIP Kim,
hakuna tumaini kwako na aina yako, una "Upungufu wa Kliniki ya Endocannabinoid." Itafute, ni kweli. ” Dan
Walakini hapa tuna MBOGA SIYO SUMU ambayo inazalisha Dawa yenye nguvu zaidi DUNIANI ambayo
imethibitishwa KUPATA UGONJWA na "wataalamu wetu wa afya" na Serikali wameona ni bora kutunyima
mboga hii ya kuokoa maisha, ikituruhusu kuteseka na kufa NA KUWEKWA gerezani ili kufanya mambo kuwa
salama hata zaidi katika jamii ... Unataka kuzungumzia "RHETORIC" ??? Natumahi chapisho hili linafungua
macho yako kwa UKWELI. Ikiwa sivyo, RIP Kim, hakuna tumaini kwako na aina yako, una "Upungufu wa
Kliniki  Endocannabinoid."  Itafute,  ni  kweli.  ”  Dan  Walakini  hapa  tuna  MBOGA  SIYO  SUMU  ambayo
inazalisha Dawa yenye nguvu zaidi DUNIANI ambayo imethibitishwa KUPATA UGONJWA na "wataalamu
wetu wa afya" na Serikali wameona ni bora kutunyima mboga hii ya kuokoa maisha, ikituruhusu kuteseka na
kufa  NA  KUWEKWA  gerezani  ili  kufanya  mambo  kuwa  salama  hata  zaidi  katika  jamii  ...  Unataka
kuzungumzia "RHETORIC" ??? Natumahi chapisho hili linafungua macho yako kwa UKWELI. Ikiwa sivyo,
RIP Kim, hakuna tumaini kwako na aina yako, una "Upungufu wa Kliniki Endocannabinoid." Itafute, ni kweli.
” Dan Unataka kuzungumza juu ya "RHETORIC" ??? Natumahi chapisho hili linafungua macho yako kwa
UKWELI.  Ikiwa  sivyo,  RIP  Kim,  hakuna  tumaini  kwako  na  aina  yako,  una  "Upungufu  wa  Kliniki
Endocannabinoid." Itafute, ni kweli. ” Dan Unataka kuzungumza juu ya "RHETORIC" ??? Natumai chapisho
hili linafungua macho yako kwa UKWELI. Ikiwa sivyo, RIP Kim, hakuna tumaini kwako na aina yako, una
"Upungufu wa Kliniki Endocannabinoid." Itafute, ni kweli. ” Dan

“Mume wangu yuko sahihi. Nina skana 4 za PET ambazo zinathibitisha. Wakati nilikuwa mzito kwenye mafuta
uvimbe wangu ulikuwa ukienda kama wazimu. Wakati nililazimika kupunguza kipimo changu, wamekaa zaidi
kuliko kupungua. Nina ushahidi unaoonekana mambo yanafanya kazi. ” Maria

“Inaonekana kama utapeli wa kupata pesa. Unafikiria kweli sheria itaniacha nikue katani kutengeneza mafuta?
Pata jamani kweli. Nilipata leukemia na siamini neno la kile unachosema. Wewe msanii wa utapeli unaosali juu
ya wagonjwa unapaswa kufungwa. Ikiwa una hakika hii inafanya kazi, basi fanya majaribio ya kliniki halisi.
Nchi nyingi zitakuruhusu uzifanye, usitumie udhuru wa Kilema Ass FDA!

- Steven, mapema unapata mafuta ni bora kwako. Usinilaumu kwa ukosefu wa masomo ya kisayansi juu ya
mafuta,  kweli.  Ikiwa  mfumo  wa  matibabu  kweli  ungefanya  kile  wanachotakiwa  kufanya,  ushuhuda  huu
themanini peke yao ungekuwa ndio wangeweza kuona kufanya makumi hayo yote au mamia ya maelfu ya tafiti
ambazo zitahitajika kufanywa.

Rick na mimi kwa kweli hatuwezi kumudu kufanya masomo hayo yote, ni zaidi ya bajeti  yetu, pamoja na
hatuwezi kuifanya kihalali na njia tunayotaka kuifanya, kwa hivyo ni juu ya wengine kufanya kazi zao sasa.
Kwa kadiri ninavyojua, kuna majimbo ambapo bangi ya matibabu inaruhusiwa, sijui ni kwanini hawakufanya
utafiti bado. Kwa mfano juu ya saratani ya ngozi, hiyo ingefanywa kwa miezi michache, na matumizi ya mafuta
tu. Lakini haionekani kutokea, au sijui juu ya masomo kama haya.

Lakini kuna ushahidi wa kisayansi wa kuhifadhi kila kitu tunachosema, fanya tu utafiti wako, angalia PubMed
na ujiunganishie nukta hizo.

Natumai itatosheleza mahitaji yako ya kisayansi na natumahi utapata mafuta kabla ya madaktari wako kupata
nafasi ya kukuua na sumu yao ya kemikali, ambayo haingeruhusiwa kamwe ikiwa ingejaribiwa katika utafiti
sahihi na wa maadili ya matibabu. JB

"Watafiti walihitimisha:" Takwimu zilizoripotiwa hapa ni za kwanza ambazo tunafahamu kuonyesha jukumu
muhimu la vipokezi vya CB1 (cannabinoid) na endocannabinoids katika etiolojia ya PTSD kwa wanadamu.
Kwa hivyo, zinatoa msingi wa kukuza na kuhalalisha alama za biomarker za hatari ya PTSD, na pia kuongoza
maendeleo ya busara ya kizazi kijacho cha matibabu ya PTSD. "
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Lakini usitarajie maafisa wa shirikisho kusaidia kusongesha mchakato huu mbele. Mnamo mwaka wa 2011
watawala wa shirikisho walizuia wachunguzi katika Chuo Kikuu cha Arizona huko Phoenix kufanya majaribio
ya kliniki yanayodhibitiwa na FDA, kudhibitiwa kwa matumizi ya bangi kwa wagonjwa 50 walio na PTSD.
Uadilifu wa kisayansi? Sio linapokuja suala la bangi. Sio kwa risasi ndefu. "

- Tafadhali usitulaumu kwa ukosefu wa masomo ya matibabu kuhusu mafuta ya bangi. Hivi karibuni utagundua
kuwa  ndio,  kuna  kikundi  cha  watu  ambao  wanadhibiti  ulimwengu  huu  na  kwamba  watafanya  kila  kitu
kuchelewesha kurudi kwa bangi iwe bora kwako. Haimaanishi kwamba hatutasukuma dawa ya bangi kupitia,
inamaanisha tu kwamba itachukua muda mrefu kuliko lazima au inavyotarajiwa. JB

“Ninaamini kabisa mafuta. Mtoto wa mume wangu alikuwa na leukemia, madaktari walimpa miezi 4. Aliishi
kwa MIAKA 2.5 yote kwa sababu ya mafuta aliyoyamwa kwenye tofaa. Shukrani kwa Rick Simpson !!! Mungu
akubariki." Terri

“Siku 4 bila kupata kazi mpya. Hakuna madhara, kujitoa, na sio kuuma vichwa vya watu! Kuna utafiti wako,
lol. Sambaza neno! Tunahitaji hii. Tunadaiwa na ubinadamu kuifanya Dunia iwe mahali pazuri. Huu ni mwanzo
:) ”Christina

“Aprili iliyopita, baada ya kuwa na miaka 5 bila saratani ya matiti,  niligunduliwa tena. Wakati huu ilikuwa
hatua ya 4, terminal na maji kwa mgongo, ubavu, nodi za limfu, sternum na matiti. Kimsingi nilipewa utunzaji
wa kupendeza na kuambiwa wangejaribu kuniweka nje ya maumivu mengi ... kwenda nyumbani na kutatua
mambo yangu. Nilikuwa na maumivu mengi na waliendelea kuagiza dawa za kupunguza maumivu zaidi na
zenye athari mbaya sana, (Percocet, hydromorphone na dexymethasone). Sikuweza kufanya kazi kwenye hizi.

Mume wangu alianza kusoma vitu hivi kwenye wavuti na, kwa kusema kidogo, nilikuwa na wasiwasi lakini
nilifikiri  kwamba  sikuwa na  chochote  cha  kupoteza  kwa  kujaribu.  Kutafuna  kiasi  kidogo sana  cha  Mjane
Mweupe 3x kila siku. Wiki iliyopita nilipata habari kwamba mfupa wangu wa mifupa umeenda kabisa. Leo
niliambiwa kwamba MRI inaonyesha kupungua kwa SIGNIFICANT ya uvimbe wa tishu laini. Sio wasiwasi
sana sasa na ninahisi kubwa, hakuna maumivu. " Julia

"Inaponya saratani, mimi ni dhibitisho hai. Hatua ya 4 mifupa ya ini na ini iliyo na uvimbe mwingi, ilitumia
mafuta na sasa sina saratani. " Laura

“Hi Jindrich, jana nilimaliza kusoma kitabu cha Rick. Mambo mazuri! Kweli mimi sihitaji ushahidi wowote
zaidi juu ya nguvu ya kweli ya mafuta! Nimefanya pia majaribio kadhaa na kila siku ninagundua kitu kipya
dawa hii inaweza kufanya! Ajabu!

Cha kusikitisha  ingawa nina  hakika na  hata  kama msichana wangu ameshawishika  bado mama yake hana
uwezo wa "kuachilia" kabisa ... na bado hana hakika ikiwa ataacha chemo nzuri ...

Ninajaribu kila wakati kuleta hoja nzuri lakini siwezi kumuuwia! Yeye ndiye mwenye saratani na ndiye pekee
anayeweza kuamua afanye nini na maisha yake.

Najua atapona hata hivyo mwishowe kwa sababu tutajaza mafuta yake mengi kiasi kwamba haitawezekana
kufa. Lakini bado ninahisi ni ujinga sana na ni hatari sana kucheza na kemikali hizi za kufinya, haswa wakati
unapata dawa asili ambayo imethibitishwa kuponya saratani!

Nilisoma juu ya uzoefu wako na saratani na mfumo wa matibabu ... samahani sana kwa upotezaji wako… na
sasa ninaelewa vizuri mtazamo wako kwa dawa ya jadi inayoitwa "dawa"! Luigi

- Hujambo Luigi, asante kwa maneno yako mazuri juu ya kitabu hicho na inasikitisha kwamba lazima upitie. Ni
chaguo lake ni matibabu gani anachagua lakini singeenda karibu na chemo - soma tu hadithi ya Mama yangu
kwa yeye, labda atafahamu kuwa kunywa sumu sio wazo nzuri, haswa ikiwa haijathibitishwa wala sio lazima.
Nafasi  yake  ya  kuishi  tu  chemo  itaboresha  sana  ikiwa  atachukua  mafuta,  lakini  tena,  kwanini  asababishe
uharibifu zaidi kwa mwili wake mgonjwa? Haina maana hata kidogo. Matakwa mema, Jindrich

"Hii ni vita ambayo watu wazuri wanapaswa kushughulika nayo, Daktari mjinga ambaye anafikiria anajua zaidi
bila kusonga mbele juu ya habari mpya inayobadilika na iliyopo juu ya bangi, dawa zake na uwezo wa kuua
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saratani bila kumdhuru mgonjwa. Je! Ni wendawazimu kwa maoni yetu kwamba wangetaka sumu juu ya kitu
salama, kwa nini? Je! Ni ujinga au wanaendesha hofu?

Nimemwona Daktari Mara moja katika miaka 5 tangu kujifunza kwa mafuta haya kwa IBS yangu na ilikuwa
kwa kitu ambacho sikuweza kufanya mwenyewe. Pinkie aliyejitenga na nilitumia mafuta kamwe kuambukizwa,
niliondoa mishono bila mateso na kila wakati nikipaka, maumivu yalipotea mara moja kwa sababu ya uchochezi
kuondolewa. Iliponywa kabisa katika miezi 2 1/2 hadi 3 badala ya tiba ya mwili na karibu miezi 9 hadi mwaka
kwa uponyaji. Nimeona kwa macho yangu mwenyewe mara kwa mara na hakuna mtu anayeweza kuchukua
hiyo kutoka kwangu. ” Covey

“Madaktari  SI wanasayansi wala hawafanyi sayansi.  Ikiwa wangefanya hivyo, wangedai  serikali  iwaruhusu
kupata  bangi.  Sababu ni  sehemu iliyothibitishwa  sasa  ya  mwili,  mfumo wa endocannabinoid,  umepuuzwa
kabisa na jamii ya matibabu ya Amerika. Wakati nchi zingine zinafanya utafiti zaidi na zaidi juu ya bangi na
haswa matibabu ya saratani, uanzishwaji wa matibabu wa Amerika unaendeshwa na Big Pharma, bima kubwa,
na pesa kubwa. Madaktari  wamepeana udhibiti  wa ufundi wao kwa wasio waganga na wanasiasa wa hofu.
Watatumia miaka kujaribu kupata njia mbadala chini ya udhibiti wa mawakili wa hati miliki, huku wakitishia
tiba inayowezekana.

Ikiwa bangi ilifichwa kwenye msitu wa kina kirefu, ikidhibitiwa na kabila lisilojua kusoma na kuandika, Big
Pharma atakuwa wa kwanza kudhibiti uzalishaji wake, patent misombo yake 64 tofauti ya cannabinoid, kisha
ugeukie  kwa  madaktari  ili  "waandike".  Lakini  kabila  kubwa nchini  Merika  tayari  limeanza  kupiga  kelele
ukweli. Mbaya sana kwa Big Pharma kabila hili haliuzwi. ” Bryan

“Ushahidi huo uko pamoja nasi. Na tunashiriki. Rundo la matibabu [halipaswi kutibiwa tena kwa heshima] ya
wasukumaji  wa dawa za kulevya,  ambao hufanya kazi kwa motisha wanafunuliwa.  Wanajikunyata kwenye
pochi zao. Wanajua kinachotokea na mwenza wao FDA anakwenda nao chini. Hakuna tofauti na aina yoyote ya
dhulma ambayo tumekutana nayo kabla ya kukubali wakati huu ni ya nyumbani. Tunajifanyia wenyewe. Kuna
tiba ya saratani, HAKUNA TIBA KWA njia ya DAWA inalazimishwa kwetu kwa sasa isipokuwa tukipiga kura
na mifuko yetu na kura zetu! ” Thielman

“Nimewaangalia jamaa, marafiki, wakipungua na kufa haraka sana baada ya kulazimishwa kutumia makumi ya
maelfu ya dola kuuawa polepole wakati tiba inakua nje ya Mama Earth. Haya sasa, amka na unuke harufu ya
ng'ombe. Usiruke juu ya maoni potofu na ufanye utafiti HALISI. ” Amy Jane

"Najua ningependa kuwa na RSO kuliko chemo / rad… Ya kuchekesha jinsi watu wengine wanaweza kuita
RSO wakati athari za kila kitu zinaweza kukuacha na maisha duni sana." Kerry

“Inahitaji  kupatikana  kwa  urahisi.  INAHITAJI  kupatikana  ”Kadiri  ninavyosoma  zaidi,  ndivyo  ninavutiwa
zaidi.” Shelley

“Saratani  zote  ni  seli  ambazo  hazijadhibitiwa.  Kiini  kinahitaji  tu  kudhibitiwa.  Ikiwa mwili  wake  hauwezi
kudhibiti seli za saratani basi seli za saratani zinaweza kuwa na mapumziko / uharibifu wa vipokezi vya CB.
Wakati phyto-cannabinoids (phyto = mmea msingi) inawasiliana na seli isiyodhibitiwa, inaweza kuashiria seli
ya saratani kupitia milango zaidi kuliko vipokezi vya CB 1/2 tu. Hivi ndivyo phyto-cannabinoid inafanikiwa
ambapo cannabinoid ya asili inashindwa.

Hapa kuna vidokezo juu ya mchakato wa jinsi cannabinoids inadhibiti seli za saratani: Saratani

1) Saratani ni seli isiyodhibitiwa. 
2) Kushawishi Apoptosis Inasimamia seli ya saratani. 
3) Cannabinoids husababisha Apoptosis katika seli. 

Saratani  hufafanuliwa  kama  "kundi  pana  la  magonjwa  anuwai,  YOTE  yanayohusu  ukuaji  wa  seli
zisizodhibitiwa." https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer

Swali: Je! Tunasimamia vipi seli? J: Kupitia Apoptosis. Apoptosis: http://en.wikipedia.org/ wiki / Apoptosis #
Mchakato "Apoptosis (pron .: / ˌæpəˈtoʊsɪs / also pron .: / ˌeɪpɔːpˈtoʊsɪs /) [2] [3] ni mchakato wa kifo cha seli
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iliyowekwa  (PCD)  ambayo  inaweza  kutokea  kwa  viumbe  vyenye  seli  nyingi.  [4]  Matukio  ya  kibaolojia
husababisha mabadiliko ya seli (mofolojia) na kifo. ”

"Mchakato wa apoptosis unadhibitiwa na anuwai ya ishara za seli, ambazo zinaweza kutokea kwa seli za nje
(inducers za nje) au ndani ya seli (inducers za ndani). Ishara za nje ya seli zinaweza kujumuisha sumu, [13]
homoni, sababu za ukuaji, oksidi ya nitriki [14] au cytokines, ambazo lazima ziweze kuvuka utando wa plasma
au kupandikiza ili kutoa majibu. Ishara hizi zinaweza (au, kuchochea) au hasi (yaani, kukandamiza, kuzuia, au
kupunguza) kuathiri apoptosis. ”

Je! Tunafanyaje seli ya saratani kupitia Apoptosis?

Tunahitaji cannabinoids / endocannabinoids kuashiria Wapokeaji wa Cannabinoid (CB1R, CB2R) kushawishi
Apoptosis (imekuwa ikishukiwa kuwa kuna vipokezi zaidi ya 2):

CBR ni nini? (Mpokeaji wa Cannabinoid):

"Vipokezi  vya  cannabinoid  vimeamilishwa  na  vikundi  vitatu  vikubwa  vya  ligands,  endocannabinoids
(zinazozalishwa na mwili wa mamalia), mmea cannabinoids (kama vile THC, iliyotengenezwa na mmea wa
bangi) na cannabinoids bandia (kama vile HU-210). Yote ya endocannabinoids na mimea ya cannabinoids ni
lipophilic, yaani mafuta mumunyifu, misombo. " http://en.wikipedia.org/wiki/Cannabinoid_receptor

Je! Cannabinoids inaweza ishara kwa CBR kushawishi Apoptosis?

"Utafiti  katika  mifano  hii  ya  magonjwa  pamoja  na  majaribio  mengi  ya  vitro  yanaonyesha  kuwa dawa za
kulevya  hutoa  nguvu  zao  za  kinga  kwa  njia  nne  kuu:  (1)  kuingizwa  kwa  apoptosis,"
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC3005548 /

Autophagy - Ikiwa siko sahihi tafadhali nisahihishe lakini kutokana na kile ninachoelewa:

Autophagy ni mchakato ambapo seli inaweza kutengenezwa au kuchakatwa tena. Kawaida na seli za saratani
zimepangwa kufa lakini Autophagy bado inaweza kushiriki katika mchakato huu.

Ni kama una kontena la  kusaga na chombo cha takataka  na unakusanya taka anuwai na kuziandaa  katika
vyombo 2. Wakati mwingine unahitaji kusaga, wakati mwingine unahitaji tu kutupa kitu. " Scott

"Katika utafiti mpya, Chen na timu yake waligundua kuwa Δ9-THC matibabu ilisababisha kuongezeka kwa
viwango vya enzyme inayoitwa cyclooxygenase-2 (COX-2) katika hippocampus ya panya, mkoa wa ubongo
unaohusika katika ujifunzaji na kumbukumbu. Dawa za kulevya au mbinu za maumbile zilizopunguza viwango
vya COX-2 katika panya zilizuia shida za kumbukumbu na hali mbaya ya neva inayosababishwa na mfiduo wa
mara  kwa  mara  Δ9-THC.  Kwa  sababu  COX-2  imezuiliwa  na  dawa  za  kupunguza  maumivu  kama  vile
ibuprofen, matokeo yanaonyesha mkakati rahisi wa kuzuia athari za bangi.

Watafiti  pia waligundua kuwa Δ9-THC matibabu ilipunguza uharibifu wa neva katika mfano wa panya wa
ugonjwa wa Alzheimer's, na athari hii ya faida iliendelea wakati wanyama walipotibiwa wakati huo huo na
kizuizi cha COX-2. "Hakuna dawa madhubuti zinazopatikana sasa za kuzuia na kutibu ugonjwa wa Alzheimers
au kusitisha maendeleo ya ugonjwa," Chen anasema. "Matokeo yetu yanaonyesha kuwa athari zisizohitajika za
bangi zinaweza kuondolewa au kupunguzwa, wakati zinabakiza athari zake za faida, kwa kutoa kizuizi  cha
COX-2 pamoja na Δ9-THC kwa matibabu ya hali mbaya ya matibabu kama ugonjwa wa Alzheimer's." http: //
www.eurekalert.org/pub_releases/2013-11/cp-pmm111413.php

"Jumuiya mpya ya kisayansi inayofadhiliwa na serikali ya saratani SHOCKS ...

THC, kingo kuu ya kisaikolojia ya kisaikolojia, inaweza kubadilisha nambari ya maumbile ya binadamu, ili
kuzuia saratani na magonjwa ya uchochezi. Nini?!!!! Nini-NINI !!! ????

Rick Simpson na Mkuu wake Elf, mwanaharakati wa Kicheki Jindřich Bayer, wamekuwa wakisema haya kwa
miezi mingi, na nilikuwa na adabu lakini nilidhihaki siri hiyo, kwa sababu ilisikika kama kundi la hocus-pocus
kwangu (na kwa sababu ya ufundi mwingine mdogo kutokubaliana nimekuwa nao na mtazamo wao). . . Dawa
haziwezi kubadilisha DNA, sivyo? KOSA, inaonekana! MTAKATIFU [BARAKA]! ” Alan Gordon
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"Asili: Cannabinoids hushawishi seli zenye nguvu zinazotokana na myeloid (MDSC) katika vivo. Matokeo:
MDSC inayofanya kazi  na THC inaonyesha muundo tofauti  wa kujieleza  wa miRNA. Hitimisho:  MiRNA
maalum  inaweza  kucheza  majukumu  muhimu  katika  ukuzaji  na  utendaji  wa  MDSC  kwa  kudhibiti  jeni
zinazolengwa zinazohusika katika utofautishaji wa seli ya myeloid. Umuhimu: Chagua miRNA inaweza kuwa
malengo  muhimu  ya  Masi  kudhibiti  shughuli  za  MDSC  katika  saratani  na  magonjwa  ya  uchochezi.  ”
http://www.jbc.org/content/early/2013/11/07/jbc.M113.503037.short#ref-list-1

-  Sawa,  vyovyote  inamaanisha,  hii  ni  zaidi  ya  uwanja  wangu  wa  utaalam.  Labda  inasema  kitu  kama
cannabinoids  inaweza kutibu saratani,  na hufanya hivyo kupitia mabadiliko ya jeni,  kwa namna fulani.  Na
kwamba utafiti zaidi unahitajika, kama kawaida.

Ninachosema ni kwamba mawazo ya jambo ni chembe ndogo zaidi ya jambo na mafuta yanaweza kurekebisha
mawazo,  pia.  Jeni bado ni kubwa sana.  Utafiti  unapaswa kuzingatia  kile  cannabinoids  hufanya na chembe
ndogo zaidi za miili yetu, atomi, quark, kamba n.k. Hapa ndipo shida zinaanzia, kwenye chembe ndogo zaidi,
ndio unahitaji kurekebisha ikiwa unataka kurekebisha shida. JB

Habari juu ya Uponyaji Magonjwa mengine Masharti ya ngozi

"Kutoka kwa uzoefu wangu na vipodozi vyangu vya katani vilivyopigwa marufuku, ambayo tulitumia 
mafuta kutoka kwa buds za katani za viwandani, ambayo ni dhaifu sana ikilinganishwa na mafuta 
unayotengeneza, tuligundua katani ni tiba-yote kwa sababu inaweza kutumika karibu kila hali. Je! 
Unaweza kuthibitisha hili?

Historia  inaita  katani  dawa,  ambayo  inamaanisha  tiba-yote  na  zamani  ilitumiwa  kutibu  shida  nyingi  za
matibabu. Kutoka kwa uzoefu wangu wa kuona mafuta ya katani yanatumika kwa hali anuwai ya matibabu,
mimi pia huita katani tiba-yote. Katani ni muhimu katika matibabu ya ugonjwa wowote au hali yoyote; inakuza
uponyaji wa mwili mzima bila kufanya madhara yoyote. Kwa hivyo kwangu na wengine wengi, hii imekuwa
dawa ya mwisho na ninaamini kabisa kuwa hakuna kitu bora.

Katika ulimwengu tunaoishi leo, wengi hata wanaogopa kwenda juani lakini dawa hii inachanganyika vizuri na
vitu kama vile mafuta ya ngozi na lotion ya jua, kwa nini ujifiche gizani? Je! Haitakuwa nzuri kwenda jua tena
na kufurahiya maisha bila kuwa na wasiwasi juu ya vitu kama saratani ya ngozi? Unaweza kubashiri na sasa
dutu hii nzuri inaweza kufanya hii iwezekane. ” Rick Simpson, Katani: Mmea wa Dawa Zaidi

Kuchoma

"Ninajua  kutokana na uzoefu  wangu wa kibinafsi  kwamba hakuna matibabu  bora ya kuchoma kali  kuliko
mafuta ya katani. Ikiwa mafuta hutumiwa kwa kuchoma, huondoa maumivu ndani ya dakika na inaharakisha
sana mchakato wa uponyaji. Ikiwa hospitali zingetumia mafuta ya katani katika vitengo vyao vya kuchoma,
mateso ya wanadamu yangepungua sana.

Nyuma wakati nilianza kutoa mafuta, nilikuwa nikunywa dawa nyingi hatari zilizowekwa na madaktari ambazo
ziliathiri uwezo wangu wa kufikiri, kwa hivyo mawazo yangu hayakuwa wazi sana. Hali hii iliyobadilishwa
ilinisababisha kuwa mzembe kwa kiasi fulani na hii ilisababisha mlipuko na moto, ambao uliniacha mkono
wangu wa kulia ukiwa na digrii kali ya tatu.

Ninaposema kali,  namaanisha kali,  robo tatu ya mkono wangu wa kulia ilikuwa imeyeyuka haswa na sasa
ilikuwa ikining'inia kwenye gobs. Mpenzi wangu Leah alishuka na baada ya kutazama kuchoma, alichukua
mkasi na kukata nyama zote zilizokufa. Najua hii inasikika kama ya kutisha, lakini kile alichoondoa kilikuwa
kimekufa, kwa hivyo kwa kweli sikuhisi kitu.
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Katika siku kumi na moja, mkono wangu ulipona kabisa, bila kuacha makovu. Njia pekee unayoweza kusema
kwamba nilikuwa nimepata jeraha, ilikuwa uwepo wa ngozi mpya ya rangi ya waridi ambayo ilionekana na hata
nywele za nywele zilikua nyuma.

Sasa  angalia  kinachoendelea  katika  vitengo  hivi  vya  kuchoma ambavyo mfumo wetu  wa matibabu  hutoa.
Watoto  na  watu wazima  ambao wamevumilia  kuchomwa sana  watapata  kwamba vitengo  vya  kuchoma ni
kidogo  tu  kuliko  vyumba  vya  mateso,  ambavyo  vinaonekana  kutoa  mwisho  wa  mateso.  Wagonjwa  hawa
wanakabiliwa  na  maambukizo,  operesheni  nyingi  chungu  zinazojumuisha  kupandikizwa  kwa  ngozi  na
mwishowe, kawaida huwa na makovu mabaya.

Mafuta muhimu ya mmea wa katani ni anesthetic asili na anti-biotic asili. Unapoweka mafuta kutoka kwenye
mmea  wa  katani  kwenye  kuchoma,  ndani  ya  dakika  5  maumivu  yamekwenda  na  uponyaji  huanza.  Kwa
kuzingatia kile nilichoona dutu hii ikifanya kuponya jeraha nililopata na wengine ambao wamepata majeraha
kama hayo, ninaamini kabisa kwamba dawa hii ya kushangaza inaweza kukuza tena uso au sehemu zingine za
mwili kwa wale ambao wameugua kali choma.

Ikiwa mafuta yanaweza kukua tena mkono wangu na usiache makovu, basi kwanini usiwe mguu, au hata uso?
Kwa hivyo, ikiwa wale ambao wanaendesha vitengo vya kuchoma wangependa kusaidia wagonjwa wao na
kupunguza mateso yao, labda ni wakati tu ambapo walianza kutumia kitu kinachofanya kazi. ” Rick Simpson,
Katani: Mmea wa Dawa Zaidi

“Nilipokea mafuta ya kuchemsha ya shahada ya tatu kwenye vidole vyangu Jumapili asubuhi. Malengelenge
makubwa na maumivu sana. Nilikumbuka kusoma RSO ni ya kushangaza kwa uponyaji wa kuchoma, kwa
hivyo nilijaribu. Watu wa OMG, kuchoma kumekwenda kabisa kwa masaa 40 tu. Hakuna ishara yake hata
kidogo. Niliweka RSO nzuri kwenye malengelenge, kitambaa cha Aloe Vera safi na bandeji. Ilirudiwa masaa
12 baadaye. Hakuna haja ya maombi ya 3. " Bobbi

"Mkwe wangu alikuwa akikaanga sana vipande vya nyama ya nguruwe na kimsingi alitumbukiza vidole vyake
kwenye mafuta moto yanayochemka hadi kwenye fundo la kwanza na zikawa nyeupe kama kuku aliyepikwa.
Tuliweka RSO juu yao na maumivu yalikuwa yamekwenda kwa dakika moja au zaidi, aliwafunika 2 x kwa siku
na RSO. Walipona haraka sana kwa siku chache tu na hakukuwa na upotezaji wa ngozi au makovu hata kidogo.
Inashangaza sasa tunaweka kidogo kwenye jokofu la jikoni kwa hivyo ikiwa mtu yeyote atateketezwa (haswa
watoto) tutatumia RSO mara moja, hakuna haja ya kuhisi maumivu ya aina hiyo wakati tuna mmea wa asili
ambao utatunza . ” Debra

“Niliitumia kwa kuchomwa na jua kali. Imefanya kazi nzuri, nimeiona ikiponya jeraha la kisu chini ya wiki
moja.  Inaponya halitosis  pia.  Nimekuwa nikitumia kwa miezi  sita  au zaidi  na nikatoka dawa za kukamata
kabisa. Nilipokwisha kuishiwa na mshtuko mdogo. Nina bahati kuweza kupata dawa kama hii, napendekeza
lsao kwa maumivu ya neva. ” Jack

"Ninatumia jiko la kuni kwa joto kwa hivyo kuchoma kwenye mkono wangu kunifuatana na miezi mingi baridi.
Je!  Scalding  kirefu  ilianguka  mwisho,  bila  kuacha macho bado.  Nilipewa mafuta  ya  RSO kabla  ya  hivyo
kutumia  dab,  kufunikwa  kuchoma  na  kwa  siku  mbili  eneo  hilo  lilikuwa  nyekundu,  kiraka  safi,  hakuna
malengelenge au angalia kabisa! Nauzwa 100%! ” Janine

Makovu

“Nimeona majeraha  yakiponywa na matumizi  ya mafuta  haya  ambayo yalipaswa kuacha makovu mabaya.
Lakini  baadaye,  kilichobaki  kilikuwa ngozi nzuri  ya rangi ya waridi na kulingana na mfumo wa matibabu
mambo kama hayo hayapaswi iwezekanavyo. Katika historia yote, katani amekuwa na sifa ya kuwa na uwezo
wa kuponya majeraha huku akiacha makovu kidogo au baadaye.

Nimetoa mafuta haya kwa watu wengi ambao walikuwa na ngozi mbaya na shida ya makovu kwenye nyuso
zao. Baada ya matibabu na mafuta, uboreshaji wa rangi zao ulikuwa wa kushangaza. Hata makovu ambayo
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yamekuwepo kwa miaka inaweza kabisa au kwa sehemu kubwa kuondolewa tu kwa kutibu eneo lililoathiriwa
na mafuta.

Hii inaweza kutimizwa kwa njia ile ile ambayo mtu atatibu saratani ya ngozi: weka tu mafuta kwenye kovu, na
funika na bandeji. Endelea kurudia hii mpaka kovu lipite na kwa wakati, eneo ambalo lilitibiwa litaungana na
tishu zinazozunguka.

Niliwasiliana  na  mwanamume mmoja  katika  Jamhuri  ya Czech ambaye alikuwa na kovu la  kutisha  usoni
mwake ambalo lilionekana kama limesababishwa na upanga. Baada ya kutibu eneo hilo kwa mafuta, nilikuwa
na  wakati  mgumu  sana  hata  kusema  mahali  kovu  lilikuwa  wapi.  Kwa  mtazamo  wangu,  wale  ambao
wameharibika kwa kuogopa wanaweza kusaidiwa na matibabu hayana maumivu, kwa hivyo ikiwa una kovu
mbaya, sasa unajua jinsi ya kukabiliana nalo. " Rick Simpson, Katani: Mmea wa Dawa Zaidi

Vidonda, Warts, Moles

“Vidonda ndani ya mwili vinaweza kutibika kwa kumeza mafuta. Vidonda visivyo vya afya, vidonda, na moles
kwenye mwili vinaweza kuondolewa kwa kupaka tu mafuta na kuifunga bandeji. Mafuta hufuata seli zisizo na
afya au zinazobadilisha seli na kuziharibu bila maumivu katika hali nyingi. Mara nyingi, vidonda na moles
zinaweza  kuwa  mbaya,  wakati  huo  huwa  na  rangi  nyeusi  na  kuanza  kukua.  Ikiwa  una  jambo  kama  hili
kushughulikia,  mara  nyingi  madaktari  wanaweza  kuondoa  shida,  lakini  katika  hali  nyingi,  inarudi  tu.  Ili
kuondoa mwili wa vitu kama hivyo kwa njia ya busara, jaribu dawa hii.

Hapo zamani, nilikuwa nikitibu hata watu ambao walikuwa wanateseka na vidonda vya mimea kwenye miguu
yao na aina hii ya wart inakua na mizizi, ambayo kawaida inaweza kutokomezwa na operesheni kubwa. Badala
ya kuruhusu mfumo wa matibabu ukate miguu yako kwenye ribboni, weka tu tone la mafuta kwenye kichwa
cha wart na funika na bandeji. Jaribu kuweka bandeji mahali kwa muda wa siku tatu, kisha upake tena mafuta
na bandeji nyingine. Kawaida baada ya kufanya hivyo mara tatu hadi nne, mizizi ya chunguni imeharibiwa na
kichwa cha kichungi huanguka tu. Mafuta yanapotumiwa kutibu hali hii, haya yote hufanyika bila maumivu,
kwa  hivyo  ikiwa  unateseka  na  vidonda  vya  mmea,  kwanini  upitie  mateso  ambayo  mfumo  wa  matibabu
unakusudia, jiponye kwa njia ya busara. " Rick Simpson, Katani: Mmea wa Dawa Zaidi

"Viungo vyangu vinaonekana kwenye vidole vyangu na voila, paka mafuta, maumivu yamekwisha. Nilijichoma
moto kwenye pipa la kuchoma wiki iliyopita, inchi 3 za ngozi nyeusi, inayobubujika ndani ya mkono wangu.
Kiasi kidogo cha mafuta, bandeji, siku mbili baadaye, ngozi ya kushangaza ya pink. Iliyotumiwa tena, sawa,
siku mbili baadaye na iliponywa ... UP ya Mi. ~ Asante !!!!! ” Janine

“Nimetumia mafuta ya mtindo wa RSO kwenye kichungi cha uchawi usoni mwangu. Maombi 2 yaliyofunikwa
na msaidizi wa bendi na karibu yamekwenda! ” Leslie

"Nimetumia bangi iliyotiwa mafuta ya mzeituni kwenye kuchoma na kupunguzwa na hupona ndani ya siku
kadhaa. Sijawahi kuona kitu kama hicho. Najua RSO ingekuwa bora zaidi. Bangi ilitumika kutibu kila kitu
kabla ya serikali yetu kuwa na tamaa. " Daudi

"Nilijichoma kwenye bomba la kutolea nje nzuri sana na niliweka mafuta ya bangi yaliyoingizwa na dondoo la
mbegu ya zabibu na ikapona chini ya wiki moja na hakuna maumivu wala muwasho na HAKUNA MAKovu!"
Daniel

"Ninaogopa sana kutokana na hali ya ngozi kwamba nilipewa dawa mbaya kwa karibu miezi 6. Ah mshangao!
Wiki chache baada ya matibabu ngozi yangu ni mbaya tena. Hii ni vizuri kujua. Nilikuwa mbaya juu yao meds,
moody, kavu ngozi ngozi, jasho, mungu wangu ilikuwa mbaya. Hatutamwona tena doc. " Nikki

"Mheshimiwa, mimi ni mzee wa kiboko kutoka miaka ya 60 na ninaishi No Calif. Nimekuwa nikichanganya
aina ya Treni iliyoanguka na Mjane Mweupe kwa miaka 8-9 na matokeo mazuri. Niliona kuwa Rick ametumia
Mjane Mzungu pia.
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Hivi sasa namsaidia mgonjwa wa Hospitali katika hali ya kupona, ambaye alikuwa / ni nani? kufa kwa hatua za
mwisho za MRSA kama ilivyoelekezwa na daktari wangu wa zamani Dk Ronald Sand ... Nilianza naye juu ya
tinctures  ambayo  nimekuwa  nikitengeneza  na  kutoa  kuki  kutoka  kwa  maji  kwa  uchimbaji  wa  budder  na
upunguzaji tu wa siagi miezi minne iliyopita.

Ndugu mkulima rafiki mwingine ninahudhuria Kanisa la Unity na kunigeuza wavuti yako wiki tatu tu zilizopita
sasa. Wameanza Jason kwenye 'JOY GREASE "na amekwenda kupitia bomba lake la kwanza na sasa yuko
kwenye pili yake. Zaidi ya mwezi mmoja uliopita mipira yake ilikuwa saizi ya tikiti kubwa kubwa kuliko mpira
laini ... Tangu kula bidhaa zangu zilizooka na sasa moja kwa moja ya "Mafuta ya Uchawi", anazidi kuwa bora
kila  siku  na  Gonads  zake  karibu  wamekwenda  kurudi  saizi  ya  kawaida  ...  Wanasema  hakuna  tiba  kwa
MRSA ???

Jason  amekuwa  na  vidonda  vibaya  vibaya  sana  kitandani  kwani  hawezi  kulala  upande  au  tumbo.  Sasa
ananiambia wanapungua na wakati daktari wetu alijitokeza na timu nyingine kwa wote hawakuweza kuelewa ni
kwanini hakuwa amekufa au kwanini alikuwa akipona. Bado sijamwambia daktari juu ya matibabu yangu / yetu
ya Mafuta ya Hemp lakini hivi karibuni siku yoyote ... Nataka ruhusa kutoka kwa daktari kutibu vidonda vyake
sasa na Mafuta kwa mada, haukubali ??? Ikiwa tunaweza kumzuia MRSA kwa mgonjwa ambaye alikuwa na
miezi tu ya kuishi fikiria tu juu ya nini hii inaweza au ni lazima niseme ANAPASWA kusema kwa jamii ya
matibabu. Amani na heshima, Craig ”

"Mume wangu alikuwa na kovu la miaka 30 kutokana na jeraha ambalo lilihitaji kupandikizwa ngozi ... Kwa
hivyo nilifikiri, aha, mahali pengine kujaribu bidhaa hii ya kushangaza. Kweli, alikuwa na imani chini ya sifuri
ingefanya chochote ...  Baada ya maombi machache ni morphing, sasa ana rangi ambapo hakukuwa na mtu
yeyote. Ukuaji wa nywele ambapo hakuna aliyekua katika miaka 30. " Rebecca

“Nilikuwa naungua digrii ya pili usoni na mikononi mwangu kutoka kwa moto wa nyumba. Niliweka RSO
iliyochanganywa na siagi ya kakao kote kwa mwezi na unaweza kusema ni kweli nilikuwa nimechomwa moto.
Inashangaza jinsi inavyofanya kazi haraka na ndiyo dawa bora ya kuua maumivu ambayo nimewahi kuwa nayo.
” Amerikanisch

"Nilikuwa na mole kwenye kichwa changu ambayo ilianza kuwasha hivi majuzi. Niliweka dab mara moja kwa
siku kwa siku chache na mole kweli ilianza kupungua! Ongea juu ya kushangaza. ” Amanda

"Mimi ni mwamini ... hutengeneza gout ... ni lazima ilete yin na yang katika usawa sababu nilifikiri nilikuwa na
furaha hapo awali lakini siku za hivi karibuni napata hali ya furaha inayotokana na ndani ... Shukrani Rick
Simpson." Irving

“Tangu umri wa miaka 11 (sasa nina karibu miaka 30) nimekuwa nikitengeneza aina ya kuvu kwenye ngozi
yangu, haswa karibu na shingo langu na nyuma. Madoa haya ya duru nyekundu yanaonekana kwenye ngozi
yangu kila mwaka na nimechukua kila kitu cha kuchukua kutibu hali yangu ya ngozi. Dawa wanazopewa na
wataalam wa ngozi huchukua siku 5-6 kuchukua matangazo haya na siku nyingine 5 kuziondoa kabisa.

Siku  nyingine  niliona  matangazo  haya  yalikuwa  yanaanza  kuonekana  tena,  LAKINI  wakati  huu  niliamua
kuweka mafuta ya bangi juu yake ...  na kwa kweli  ilikuwa uchawi !!!  Niliitumia mara 2 tu na matangazo
yamekwenda YOTE. Sikuamini macho yangu! Hakuna tena vidonge na mafuta na shampoo maalum kwangu!
Sasa nilifanya mafuta ya nazi kuingizwa na mafuta ya bangi na nitaendelea kuipaka kwa wiki nyingine au zaidi
ili  kuhakikisha  kuwa  matangazo  hayatatokea  tena.  Asante  sana  RS  &  JB  kwa  msaada  wote  na  habari,
nitashukuru milele. ” Ioanna

“Mnamo 2002 nilikuwa katika ajali mbaya. Nilikuwa na maumivu ya mwili mzima na kupoteza sehemu ya
mfupa mkononi mwangu. Baada ya kupandikizwa kwa ngozi na mfupa nilikuwa karibu kuponywa na kupata
maambukizo mkononi mwangu. Ilibadilika kuwa maambukizi ya mfupa na ilibidi ianze kote. Kwa sababu ya
hiyo  wakati  wowote  ninapata  kupunguzwa /  kuchoma  (mimi  ni  mfinyanzi)  kila  wakati  wangeambukizwa.
Mwaka huu uliopita nilikuwa na kuchoma vibaya kutoka kwa laini ya mvuke kazini kwenye tumbo langu. Kwa
kuiweka safi na kutumia mafuta yaliponywa kwa kugusa tu kwa WIKI! Kuungua kwangu kwa weld kunaweza
kukaa wiki 4-6. Sio tena na mafuta yangu. Parafujo Neosporin, ninatumia MAFUTA! ” Chris
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"Ivy ya sumu kwenye mkono wangu ... Upele na majeraha yamekwenda ndani ya dakika 5… Hakuna matuta,
hakuna upele, hakuna maumivu ... Nilitumia punje moja ya RSO na mafuta kidogo ya nazi ... NIMEPITA kwa
dakika tano !!!" Estelle

"Nilipata mwaloni wa sumu usoni mwangu, baada ya siku ya pili ilikuwa kutoka kwenye paji la uso wangu hadi
shingoni, vidonda vikubwa vya kuwasha, mbichi na damu ikitoka kwa kukwaruza. Nilichanganya mafuta na
mafuta kidogo ya nazi ili  iwe rahisi  kuenea.  Niliiweka na kupumzika mara moja kutokana na kuwasha na
maumivu,  ndani  ya  saa  moja  ubichi  na  uchochezi  ulikuwa  umekwenda,  asubuhi  iliyofuata  haikuonekana
isipokuwa ukiangalia kweli. Kwa kweli iliinua nyusi chache na mwishowe baadhi ya wakosoaji waliona kile
ninazungumza kila wakati. Nguvu ya Uponyaji ya Bangi! ” Cindy-lee

"Arthritis ya psoriasis chini ya mwezi ... J" Giulliana

"Psoriasis yangu ilitoweka baada ya kuanza kula mafuta ... Kutumia tu mafuta kwa mada hakukusaidia mgodi
kiasi hicho- hakutoweka kabisa hadi nilipoanza kuitumia kwa mdomo. Haijarudi bado. Niko kwenye kipimo
cha  matengenezo  sasa,  kwa hivyo  NATUMAINI kuwa inatosha  kuweka psoriasis  mbali.  Sikuwa na  dalili
zozote kwa karibu miezi 4. Madaktari waliniambia haitaondoka kabisa, na kwamba wakati pekee 'ingemaliza' ni
wakati nilikuwa mgonjwa kweli na kinga yangu ilikuwa na mambo mengine ya kupigana. Kweli ... Sijisiki
mgonjwa, na ujinga umekwenda! ” Lindsay

“Pia ilipona tendonitis  katika siku chache. Hata jeraha la miezi 7. Paka tu siagi ya sufuria kidogo au RSO
kwenye eneo lenye uchungu mara moja kwa siku. Shit ya kushangaza. Nilitumia RSO kwa kuchoma digrii ya 3
Jumapili-Jumanne iliyopita,  hakuna ishara ya kuchoma baada ya masaa 40 ya matibabu.  Hakika  ningetaka
kuitumia mara ya pili ikitokea. Ingeokoa masaa mengi ya maumivu makubwa na kushikilia barafu juu yake. ”
Bobbi

“Je! Haiwezi kusaidia nini? Kupitia masomo yangu uwezekano hauna mwisho. Nina cyst upande wa kulia wa
shavu langu  usoni  mwangu.  Siku tano  za  kuchukua  mafuta  (kumeza)  cyst  ilipungua  haraka.  Mafuta  hayo
yalitengenezwa  na  majani  ya  baridi  kali  na  bud  ndogo  ambayo  ilikuwa  imelowekwa  wazi  kabisa.
Mchanganyiko ulikaa kwa wiki 2. Usiku wa kwanza wa mafuta cyst yangu ilikuwa na hisia ya kuchochea. Siku
tano baadaye zimepita. Mafuta hufanya kazi. Kuna uthibitisho mwingi sana na sayansi nyuma yake yote ni ya
kushangaza. Kuna misombo ya kemikali huko nje ambayo hujibu mapokezi yetu yote katika mfumo wa neva ni
kazi ya maumbile. Sehemu ya kushangaza ni kwamba, yote hupatikana katika mmea mmoja. BANGI. Ni wakati
wa kuona jinsi wanadamu wanaweza kufika. Ni wakati wa kubadilika. Dk. Dank ”Jeremy

"Mara ya kwanza nilipotengeneza mafuta (yaliyowekwa kwenye mafuta ya nazi) yalikuwa kwa matibabu ya
kichwa cha mgongo wa jirani  aliyezeeka.  Alikuwa na vidonda kote ambavyo viliwashwa vibaya.  Kunguni
wametengwa nje,  na vile  vile  upele,  kukimbia,  skeeters,  na  vile  kwa sababu hakuathiriwa mahali  pengine
popote isipokuwa mgongo wake na hakuna dalili za shughuli za mkosoaji kwenye kitanda chake. Jua mtoto
wake alifanya nini ??? Alinyunyizia godoro godoro kali ili kuondoa mende ambao haukuwepo. Nilimpa godoro
mpya na maagizo dhahiri kwamba haipaswi kunyunyiziwa dawa. Ilibidi aingie hospitalini kutafuta vidonda vya
damu na akiwa huko, alielezea suala la mgongo wake na unajua madaktari walimwambia afanye nini ??? Osha
nywele  na  mwili  kwa  chawa,  hana  chawa.  Kwa  hivyo  unafikiri  nitasikiliza  nani  kumsaidia?  Madaktari?
HAPANA. Nilitengeneza mafuta, nilimtibu tena na kuna uboreshaji na uponyaji unaendelea. " Michele

“Asubuhi Mskochi, alizungumza na dada yangu jana jioni na anasema amepona wote !!!!! Dawa hiyo ilimponya
shingles yake :) Anasema anajisikia mzuri. Nilitaka tu kuwa na uhakika wa 100% kabla ya kukuandikia. Asante
sana kwa msaada wako. ”

"Msichana aliye na pingu alikuwa na kitu kingine kilichotokea kwake na hakuwahi kuiambia familia shida.
Hapa ni, alinitumia tu:

“Halo tena, nimegundua jana kuwa dada yangu alikuwa na ukuaji kwenye tezi yake mwaka mmoja uliopita
lakini  hakuiambia  familia  yetu.  Inavyoonekana  daktari  alimwambia  wangeiangalia  na  ikiwa  ingekua,  basi
watafanya upasuaji. Haikuwa kubwa ya kutosha kupata biopsy yake. Kwa vyovyote vile, alikuwa na miadi ya
daktari  wake wiki iliyopita  na akagundua kuwa uvimbe umeacha kuongezeka.  Anaamini  dawa hiyo ilizuia

92



TIBA YA Saratani: Mfumo wa Rick SIMPSON

ukuaji. Je! Hizo sio habari nzuri? Anaendelea kuichukua kwa matumaini kwamba uteuzi wake ujao utathibitisha
kuwa mafuta yanaua uvimbe. Tutakujulisha zaidi wakati hiyo itatokea. " Scot

“Jana nilipata mwanamke kuanza kutumia dawa. Hii ndiyo ripoti yake kutoka siku ya kwanza. Ajabu tu! Hii
ndio ripoti yangu ya siku moja:

Niliamka na ukurutu kwenye mdomo wangu jana asubuhi na kuweka mafuta juu yake. Kuumwa kunasimama
kwa kama dakika 10. Uchungu ulikuwa umepita kwa dakika 30. Uvimbe ulikuwa chini kwa masaa machache.
Malengelenge kwenye mdomo wangu ni karibu nusu imepotea leo - kawaida huchukua wiki 2 kwao kupona.
Kupumua mvuke kutoka kwa mafuta kwenye mdomo wangu. Aligundua kuuma ambayo imekuwa kwenye
sinus yangu ya kulia kwa wiki kadhaa imesimama Na pua yangu iliacha kukimbia. Nimepiga chafya mara moja
tu tangu jana Niligundua uchovu wangu haukuwa wa kina kama kawaida. Niligundua kuwa nilihisi kupumzika
na  makali  hayo ya  wasiwasi  yalikuwa yamekwenda.  Aligundua  kupungua kwa maumivu  ya  mwili  jioni  -
Kawaida mimi nina maumivu ya mwili sana jioni kwamba siwezi kukaa sawa (maumivu ya kifundo cha mguu
na maumivu ya misuli, goti / bega / kiwiko / mikono / maumivu ya kidole yamepungua sana).

Pia,  napata  mwangaza  mwepesi  na kila  kipimo.  Sina  shida  yoyote  ya kufanya kazi  au kulenga na sitasita
kuendesha gari.  Nina eleweka wazi kabisa ingawa nilisahau kuchukua Citicoline asubuhi ya leo. Ninaweka
sawa na nusu ya punje ya mafuta kwenye Craisen na nikichukua hivyo. ”

Swali.  Hi JB! Nilitaka kukuuliza kitu, nilikuwa najiuliza ikiwa RSO itasaidia kuchomwa kwa mama yangu
kutokana na mionzi? Aliamua kuendelea na matibabu "ya kawaida",  na sasa ana kifua chake,  bila maneno
mengine, amechukuliwa. Inaumiza tu kuiangalia. Nakumbuka kwamba wewe au Rick uliwahi kuchomwa moto,
nadhani wakati wa kuandaa RSO, na kuonyesha picha za jinsi mafuta yanavyofanya kazi pia kwenye kuchoma.
Kwa hivyo, ingeweza kumfaa yoyote?

A. Hi Enrique, kwa kweli, paka mafuta au mafuta ya katani kifuani na mgongoni. Kwa kweli anapaswa kula
mafuta na kukaa mbali na madaktari na aina zingine zote za uharibifu usiofaa. JB

"Mama yangu (72) amekuwa na ngozi chungu iliyopasuka kwenye ncha za vidole vyake kwa karibu miaka 2
sasa ... chungu sana. Daktari anasema, "Yep huja na umri." Dufuss !!! Tulichanganya kiasi kidogo sana cha
mafuta na kielelezo ... matibabu moja, mara moja ... yamekwenda! Nyufa zake zenye uchungu zimepona na
zinaendelea kuwa nzuri kwa zaidi ya wiki moja sasa! INASHANGAZA! ” Dolly

"Nilitumia mafuta kwenye jeraha safi la upasuaji wazi. Mnamo Septemba 2012, nilikuwa na tumors 2 za Basal
Cell  Carcinoma  zilizoondolewa  usoni.  Moja  ilikuwa  kubwa  na  ilikuwa  tumor  ya  feeder  ambayo  ilikuwa
inaeneza. Vile vile, uvimbe wa ndani kwenye shavu langu ulifutwa kwa uchunguzi. Nilipofika nyumbani na
kufunua jeraha langu, nilikuwa na kreta usoni mwangu.

Kwa siku 4 za kwanza nilichanganya siagi ya Shea na mafuta na kuipaka. Kisha nikabadilisha mafuta sawa na
sijasimama. Nilipokwenda kwa uteuzi wangu wa post, Dr ambaye alidhani nitafanyiwa upasuaji wa plastiki
alishangaa  uponyaji  wangu.  Niliamua  kumwambia  ukweli,  kwamba  sikuwa  nimetumia  dawa,  na  kwamba
nilikuwa nimeponya na Mafuta ya Bangi.  Alikuwa amesikia  juu ya Machozi ya Rick Simpson & Phoenix,
hakunihukumu, na akasema kuendelea na kazi hiyo nzuri.

Kwa mwezi mmoja, ninaenda kwa upasuaji wangu wa pili, mpango wa hatua ya kuponya jeraha hili ..

Mafuta ya Bangi. Je! Nitamwambia daktari huyu wa upasuaji? Katika uteuzi wangu wa Post! Katika mapenzi
na mwanga. ” Patti-Jo

- Patti, hakutakuwa na upasuaji wowote unaohitajika ikiwa utaendelea na mafuta. Au kuahirisha 60g nyingine
ikiwa ni lazima, lakini kaa mbali na upasuaji na madaktari, ikiwezekana. Ni sharti la kusikitisha la kufanikiwa
kwa matibabu katika visa vingi. JB

"RSO  imefanya  psoriasis  yangu  iwe  karibu  haipo.  Nimekuwa  nikimeza  kipimo  cha  matengenezo  kwa
kuendelea kwa miaka mitatu sasa na ngozi yangu iko safi,  akili  yangu iko sawa na sijawahi kuwa na afya
njema. " Erica
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"Nimeona mtu wangu wa karibu anatumia mafuta ya Rick juu ya kuchoma vibaya ambayo ingeacha kovu
mbaya na ndani ya wiki moja ya kupaka mafuta ilikuwa imekwenda na hakuna ishara ya kovu au kwamba
ilikuwa imeungua." Janice

“Tunaye binti yangu kwenye mafuta sasa. Ana psoriasis kwenye viwiko vyote viwili, mikono ya mbele, na goti
moja.  Alichukua picha mwanzoni.  Hadi sasa maeneo kavu ya magamba yamekwenda. Ngozi  ni  nyekundu,
lakini  laini  badala  ya  kukuzwa na  kuvimba.  Sehemu  ndogo  zilizo  nje  zimefutwa  kabisa.  Tuna  hakika  hii
itafanya kazi. Tunapiga picha kila siku nyingine au wakati kuna uboreshaji dhahiri. Yote hii kwa chini ya wiki
moja kutumia mafuta kwa mada. Asante sana kwa kuleta uelewa kwa dawa hii ambayo mwishowe itaponya
mataifa Rick na JB. Ninashiriki machapisho kila siku na kumwambia mtu yeyote ambaye atasikiliza. Inaanza
kuzama. ” Ron

Swali: Je! Mchanganyiko huu hufanya kazi kwa chunusi? 

A. Jennifer,  mafuta  hufanya kazi  kwa "kila  aina  ya hali  ya ngozi."  Hiyo inamaanisha  pamoja  na chunusi.
Matakwa mema, JB

"(Nilipata juu ya mafuta) miezi 3 iliyopita nikitafuta mtandao kwa tiba ya chunusi na rosasia. Ilisafisha hilo
mara moja! Ninaongeza mafuta ya iso kwenye mafuta ya nazi kuitumia usoni na shingoni mara moja kwa siku.
Mume  wangu  anasema  ninaonekana  mchanga  miaka  15!  Asante  sana  kwa  kushiriki  habari  hii.  Mungu
awabariki ninyi nyote. Endelea na kazi nzuri. ” Toni

"Inafanya kazi kwa nywele zilizoingia kwenye uso pia. Nilitumia mtoto wangu wa miaka 23 na kufanikiwa
katika maombi 2. UPENDO MMOJA. ” Patti-Jo

“Charlie anatembea. Hakuna dawa za maumivu. Amesimama mrefu. Hatua zake ni sawa na pana. Anaweza
kukimbia kuruka na kucheza. Shingo yake ni karibu asilimia 90 imepona. Haikuonekana hivi kwa miaka miwili.
Alikula ndizi, pizza, sandwich nusu, mchele wa kukaanga, mtindi na zaidi jana. HAJAwahi kula kiasi hiki. (…)

Goti la kulia la Charlie, lilikuwa baya zaidi. Ni bora kwa asilimia 50. Ya kushoto iko karibu kuponywa kabisa
isipokuwa kwa ukweli kwamba aliiwasha usiku mwingine na akairudisha tena. Lakini hakuna kitu kikubwa ...
Mabadiliko makubwa ni jeraha shingoni na chini ya kwapani. Shingo iko karibu kupona kabisa na vile vile
kwapani.

Ninatumia tone dogo la mafuta kwenye g-tube yake kabla ya kuoga. Pia imesaidia na maumivu ya goti. Ikiwa
magoti  yake yanaumia,  hupata tone hilo.  Siongezi  tylenol  yoyote au ibuprofen.  Inafanya ujanja.  Mimi pia
hufanya marashi yangu mwenyewe. Nina mashine ya maji ambayo huchuja maji na kutenganisha maji ya alkali
na tindikali. Kwa kuwa maji yenye oksijeni yenye tindikali ni nzuri sana kwa ngozi na pia ni antibacterial, mimi
huchukua maji tindikali na kuichanganya na methocelullose kuunda marashi.

Ninaongeza mkusanyiko ili kutengeneza salve ambayo ni sawa na msimamo wa vaseline. Ninapaka mavazi
yake na hii na kuitumia kwenye vidonda vyake. HII peke yake inaleta mabadiliko ya kushangaza na maumivu,
kuwasha, na uponyaji. Nitakutumia picha hivi karibuni. Nimekuwa nikichukua kila mabadiliko. Nadhani mafuta
yatadumu kwa mwezi mwingine,  lakini kwa kuwa hii ni mara yangu ya kwanza kufanya hivi,  sina hakika.
Nimefurahiya. Hamu yake haijawahi kuwa nzuri sana. Alikula chakula zaidi ya jana kuliko mwaka mzima. ”
Trisha

“Haya Rick na marafiki, nina rafiki ambaye amekuwa na kidonda hiki (takriban inchi 2 na inchi 4 kwa kipenyo)
kwenye blade ya bega lake la kushoto kwa kuendelea  miaka 4 sasa,  akiambukiza  maambukizo,  bila  ngozi
kwenye tovuti, safi tu kufungua wazi, chini ya uso unaweza kuhisi donge ngumu la saizi ya baseball nyeti kwa
kugusa.

Kwa kichwa ametumia mafuta mara 8 katika miezi 7 na wikendi 2 juu ya matumizi ya ndani pia.

Scabing na donge lenye makovu vimepita, jeraha wazi limepigwa na kovu na rafiki yangu anahisi kubarikiwa
kupata nafasi ya kutumia mafuta. ” Rebecca
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“Jana nilikata kidole kwenye blender kazini. Saa 3 asubuhi niliamka kwa kidole kinachopiga ambacho nilijaribu
barafu,  peroksidi,  neosporine.  Hakuna  kilichofanya  kazi.  Ilikuwa  ikiendelea  kupiga  kelele.  Nikakumbuka
mafuta ya kusikia yatasaidia kuzaliwa upya kwa seli na kusimamisha maumivu na kuponya makovu n maswala
ya ngozi kwa nini usijaribu. Kwa hivyo nikachukua tone na kueneza karibu na ncha nzima ya kidole changu.
Ndani ya dakika 1 maumivu yalikuwa yamepita 80%. Ndani ya dakika 30. Niliweza kubonyeza kidole changu
kwa maumivu kidogo tu lakini hakuna maumivu ya kweli. Nimeuzwa. Saa 12 baadaye niliomba tena na sina
maumivu tangu hapo. ” Rebecca

“Haya Rick, ningependa kuweka jina langu la siri ikiwa itatokea kuchapisha hii (ambayo sijali). Mpenzi wangu
alikuwa na malezi mabaya sana na aliamua kukata mikono yake wakati  alikuwa na unyogovu, shida hii ni
miaka  na  miaka  nyuma  yetu  lakini  makovu  mabaya  sana  kwenye  mkono  wake  bado  yanabaki.  Kuna
inayoonekana sana na hutoka kidogo, ni jambo la kwanza watu wengi kugundua wanapokutana naye kwanza,
hangependa chochote zaidi ya kuwaondoa.

Kwa  hivyo  swali  langu  ni  je  mafuta  yangesaidia  kuondoa  makovu?  Au  angalau  kusaidia  kuwafanya
wasionekane?  Ninapenda  unachofanya  na  ninatamani  ningejua  kuhusu  mafuta  wakati  babu  yangu  aliugua
saratani, wewe ni shujaa kwa maisha yote uliyosaidia kuokoa! ”

- Mpendwa XXX, anza kupaka mafuta juu ya makovu, yatatoweka ndani ya wiki au miezi. Pia ningempeleka
kwenye mafuta, pia, itasaidia na PTSD yake kutoka kwa kumbukumbu zote za kile alipitia, pia itaboresha ubora
wa usingizi wake. Piga picha na video ikiwa haujali, kovu litaondoka kabisa - ama kabisa au hazitaonekana
kabisa. Matakwa mema, Jindrich Bayer

“Haya Rand,  nina shida sawa na vidonda vya mguu.  Kwanza kwa sababu nilikuwa kabla ya ugonjwa wa
kisukari. Lakini nikagundua mimi ni nyeti sana kwa kuumwa na mdudu na mbu. Ninaweka mafuta juu yao na
kuweka msaada wa bendi usiku mmoja na kuumwa kunapona. ” Michelle

- Kile mafuta yanaweza kufanya kwa kuumwa na mbu au kupe ni ya kushangaza tu. Jaribu na utaona ni kwa
nini tunasema kwamba hakuna mtu anayepaswa kuondoka nyumbani kwake isipokuwa ana mafuta.  Mafuta
yana matumizi mengi sana hivi kwamba ni uwajibikaji kujaribu kuishi bila hiyo. JB

"Kula mafuta ... nimekuwa nikichukua mafuta kwa miezi miwili, psoriasis yangu karibu 80% iko wazi, na sio
lazima nitumie dawa yoyote ... Na nikachukua ugonjwa wangu wa damu pia ..." Giuliana

“Nimetumia  mchanganyiko  wa  mafuta  ya  mzeituni  ya  bangi  na  kwa  wiki  moja  psoriasis  yangu  ilianza
kupunguka. Kwa kusikitisha nilikuwa na kidogo tu na sikuwa na ya kutosha kuichukua zaidi ndani na nje.
Zingatia, sikuwa na RSO halisi, lakini mafuta ya bangi yaliyotengenezwa kwa mafuta. ” Teemu

- Wacha tuamini kwamba utapata mafuta zaidi hivi karibuni, Teemu. Ni bora kuitumia kwa kichwa kudhibiti
dalili na pia kula mafuta, unataka kuondoa sababu ya shida pia. Matakwa mema, JB

"Inafanya kazi vizuri juu ya kuumwa na mbu na maumivu ya meno pia. Binti yangu aliumwa, sio utani, angalau
mara 50 na mbu katika dakika 15 NA KUZIMWA! Dawa ya kina ya Woods huwashwa. Nilijaribu ganda la
ndizi, deodorant, aloe vera, dermaplast & hydro-cortisone. Hakuna hata moja iliyoleta uvimbe chini (yeye ni
mzio wa kuumwa na mbu huvimba sana) au kumpa raha. Kwa kukata tamaa nilikata resini kutoka kwa mvuke,
nikachanganya na mafuta kidogo ya nazi ili iweze kuenea kwa urahisi na "kupaka" miguu yake chini nayo.
Ndani ya karibu nusu saa uvimbe wote ulikuwa umepungua & wakati bado alikuwa na nukta nyekundu mahali
ambapo kuumwa kulikuwa hakukumsumbua niliepuka kumpa Benedryl.

Nilikuwa  na  jipu  linaloundwa  mdomoni  mwangu  na  nilibeba  resini  kutoka  kwa  vape  karibu  na  jino
lililoathiriwa tena ndani ya nusu saa uvimbe ulipungua na niliweza kuponya, hakuna shida nayo tangu wakati
huo. Nilifunga siku mbili ingawa niwe na uhakika. Sasa naweza kusema kuwa kufunga resini (ikiwa una Vapir
No2 ndani  ya koni ambapo unabadilisha skrini hukusanya hash safi,  iliyojilimbikizia  pia.)  Kuzunguka jino
langu nilikuwa juu sana, labda juu kuliko nilivyowahi kuwa katika maisha yangu .

Nilimtumia hata mume wangu ujumbe kutoka sebuleni kumuuliza msaada wa kufika chumbani. Dawa ndogo za
lugha hufanya kazi vizuri,  na ndio sababu katika ER ikiwa wanashuku mshtuko wa moyo hunyunyiza nitro
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chini ya ulimi wako. Yote ni sawa sasa ingawa, sikufa kutokana na overdose, sikuamka juu ya kutisha na bora
zaidi ... sikuwa na budi kuchukua kiasi kikubwa cha Tylenol au Advil na kufanya uharibifu zaidi kwa yangu
tumbo & ini.

Najua resini sio njia bora zaidi na sikuwa na hakika hata ikiwa ingefanya kazi lakini  ni ile ambayo ilibidi
nifanye kazi nayo kwani ninaishi katika hali haramu. Nilidhani haiwezi kuumiza ingawa. Siwezi kusubiri kuishi
katika hali ambayo ninaweza kukuza kwa hiari nyenzo zangu za asili za hali ya juu kabisa, kutengeneza mafuta
yangu mwenyewe na kujiponya mwenyewe na familia yangu yote ... pamoja na binti yangu wa miaka 2 ambaye
amekuwa kupitia kuzimu mwaka uliopita kwa sababu hakuna mtu anayeweza kugundua shida yake.

Wanafikiri sasa ana shida ya protini lakini hiyo ni kitu kingine wanachotupa kwa sababu hawajui ni nini kibaya.
Kumpata kwenye mafuta kunaweza kuokoa maisha yake.

Ingawa ningependa kupata utambuzi sahihi ili  nijue ninayotibu lakini ukweli  ni  kwamba ninataka tu mtoto
wangu ahisi vizuri & ikiwa inamaanisha kujinyima jamii ya kawaida basi ndio nitafanya. " Sara

“Asante  haitoshi  kwa  yale  uliyoyafanya.  Nimekaa  hapa  na  mafuta  kwenye  mwaloni  wangu  wa  sumu.
Singelijaribu kamwe bila wewe. Ilidumu kwa zaidi ya mwezi 2 ikigusa karibu 100% ya mwili wangu mwaka
jana  kwa  sababu  ya  mtu  anayeanza  kuchoma  moto  kwa  hiyo  sasa  nitaipata  kila  mahali  na  mbaya  zaidi
wanasema kwa sababu hatujenge kinga kwa hii.

Siku moja iliyopita iliibuka. Kwa hivyo, mafuta jana usiku, hayakuacha kuwasha hata kidogo. Walakini naona
ni uponyaji makovu kila siku kwa hivyo nina imani. Asubuhi ya leo, masaa 24 baada ya maombi ya 1 naona
imefanya kazi na inaponya ngozi yoyote iliyojeruhiwa kutoka kwa kujikuna kwangu. Kwa hivyo kwa kuweka
oksidi ya zinki juu ya mafuta yangu naamini ninaweza kuwa nimepata 1 # msaada wa mwaloni wa sumu.

Kwa kweli siwezi kusubiri hadi msimu ujao ili kuona ikiwa labda mafuta hupona kukarabati suala hili kwa
maisha. Nitakujulisha. Je! Hiyo haitakuwa nzuri? Tena Asante kwa yote unayofanya. ” Rebecca

- Mafuta yanaweza kurekebisha hiyo, pia. Ni tiba au udhibiti wa shida zote za kiafya. Mapema inavyotumiwa
mapema itarekebisha kile kinachohitaji kurekebishwa, hiyo ni juu ya yote iliyopo. JB

"Ninataka watu kujua kwamba RSO ilisafisha malengelenge makubwa mume wangu alipanda kisigino chake
akiwa amelala kitandani muda mrefu kutokana na kuwa mgonjwa sana. Niliweka mafuta juu yake na ndani ya
wiki moja ilikuwa imekwenda. Niliogopa kabisa ingekua kitu kikubwa zaidi. Ilifunikwa kisigino chake chote.
Asante Rick Simpson kwa yote unayofanya. ” Susan

"Kuwa fundi nimetumia mafuta kwenye kupunguzwa vibaya sana na wewe ni sahihi kwa 100% ... Inaponya
ngozi haraka kuliko kitu kingine chochote." Cory

"Aliponya HPV yangu kwa wiki mbili na matumizi matatu tu ya mada." Maili

"Niko katika  mchakato  sasa  hivi  wa kumtibu  mole  mbaya  ambaye  amegeuka  mweusi.  Kila  asubuhi  mimi
hutumia kiasi cha ukarimu kwenye mole kisha kufunika na msaada wa bendi. Katika wiki 3 naweza kuona
kuona mole inapungua. Inafanya kazi. Mimi pia kula kila siku kidogo ... ni tofauti gani katika kiwango cha
nishati. MABAYA YA MATIBABU KUPITIA BANGI !!!!!!! ” Mrembo

"Ninakubali ... mimi ni mpuuzi ... Nina tabia mbaya ya kubandika miti ya uwanja kwenye uwanja wangu. RSO
moja kwa moja papo hapo, funika kwa msaada wa bendi, maumivu yamepita kwa sekunde, yamepona kwa siku
3. " Heather

"Nimeona toleo la chini la zeri la mafuta huharibu psoriasis kwa siku, kupunguza uvimbe wa ovari siku ya 1 ya
kipindi katika dakika 20, na kuzuia makovu na maumivu wakati unatumiwa mara moja kwa kuchoma kidogo.
Kwa kweli inanifanya nijiulize mafuta yanaweza kufanya nini ... ”Beres

"Nilikuwa na kesi mbaya zaidi ya mguu wa mwanariadha nilipokuwa na miaka 10, ningependa ningekuwa na
mafuta. Lakini ninayo sasa. Yote ni sawa miaka 47 baadaye. Inaponya kila kitu. ” Donald

"Mkwe wangu alikuwa akikaanga sana vipande vya nyama ya nguruwe na kimsingi alitumbukiza vidole vyake
kwenye mafuta moto yanayochemka hadi kwenye fundo la kwanza na zikawa nyeupe kama kuku aliyepikwa.
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Tuliweka RSO juu yao na maumivu yalikuwa yamekwenda kwa dakika moja au zaidi, aliwafunika 2 x kwa siku
na RSO. Walipona haraka sana kwa siku chache tu na hakukuwa na upotezaji wa ngozi au makovu hata kidogo.

Inashangaza sasa tunaweka kidogo kwenye jokofu la jikoni kwa hivyo ikiwa mtu yeyote atateketezwa (haswa
watoto) tutatumia RSO mara moja, hakuna haja ya kuhisi maumivu ya aina hiyo wakati tuna mmea wa asili
ambao utatunza . ” Debra

"Nilikuwa na kifungu kidogo cha uvimbe kwenye kiwiko changu, niliwatibu kwa mafuta ... Wiki moja baadaye
kiwiko changu ni laini na hakuna uvimbe ... Nadhani walikuwa warts lakini kwa sababu siamini kwa madaktari
sikuweza ' hakika nakwambia. ” Carla

- Haijalishi ni nini kibaya na ngozi yako, weka tu mafuta, funika kwa msaada wa bendi na upake tena mafuta
kila siku au mbili au wakati misaada ya bendi itaanguka. Burns, warts, eczema, psoriasis - mafuta hayajali ni
nini na itairekebisha, mpe muda na mafuta. JB

"Rafiki yangu alikuwa na cyst usoni na baada ya kuchukua mafuta kwa siku chache ilikuwa imekwenda. Na
alikuwa akiiingiza bila kuitumia kwa mada. " Jonathan

“Sio  mgonjwa  wa  saratani  lakini  nilikuwa  na  maambukizi  kwenye  kisigino  changu  ambayo  hayangejibu
matibabu. Hata nilikuwa na kazi ya teknolojia ya utunzaji wa jeraha juu yake ... alipata maambukizo ili kuacha
kuenea lakini bado hayangeweza kupona. Nilipaka mafuta juu yake na kwa siku MOJA uwekundu ulikuwa
mdogo. Siku ya pili na uwekundu umepita. Siku ya tatu na maambukizo yanaonekana kama ngozi tena! Mafuta
mazuri ya uponyaji! ” Tammie

"Nilifanya kazi kwa kampuni ya dimbwi na spa ... Nina ngozi nzuri, nje ya siku nzima. Nilikuwa na matangazo
kadhaa ya wazimu yalionekana kwenye uso wangu, kichwa na mkono ambao kila wakati ulikuwa nje ya dirisha
la dereva. Mafuta yalisafisha matangazo hayo kwa wiki moja tu! Ninaingiza gramu ya 5 ya THC safi kila siku
kusaidia  kupambana na ugonjwa wowote na kuweka kinga yangu imara.  BTW hakuna mafua yaliyopigwa
milele! Hakuna mafua tangu nilipokuwa mtoto. ” Jay

"Najua  wavulana  hapa  kila  mara  wanasema tumia  RSO safi,  na  mimi  ni  shabiki  mkubwa wa vitu  hivyo.
Walakini, nataka tu kuwajulisha watu kuwa infusion ya mafuta ya nazi iliyotengenezwa na majani ya sukari,
imebadilisha neosporin kabisa kwa ajili  yetu,  sijalazimika  kununua vitu  hivyo kwa miaka 2.  Inafanya kazi
vizuri na kwa haraka, na ninaweza kuikusanya juu ya mikono na uso wa watu na sio lazima kuwa na wasiwasi
juu yao wataugua ikiwa wataila kwa bahati mbaya. ” Tina

- Tina, hakuna kitu kinachofanya kazi vizuri na haraka kuliko RSO safi lakini najua unachojaribu kusema. Kwa
kweli, aina zisizo na nguvu za dawa ya bangi pia zinaweza kufanya maajabu. Shida ni kwamba mafanikio sio ya
kuaminika kama RSO isiyo na nguvu zaidi.

Vipodozi vya bangi vitachukua nafasi ya vipodozi vingi vinavyopatikana hivi karibuni, ambayo ni baada ya
wanawake kujua ni nini mafuta yanaweza kufanya kwa uzuri wao. Mafuta ya mbegu ya katani, mafuta ya nazi
na siagi ya shea ni wabebaji ninaowapenda sana lakini mtu anaweza kutumia chochote kinachojulikana mahali
anapoishi na kuongeza mafuta kwake. 20-30% RSO katika creams hufanya maajabu lakini 0,01-1% pia inaweza
kuwa na faida kubwa kwa hali mbaya na matengenezo ya kila siku. JB

"Msichana wangu ni mzio sana wa kuumwa na mbu na jana usiku alikuwa na moja kwenye hekalu lake ...
ilikuwa kubwa, kwa vyovyote nilipendekeza kupata msaada wa bendi na kuweka RSO ambayo tulitengeneza
kutoka kwa majani ya bangi kwenye kuumwa. Asubuhi ya leo tulipoamka donge lilikuwa limepotea kabisa. ”

- Asante, Jimmy. Nina hakika kipande hiki cha habari kitasaidia watu wengi. Msimu wa mbu uko hapa. Na
mafuta  hufanya  kazi  kama  mbu,  pia,  jaribu.  Daima  ni  bora  kuzuia  shida  kutokea  hata  ingawa  ni  rahisi
kuzirekebisha na mafuta. Mafuta yanaweza kutumiwa juu ya kitu chochote kinachowaka, kuchoma au kuumiza.
Mara tu unapopaka mafuta ndivyo shida zinaweza kuondoka. Kumbuka. JB

Swali: Mafuta yanaweza kudumu kwa muda gani? Milele? Je! Ni ghala bora zaidi, friji, friza, kahawa? Asante.
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A. Kwenye sindano na ikiwekwa mahali  baridi pakavu mafuta yatadumu kwa miaka,  haswa ikiwa utaweza
kulinda  mafuta  dhidi  ya  wageni  na  familia,  ambayo  ni  wanawake,  kwa  sababu  wanaonekana  wanapenda
kumeza mafuta hata kuliko wanaume. 

Wakati  wanawake katika familia yako wanajua juu ya athari za kufufua za mafuta na kile kinachofanya na
mikunjo, hautalazimika kuwa na wasiwasi juu ya mafuta yatakayodumu kwa muda gani, yataliwa kila wakati au
kutumiwa kwa mada haraka sana.  Ikiwa unataka kuhifadhi  ugavi  wako wa mafuta,  usiwaambie  wanawake
kwamba  vipodozi  vyenye 20-30% ya mafuta  watafanya  miujiza  kwa ngozi  yao  na  kuwafanya  waonekane
wachanga iwezekanavyo, vinginevyo watachukua kutoka kwako hapana haijalishi utajaribu kusema au kufanya
nini na hautalazimika kuwa na wasiwasi juu ya mafuta yatadumu kwa muda gani.

Hii sio (inamaanisha kama) maoni ya kijinsia, ninawajulisha tu yale ambayo nimeona yanatokea mara nyingi, ni
uchunguzi tu na jaribio la kutafakari kile mafuta yanaweza kufanya kwa rangi yako bila kujali jinsia. JB

"Ikiwa wanawake wangejua kuwa inabadilisha ngozi ya uzee na kutengeneza ngozi iliyoharibika (kama ilivyo
kwa mtu huyu) msaada wa kuhalalisha bangi utapita kwenye paa! Uchumi mzima umestawi kwa sababu ya
kukandamizwa kwa dawa hii ya asili ya kushangaza na sote tutaiangalia ikianguka pamoja wakati watu zaidi na
zaidi wanafahamishwa na kuanza kujipatia dawa. ” Gil

Swali. Je, unapaka usoni mwako kwa matibabu ya kukunjamana> au hunywa kwa mdomo au vyote viwili? ”
Toni

A. Zote kwa matokeo bora, lakini matumizi ya mada tu yanaweza kufanya mengi, pia. JB

“Nilisoma mikunjo? Inasaidia WRINKLES? : 0 ”Margie

Maumivu ya muda mrefu

"Ikiwa una aina sahihi za kutengeneza mafuta, hakuna kitu bora zaidi kwa kupunguza maumivu ya muda mrefu
kuliko mafuta ya katani. Mafuta kutoka kwa aina nyingi za katani ni dawa ya kutuliza maumivu ya asili ambayo
sio ya kudhoofisha au kudhuru. Mfumo wa matibabu huwapa wanaougua maumivu sugu hatari, madawa ya
kulevya, na dawa hatari kudhibiti maumivu yao. Ninakubali kuwa dawa kama hizo zina ufanisi lakini kimsingi
kila wanachofanya ni kuficha maumivu wakati haitoi athari ya uponyaji. Unapochukua mafuta ya katani kwa
maumivu  sugu,  sio  tu  hupunguza maumivu,  kwa kweli  huenda kufanya  kazi  kujaribu  kuponya sababu ya
mateso yako. Kwa mtu yeyote anayesumbuliwa na maumivu ya muda mrefu, mafuta ya katani ni matibabu bora
zaidi, kwani hayana ulevi na hayana madhara kwa mwili wako wote.

Nimewaona watu walio na saratani ya mfupa wakiwa na uchungu wakati morphine na dawa zingine zote za
maumivu ambazo mfumo wa matibabu hutumia haziwezi kuua maumivu yao. Lakini mafuta ya katani yalileta
udhibiti chini ya masaa kadhaa na waliweza kutoka haraka vitu hivi vyenye hatari na dalili chache za kujiondoa.
Pia  nimetoa  dawa  hii  kwa  wagonjwa  wengi  wenye  maumivu  sugu  na  matokeo  mengine  yamekuwa  ya
kushangaza kweli.  Haikuwa kawaida kwangu kupokea ripoti kutoka kwa watu siku iliyofuata,  wakiniambia
kwamba hawateseka tena.

Kama  nilivyosema,  mafuta  ya  katani  yana  uwezo  wa  kuondoa  maumivu,  lakini  pia  huenda  kufanya  kazi
kuponya  sababu  yake.  Tena,  wazo  ni  kuachana  na  dawa  hizi  hatari  za  dawa  haraka  iwezekanavyo  na
kuzibadilisha na matumizi ya mafuta haya. Kwa kweli, hakuna kulinganisha kati ya mafuta ya katani na dawa.
Dawa nyingi za maumivu zinazotolewa na mfumo wetu wa matibabu ni hatari, zinaleta uraibu, na ni hatari,
wakati mafuta ya katani hayana ulevi au hatari kwa mgonjwa.

Ikiwa mgonjwa anachukua morphine au opiate zingine kudhibiti maumivu yao, ninashauri waanze na dozi juu
ya  saizi  ya  kipande  cha  mchele  kavu  wenye  nafaka  fupi.  Kisha  ongeza  kiwango  unachokunywa  haraka
iwezekanavyo, huku ukipunguza ulaji wako wa vitu hivi hadi usipokuwa na hitaji la dawa hata kidogo. Kuna
idadi kubwa ya watu ambao wamekuwa wakichukua dawa ambazo madaktari  wao waliagiza kwa miaka na
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hawajafanya chochote au hawajasaidia. Ikiwa unataka kujua ni vipi kujisikia vizuri tena, jaribu mafuta na uache
uwendawazimu wa mfumo wa matibabu nyuma. " Rick Simpson, Katani: Mmea wa Dawa Zaidi

Maumivu ya Mgongo, Scoliosis

Je! Umewahi kuwa na wagonjwa ambao walipata utulivu kutoka kwa maumivu ya mgongo au scoliosis?

"Mtayarishaji wa waraka wetu" Kukimbia Tiba "Christian Laurette alikuwa amesumbuliwa na scoliosis kwa
miaka. Karibu miaka kumi na tatu iliyopita, mfumo wa matibabu ulijitolea kufanya upasuaji lakini wangempa
tu Mkristo nafasi ya 50/50 ya kutembea tena. Kwa hali mbaya kama hii, alihisi njia yake pekee ilikuwa kuishi
na maumivu. Karibu kila siku, angeanguka kwa uchungu kutoka kwa scoliosis na alikuwa na hakika zaidi au
kidogo kuwa hakuna kitu kinachoweza kusaidia. Nilimpa mafuta ya katani na ndani ya masaa kadhaa aliripoti
kuwa hakupata maumivu tena ya mgongo.

Nilimuelezea kwamba alikuwa ameishi maisha yake na hali ambayo haingemruhusu afanye mazoezi kama vile
mtu wa kawaida anapaswa, kwa hivyo misuli yake ya nyuma ilikuwa dhaifu sana. Kama inavyotarajiwa, baada
ya kuchukua mafuta kama ilivyoelekezwa, Mkristo sasa hufanya kazi kawaida bila maumivu, misuli yake ya
nyuma imeimarika na sasa anaweza kwenda bila mafuta kwa muda mrefu. Christian ni mmoja tu kati ya wengi
walio na shida ya mgongo ambao wamepata  tiba bora au udhibiti  na utumiaji  wa dawa hii  ili  kupunguza
usumbufu wao. Kwa maoni yangu, hakuna haja ya mtu yeyote kupitia maisha katika hali ya uchungu ya kila
wakati. Ikiwa una shida ya mgongo ya asili yoyote, nina hakika matumizi ya dawa hii yatakuwa na faida kubwa
kwa wengi ambao wana hali hizi. ” Rick Simpson, Katani: Mmea wa Dawa Zaidi

Ugonjwa wa kisukari

"Wagonjwa wa kisukari ambao wamegunduliwa tu kawaida ni rahisi kutibu na hakuna wakati wowote huwa
hawana ugonjwa. Lakini kwa wagonjwa ambao wamekuwa na hali hii kwa muda mrefu na wamepata athari za
ugonjwa kwa miaka,  mara nyingi  itachukua muda mrefu.  Hata kwa wagonjwa walioharibika vibaya,  ikiwa
mafuta yenye ubora wa juu huchukuliwa vizuri, mara nyingi ndani ya wiki sita hawahitaji tena insulini. Kwa
bahati mbaya, uharibifu unaosababishwa na ugonjwa huu ndani ya miili yetu unaweza kuchukua muda mrefu
kupona, lakini wakati uliopewa, mengi ya haya pia yanaweza kutengenezwa.

Mafuta inaonekana kuwa na uwezo wa kufufua kongosho haraka sana, kwa hivyo inaweza kufanya kazi vizuri
tena. Kwanza tuliweza kuthibitisha hili kwa mgonjwa wa kisukari niliyemtibu saratani. Mwisho wa matibabu
yake ya saratani, alitoka kwenye mafuta kabisa kwa siku kumi. Kwa mshangao wangu, kiwango chake cha
sukari kwenye damu kilibaki kawaida na alikuwa akila vitu vingi ambavyo mgonjwa wa kisukari hapaswi. Mtu
huyu alikuwa na ugonjwa wa kisukari kwa zaidi ya miaka thelathini na alikuwa akichukua sindano mbili za
insulini kwa siku. Kwa hivyo baada ya kutokuchukua mafuta kwa siku kumi na kiwango chake cha sukari
kwenye damu kilibaki kawaida ikawa dhahiri kuwa kongosho lake lazima lifanye kazi vizuri tena.

Siku zote huwaambia wagonjwa mimi sio daktari,  lakini nadhani itakuwa kwa faida yao ikiwa wangeweza
kutoka kwenye dawa za kemikali wanazotumia kwa hali zingine. Mara nyingi, dawa zingine zinaweza kuzuia
ufanisi wa matibabu ya mafuta na matumizi ya mafuta kawaida hubadilisha dawa hizi hata hivyo.

Nimekuwa na ripoti kutoka kwa wagonjwa ambao walikuwa wanaugua ugonjwa wa kisukari wa aina 1 na aina
ya  2  ambayo  ilisema  mafuta  yalikuwa yamewatibu  vyema.  Kwa mfano,  nimekutana  na  wagonjwa  ambao
wamekuwa  wakiingiza  insulini  kwa  miaka  thelathini,  na,  baada  ya  kuanza  mafuta,  ndani  ya  wiki  sita
hawakuhitaji kuchukua sindano hizi. Wakati huo huo, ripoti zingine nilizopokea kutoka kwa wengine zilisema
walifanikiwa tu kupunguza ulaji wao wa insulini. Lakini pia walisema kwamba kwa matumizi ya mafuta pia
ilifanya mambo mengine mazuri ambayo yaliboresha afya yao kwa jumla.
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Jinsi ninavyoiangalia, kutoka kwa insulini na kuwa na kongosho inayodhibiti viwango vya sukari ya damu tena
ndio lengo. Walakini, hata ikiwa hii haiwezi kutimizwa kabisa, athari za mafuta bado zitakuwa na faida kubwa
kwa mwili  wa mgonjwa.  Kwa kuwa ugonjwa huu husababisha shida za mzunguko na shida zingine,  mara
nyingi  maambukizo  yanayosababishwa na jeraha  hayawezekani  kupona kwa kutumia  mifumo ya matibabu
inayoitwa njia za kawaida. Kwa mfano, ikiwa mgonjwa wa kisukari anapata maambukizo kwa miguu yao na
anakataa kupona vizuri, mwishowe, jibu la mfumo wa matibabu ni kuondoa mguu au angalau sehemu ambayo
ilikuwa imeambukizwa.

Nimewajua watu wenye ugonjwa wa kisukari ambao walifanya hivyo na hakuna wakati wowote wanahitaji
kuondolewa zaidi kwa sababu maambukizo yanaendelea kuingia. Ni matarajio mabaya kama nini kwa mgonjwa
wa kisukari na ambayo inafanya kuwa mbaya zaidi ni ukweli kwamba shughuli hizi ni isiyo ya lazima kabisa.

Wakati  huo,  sikujua  chochote  juu  ya uwezo wa uponyaji  wa mmea  wa katani  na  nilichoweza  kufanya ni
kutazama uchungu ambao wagonjwa hawa walipaswa kupitia; lakini tangu wakati huo hatimaye nimejifunza
ukweli.  Ikiwa mafuta  yanatumiwa nje,  yataponya vidonda vya  kisukari  kwa muda mfupi  sana,  kwa hivyo
unaweza kufikiria faida anayopata mgonjwa wa kisukari wakati dutu hii inamezwa. Nimekuwa nikifanya habari
hii ipatikane kwa miaka lakini bado madaktari huchagua kupuuza matumizi ya dawa hii na kuendelea kuwakata
wagonjwa. Hii ni moja ya sababu ambazo sina matumizi ya mfumo wa matibabu na hawa wote wanaoitwa
madaktari ambao wanalisha mateso yetu.

Baada  ya  kuchukua  matibabu  ya  mafuta,  wagonjwa  wengi  wa  kisukari  ambao  wamekuwa  kwenye  lishe
iliyozuiliwa kwa miaka hukaa kama mtoto katika duka la pipi. Ghafla, wanaweza tena kula vyakula ambavyo
mgonjwa wa kisukari  hapaswi na wagonjwa wengine wataelekea  kunywa pombe kupita  kiasi.  Kadri  muda
unavyozidi  kwenda, mafuta yanaweza kubadilisha uharibifu ambao umefanywa kwa miili  ya wagonjwa wa
kisukari  kama vile mzunguko mbaya,  n.k.  Mafuta pia yataponya magonjwa mabaya ambayo wagonjwa wa
kisukari  wanapaswa kushughulikia  kwa njia  ya  busara,  na  kutoka  kwa kile  tulicho  nacho iliyoshuhudiwa,
mafuta ya katani ya kiwango cha juu yanafaa katika kutibu aina zote za ugonjwa wa sukari. ” Rick Simpson,
Katani: Mmea wa Dawa Zaidi

"Mafuta hufufua kongosho na, amini usiamini, basi mara nyingi huanza kutoa insulini hata baada ya miaka
mingi ya kutokuwa na shughuli.  Wagonjwa wengi wanaweza kuacha kupiga insulini baada ya wiki kadhaa
kwenye mafuta. Mafuta pia husaidia kutibu au kudhibiti shida zingine zote zinazohusiana na ugonjwa wa sukari
mwilini.

Napenda  kula  mafuta  na  /  au  kuitumia  kwenye  kidonge.  Uvutaji  sigara  au  uvukizi  pia  unaweza  kusaidia
kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu, lakini athari ni chache sana ikilinganishwa na kumeza mafuta.
Ningetumia mafuta kwa kichwa kwa vidonda vya ugonjwa wa kisukari, napaka mafuta tu, nifunike na bandeji
na nirudie hii kila siku tatu hadi kidonda kilipopona. Ningechanganya mafuta ya mbegu ya katani na dondoo na
kuitumia kwa masaji, ambayo itakuza mzunguko wa damu na kusaidia kuzuia uvimbe na usumbufu mwingine.
Ningejumuisha pia mbegu za katani na mafuta ya mbegu kwenye lishe yangu. ” JB

Moyo, Shinikizo la Damu

Je! Umekuwa na ripoti yoyote ya faida juu ya mafuta ya katani na hali ya moyo?

"Kwa wale walio na shida ya moyo ambao wanaanza matibabu na mafuta, wanapaswa kufahamu kuwa mara
nyingi mafuta yanaweza kuongeza kiwango cha moyo wa mgonjwa, hadi watakapokuwa na raha na matumizi
yake. Kuongezeka kwa kiwango cha moyo kawaida ni kidogo tu, lakini nahisi kwamba mgonjwa anapaswa
kujua kwamba inaweza kutokea.

Dawa hii ni nzuri kupunguza viwango vya cholesterol na inaboresha mzunguko wa damu, ili kwamba yenyewe
iwe na faida kubwa kwa moyo wa mgonjwa. Kwa kweli, moyo ni kiungo muhimu na kutokana na uzoefu wetu,
mafuta ya katani yanaweza kufufua viungo muhimu. Ingawa sijawahi kuwaambia watu waache kuchukua dawa
za moyo, wengi wamefanya hivyo bila athari mbaya. Ninahisi kuwa athari ya mafuta ya katani kwa hali ya
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moyo inahitaji utafiti zaidi, lakini kutokana na kile tumeona, dawa hii inaonekana kuwa ya faida sana kwa
moyo.

Je! Mafuta yanaweza kudhibiti shinikizo la damu?

Katani  mafuta  inaweza  kudhibiti  shinikizo  la  damu,  kweli.  Ninaitumia  mwenyewe  kunisaidia  kulala  na
kudhibiti shinikizo langu la damu. Wakati wa kuanza matibabu na mafuta ya katani, ninawaambia wagonjwa
ambao  tayari  wanachukua  dawa  kwa  hali  hii  ili  waangalie  shinikizo  la  damu.  Wengi  ambao  walikuwa
wakitumia  dawa kudhibiti  shinikizo  la  damu yao hawaitaji  tena  wakati  wa kuanza matibabu na mafuta  ya
katani.

Kwa kuwa mafuta ya katani hupunguza shinikizo la damu, mtu yeyote anayejaribu kuendelea kutumia dawa za
shinikizo la damu la dawa atapata kuwa mchanganyiko wa hizo mbili utaendesha shinikizo la damu chini sana.
Ni wazo nzuri kuepukana na hali hii na kwa kutumia majaribio ya shinikizo la damu yanayoweza kupatikana
leo, hii inaweza kutekelezwa kwa urahisi.

Je! Inaweza kusaidia na magonjwa mengine ya viungo vya ndani?

Kutoka  kwa kile  nilichoona  na  matumizi  ya  mafuta  ya  katani,  hali  nyingi  za  viungo  vya  ndani  na  shida
zinazohusiana  zinaweza  kudhibitiwa  au  kuponywa.  Wakati  chombo cha  ndani  kinafufuliwa  na  kuponywa,
inaweza tena kuanza majukumu yake ndani ya mwili wetu. Binafsi, nadhani ni jambo la busara zaidi kufufua
viungo vyetu muhimu na matumizi ya mafuta haya, badala ya kupitia upandikizaji wa chombo na hatari zake
zote zinazohusiana na kisha utumie maisha yako yote kunywa dawa ili chombo kisipate kukataliwa. Katika visa
vingine, upandikizaji wa chombo inaweza kuwa jibu pekee, lakini ikiwa dawa hii ingetumika vizuri kufufua
viungo muhimu, nadhani kutakuwa na hitaji la kupandikiza. ” Rick Simpson, Katani: Mmea wa Dawa Zaidi

“Moyo  ni  kiungo cha  ndani  na  mafuta  hufufua  viungo muhimu.  Wagonjwa  wanapoanza  kutumia  mafuta,
kawaida  hupunguza  kipimo  cha  dawa  zao  za  moyo  hadi  nusu,  na  wengi  huacha  kutumia  dawa  mara  tu
wanapohisi wanaweza kuacha kuzitumia. Mafuta yana faida sana kwa moyo.

Mafuta yanaweza kudhibiti shinikizo la damu na arrhythmia kwa urahisi sana. Kawaida hupunguza shinikizo la
damu, kwa hivyo wale wanaotumia dawa za shinikizo la damu wanapaswa kuwa waangalifu na matumizi ya
mafuta hadi watakapoizoea.  Mchanganyiko wa dawa za shinikizo la damu na mafuta zinaweza kusababisha
shinikizo kuwa chini sana, na kwa hivyo ni wazo nzuri kufuatilia shinikizo la damu kwa kutumia mchunguzi wa
shinikizo la damu. Mara nyingi, mafuta huongeza kiwango cha moyo kidogo.

Eneo hili  linahitaji  utafiti  zaidi,  kwa hivyo wagonjwa wanapaswa kufuata akili  yao ya kawaida wakati  wa
kuanza na mafuta, lakini wanapaswa pia kuwasiliana na daktari wao ili kuhakikisha kuwa moyo.

Wagonjwa wa moyo wanapaswa kuangalia wiring umeme nyumbani kwao au kwenye ajira.

Moyo hufanya kazi kwa msukumo wa umeme, na kwa hivyo wanapaswa kuepuka kukaa kwenye uwanja wa
umeme kwa kadiri iwezekanavyo.

Ningekula mafuta na pia nitatumia kwenye mishumaa. Kama kwa matumizi ya mada, haidhuru kamwe lakini
siwezi  kusema  ni  faida  gani  kwa  sasa.  Kama  kawaida,  nitatumia  katani  kwa  njia  zote  iwezekanavyo.
Ningejumuisha  pia  mbegu  za  katani  na  mafuta  ya  mbegu  kwenye  lishe  yangu,  mbegu  zote  na  mafuta
zinajulikana kuwa na athari nzuri sana kwa hali nyingi za moyo.

Ikiwa  ningekuwa  daktari  na  ningefanya  upasuaji  au  upandikizaji  unaohusiana  na  moyo,  nk,  ningejaribu
kuhuisha chombo na angalau 60g ya mafuta. Ikiwa 60g haingemleta mgonjwa katika hali ya kutosha ya afya,
bado ningeendelea kuwapa mafuta. ” JB

Pumu
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"Hata sufuria ya kuvuta sigara ina faida kwa wagonjwa wengi wa pumu, lakini kumeza mafuta au kuipunyiza ni
njia bora zaidi na ya matibabu ya kutibu hali hii. Kutumia mafuta katika fomu ya nyongeza pia ni nzuri sana
kwa wale walio na shida ya kupumua, na kwa hivyo njia hii inaweza kuwa ya faida pia. Tunajua watu wengi
ambao wana pumu ambao wamesaidiwa na utumiaji wa dawa hii na ninaweza kusema kwa ukweli kwamba
sijui matibabu yoyote ya hali hii ambayo ni bora zaidi. Hata wale ambao wanakabiliwa na vitu kama vile COPD
wameshuhudia maboresho ya kushangaza katika uwezo wao wa kupumua vizuri na utumiaji wa dawa hii. Ikiwa
unapata shida ya kupumua, jaribu mafuta na nina hakika hautajuta. ” Rick Simpson, Katani: Mmea wa Dawa
Zaidi

“Mtu  angetegemea  kuwa  kuvuta  mafuta  ni  tiba  bora  kwa  pumu au  shida  za  kupumua.  Kwa kushangaza,
tuligundua kuwa mishumaa ya mafuta ya katani ni bora sana katika kufungua njia za hewa. Kawaida, ndani ya
dakika  30 baada  ya  mgonjwa kuchukua kidonge,  wanaripoti  kwamba wanahisi  kana  kwamba mapafu  yao
yamefunguliwa  na  wanaweza  kupumua  kwa urahisi  zaidi.  Kwa kweli,  kama ilivyo  na  ugonjwa mwingine
wowote, ningeweza kumeza kipimo wastani cha 60g zaidi ya miezi mitatu na kisha ningekaa kwenye gramu
kwa siku hadi nitahisi kuwa mzima kabisa. Halafu, kwa kweli, ningekaa kwenye kipimo cha matengenezo kwa
maisha  yangu yote.  Ninatumia  mafuta  kwa mdomo, kwa kichwa kwenye koo na kifua na katika  fomu ya
nyongeza. ” JB

Watoto na Mafuta

Akina mama haswa wata wasiwasi ikiwa ni salama kuwapa watoto mafuta. Je! Ni salama basi?

“Ninachukulia  mafuta  ya  katani  kuwa  salama  kabisa  katika  matibabu  ya  watoto  katika  rika  zote  ambao
wanaugua saratani na magonjwa mengine. Sijui jinsi madaktari wanaowatibu watoto wadogo katika vitengo vya
oncology wanaweza kuishi na wao wenyewe. Je! Hawajui uharibifu wanaowafanyia hawa watoto wadogo na
mionzi yao, chemo, na kemikali zingine hatari, zenye sumu?

Mtu yeyote ambaye amewahi kusoma dawa anajua athari za matibabu kama haya na anajua ukweli kwamba
wana  uwezekano  mkubwa  wa  kuzaa  kifo  na  matumizi  ya  matibabu  haya,  badala  ya  tiba.  Ikiwa  wazazi
wangechukua muda tu kuelewa kabisa kile mfumo wa matibabu unakusudia kufanya kwa watoto wao, nina
hakika kwamba wengi wangependa watibiwe na mafuta ya katani, kwa sababu ni dutu asili ambayo ni salama
kutumia na haitasababisha madhara kwa mtoto.

Kujua ninachofanya juu ya mfumo wa matibabu, sitawaacha wape mikono yao juu ya mtoto wangu yeyote.
Katika tukio ambalo mtu alijaribu kunilazimisha kufanya vinginevyo, hali hiyo ingekuwa mbaya mara moja.

Nadhani ni kawaida kwamba mzazi yeyote angetaka kuwalinda watoto wake na kuwaepusha na njia mbaya.
Ikiwa  nilidhani  mfumo  wa  matibabu  unaleta  hatari  kama  mzazi  wa  mtoto,  ningehisi  kuwa  nina  haki  ya
kuchagua  njia  zingine  za  matibabu.  Hivi  karibuni  huko  Amerika  na  Canada,  kumekuwa  na  visa  ambapo
mamlaka ilichukua watoto na kuwalazimisha kuchukua chemotherapy dhidi ya matakwa ya mtoto na wazazi
wenyewe. Inaonekana kama watu wazima tuna haki ya kukataa matibabu yao ya wendawazimu, lakini watoto
wetu hawana. Kwa kuwa chemotherapy ni sumu tu, ikiwa mtu yeyote angeenda kinyume na mapenzi yangu na
kumpa mtoto wangu kitu kama hicho, inaweza kusemwa kuwa hawatakuwa na wakati ujao mzuri sana.

Kwa maoni yangu, mtu yeyote ambaye angefanya kitu kama hicho bila idhini ya wazazi ana hatia ya jaribio la
mauaji na ikiwa mtoto angekufa, basi watahusika na kifo chao. Sijali jinsi unavyochagua kuiangalia, sumu ni
sumu, na ikiwa daktari anasimamia vitu hivi, wana hatia kama vile ningekuwa nikifanya hivyo. Kwa sababu tu
madaktari huvaa kanzu nyeupe haimaanishi wana haki ya kuwadhuru wagonjwa wao; kwa kweli, inakwenda
kinyume na Kiapo chao cha Hippocratic. Ikiwa ningekuwa wao, ningeanza kufanya mazoezi ya dawa kwa njia
inayofaa kabla ya mtu aliyeunganishwa na wagonjwa waliowaumiza ameamua kutafuta kulipiza kisasi dhidi
yao.
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Mafuta ya katani yanawezaje kutumika katika kuzuia magonjwa? Kwa mara nyingine tena, itakuwa salama 
pia kuwapa mafuta watoto?

Sijui chochote bora kuliko mafuta ya katani kuzuia magonjwa na pia ninaona dawa hii kuwa salama kabisa
katika matibabu ya watoto. Nimesema mara nyingi kuwa ikiwa watoto wangepewa dozi ndogo za mafuta ya
katani, magonjwa kama ugonjwa wa sukari, MS, saratani, na mengine mengi yanaweza kuzuiwa kutokea mara
nyingi.

Ikiwa kipimo kidogo cha mafuta kinapewa watoto, THC na dawa zinazohusiana na hii zinaweza kujenga katika
mifumo yao na kuzuia magonjwa. Sizungumzii juu ya kupata watoto juu; hii ni juu ya kuwapa watoto au watu
wa umri wowote dawa isiyokuwa na madhara, isiyo ya kutuliza ili kuzuia shida za matibabu katika siku zijazo.

Hakuna  sababu  ya  busara  kwa  nini  tunapaswa  kuzuiwa  kukua  na  kutoa  dawa  yetu  ya  kutibu  wale
tunaowapenda. Je! Watoto wetu au hata sisi wenyewe tunapaswa kuteseka na kufa kwa sababu kampuni za
dawa za kulevya zinataka kupata pesa zaidi? Wakati kuna dawa ya asili inayopatikana kupunguza shida zetu za
kiafya  ambazo watu  wengi  wanapata  shida  kidogo ya  kuzalisha?  Ni  wakati  wa kubusu kampuni  za  dawa
kwaheri na kujua ni nini Mama Asili anaweza kutoa ili kujiweka sawa na watoto wetu wenye afya.

Jinsi ya kuchukua mafuta ya katani kwa watoto?

Kwa kipimo, watoto hawana tofauti na watu wazima na wote wana uvumilivu tofauti wa dawa hii. Ili kuzuia
magonjwa kwa watoto, kipimo cha miniscule tu kingehitajika mara moja kwa siku karibu saa moja kabla ya
kwenda  kulala,  kwa  hivyo  nafasi  ya  kupata  mtoto  juu  itakuwa  mbali  sana.  Tena,  mafuta  ya  katani
hayasababisha  madhara  yoyote,  kwa  hivyo  sijui  ni  kwanini  mtu  yeyote  atasita  kuwapa  watoto  wao.  Kwa
kuongezea,  fikiria majeraha yote ya kila siku ambayo hufanyika ambayo tunaweza kujitibu wenyewe ikiwa
mafuta yangepatikana. Vitu kama vile kuchoma, kupunguzwa, mikwaruzo, vidonda, maambukizo, kuumwa na
wadudu, n.k vinaweza kutibiwa kwa urahisi na kwa ufanisi na matumizi ya mada ya mafuta haya.

Baada ya uzoefu wangu na dawa hii, itakuwa kitu cha kwanza kumpa mtoto wangu kwa hali ya ndani na nje.
Walakini, hakika nitasita na kufikiria mara mbili kabla ya kuwaruhusu kumeza dawa za kemikali. Kwa kweli,
kujua ninachofanya juu ya tasnia ya matibabu, singefikiria hata kitu kama hicho.

Inachukua uzoefu na athari za uponyaji wa mafuta ya katani kufikia njia hii ya kufikiria, lakini bila shaka baada
ya kuona ni nini inaweza kufanya, wewe pia utageuzwa. Ninaamini kabisa kwamba ikiwa watoto na watu wa
kila kizazi wangechukua kipimo kidogo cha mafuta haya kila wakati, wangeweza kuishi kwa muda mrefu na
kuwa na afya zaidi. ” Rick Simpson, Katani: Mmea wa Dawa Zaidi

Swali: Je! Kuna umri ambao wanaweza kuanza hii? Mwanangu ana miaka 3 na ana ukurutu mbaya na baridi
yake ni sehemu nzuri ya mwaka hapa. ” Roxanne

A. Roxanne, ni salama kabisa kuwapa mafuta watoto, hata kwa watoto wachanga, haswa inapotumiwa kwa
mchanganyiko wa mafuta ya mbegu ya katani au siagi ya shea. Ni mkakati mzuri wa kuchanganya mafuta ya
mbegu ya katani na mafuta (1% ya mafuta itafanya,  lakini 20-30% itakuwa bora) na kisha ongeza matone
kadhaa ya kuoga kila siku. Itaacha filamu nyembamba kwenye mwili wote na hiyo kawaida ndiyo inahitajika
(au  angalau  kwa matengenezo).  Chukua picha  na video,  uboreshaji  utakuwa wa haraka sana.  Kuwasha na
kuwasha kutaondoka kwa sekunde au dakika, na ukurutu unapaswa kutoweka ndani ya wiki moja au zaidi.
Matakwa mema, JB

"Moshi huo SI afya kwa watoto au mamas ... mamas wajinga na unawaambia nini watoto wako? Mafuta au
nada! Hasa kwa watoto! ” Naia

- Singekuwa mkali sana, sigara au mvuke pia ina athari nzuri, kwa mfano dhidi ya kichefuchefu kwa wanawake
wajawazito. Haitamdhuru mtoto. JB

"Moshi sio mzuri sana ... haswa ikiwa una mwelekeo wa mzio ... kusema tu. Siwezi kushughulikia moshi! Pia,
watoto hawana uwezo wa kujua ni lini waache ... ikiwa ni sukari, kafeini, chakula, nk. Lazima uwe mwongozo
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wao. Sidhani kutetea uvutaji  bangi ni wazo nzuri kwa vijana. Kusema tu. Maoni yangu tu kutoka kwa kile
nilichoona. Inaweza pia kuvuruga kazi ya shule na maswala muhimu. ” Naia

- Nilikuwa nikipotoshwa na kazi ya shule na maswala muhimu, pia, na hatukuwa na bangi yoyote inayopatikana
kwetu kabisa. Kilichonichukua ni kuona msichana mrembo mahali pengine karibu na hiyo ilikuwa kwa kazi ya
shule na maswala ambayo yalikuwa muhimu kwa wengine lakini sio kwangu.

Ikiwa unadhibiti chai gani watoto wako wanakunywa, kwa kweli endelea na kudhibiti ni ngapi watachukua au
kuingiza.  Bahati  nzuri  na hiyo.  Ni juhudi  ya bure lakini  nina hakika itawashikilia  watu wengi  kwa miaka
michache ijayo hadi watambue bangi ni salama na kwamba kwa kweli haiwezekani kuipunguza kupita kiasi.

Kwa hivyo ni nani anayejali ni kiasi gani mtu yeyote anaingiza? Sina. Sijali hata watu wanakunywa vikombe
vingi vya chai au kahawa kwa siku, fikiria hivyo. Kwa nini mimi? Sio biashara yangu. Na sio biashara ya mtu
yeyote ni kiasi gani cha kuokoa maisha na dawa ya kuzuia mtu yeyote anayeingiza.

Mafuta unayo ndani  yako na mara nyingi  inakuwa bora kwa afya yako.  Hiyo ndiyo sheria  pekee ambayo
inatumika kweli. Kwa watu wa kila kizazi, pamoja na watoto na mama wajawazito. Ikiwa hupendi wazo hili,
pitia  juu,  jifunze  kuishi  nalo,  hilo  ndilo  jambo  bora  zaidi  unaloweza  kufanya.  Hakuna  kanuni  ya  bangi
itakayofanya kazi, haiwezi kudhibitiwa hata hivyo. Kwa kuongeza, hakuna sababu ya kuidhibiti. JB

“Nimefurahi sana hatimaye kutangaza kwamba mtoto wangu wa kiume mtamu anatumia bangi kupambana na
athari za chemo na mionzi NA kuhakikisha kwamba hakua uvimbe wowote mpya! Dawa hii imemsaidia sana.
Kabla  hajapata  dawa  hii  alikuwa  akimwaga  kila  wakati,  hakula,  alikuwa lethargic  sana  & cranky  ...  sasa
anakula, anaweka chakula chake chini, anaongeza uzito na mtu yeyote ambaye amekuwa karibu naye anajua
jinsi kabisa anafurahi. "

- Kweli, bila sumu mwilini mwake mtoto atakuwa anafanya vizuri zaidi. Haina maana kabisa kutumia chemo na
mionzi pamoja na mafuta, ni kama kumpa mgonjwa dawa ya kukomesha wakati wa kusukuma sumu kwenye
mishipa yao. Mafuta tu kwa matokeo bora. Madaktari wanapaswa kujua hii, sio ngumu sana kuelewa kwamba
sio wazo nzuri kuwapa watoto sumu wakati sio lazima. JB

Swali: “Mimi ni mama wa miaka 29 asiye na mume. Mwanangu sasa ana miaka 8 na anaishi na tawahudi
wastani. Sitabadilisha mini yangu kwa chochote katika ulimwengu huu, isipokuwa kufanya maisha yake iwe
rahisi  kidogo.  Nilikuwa  najiuliza  ikiwa  umekuwa  na  wazazi  wengine  wamekuja  kwako  wakiuliza  juu  ya
mafuta?  Au  hadithi  zozote  za  mafanikio  na  tawahudi  /  Asperger?  Ikiwa  niliamua  kwenda  kwa  njia  hii
ningekuwa nikitazama kipimo gani? Nashukuru info zote! Asante. Kutoka kwa mama aliyekatishwa tamaa na
mtoto mdogo. ”

A. "Mafuta ni  juu ya kitu  pekee kinachoweza kufanya kazi,"  Rick alisema nilipomsomea hii.  Maagizo ya
kipimo na habari zingine juu ya jinsi ya kuzalisha na kutumia mafuta hiyo iko kwenye wavuti yetu na katika e-
kitabu cha Rick. Nimewasaidia watoto wachache wa akili hapo zamani, na dawa hii huwafanyia maajabu.

Watoto wanapenda kunywa dawa hii, hawana ubaguzi, hawajui kwamba "wanafanya kitu kibaya", na wazazi
hufurahiya  sana  wakati  wana  wakati  wao.  Kwa matokeo  bora,  kama  kawaida,  ningeanza  na  matibabu  ya
kawaida ya 60g, bila vidonge, na kisha ningemweka mtoto kwenye kipimo cha matengenezo kwa kiwango cha
chaguo lake kwa maisha yake yote marefu na ya amani. Na mtoto kutoka kwenye video anapaswa kufanya sawa
sawa, ikiwa inawezekana. Matakwa mema, JB

Swali: Mke wangu ana maumivu makali ya mgongo kwa sababu ya kuwa mjamzito wa miezi 7, anaielezea
kama mshtuko wa neva ambao ni chungu sana. Nilijaribu kuangalia kote kwenye wavuti yako na hapa. Je! RSO
itasaidia sana maumivu? Je! Una kiunga cha mada iliyopita juu ya mada hii? Nina wasiwasi ikiwa watamweka
kwenye codeine itamdhuru mtoto

A. Ningemwomba apate kipimo kidogo cha mafuta na kumpaka mafuta juu ya mgongo wake. Mpe massage na
mchanganyiko wa mafuta na mafuta ya mbegu ya katani. Ndio, kuna nafasi nzuri kwamba codeine inaweza
kumdhuru mtoto. Mafuta hayawezi na hayatamdhuru mtoto kwa njia yoyote. JB
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"Je! Ni mtu mdogo zaidi ambaye unafahamu kutibiwa na RSO? Je! Kuna itifaki ya matibabu ya watoto? Wakati
hatujafanikiwa hadi sasa katika kushawishi maoni ya bibi na kuweza kumponya babu. Nina mtoto wa miaka 2
na maswala yasiyojulikana ya tumbo (ndio amekuwa kwenye matibabu "ya matibabu" kwa zaidi ya mwaka
mmoja  na vidonge,  mafuta,  mafuta na dawa kubwa za Pharma hazijafanikiwa.  Sasa wameegemea kwenye
ugonjwa wa protini.  25lb mtoto hawezi kushughulikia kipimo sawa na mtu 175lb kwa hivyo unapendekeza
kabisa kwa matumizi ya watoto? ”Sara

- Mama wajawazito wanapaswa kutumia mafuta na kisha kuongeza kipimo wakati wa kujifungua. Baada ya
kuzaliwa, mama wanapaswa kula kipimo kidogo cha mafuta ili kuhakikisha kuwa mtoto atakua vizuri.

Kwa hivyo,  ukiniuliza,  mgonjwa  wangu mchanga  alikuwa na  umri  wa  miezi  minane  na  bado  anaendelea
kufanya vizuri,  ndiye mtoto aliyekua vizuri  katika chekechea na akaanza kuongea mapema kuliko wengine
wengi.  Mama  yake  alitumia  mafuta  kabla  ya  kumzaa,  na  mtoto  pia  alipewa  mafuta  baada  ya  chanjo  na
hexavaccine ili kuhakikisha kuwa kemikali hatari zitatiririka kutoka kwa mwili wake haraka iwezekanavyo.

Mafuta ya bangi ni dawa salama kwa watu wa kila kizazi. Ikiwa una shida ya kuelewa hili, angalia kile mafuta
hufanya kwa ukurutu au upele wa diaper kisha urudi na kuniambia kuwa kamwe hautampa bangi mtoto wako.
Yote unayosikia kutoka kwangu ni kwamba mzazi ambaye hatampa bangi kama dawa kwa mtoto wake ana
habari mbaya sana, au ni wadhalilishaji wa kisaikolojia ambao hufurahiya kutazama wengine wakiteseka.

Je! Unajua jinsi mafuta yanavyofaa dhidi ya maumivu ya meno? Je! Utampa mtoto mafuta ya kupambana na
maumivu yanayohusiana na meno kukua? Ningependa. Bila kusita hata kidogo.

Kipimo cha watoto kimsingi ni sawa na watu wazima, wakati unatibu jambo zito. Anza na dozi ndogo mara tatu
kwa siku, mzoee mgonjwa, ongeza kipimo kila siku nne au iwe rahisi, na kila wakati jaribu kupata dawa nyingi
kwa mgonjwa haraka iwezekanavyo, huku ukihakikisha kuwa wanakaa katika eneo lao la faraja. JB

"Rafiki muuguzi aliitumia kwenye upele wa diaper ya hatua ya 3, akaenda usiku mmoja!" Alice

- Kwa wale wanaofikiria kuwa watoto hawapaswi kutumia bangi. Je! Ungependa kuwapa dawa gani nyingine
ikiwa sio dawa hii ya zamani zaidi, salama kabisa ambayo imetumika kwa maelfu ya miaka? Au utawaangalia
ninyi  watoto mnateseka na eczemas na vipele  bila  sababu? Hilo sio jambo zuri  kufanya,  ningesema.  Hasa
wakati kuna suluhisho rahisi kwa shida hizi zote za ngozi.

Je! Ni sawa kuwatazama watoto wako wakipiga kelele kutokana na maumivu wakati ungeweza kuwapa tone la
mafuta na hawatakuwa na maumivu? Hm? JB

"Daktari wa neva aliangalia MRI ya Spencer ya hivi karibuni, na akasema," Tumor kubwa, kwenye tezi ya
mananasi, na hakuna shaka ilikuwa TUMOR kubwa, imekwenda !!!! " Kisha akaendelea kusema, "Uvimbe wa
shina la ubongo umehesabiwa kabisa !! Haiwezekani kukua kamwe! ” Halafu akasema, "SIAMINI ana uvimbe
wowote kwenye uti wa mgongo, madoa haya madogo ya mwangaza hayanaonekana kama tumors kwangu."

Niligundua  sababu  ya  hadhi  ya  akili  ya  Spencer  kuboreshwa  sana,  ni  kwa  sababu  uvimbe  wa  mvinyo
UMETOKA  !!!  Neuro  alijaribu  kusema  ilikuwa  chemo,  lakini  nilisema  kwamba  uvimbe  huo  bado
haukubadilika kabisa, siku 30 BAADA ya kumaliza chemo !! Jibu lake? "Naam, nadhani ni mtoto mwenye
bahati, ambaye uvimbe wake WA KICHAWI ulipotea !!!"

Uchawi? Hapana Chemo? HAPANA, na tunaweza kuthibitisha hilo. Sikutaja mafuta ya bangi. Alisisitiza sana
kwamba tufanye MRI nyingine mara moja kudhibitisha maoni yake. Alisema kuwaita ofisi yake sekunde ya pili
tunaweka miadi ya MRI. Kwa hivyo, hapo mnao watu! Daktari wa neva amethibitisha, BANGI YAUA KANSA
KWA SALAMA salama! ” Corrie

"Je! Msimamizi tafadhali nishauri ni aina gani ya kipimo cha kumpa mtoto wa miaka 8 ambaye ametumwa
nyumbani kufa?" Ricardo

-  Anza  na  kipimo  kidogo,  angalia  jinsi  mtoto  anavyojibu  na  kisha  ongeza  kipimo  haraka  kama  mtoto
anavyoweza kuchukua. Mara tatu kwa siku. Kawaida hujaa vidonge wakati zinatumwa nyumbani kufa, kwa
hivyo unataka kuwatia sumu mwilini kwanza kwa sababu haujui mwingiliano utafanya nini, kawaida sio nzuri
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sana ni nini mwingiliano na kemikali hizo mbaya hufanya. Lakini ni kwa sababu mafuta yanajaribu kusafisha
meza ili iweze kuanza kufanya kazi.

Au, ikiwa huna chochote cha kupoteza, unaweza pia kuanza na idadi kubwa ya mafuta na kumweka mgonjwa
katika hali ya kukosa fahamu kwa njia hiyo. Hiyo ndio labda ningefanya, lakini ni kwa wazazi ni mwelekeo
gani wa matibabu wanayochagua.

Ninachojua ni kwamba magonjwa ya fujo yanapaswa kutibiwa kwa fujo. Na pia ninajua kwamba, kwa jumla,
mafuta unayoweza kuingia ndani ya mgonjwa na kwa haraka unayofanya, nafasi nzuri ya kufaulu na kuishi ni
bora zaidi. Lakini pia najua kwamba maagizo ya kipimo yametajwa kwa sababu.

Ikiwa angekuwa mtoto wangu, ningemjaza mafuta,  najua hakika. Mtoto angekuwa akiogelea ndani yake na
labda ningeruhusu daktari yeyote amkaribie. Lakini hiyo ni mimi na najua cha kufanya. Matakwa mema, JB

Mishumaa

Vidokezo na Mafuta ya Rick Simpson (RSO) ni baraka kwa wanawake wote walio na maswala yanayohusiana
na PMS na vile vile kwa mtu yeyote aliye na hemorrhoids, Crohn's, utumbo na shida za utumbo n.k. kudhibiti
mafua. Wanatoa hisia za kupendeza za kudumu mwilini. Sijaona mtu yeyote ambaye hakupenda kuzichukua
baada ya kushinda kusita kwao kwa mwanzo. ” JB

JINSI YA KUTENGENEZA VIFAA?

Sunguka siagi ya kakao, ongeza mafuta,  takriban 1-2g ya mafuta kwa 100g ya siagi ya kakao iliyoyeyuka
kuanza. Kisha ongeza kipimo kila baada ya siku nne hadi mgonjwa atumie karibu 0.33 g ya mafuta katika kila
nyongeza.

1g (jumla ya uzito) suppositories kwa watoto, 2g kwa watu wazima, 3g (mipira) kwa maswala ya uke.

0.01-0.02g ya mafuta kwa kila kiboreshaji itafanya kazi vizuri kwa Kompyuta. Ikiwa utaanza mtu na 0.05 g
kwa suppo, labda hawatajisikia sana, lakini ni bora kuanza na kipimo kidogo (kwa wale ambao hawajawahi
kujaribu katani hapo zamani nk). Vipimo vya hadi 0.005g ya THC kawaida huvumiliwa bila au hakuna dalili
zozote.

RSO halisi ina nguvu sana na hauwezi kujua ni vipi mgonjwa atajibu (shinikizo la damu nk), lakini mishumaa
itakuwa njia nzuri ya kuwafanya watu waizoee mafuta.

Jambo la kufurahisha juu ya mishumaa ni jinsi wanavyoonekana kufungua mapafu na hufanya kupumua iwe
rahisi zaidi ndani ya kusema dakika 20 - ndoto inatimia kwa wengi walio na COPD au pumu nk Wagonjwa
wametumia pia kutibu psoriasis, shinikizo la damu, Crohn's, Mimba ya PMS nk.

Unaweza pia kuongeza mafuta mengine ya asili kwenye mishumaa, inategemea ni nini unawataka na kusudi ni
nini. Tu kwa tovuti zingine za dawa za asili na soma ni nini mafuta muhimu muhimu hufanya na unaweza
kujaribu kadri unavyoona ni muhimu.

Pia, mishumaa ni njia nzuri ya kutibu wagonjwa ambao hawawezi kula mafuta au hawawezi kuiweka ndani ya
tumbo kwa sababu fulani.

Kwa kadiri  ninavyohusika, kwa kuangalia athari,  kuchukua mafuta kwenye mishumaa ndio njia bora na ya
kupendeza  ya kutumia katani.  Inasikika na inaonekana kuchekesha mwanzoni,  ninakubali  hilo,  lakini  wale
ambao wamejaribu wanakubali.  Labda inafungua chakras kutoka chini kwenda juu, ni nani anayejua, lakini
hakika inahisi vizuri.

Wanawake wangependa kuchukua mishumaa - pia husaidia kwa kila aina ya maambukizo ya bakteria na virusi,
"kubadilishana kwa washirika wa habari za kibaolojia", mzio kwa kondomu na vilainishi vilivyotumika kwao,
n.k. Je! Nilitaja jinsi mafuta hutunza sana ( viwango) usawa wa homoni? Matakwa mema, Jindrich Bayer
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“Vidokezo vyenye RSO pia vinaweza kutumika kwa kila aina ya maswala ya uke, pamoja na lakini sio mdogo
kwa maambukizo ya chachu, HPV, condylomata, malengelenge na magonjwa mengine mengi au maambukizo
ambayo sio lazima kuugua. Hasa wakati zinaweza kutunzwa kwa urahisi na matumizi ya mafuta. " JB

“Je! Unaweza kunipa ushauri ikiwa mafuta ya katani ni salama kutumiwa wakati wa ujauzito tafadhali? Hakuna
habari  nyingi huko nje ambazo naweza kupata.  Rafiki yangu ameambiwa tu ana cyst ya umbilical ambayo
inaweza kusababisha kuganda kwa damu kusababisha mtoto wake kufa. Nimeona athari za mafuta ya katani na
nzuri inayoweza kufanya, sina hakika ikiwa ni salama wakati wa ujauzito. ” Christine

-  Ndugu Christine,  kwa kweli  ni  salama kuitumia,  katani  imekuwa ikitumika  wakati  wa  ujauzito  na  kwa
maumivu ya kuzaa, pia, kwa karne nyingi. Ninapendekeza kwamba atengeneze mishumaa na 0,01-0,06g ya
mafuta katika kila moja (anza na 1-2g ya mafuta kwa 100g ya siagi ya kakao). Cyst itatoweka ndani ya wiki
kadhaa, au kawaida hufanya. Mara tatu kwa siku, na hakuna wasiwasi, mafuta hayatamdhuru mtoto. Matakwa
mema, JB

“JB, nakubaliana na suppository hata hivyo unatumia aina gani ya siagi ya kakao? Je! Ninapaswa kupata siagi
safi ya kakao isiyosafishwa? Je! Mafuta ya nazi yatafanya kazi kama msingi wa kuhifadhi? " Sara

- Ni juu yako ni chapa au aina gani ya siagi ya kakao utakayokwenda. Mafuta ya nazi yanaweza kuwa ya
kukimbia sana. Siagi ya kakao inafanya kazi vizuri kama msingi wa nyongeza. JB

“Je! Kuna mtu yeyote angekuwa na maoni yoyote juu ya jinsi ya kumpa mtu mafuta kupitia katuni ya kulisha?
Nimechanganya na mafuta ili kuifanya isiwe nene, lakini bado ninaogopa kuziba bomba. Kuna maoni yoyote? ”
Steven Havre

- Steven, ni bora kila wakati kutafuta njia ya kusimamia mafuta ambayo hayajasafishwa, hiyo ndiyo njia bora ya
kwenda. Wakati huwezi kupata njia, unaweza kuichanganya na chakula cha mgonjwa na wakala kwa njia hiyo.
Ndio,  inaweza  kuziba  bomba,  ambayo  ikiwa  mafuta  ni  ya  msimamo  thabiti.  Mafuta  mengine  ni  mazito,
mengine ni mengi. Lakini wakati unawasha joto hadi joto la mwili, inapaswa kuwa ya kukimbia kwa kutosha
kutofunga bomba.

Njia  nyingine  ni  kuwapa  wagonjwa  kwenye  mishumaa  na  siagi  ya  kakao.  Bado,  kula  mafuta  ndio  njia
inayopendelewa ya kuchukua dawa hii, kila inapowezekana. Kuna njia nyingi za kushughulikia mafuta na mara
nyingi ni ya kibinafsi, kwa hivyo jaribu kutafuta njia ambayo itamfaa mgonjwa bora. Matakwa mema, JB

“Sawa! Ninamtibu Mama yangu ana Saratani ya koo na ameisimamia mfululizo kupitia bomba lake la kulisha,
aipashe moto kidogo na nachanganya na mafuta ya nazi! Sijawahi kuziba bomba! ” Steve

"Ninampa mtoto wangu kupitia bomba lake la kulisha wakati hatakumeza - ninamwaga maji ya moto sana
kwenye mafuta kwenye kikombe, kisha hutengana, halafu naongeza maji baridi (sio mengi) kwa hivyo maji sio
moto sana, kisha mimina ndani ya bomba. Imefanya kazi vizuri sana ingawa wakati mwingine mafuta huweka
bomba kidogo lakini haijawahi kuzuiwa. Siri ya kuimwaga wakati bado ni joto sana. ” Angela

"Najua inasikika mbaya, lakini koka ndogo ya coca kupitia bomba ili kuifuta baada ya kutoa vitu vyenye mnato,
au kusafisha tu kofia kwa ujumla inafanya kazi vizuri. Kusubiri zamani kwa RN. ” Ellen

Upasuaji au Mafuta?

"Hautawahi kuchukua titi zangu, wakati ninaweza kumeza RSO !!" Chloe

"Wazo sana kwamba saratani ya matiti  ni" hatari  ya asilimia "ni uwongo kamili.  Kwa kweli,  kila mtu ana
uvimbe wa saratani katika miili yao, pamoja na mimi. Saratani sio ugonjwa una "pata" tu kama kupigwa kwa
nasibu na umeme. Ni kitu lazima "usimamie" au "uzuie" siku kwa siku, chakula na chakula, kupitia chaguo la
mtindo wa maisha ambalo linajumuisha kuongezewa kwa vitamini D, lishe, vyakula vya juu, juisi za mboga na
kuepusha kemikali zinazosababisha saratani na mnururisho. Kwa hivyo wakati daktari anasema una "nafasi" ya
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kupata saratani,  anachomaanisha ni kwamba hauna uwezo juu ya saratani,  na huo ni uwongo mtupu.  Kwa
maneno mengine. ”

- Unapokuwa na "nafasi" ya kupata saratani, pata mafuta tu. Ni chaguo bora zaidi na salama. ” JB

“Angalia saratani au ugonjwa mwingine mbaya kana kwamba ni moto. Mkubwa wa moto, nguvu zaidi unahitaji
kuuzima.

Kwa hivyo, je! Ungependa kutumia ndoo mia za maji (RSO) au glasi ya maji (aina zingine za mafuta) ikiwa
nyumba yako ilikuwa ikiwaka moto? Au ungependa kuona wataalamu wa zima moto wakija kukusaidia? Hiyo
ndio ningependelea, lakini wazima moto wa sasa, yaani madaktari,  hawaruhusiwi hata kutumia maji kuzima
moto wote huo na hawajui hata kuutumia baada ya miongo yote ya kufundisha, kuosha ubongo na kutotumia
bangi katika dawa.

Je! Inaeleweka kwako kwamba mtu angepeleka wataalamu wa moto kwa moto mkubwa jijini na hakuwaruhusu
watumie maji, yaani njia ya kimsingi na ya jadi ya kupigana dhidi ya moto? Sio kwangu. Lakini bado, hivyo
ndivyo wale walio madarakani walivyofanya kwa mfumo wa matibabu tulio nao leo.

Moto mwingi, hakuna maji, yaani kazi nyingi za ziada kwa wazima moto / madaktari ambao hawawezi kufanya
kazi zao kwa njia bora zaidi. Sio hivyo inapaswa kuwa, nadhani. Wanapaswa kuwa na vifaa bora na zana bora
kwa kazi yao, sio? Hiyo ndivyo ningefanya ikiwa ningekuwa meneja / serikali yao. Je! Kuna kitu kibaya kwa
kuiangalia hivi? Sidhani hivyo. ” JB
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PMS, Ukomo wa hedhi

"Hili  ni  jambo  moja  ambalo  mafuta  ya  katani  na  katani  ni  bora  zaidi,  bar  hakuna.  Hautapata  chochote
kinachoweza au kinachoweza kusaidia bora kuliko katani. Itasaidia kurejesha usawa wa homoni na kuondoa
makali ya uchokozi, mabadiliko ya mhemko, nk. Pia itasaidia kupunguza maumivu na maumivu ya mapema,
hisia zisizo na wasiwasi, wasiwasi, nk.

Ikiwa ningeona mwanamke anaanza kutenda vibaya kwa sababu ya usawa wa homoni unaohusiana na PMS
mwilini mwake, ningempa katani mara moja kwa njia zote au maumbo au fomu zinazopatikana. Sioni sababu
kwa nini  mtu  yeyote ateseke  vibaya.  Bila  kusahau kuwa wakati  mtu  anateseka,  kila  mtu  aliye  karibu nao
anateseka kwa sababu hiyo, kama mtu yeyote ambaye amelazimika kushughulika na mwanamke aliye kabla ya
hedhi anaweza kuthibitisha. Ningemruhusu ale mafuta, nitumie kwenye kiboreshaji na nisingepuuza matumizi
ya mada kwenye tumbo na mgongoni mwake. Atapenda kwa sababu itaondoa maumivu na kuboresha ngozi
yake kwenye sehemu hizo. Napenda pia kuvuta mafuta pamoja naye ili ajue kwamba "hayuko peke yake" na
kwamba kuna mtu anayejali.

Pamoja  na  katani,  hedhi  sio  lazima  iwe  jambo  linalofadhaisha  na  lisilo  la  kufurahisha  kwa  kila  mtu
anayehusika. "JB

Swali  jamani,  JB ...  alikuwa akifanya vizuri,  MPAKA risasi  za  anti-estrojeni.  Wanamfanya  awe mgonjwa
mauti.

A. Kushangaa, mshangao, Valerie. "Kaa mbali na madaktari" ndio sheria ya mchezo kwa sasa. Hatusemi kwa
raha, ni ukweli. Wagonjwa kawaida hufanya vizuri kwenye mafuta hadi wataalam wa matibabu watakapoingilia
kati  na  kuikunja  na  dawa  zingine  zisizohitajika  za  kemikali  na  za  majaribio.  Kwa  hivyo  hadi  madaktari
watajifunza jinsi ya kutumia dawa hii vizuri,  ni salama kabisa kukaa mbali nao (ikiwa hali inaruhusu, kwa
kweli). Haitaji risasi, anahitaji kula mafuta mengi kadiri awezavyo haraka iwezekanavyo ili kuondoa uharibifu
wa matibabu ya hapo awali na kudhibiti hali yake. Ikiwa mafuta hayasaidia, kuna uwezekano mkubwa kwamba
kitu kingine kitasaidia. JB

Udhibiti wa Uzito wa Mwili

"Mafuta  ya  katani  ni  dawa ya kuondoa sumu mwilini  na sio  kawaida  kwa watu wenye uzito  kupita  kiasi
kupoteza paundi nyingi wakati wa matibabu. Ni kama mafuta yanajua ni nini unapaswa kupima na baada ya
muda italeta mwili wako kwa kiwango hicho. Kwa upande wangu, mafuta yalinichukua kama pauni 30, lakini
nimeona watu wengi wakipoteza mengi zaidi.

Unapokunywa mafuta  ya  katani,  sio  kama kuwa kwenye lishe.  Unaweza kula kadri  utakavyo na chochote
unachopenda.  Mafuta  yanaonekana  kupunguza  hamu ya  mtu  kupita  kiasi  na  sijui  njia  bora  au  salama  ya
kupunguza uzito. Kwa kuongeza, inaweza kuchochea hamu ya mtu ambaye anahitaji kupata uzito.

Ni kama nilivyosema, mafuta yanataka kurudisha mwili wako kwa uzani mzuri bila kujali ikiwa unene au unene
kupita  kiasi.  Ikiwa  ungependa  kula  lishe  ya  aina  fulani,  hiyo  ni  chaguo  lako,  lakini  mimi  kwa  moja
ningependelea kutokula chakula cha sungura kila wakati.

Kwa kuongezea, katika umri wangu sioni raha kabisa kufanya mazoezi ya kila aina, kwa hivyo ikiwa ningetaka
kupunguza uzito hii haitakuwa chaguo. Ikiwa ninataka kutoa pauni chache, najua njia ya kuifanya bila lishe au
mazoezi na sasa unajua pia jinsi hii inaweza kutimizwa mwenyewe. Mara mafuta haya mazuri yatakapopatikana
zaidi, kwa muda mfupi, wale ambao sasa wamepevuka au wenye uzito mdogo hawatabaki hivyo kwa muda
mrefu. Kuwa mzito kupita kiasi kunaweza kusababisha kifo cha mapema, kwa hivyo ikiwa unabeba paundi
chache zaidi, sasa unajua jinsi ya kushughulikia shida hiyo.
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Je! Unamaanisha kwa umakini kwamba inaweza kuchukua uzito kupita kiasi bila mazoezi?

Ndio, mafuta ya katani yanaweza kuchukua uzito bila mazoezi na mimi ni ushahidi hai. Ikiwa ninavua shati
langu, ninaonekana kama mtu ambaye amefanya kazi nyingi na mwili wangu uko kwenye uzani sahihi kwa mtu
wa urefu wangu.

Nilipokuwa mdogo, niliogelea sana, lakini sasa tangu kupoteza uzito kupita kiasi niliokuwa nimebeba, unaweza
kuona misuli yangu yote ya tumbo tena. Sina vipini vya upendo, bendi ya misuli kila upande na sifanyi mazoezi
yoyote. Ikiwa ungependa kupata vivyo hivyo, unachotakiwa kufanya ni kufuata mfano wangu na hivi karibuni
mwili wako utaanza kuonekana jinsi inavyopaswa. ” Rick Simpson, Katani: Mmea wa Dawa Zaidi

“Mwanangu hutumia mafuta ya Simpson kwa Crohn yake lakini nasikia inaweza kusaidia kupunguza uzito.
Ikiwa ni hivyo vipi? ” Krystal

-  Ndio,  inaweza,  kula  mafuta  na  utapunguza  uzito  ikiwa  unene  kupita  kiasi  na  unene  wakati  unenepesi.
Usiniulize kwanini,  usiniulize inawezekanaje,  sijui jibu.  Inatokea tu. Nilipoteza kilo 50 mwenyewe kwenye
mafuta  na  niamini  nilijitahidi  kadiri  niwezavyo  kumkosoa  Rick.  Lakini  nilishindwa na  mafuta  yalirudisha
misuli yangu, pia. Ilikuwa ya kushangaza na ngumu kuamini, nakubali. Lakini sijali kwamba nilipoteza uzani
wote bila hata jasho na bila mazoezi. Kweli ilikuwa ya kufurahisha kabisa na sikujali kulala vizuri ambayo
ilikuja kama athari pekee inayojulikana ya kutumia mafuta. JB

Wasiwasi, Paranoia

"Nadhani wasiwasi na upara na matumizi  ya dawa hii  inaweza kupunguzwa sana ikiwa mfumo utaacha tu
kukamata watu kwa kuitumia. Wakati wa kuanza matibabu na mafuta, ninawaambia wagonjwa, "Ikiwa mafuta
yanakusababisha usingizi, usipigane nayo."

Watu  wengine wanaweza kuwa na wasiwasi  wakati  wakijaribu  kushinda athari  ya kupumzika  ya dawa hii
wakati kile wanachotakiwa kufanya ni kupumzika tu na sio kupambana na athari hizi. Aina nyingi za katani
zina uwezo mdogo sana wa kusababisha wasiwasi, lakini kuna aina zingine ambazo hufanya. Ikiwa wagonjwa
wanahisi wasiwasi na mafuta wanayojaribu kutumia katika hali kama hizo, mimi huwa nawashauri watengeneze
dawa kutoka kwa shida ambayo itasababisha shida kidogo.

Ikiwa matumizi  ya dawa hii  yalikuwa halali  tu, nina hakika ingeondoa wasiwasi mwingi unaohusishwa na
matumizi yake. Pia aina zingine zinaweza kusababisha wasiwasi zaidi kuliko zingine, kwa hivyo ikiwa unapata
hisia kama hizo, kubadili tu shida kunaweza kuondoa shida. Watu wengi hupata kutumia vitu kama chokoleti
nyeusi na pilipili ya cayenne kuwa nzuri kabisa katika kusaidia kupunguza wasiwasi na kupunguza kiwango cha
moyo. Jambo muhimu zaidi kukumbuka na utumiaji  wa dawa hii ni kuzingatia kuwa ni dawa salama zaidi
duniani.

Matumizi ya dutu hii hayana madhara na ikiwa mgonjwa hupata wasiwasi, husababishwa mara kwa mara na
wagonjwa wenyewe kwa sababu wote hufanya kazi  bila  sababu.  Au mara nyingi  dawa za dawa mgonjwa
anajaribu kumeza bila shaka inaweza kusababisha shida ambayo inaweza kuwapa dalili za wasiwasi. Lakini hii
hurekebishwa kwa urahisi katika hali nyingi kwa kupata tu dawa hizi za kemikali hatari. Kwa kuongezea pia
kuna dutu ya asili ambayo miili yetu hutengeneza inayoitwa citicoline ambayo inapaswa kuwa na ufanisi kutibu
wasiwasi  pia.  Nimeambiwa  kuwa citicoline  inapatikana  katika  nchi  70,  kwa  hivyo  ikiwa  utaenda  kwenye
wavuti, haupaswi kuwa na shida kupata kile unachohitaji.

Inachukua muda kuzoea athari za mafuta ya katani na Kompyuta zinaweza kupata wasiwasi. Lakini kwa muda
mfupi,  wengi  watakuwa  raha  na  matumizi  yake  na  wasiwasi  utapotea  tu.  Kwa kweli,  mara  tu  wagonjwa
wanapozoea athari za mafuta, mara nyingi hucheka juu ya jinsi ilivyowaogopa sana mwanzoni.
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Mara kwa mara, bado ninawasiliana na wagonjwa ambao walijaribu kutumia shida ya sativa kutoa dawa zao na
mara nyingi athari za sativa kali zinaweza kusababisha wasiwasi. Hii inaendelea kutokea ingawaje nimesema
mara nyingi shida kama hizo hazipaswi kutumiwa kwa sababu zina nguvu sana.

Hutaki mgonjwa apate nguvu, unahitaji kutumia dalili kali ya kutuliza kumsaidia kupumzika na kupona wakati
wa kulala. Ninachukia kuona watu wanapoteza wakati na pesa zao kujaribu kutoa mafuta kutoka kwa shida
mbaya,  lakini hiyo ndio mara nyingi  hufanyika wakati  maagizo yetu hayafuatwi.  Kwa juhudi kidogo, nina
hakika tunaweza kukuza aina nzuri za dawa ambazo hazitatoa wasiwasi wowote. Lakini hii haiwezi kutimizwa
kwa njia inayofaa hadi tuwe na uhuru wa kufanya utafiti rahisi ambao unahitajika. " Rick Simpson, Katani:
Mmea wa Dawa Zaidi

Huzuni

"Nimepata sativa na viashiria vya dalili kuwa bora katika matibabu ya unyogovu. Walakini, mimi mara chache
hutumia shida za sativa kutibu watu kwa sababu ya athari zao za kutia nguvu. Wagonjwa wengi wanaokuja
kwangu wana ugonjwa mbaya na sitaki wapate nguvu wakati wa mchakato wa uponyaji.

Ninapata kulala na kupumzika ambayo mafuta mazuri ya kiashiria hutoa kuwa ya faida zaidi kwa hali nyingi za
matibabu. Mafuta kutoka kwa aina nzuri ya dalili ni nzuri sana katika matibabu ya unyogovu na mara nyingi
huweza kuondoa shida hii kwa muda mfupi sana. Wengi ambao wamenijia walikuwa katika hali ya unyogovu
kwa sababu ya hali zingine ambazo walikuwa wakiteseka. Wakati hali hiyo inaponywa au kudhibitiwa, hali ya
unyogovu waliyokuwa wakipata inapotea tu. ” Rick Simpson, Katani: Mmea wa Dawa Zaidi

Multiple Sclerosis (MS)

Je! Ni nini uzoefu wako kwa kuponya sclerosis nyingi? Watu wengi tayari wanajua kuwa katani inaweza 
kusaidia, lakini hawajui jinsi ya kuitumia.

"Hivi majuzi tulipokea ripoti kutoka kwa mwanamke anayesumbuliwa na MS ambaye alikunywa ounces mbili
za mafuta ya daraja la juu mwaka mmoja uliopita kwa hali yake. Athari za matibabu ya mafuta zilifanikiwa
sana na ingawa hakunywa mafuta zaidi ya mwaka jana,  bado ana afya njema. Kutoka kwa uzoefu wangu,
ugonjwa wa sclerosis mara nyingi hupona, lakini kwa watu ambao wameteseka kwa miaka na hali hii, itachukua
muda  kumaliza  uharibifu  wa ugonjwa  huo.  Wagonjwa  wengi  wa MS wanavuta  katani  kwa afueni,  lakini
kutumia katani kwa njia hii haitawaponya na ugonjwa utaendelea kuendelea.

Njia pekee ninayojua kutibu MS na uharibifu unaohusishwa na ugonjwa huu kwa ufanisi ni kumeza mafuta
mara kwa mara hadi itakapotibiwa au kudhibitiwa. Ikiwa una MS, jifanyie kibali na ujaribu dawa hii. Maisha
yanatakiwa kuwa juu ya kuishi, sio kuteseka, kwa nini mgonjwa airuhusu hali hii iharibu maisha yao wakati
inaweza kutibiwa kwa njia inayofaa? Ninajua wagonjwa walio na shida hii  ambao hawangeweza kutembea
vizuri, lakini baada ya wiki chache tu za kumeza mafuta, wangeweza tena kutembea kawaida. MS ni moja tu ya
hali nyingi ambazo madaktari wanasema haziwezi kuponywa, badala yake wanatuambia kuwa wanaweza tu
kudhibiti  dalili,  wakati  ugonjwa wenyewe unaendelea  kuchukua athari  zake.  Ikiwa  ungependa kuthibitisha
daktari wako kuwa amekosea, jaribu mafuta na anza kuishi kwa mabadiliko na wakati utafanya hivyo, Nina
hakika utagundua kuwa mtu aliyevaa kanzu nyeupe siku zote huwa hana majibu yote. ” Rick Simpson, Katani:
Mmea wa Dawa Zaidi

Uraibu
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"Hivi  karibuni  niliona  mgonjwa  anayesumbuliwa  na  saratani  anayesumbuliwa  na  ugonjwa  wa  morphine
atokomeze morphine" TURKEY BARIDI ". Mara baada ya kumaliza morphine,  alipata njaa; hakuvimbiwa
tena; alilala fofofo na maumivu yake yalidhibitiwa vizuri zaidi.

Yeye pia kuwa madhubuti mara nyingine tena. INASHANGAZA. Ikiwa singeona digrii hii ya 180 ikibadilika
mwenyewe,  Singeamini  kamwe.  Sijawahi  kuhimili  bangi,  lakini  maoni  haya  ya  kibinafsi  yalinifanya  niwe
muumini. ” Janice

"Jambo moja nililogundua sasa kuwa nimetumia RSO kwa miezi 3 sasa, karibu iliondoa hamu yangu ya pombe.
Nilikuwa nikinywa au 2 kila usiku lakini sasa mara chache ninataka kinywaji na wakati ninakunywa, sinywi
sana, pia niligundua kuwa suruali yangu imekuwa huru zaidi. Nimepoteza lbs 10. Kitu pekee ambacho mimi
hufanya chini ni kunywa pombe.

Bado ninakula vile vile na bado ninakula karanga zilizochanganywa, biskuti n.k wakati wa usiku wakati nina
munchi na naweza hata kula zaidi kuliko Mafuta. Ndio Mafuta yanaweza kukufanya uwe na njaa.

Kwa hivyo ama ukosefu wa pombe au mafuta umenisababisha kupoteza lbs 10 kwa miezi 3. Na sikuwa mzito
sana, 5 '10 "na karibu 198lbs. Wakati nilikuwa mdogo, nilikuwa kila wakati karibu 186lbs na nilikuwa sawa.
Sasa  nimeshuka  hadi  187lb  mwisho  niliangalia.  Kwa  vyovyote  vile,  mafuta  au  ukosefu  wa  pombe
ulinisababisha kupunguza uzito. Athari mbaya tu. " Scott

“Opiate  hunifanya  nivimbiwe,  kichefuchefu,  ni  ngumu  kupata  kipimo  sahihi  cha  misaada  inayofaa.
Wananifanya "woozy", kuifanya iwe salama kuendesha gari na kuendelea na kuendelea. Bangi haifanyi hivyo.
Imetosha. ” Fred

"Ulevi wa miaka 15 ulioponywa na mafuta. Nisingeijaribu ikiwa sio Rick. Kwa hivyo lazima niseme nina deni
la maisha yangu kwa hivyo sasa mimi ni mmoja wa wafuasi wake wakubwa. Nilikuwa nimevuta sigara kila
wakati lakini hiyo haikusaidia kamwe kwa maumivu nitakayopata kutokana na kuwa kwenye vidonge. Nilitaka
kufa mara nyingi sana kwa sababu sikuwa tena msimamizi wa maisha yangu. Ninaweza kusema kwa sababu ya
RSO. SIYO kwenye morphine, oxy, perc, vic, au suboxine ... imeniondolea yote !!!!! Na nina 40 n kujisikia 20
tena. Arthritis yangu niliyokuwa nikisikia kila asubuhi sasa imeenda. Nimechukua mafuta ndani mara 10 na
maisha yangu yameanza tena. Hakuna maneno ya kuelezea jinsi ninavyoshukuru. Ikiwa unakunywa vidonge
anza kuchukua mafuta yako usiku isipokuwa una wiki ya kulala tu, basi ningeenda kwa njia hiyo. Nikumbushe
ikiwa kuna maswali yoyote. ” Rebecca

"Bangi  iliniondoa  Benzo  baada  ya  zaidi  ya  miaka  30  ya  uraibu  zaidi  ya  miaka  158  iliyopita,  bila  hiyo,
ikiendelea vile nilivyokuwa, ningekuwa nimekufa sasa ..." Phil

"Nimetumia  dawa zote  za  kupunguza  maumivu  na  sasa  ninaweza  kufanya  kazi  -  ninatamani  watu  wengi
wangeamini nguvu ya asili!" Shtaki

Kulala, Kukosa usingizi

"Kuhusu usingizi, hakuna kitu bora kuliko mafuta yaliyotengenezwa vizuri kutoka kwa shida nzuri ya kumpa
mtu usingizi anaohitaji. Athari za jeraha langu la kichwa ziliniacha na kile kinachoweza kuelezewa vizuri kama
uma wa kupangilia umepita wazimu ndani ya kichwa changu. Sauti hii ya hali ya juu ilinifanya niweze kulala
na sikuweza kupata mapumziko niliyohitaji. Mfumo wa matibabu ulinipa dawa nyingi tofauti za hali hii lakini
hakuna kitu  kilichofanya kazi.  Mara nyingi  niliachwa na athari  mbaya kutoka kwa utumiaji  wa dawa hizi
ambazo zilinisababishia shida zaidi kuliko hali ninayosumbuliwa nayo.

Niligundua kuwa katani ya kuvuta sigara tu iliniruhusu kupumzika zaidi kuliko vidonge vyovyote ambavyo
mfumo wa matibabu ulinipa.  Halafu nilipoanza kumeza mafuta ya katani,  nilipata  afueni zaidi  na haikuwa
kawaida kwangu kupata masaa nane hadi kumi na mbili ya usingizi bila kukatizwa.
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Kwa miaka kabla ya kuchukua mafuta, nilikuwa nikiamka nimechoka zaidi kuliko wakati nilikuwa nimelala na
nilikuwa nikipumzika kidogo usiku. Halafu ghafla baada ya kuchukua mafuta nilianza kuamka asubuhi vizuri
nikapumzika na kuburudika.

Wengi wetu tunapozeeka, tunaanza kupata shida za kulala na hii inaweza kuwa na athari mbaya kwa afya na
ustawi wetu. Madaktari wanaweza kukupa dawa za kulala, lakini ikiwa kweli ulijua zilitengenezwa kutoka, nina
shaka kwamba ungetaka katika mwili wako.

Kulala vizuri sio kitu ambacho ni nzuri kuwa nacho, ni lazima ikiwa unataka kubaki hai na mwenye afya na
hakuna kitu  bora  kuliko mafuta  ya katani  ili  kuupa mwili  wako mapumziko  unayohitaji.  "  Rick  Simpson,
Katani: Mmea wa Dawa Zaidi

"Aaryn: Nadhani nilikula kipande kikubwa sana ... lakini sio jambo baya! Labda ni wakati wa kwenda kulala.

- Kulala kulikuwaje, Aaryn? JB

Aaryn: Mkuu! Bado nimepumzika! Ninaona kuwa inasaidia na unyogovu wangu na wasiwasi tayari. Mafuta
yananifanya nicheke, lol.

Nilikuwa  na  mgonjwa  mwingine  hapa  ambaye  nilikuwa  nikionyesha  jinsi  ya  kutengeneza  mafuta  na  ana
wasiwasi pia. Alikuwa akicheka pia. Ilikuwa nzuri.

Ninakula kiwango cha mchele mara 4 kwa siku katika siku 2 zilizopita, na nimelazimika kuvuta dawa mara
chache, na nina maumivu kidogo. "

-  Ndio  tiba  ya  ugonjwa  mbaya  inapaswa  kuonekana,  sivyo?  Mgonjwa  amelala,  anaamka  ameburudishwa,
hucheka sana juu yake mwenyewe na upumbavu wa hali nzima, hapati shida, wasiwasi au athari za dawa za
kemikali nk mimi binafsi ningependa hii sana. " JB

"Niko kwenye mafuta ya katani kwa hali kadhaa na sijawahi kulala vizuri au kujisikia vizuri ... Asante Rick
Simpson  & JB kwa kupata  ujumbe  kuwa mmea  huu  hufanya  maajabu  kwa kila  kitu  kinachowezekana  !!
FANYA tu watu na  ujionee  mwenyewe !!  Ni  njia  pekee  ya kuwa mwamini  wa kweli,  niamini  mimi  !!  ”
Thamani

-  Asante,  Val.  Ni  kweli  kwamba  hakuna  kitu  kinachoshinda  uzoefu  wa  kibinafsi  na  yale  ambayo  mafuta
yanaweza kufanya. Ukishaijaribu, kwa mfano juu ya kuchoma au kuumwa na mbu na kuwasha na maumivu
vitaisha  kwa  sekunde,  kila  mtu  anaweza  kukuambia  anachotaka  na  utajua  kuwa  wanaweza  kukuambia
wanachotaka lakini mafuta bado yatakuwa dawa bora kuna. Na utataka kuwa na ndoo yake nyumbani, ikiwa tu
kuna jambo litatokea.

Sio lazima uamini neno tunalosema, tengeneza tu mafuta, tafuta mtu aliye na ugonjwa wa kuchoma, saratani ya
ngozi, kidonda cha kisukari, kisha upake kwa mada na angalia kinachotokea. Kisha kumbuka kuwa hiyo hiyo
itatokea ndani ya mwili wako wakati unapoingiza mafuta, na hiyo ni juu ya yote unayohitaji kujua, kweli. JB

"Watu wengine ni wajinga tu na wanaogopa ...  Kwa sababu ya Rick Simpson mimi mwenyewe nimeweza
kushuka kwa dawa zangu za maumivu sana, namaanisha nilikuwa nikichukua 60mg ya OxyContin 3 asubuhi na
3 wakati wa kulala na nilikuwa nikichukua kwa zaidi ya miaka 8 ... Ilinyonya!

Sasa tangu kuanza mafuta mimi huchukua 1 tu katika asubuhi na 1 saa moja jioni!  Ongea juu ya muujiza
angalau  ndivyo  ninavyoona  mimi!  Madaktari  waliniambia  sitaweza  kwenda  chini  au  kuweza  kuacha
kuzichukua. Kijana, alifanya "Rick Simpson" na ninathibitisha madaktari wangu kuwa wamekosea.

Ninafanya hivyo na ninajisikia  bora kuliko vile  nilivyotumia  vidonge vya sumu! Ingawa nilikuwa kwenye
kipimo kikubwa cha OxyContin bado nilikuwa nikipata maumivu, siku na mchana, sikulala na kula ...

Leo sina uchungu,  kulala  kawaida  na kula zaidi!  Na sisitishi  azma yangu ya kutoka  kwenye vidonge hivi
ninatarajia wakati nitakaa kwenye mafuta kwa mwezi nitakuwa nimeondoka kabisa! Unitakie bahati! "Nancy
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Kwa kweli nina ugonjwa wa dhiki na ninatumia bangi ya matibabu kwa athari zinazohusiana na hali yangu,
kama vile wasiwasi na usingizi. Dawa inafanya kazi, tangu nilipoanza kutumia dawa mara kwa mara nimeweza
kulala, ambayo sikuweza hapo awali.

Dalili  zangu nyingi  zinaonekana wakati  ninakosa  usingizi.  Kamwe sijawahi  kupata sauti  wakati  wa bangi,
nahisi inanilinda kutoka kwao ... “Jose

- Ninakubali, Jose, kunyimwa usingizi ndio sababu ya hali nyingi za akili. Ni kweli kabisa, wakati mtu hajala
usingizi wa kutosha, mtu hajisikii vile vile angeweza kula baada ya masaa kumi ya kulala tena baada ya kula
mafuta. JB

“Kadiri utulizaji unavyozidi kuwa bora ndivyo inavyokuwa bora. Ninaitumia usiku kabla ya kwenda kulala na
inafanya kazi.  Sasa mimi hulala  masaa 8 moja kwa moja.  Mapumziko imekuwa jambo bora sana kwangu.
Nguvu  ya  80%  na  juu  inachukua  muda  kwako  kuizoea  lakini  utafika  hapo.  Anza  na  0.01  ml  kama
ilivyoelekezwa na fanya kazi kutoka hapo. Nilijaribu 0.025 kuanza ... wakati mwingine nikachukua tu 0.01 ml.
0.025  ml  iliniweka  kwenye  kochi  kwa  masaa  10.  Kuwa  mwangalifu  lakini  kumbuka  kuichukua.  Kama
nilivyosema  Wakati  wa  usiku  ni  wakati  sahihi  kwangu.  Inaweza  kufanya  kazi  wakati  wa  mchana  na
KUPUMZIKA usiku. ” Yohana

"Ninampa mafuta mchumba wangu (Jason) na hachukuliwi sana na inamchosha sana. Yeye hulala zaidi ya
mchana. Nitamwondoa kwa siku moja au mbili tu ili kuona mabadiliko yanayofanya .. basi labda mpe kidogo
kama 1/2 ya punje ya mchele (angalau ndio tuliyosoma) labda tulilipiga haraka kwa ajili yake. " Jason

- Jason, hisia za kulala ni sawa na unataka mgonjwa alale iwezekanavyo. Athari ya kutuliza itavaa kwa wiki
chache lakini sio jambo lisilofaa, badala yake. Matakwa mema, JB

Swali:  Kumtengenezea mtu leo  ambaye kanzu nyeupe wamesema ana wiki mbili  za kuishi na hakuna kitu
kingine wanachoweza kumfanyia.  Natumai kuwa na habari njema kwa kila mtu hivi karibuni. Kujaribu pia
kumfanya aache kuvuta sigara na kubadilisha lishe yake na zaidi kuwapa kinga yake nafasi ya kupigana. Asante
Rick na JB kwa maarifa yako na kutupa tiba halisi.

J: Dave, wacha avute sigara, haileti tofauti yoyote ikiwa atakula mafuta. Pia, atalala sana, kwa hivyo atavuta
sana.

Ama kuhusu kubadilisha lishe sasa, sawa, anapaswa kuibadilisha kwa busara lakini sio sana, wacha ale kile
anahisi kama. Sio lazima sausage, lakini kitu cha busara, Ongeza pH ya mwili wake, mwape ale mbegu kutoka
kwa maapulo mawili kila siku. Jambo muhimu zaidi ni kupata mafuta mengi ndani yake haraka iwezekanavyo.
Bado kuna nafasi. Jumuisha kula mafuta, mishumaa, matumizi ya mvuke na mada kwa matokeo bora. Hata
asipofanikiwa, ataishi maisha bora hadi mwisho, na hiyo ni muhimu sana, pia. Nina hakika itakuwa zaidi ya
wiki mbili, lakini tutaona. Madaktari sio sahihi kila wakati na utabiri wao wakati mafuta yanapoanza. Matakwa
mema, JB

“Ninalala usingizi kabisa, na muda mrefu kuliko kawaida. Mara tu ninapoamka ninajisikia nimepumzika sana,
sio kusikitika kama wakati wa kuvuta sigara. ” Terry

“Ninalala vizuri na ninaota lakini ninaamka kwa uchungu. Inachukua masaa kuja na kisha hudumu kwa muda
mrefu, mrefu. Ninatumia kila usiku. Huondoa maumivu yangu ya arthritis na kuniruhusu kulala. ” Katherine

“Nina saratani na ugonjwa wa kupumua kwa usingizi. Sio tu kupata usingizi wa kushangaza, siamka kutoka
kwa moto mkali. Ni baraka. ” Stephanie

"Inajisikia kufa kwa furaha!" Mal

“Akili yangu bila hiyo ni kama msongamano wa magari huko New York. Pamoja nayo - inaifanya iwe hali ya
bustani ya Zen wakati inafanya kazi kwa kiwango cha kawaida. " Andris

"Nimekuwa na shida ya kulala kwa miaka 20, mafuta ya RSO yamenisaidia kulala kwa mara ya kwanza na sina
uchungu wakati wa kuamka! Haya! ” Bonnie
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"Nina diski ya herniated  ambayo inagandamiza  kwenye neva yangu ya kisayansi  inayosababisha  maumivu
makali kupiga risasi kutoka nyuma yangu ya chini chini mguu wa kushoto hadi kwenye vidole vyangu vya
miguu. Nilikuwa nikichukua ibuprofen 3 kila masaa manne ili niweze kutoka kitandani na kuweza kutembea.
Nilianza kuchukua mafuta karibu wiki mbili  zilizopita kwa maumivu na uchochezi.  Sasa sihitaji  ibuprofen,
mimi hulala vizuri kuliko vile ninavyoweza kuwahi kuwahi, wafanyikazi wenzangu wametoa maoni juu ya
mhemko wangu mzuri na furaha ya jumla. NAJISIKIA VIZURI!" Jennifer

Nimempa mafuta Shimo langu la miaka 14 kwa wiki 4 sasa kwa saratani. Wakati mwingine huwa 'mwepesi' na
kulewa ninapompa kupita kiasi, lakini wakati hekaheka inapoisha, yeye hulala kama mtoto.

Alikataa  kuchukua dawa za  daktari  kwa hivyo tukapata  mafuta  badala  yake.  Bado siku za mapema lakini
ninarekodi maendeleo yake. Ilichukua karibu wiki moja kuzoea mafuta na kukuza hamu ya kula tena. Nina
wivu, kwani tunaweza katika hatua hii kumudu mafuta tu kwa hadithi za Upendo za kila mtu! ”

"Nina hofu ya Jamii (bora inaitwa ugonjwa wa wasiwasi wa kijamii), unyogovu na usingizi. Kamwe sikuchukua
mafuta,  kwa sababu siwezi kuyapata hapa ninapoishi, pia siwezi kulima na kuchomoa mwenyewe ... lakini
nilivuta  sigara mara  kumi,  kile  nilihisi  ni  kwamba baada ya mara  ya kwanza,  ningeweza sasa lala  wakati
wowote nilipojisikia nimechoka, nilikuwa na "maisha yangu yote-hakuna-unyogovu-mwezi", sikuwahi kujisikia
mwenye furaha sana (hakuna unyogovu) na kwa uhai wote hata kuchukua dawa zenye nguvu zaidi (ambazo
zinaniongoza kwa shida zingine za kiafya ) kwa hilo, pia wasiwasi wangu wa kijamii (phobia) ulipungua sana
na sikuhitaji kuwa "juu" kuhisi kwamba, ikiwa ningevuta sigara 1 au hata siku 2 kabla lazima niongee na watu
wengine , kaa mahali pa umma (ni nini shida hii inafanya isiwezekane), SASA NAWEZA KUFANYA HIVYO,
nilijisikia hai tena kama "mtu wa kawaida", hakuna dawa iliyofanya hivyo. Shida ni, kwa sababu ya sheria,
utangulizi wa mimea, pamoja na maoni ya kijamii na ujinga juu ya mmea, siwezi hata kuvuta tena, sitaki kupata
"juu", nataka tu kuishi tena bila maswala ya mipaka ya maisha, Kuna watu wengi wasiojulikana watu wanaoishi
kama mimi na aina fulani ya phobia na shida zingine na nadhani mafuta yanaweza kuwa suluhisho. " Pablo

"Unaweza kumuuliza Rick na au JB, tumegundua kuwa kutumia bidhaa ambayo ni 20-30% sativa ni moja wapo
ya mchanganyiko bora wa maswala yanayohusiana na wasiwasi." Brewster

- Tunapenda kufanya kazi na misalaba yenye dalili kubwa ya sativa na 20% THC au zaidi, haswa kwa sababu
hizi. Athari za mafuta bora ni zenye nguvu na za kutuliza, lakini ni ya kupendeza na bora zaidi aphrodisiac.
Unapompa mgonjwa dawa iliyo na athari kama hizo, unaweza kuwa na hakika watafurahi kuichukua. Nani
asingeweza? Unalala vizuri, unaamka umepumzika vizuri,  na furaha na umejaa hamu ya kumfurahisha mtu.
Nani asingeipenda hiyo? JB

"Ninashukuru kujifunza  juu  ya RSO kila  siku na  kile  imefanya  kwa watu /  wanyama.  Ikiwa mafuta  haya
yanafanya  kile  wanachosema,  inahitaji  kupigwa kelele  kutoka  kwenye mlima  mrefu  zaidi  -  sio  kutulizwa.
Sikuwa na uzoefu wa kibinafsi nayo, lakini hakika ingekuwa ikiwa mimi au mtu yeyote niliyemjali tutapata
tunaihitaji.

Wakati huo huo, nilisoma machapisho mengi kadiri ninavyoweza. Bado sijasoma chapisho linalosema, "Asante
Rick Simpson - nimepigwa mawe kabisa, ilikuwa nzuri, Rafiki."

-  Asante  kwa  msaada  wako,  Debbie  Nolan,  nina  hakika  utaandika  chapisho  ambalo  litasema  haswa  hivi
karibuni. Hisia katika mwili wakati mtu anameza kipimo sahihi cha RSO sahihi kwao inaweza tu kuelezewa
kama "baridi sana." Au baridi sana.  Au labda baridi  ya kushangaza.  Ni moja wapo ya hisia za kupendeza
ambazo mtu anaweza kupata, ni ya asili sana, hutuliza na kutuliza.

Kama tunavyosema, mafuta bora yana athari ya kutuliza,  lakini yenye furaha wakati inamezwa. Kwa hivyo
unalala  vizuri  halafu  unaamka  unacheka  kama mtoto.  Na unapolala  vizuri  na  kuamka  unachechemea,  una
uwezekano mkubwa wa kujisikia vizuri na kupumzika kuliko wakati haulala vizuri na usiamke unacheka. Na
unapojisikia vizuri na kupumzika, mwili wako utapona na kufanya vizuri zaidi. Hakuna sayansi ya roketi, kama
kawaida na dawa ya bangi. JB

"Ingawa mfumo wa endocannabinoid huathiri  michakato anuwai ya kibaolojia (kama vile hamu ya kula na
kulala), wataalam wanaamini kuwa kazi yake kwa ujumla ni kudhibiti homeostasis.
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Homeostasis ni jambo muhimu katika biolojia ya vitu vyote vilivyo hai na inaelezewa vizuri kama uwezo wa
kudumisha hali  thabiti  za ndani ambazo ni muhimu kwa kuishi.  Ugonjwa ni matokeo tu ya hali  fulani  ya
kutofaulu kufikia homeostasis, na kuufanya mfumo wa endocannabinoid kuwa lengo la kipekee kwa matumizi
ya matibabu. "

- Kwa maneno mengine, yote ni juu ya usawa. Hakuna jipya. JB

Glaucoma, Kurejesha Macho

"Glaucoma na athari zake zinaweza kudhibitiwa kwa urahisi katika hali nyingi kwani aina nyingi za katani
zinafaa katika kupunguza shinikizo la macho. Sio kawaida kwa mtu anayesumbuliwa na glaucoma ambayo
hutumia mafuta ya katani kuona uboreshaji mkubwa katika maono yake. Wagonjwa wengi hata inabidi glasi
zao zibadilishwe kwa sababu lensi zao za zamani za dawa sasa zina nguvu sana.

Je! Unafikiri ni jambo la busara kwamba madaktari wa macho hawatataja hata bangi ingawa inajulikana kuwa
yenye ufanisi tangu angalau miaka ya 1800?
Tena, mafuta ya katani yaliyotengenezwa kutoka kwa shida sahihi ni matibabu madhubuti kwa glakoma na sijui
bora au salama kwa kupunguza shinikizo la macho. Athari ya katani kwenye shinikizo la macho imejulikana
kwa muda mrefu sana,  lakini  mfumo wa matibabu unajaribu  kuzuia hata  kujadili  matumizi  ya katani  kwa
glaucoma. Kwa bahati mbaya, inaonekana kwamba madaktari wengi leo ni zaidi juu ya pesa kuliko ilivyo kwa
uponyaji. Siwezi kuelezea jinsi daktari wa macho anaweza kukaa hapo na kumtazama mgonjwa polepole na
asimwambie mgonjwa nini hemp anaweza kufanya kwa hali yao. Mara nyingi, mwishowe, wagonjwa hupoteza
maono kabisa kwa sababu waliamini upofu ushauri wa madaktari wao. Kuwa na mgonjwa kupoteza uwezo
wake  wa  kuona  vizuri  haionekani  kuwa na  maana  sana  kwa  madaktari  wengi  wa  macho.  Bado,  Nadhani
wanachofanya ni cha aibu na ninawaonea huruma sana wale ambao wameibiwa maono yao bila sababu zaidi ya
uchoyo. ” Rick Simpson, Katani: Mmea wa Dawa Zaidi

"Nilitengeneza tu kundi la" mafuta ya katani  "usiku kadhaa uliopita  na kundi la siagi.  Nimekuwa nikimpa
mgonjwa wa uvimbe wa ubongo mafuta, kabla ya kuchukua mafuta alikuwa karibu kipofu, baada ya mwezi wa
kuchukua mafuta, macho yake yamekuwa karibu kabisa. Usingepata matokeo sawa kutoka kwa siagi. Unapata
matokeo ya dawa kutoka kwa siagi, hata hivyo mafuta ni aina ya dawa iliyojilimbikizia zaidi, na inafanya kazi
kwa karibu kila kitu, vitu ni vya kushangaza tu.

“Kuchukuliwa kinywa kunarudisha mamangu kuona.  Yeye ni  kipofu kisheria  katika  jicho lake  la  kushoto.
Jeraha lilimwacha bila lensi na upasuaji kadhaa ulimwacha na glaucoma. Amekuwa kwenye RSO kwa mwaka
na nusu sasa-  akiitumia  kila  siku.  Hajawahi  kuona ni  kiasi  gani  cha  kuona kilikuwa kinarudi  hadi  wakati
alikuwa  akiweka  mapambo  ya  macho.  Amekuwa  kipofu  katika  jicho  hilo  kwa  miaka  40,  kwa  hivyo
amejifundisha jinsi ya kupaka macho na macho yake yamefungwa. Ilikuwa njia pekee ambayo angeitumia kwa
jicho lake zuri ilikuwa kufunga jicho lake zuri kumwacha kipofu kabisa. Kweli, mara ya mwisho alipofunga
jicho lake zuri, alianza kuona na kuzingatia kutoka kwa macho yake. Yeye huvaa tu mapambo mara kadhaa
kwa hivyo hana hakika ni muda gani kabla ya kuona kuanza kurudi, lakini baada ya kuwa kwenye mafuta kwa
zaidi ya mwaka mmoja sasa anaweza kutengeneza picha, rangi, na hata kusoma vitu kadhaa kutoka kwa jicho
lake baya! Nilikuwa nikishika begi la Chips za Lays, na kutoka kwa meza nzima angeweza kusoma. Anafikiria
ikiwa  angekuwa na  lensi  mpya  kwamba  maono  yake  yangerejeshwa kabisa.  Ili  kupata  lensi  mpya  lazima
awekwe kwenye orodha ya wafadhili wa viungo- sina hakika bima yake itafikia chochote kama hicho kwa sasa-
Mafuta haya yamempa muujiza- muujiza wa kuona ambapo hapo zamani kulikuwa na giza tu ! Kwa hivyo
ningesema HAKUNA MADONYO YANAYOHITAJIKA- Ugavi wa kutosha! Sasa, Panda kupanda tiba yako!
Ndio  -  HAKUNA USHAHIDI  WA GLAUCOMA PIA!  ”  Lindsay  Ili  kupata  lensi  mpya  lazima  awekwe
kwenye orodha ya wafadhili  - sina hakika bima yake itafikia chochote kama hicho kwa sasa- Mafuta haya
yamempa  muujiza-  muujiza  wa kuona ambapo hapo zamani  kulikuwa na  giza  tu  !  Kwa hivyo ningesema
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HAKUNA  MADONYO  ANAHITAJIKA-  Ugavi  wa  kutosha!  Sasa,  Panda  kupanda  tiba  yako!  Ndio  -
HAKUNA USHAHIDI WA GLAUCOMA PIA!  ”  Lindsay  Ili  kupata  lensi  mpya  lazima  awekwe kwenye
orodha ya wafadhili - sina hakika bima yake itafikia chochote kama hicho kwa sasa- Mafuta haya yamempa
muujiza-  muujiza wa kuona ambapo hapo zamani kulikuwa na giza tu ! Kwa hivyo ningesema HAKUNA
MADONYO  ANAHITAJIKA-  Ugavi  wa  kutosha!  Sasa,  Panda  kupanda  tiba  yako!  Ndio  -  HAKUNA
USHAHIDI WA GLAUCOMA PIA! ” Lindsay

Magonjwa na Magonjwa ya kawaida au yasiyo ya kawaida

Swali:  Halo  Rick  /  JB,  umewahi  kusikia  juu  ya  ugonjwa  wa  nadra  Porphyria?  Ikiwa  ndivyo  umewahi
kumtendea mtu yeyote aliye na RSO na matokeo yalikuwa nini?

A. Hapana, sina. Lakini kwa kuangalia kile nilichosoma juu yake, sioni sababu kwa nini mafuta hayapaswi
kusaidia kuiponya au kuidhibiti. Kwa kweli itasaidia na dalili za hali hii adimu na hakika mbaya sana.

Ningefuata itifaki kwenye wavuti yetu, ningekula mafuta na kuitumia kwenye mishumaa (kwa njia hiyo itaenda
kwenye damu). Ningetumia mafuta kwa mada katika tincture au salve kwa hali ya ngozi / udhihirisho (itaondoa
kuwasha na usumbufu mwingine).

Ningekula angalau 60g zaidi ya miezi miwili  au mitatu,  singeweza kutumia kemikali  yoyote,  ningefuata tu
maagizo  ya  Rick  Simpson.  Ikiwa 60g haitaiponya  au  kuidhibiti,  ningekula  120g nyingine.  Na ikiwa  hiyo
haingeleta matokeo ya kuridhisha, basi ningeanza kupiga mafuta ndani yangu, gramu moja mbili tatu kwa siku
au hata zaidi ikiwa ningeweza kuchukua, na ningekula tu kadiri nitakavyokuwa na haraka iwezekanavyo . Kwa
nini?  Kwa sababu wakati  mafuta  hayakusaidia,  hakuna  uwezekano  kwamba  utapata  kitu  kingine  chochote
ambacho kitakusaidia. Pia, magonjwa ya fujo yanapaswa kutibiwa kwa ukali. Matakwa mema, JB

“Habari njema sana JB & RICK !!! Nilienda kwa madaktari leo kwa matokeo yangu ya mtihani! Tezi yangu
ambayo ilikuwa haifanyi kazi na iliyotibiwa kwa miaka 22 sasa imeshapita! Nimekuwa nikimeza RSO wakati
wote mwenyewe kwa mwezi, pia ninasugua tincture ndani ya koo langu na mimi nina mvuke RSO pia! Nina
furaha sana juu ya hili!

Yeye ni daktari mzuri sana ambaye amekuwa huko na akaniunga mkono kupitia hii yote na anajua kabisa,
MIMI NI KWELI KUTUMIA MAFUTA YA RSO! Kuwa daktari ambaye yuko, bado anataka kufanya sauti ya
juu kwenye tezi yangu kuangalia vicheko vyovyote! Je! Unafikiria nini juu ya sauti ya juu?

Daima nitachukua mafuta haya kwa kiburi kwa siku zangu zote hii inahisi sawa ndio maana kabisa! Dawa za
dawa ni mbaya! Pia nina shida nyingi za kiafya ambazo ninatibu sasa na mafuta haya mazuri! Aina ya Chiari
Malformation 1 ya shina la ubongo pia nina handaki kali ya carpal na mengi zaidi!

Nina umri wa miaka 45 leo sijisikii wote wamepigwa na kuumizwa kama vile ninavyotumia kuhisi! Je! Nilitaja
pia nilikuwa na upasuaji wa ubongo 7 mos iliyopita na sijatumia dawa ya kulewesha tangu upasuaji wangu kwa
sababu ya  ini  kushindwa kwa dawa!  Kwa kweli  mimi  ni  uthibitisho  kwamba  mafuta  haya  yametoka  kwa
MUNGU! Hii ndio yote tunapaswa kumeza kama dawa!

Asante  JB  na  Rick  kwa kila  kitu  unachofanya  kutoka  chini  ya  moyo  wangu!  Hakuna  tena  dawa za  tezi,
YAY !!!!!!!! ” Margene

-  Hongera,  Margene.  Kwa  upande  wa  ultrasound,  nadhani  unajua  jibu.  Kutazama  chini  ni  bora,  ndio  tu
ninaweza kusema.

Mimi binafsi singekaribia mtu yeyote ambaye haniambii juu ya mafuta kwa miaka 22 lakini ikiwa unafikiri
watu hao bado wana kitu cha kukwambia, jisikie huru kuzungumza nao, ambayo ni kama una nia ya kweli kwa
kile wasemacho kuhusu dawa. Lakini hiyo ni juu ya yote ningewaruhusu wafanye, wakiongea tu, kwa njia hiyo
hawawezi kukuumiza kama vile mazungumzo yao yangetafsiriwa kuwa "hitaji" la kumeza vidonge vya chaguo
lao.
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Matakwa mema na jiepushe na wale waliotumia miaka 22 kukupa ushauri mbaya. Kuwa na furaha kwamba
umeokoka "matibabu" yao, wengine hawakuwa na bahati sana. JB

"Je! Mafuta ya bangi yanaweza kutumika kutibu kichaa cha mbwa?" Aami

- Aami, ndio, lakini labda itahitaji kumtia mgonjwa katika kukosa fahamu kwa muda, na viwango vya juu vya
mafuta, haswa katika hali za hali ya juu. JB

“Mlezi wangu ana mgonjwa ambaye hugunduliwa na Lupus na sumu ya zebaki katika mwili wake wote. Baada
ya karibu mwaka mmoja hivi sasa kwa kutumia mafuta yake ya nyumbani, sumu ya zebaki imepotea kabisa na
Lupus imelaaniwa karibu. Vipuli vya nywele vimechukuliwa kila wiki 2 ili kuona ni nini na ni sumu ngapi
katika mwili wake kwa sasisho la mafanikio yake. Kwa kweli  ni ya kushangaza ambayo inaweza kutibiwa
kawaida. Inagharimu kidogo, lakini bado ni afya na inafaa maisha! ” Yese

“Niligundulika kuwa na ugonjwa wa myeloid fibrosis, nikapata dawa ambazo zilisaidia lakini sikuridhika kwa
sababu ya maumivu yaliyoongezeka na hamu ya kula  na kushuka kwa hesabu ya damu,  kuongezeka kwa
wengu, usingizi. Baada ya kunywa dawa hii kwa mwaka mmoja na kuhisi hakuna mabadiliko ya kweli niliamua
kujaribu RSO, mwezi 1 tu kwenye mafuta, maumivu yangu hayapo, hamu ya kula imerudi, hesabu ya damu
inaongezeka, kulala kama mwamba. " Aguae

"Ninatumia  kutibu  shida  yangu  ya  kimatibabu…  hospitali  kadhaa  katika  eneo  langu  zinasema  kuwa
haiwezekani ... lakini RSO ni ya kushangaza ... nakataa VP shunt mwilini mwangu, nina ugonjwa wa tishu
unaunganisha na kadhaa shida zingine nadra ... 4 upasuaji wa ubongo kwa siku 36 na nilikataa kujaza dawa za
kulevya .. bangi ya matibabu tu, RSO na kupumua .. Sijawahi kupona haraka maishani mwangu .. hata kama
maabara yangu yanaonyesha mwili wangu umesumbuliwa sana maumivu yangu sio mabaya sana… ”Katie

"Yafuatayo ni kutoka kwa muungwana ambaye alihusika  katika ajali  mbaya ya gari  mnamo 1977. Alipata
ugonjwa wa kupooza usoni, mifereji ya machozi haikufanya kazi, ilibidi atumie vilainishi vya macho, upotezaji
wa  macho  katika  jicho  moja.  Kwa  kuongezea  alikuwa  na  jeraha  la  kichwa  linalosababisha  maswala  ya
kumbukumbu, maswala ya hotuba. Alitembea na fimbo na alitumia miaka yote iliyopita kwa maumivu. Hii ni
kutoka kwa ujumbe aliotuma. == “Mafuta yananitengeneza kwa kiwango cha seli. Tishu zote za kovu upande
wangu wa kulia zimepita! Sasa nina harakati ya jicho langu la kulia. Naweza hata kutabasamu, sasa kupooza
usoni  kunakwenda.  Yote haya yametokea  ndani  ya miezi  6  iliyopita.  Mara moja kwa sababu ya maumivu
kutoka kwa uvimbe niliongeza kipimo changu kwa gramu na gramu 11/2 kwa siku kupunguzwa kwa siku
nzima. Miezi michache iliyopita nilikuwa nikitazama Runinga na nikagundua naweza kuona upande wa kulia
wa pua yangu. Mara ya kwanza nimeona hiyo tangu 1977. Nilianza kuitumia.  Sasa nina harakati  kamili.  ”
Mafuta ya Bangi ... sio tu kwa Peeps ya saratani. ” Corrie

Wanyama - Ushuhuda

"Nilitibu uvimbe wa mbwa wangu kwenye sikio na RSO ... Ilikuwa Kubwa na sasa imeenda !!!!" Andrea

“Mbwa wangu ana ostersarcoma (saratani ya mfupa). Nilikatwa mguu wiki moja iliyopita, na anastahili kuanza
chemo katika wiki moja.  Na saratani  yake, kawaida huenea kwenye mapafu,  mbwa 95% hufa kutokana na
saratani  ya mapafu ndani  ya mwaka mmoja.  Ikiwa alikuwa mbwa wako ungeanzisha mafuta sasa na bado
unafanya chemo, au hakuna chemo na mafuta yaliyonyooka? Kwa wanadamu unaanza na nafaka ya mchele, na
mbwa wa lb 70, ungeanza na tatu ya hiyo mara mbili kwa siku? Asante kwa kusoma hii na ninangojea kwa
hamu majibu yako. ” Eda

“Eda, mafuta yalimwokoa mbwa wetu wa thamani Sophie. Alikuwa anakufa. Mpe mbwa wako mafuta ASAP ...
Chemo atamwua. Sala pamoja nawe ... ”Brewster

"Nimepata habari nzuri sana juu ya mbwa wa marafiki wangu ambazo nililazimika kushiriki! Miezi michache
iliyopita, pitbull yake Maximus alikuwa na uvimbe ndani ya mguu wake mmoja wa nyuma ambao ulikuwa
unakua nje ya udhibiti. Daktari wa Mifugo alimweleza rafiki yangu kuwa alilazimika kulipa zaidi ya 3 kubwa ili
kukatwa mguu, la sivyo ingeenea na angekufa ndani ya mwaka mmoja. Hii ilikuwa karibu miezi 4 iliyopita.
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Hapo zamani,  wakati niliona hali yake juu ya upasuaji wake uliopangwa, nilimtumia ujumbe na nikashauri
kumlisha mafuta ya Bangi badala yake. Alifikiri angejaribu matibabu ya asili kabla ya kufanya chochote kibaya
na kisichoweza kurekebishwa kama kukatwa. Kwa bahati nzuri kwake (na Maximus), tayari alikuwa na kadi ya
Bangi kwani anaishi California. Kwa hivyo, alienda kwa zahanati ya Bangi na kuchukua. Alimlisha tone 1 la
mafuta  karibu  saizi  ya  nje,  mara  mbili  kwa siku na  milo  yake.  Mara  moja  alisema aligundua  alikuwa na
maumivu kidogo na alihisi raha zaidi. Kwa kuongeza, tabia yake ya kula ilirudi kawaida. Baada ya wiki chache
aliweza hata kukimbia bila kulegea, kwa hivyo alighairi upasuaji wake na kushikamana na matibabu ya asili.
Alifika tu nyumbani kutoka kwa uchunguzi wa Vet leo, na akagundua kuwa uvimbe wake UMEKWENDA
KABISA. Hakuna dalili ya uvimbe iliyoachwa nyuma. Vet alishtuka sana alipomwambia jinsi alivyomponya.

FYI: Huyu ndiye mbwa wa tatu ninayejua ambaye ameokolewa na mafuta ya Bangi. Ninajua pia wanadamu
wengi  ambao wameokolewa pia.  Ikiwa bado unadhani  Bangi  haiponyi  saratani,  basi  haujafuatilia.  Nimejua
ukweli  kwa miaka  sasa,  na  sijawahi  kupata  mtu  yeyote,  mnyama au  binadamu,  ambaye  mafuta  ya  Bangi
yameshindwa kuokoa. " Lara

"Saratani ya mtoto ya lymphoma T ya seli CLCT-1 imeenda! Tutakwenda kwa daktari tu kwa vipimo kila wiki
tatu kwa CBCs kupima viwango vya kalsiamu na FNA kufuatilia hesabu ya damu nyekundu-nyeupe kwa seli za
saratani. Haitaji tena dawa zilizoagizwa lakini tutamweka kwenye Mafuta ya Rick Simpson ambayo yaliponya
saratani kila siku kwa maisha yake yote. Sisi ni familia yenye shukrani. ” Baadhi ya Mtoto Anahitaji Muujiza

“Hadithi  ya kushangaza!  Mimi hufanya na kuchukua RSO kwa matengenezo ya afya kwani  familia  yangu
imekuwa na saratani nyingi. Nilianza kuwapa mbwa wangu na vile vile wote wawili wana uvimbe mdogo na
mbwa wangu wa kondoo wa Shetland ana Discoid Lupus, aina ya canine lupus. Ni ajabu! Katika wiki kadhaa
moja ya tumors za mbwa imepungua kwa 70% na mbwa mwingine aliye na lupus anafanya kushangaza! Kwa
mara ya kwanza baada ya miaka pua yake nyekundu, kuvimba, na maumivu ni uponyaji! Nimejaribu maagizo,
steroids,  lishe na hakuna kitu  kilichosaidia.  RSO inaponya lupus ya mbwa wangu, najua inaweza kusaidia
wanadamu pia! “Ashley

"Paka wangu alipata mchele wa nafaka wa 1/4 -1/3 saizi mara 2-3 kwa siku kutibu na kupendeza UTI yake ya
uchochezi sugu wakati mizunguko mingi ya maji, viuatilifu, na dawa hazingeweza, pia kumweka kwenye lishe
mbichi  na yuko haikuwa hivyo tena.  Kwa kweli  kwa saratani utatumia kipimo cha juu.  Kwa ujumla mimi
hujaribu kupata kipimo ambacho haionekani kuwaathiri  sana - haitawaumiza milele lakini mmiliki angeona
usingizi, kutoweza, labda ulevi kidogo. Kwa kweli katika saratani haujali - fanyia kazi haraka iwezekanavyo
kwa viwango vya juu zaidi kimaendeleo.

Hii ni kwa ajili ya "matengenezo" - kwa mfano mbwa wangu ambaye ameondolewa jicho kwenye glaucoma (na
anafanya AJABU) ana hatari  ya macho yake mengine kwenda glaucoma kwa hivyo nampata angalau mara
mbili kwa siku na mafuta na nimepata dawa nzuri. dozi ambayo haisababishi kutoweza kutosikia nk lakini bado
anapata mafuta yake. Nilimfanya achukue zaidi kabla ya macho ya macho kwa maumivu. Ninahisi kweli kama
mafuta yalimsaidia zaidi ya matibabu ya kawaida ya maumivu pia - siku ya 1 au 2 alikuwa na kipimo cha 1-2
cha daktari wa daktari wa maumivu na nilienda kwa RSO tu, siku baada ya upasuaji wake alikuwa tayari alitaka
kucheza mpira tena na alikuwa & ni msichana mwenye furaha. Chloe atalamba RSO kwenye kidole changu -
tofauti na paka wangu ambaye huchukia. LOL (…)

Sioni kuwa RSO husababisha wasiwasi kwa wanyama - unyeti wa mwanga unaweza kugunduliwa na kipimo
cha juu.

Nilitumia hata RSO kwenye ferret yangu - alikuwa mzee sana na aliamka siku moja kwamba alikuwa dhaifu
sana ghafla, labda alikuwa na kiharusi. Nilimpa dozi ndogo za RSO siku ya kumfanya alale tu - jioni hiyo
alionekana akiamka - akitikisa kichwa na kutenda kama mbwa wangu hufanya wanapokula bangi, nilimwacha
tu amelala alifikiria chochote ambacho mwili wake utaenda fanya angalau hana uchungu au mateso - nilikuwa
na wazo nusu angeamka sawa - kwa kusikitisha alikufa lakini ubora wa maisha yake hadi siku hiyo ya mwisho
ilikuwa nzuri kwa hivyo nahisi RSO ilimpa bora siku ya mwisho inawezekana. Najua hakuwa na maumivu na
alilala kwa amani sana na najua haikuwa RSO nyingi kwani alikuwa amepunguzwa asubuhi na alasiri mapema
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basi hakuna chochote & ningemwangalia sana jioni hiyo alikuwa amelala tu - angeweza kuamka lakini alitaka
tu kulala. ”

Whitney - Maisha bora kabisa hadi mwisho, hiyo pia ni muhimu sana wakati mafuta yanahusika. Asante, JB

“Jana Chloe, mtoto wangu wa kike mwenye umri wa miaka 8 alimwagika Heeler mbweha terrier aligunduliwa
na glaucoma katika jicho moja. Shinikizo lilikuwa kubwa sana katika jicho lake 1 na anaweza kuwa kipofu
ndani yake kabisa. Tulifanya matibabu ya dharura na maji ya IV na mannitol na yuko kwenye dawa kadhaa.
Shinikizo lilipungua lakini sio sana, na hafurahii marekebisho ya maisha kipofu hivi sasa. Ninataka kumtendea
na RSO kwani imekuwa ya kushangaza kwa bf yangu na mimi nina maumivu mwenyewe na ninaamini kabisa
mafuta na hadithi ambazo watu husema hapa ni nzuri. Sitaki Chloe kuishia kupata glaucoma katika jicho lingine
na ninataka kuponya chochote ninachoweza katika jicho lililoathiriwa. Ninaelewa wanyama wengi wa kipenzi
wamesaidiwa na mafuta na ningefurahi sana ikiwa Chloe angeweza kupona maono yake au hata maono katika
jicho lililoathiriwa ... Asante kwa msaada wowote au ushauri!

- Whitney, mpeleke tu kwenye mafuta. Mafuta mengine ni bora kwa glaucoma kuliko zingine. Njia rahisi zaidi
ya kujua jinsi inaweza kuwa nzuri ni kuchukua kipimo na kutazama macho yako asubuhi. Ikiwa ni safi, tafuta
shida nyingine au mchanganyiko wa shida,  ikiwa una vitu vingi vya kusafisha,  ni  uwezekano mkubwa wa
kupunguza shinikizo la ndani ya mwili. Matakwa mema, JB

“Asante JB! Jana nilifikiri tunafanya maendeleo mazuri, jicho lilikuwa wazi (nilitoa goop kutoka kwao siku
nzima)  &  mwanafunzi  hakuwa  amepanuka  kabisa  na  ingawa  hailingani  na  mwanafunzi  wa  jicho  jingine
nilifikiri ilikuwa ikiitikia mwangaza, lakini asubuhi ya leo inaonekana kuwa na mawingu yote tena. Labda kwa
mwangaza  mkali  kama  jana  itaonekana  bora  ...  Je!  Unapendekeza  nimpatie  kipimo  gani?  Kufikia  sasa
nimekuwa nikifanya kipimo kidogo sana cha njegere, ana miaka 30 tu & inaonekana inaonekana kumuathiri,
mbwa huyu kila wakati alikuwa akipenda kula shina na majani au roach, kupata moshi n.k. ili niweze kujua ni
lini  ameathiriwa na mafuta  pia  na inaonekana kuwa inamuathiri  kidogo sawa na ikiwa alikula  shina,  hiyo
hainipi wasiwasi ingawa, mimi huhisi kama hiyo inamaanisha "kufanya kazi". Whitney

- Whitney, ningempa kitu kizuri mara mbili au tatu kwa siku. Kadiri unavyoingia ndani yake na wepesi, ndivyo
bora. Hata yeye ilibidi alale kwa siku moja au mbili, ni nani anayejali. Homa kidogo iliyosababishwa na katani
haiwezi kuumiza. JB

“Sauti nzuri kwangu! Nitafanya hivyo leo. Alikuwa mzuri sana jana pia. Asante kwa majibu ya haraka JB! ”
Whitney

"Mbwa wangu alikula sehemu ya mmea jana kwa sababu alijua itasaidia tumbo lake baada ya kupata mafuta ya
chakula cha jioni iliyobaki  na kula kikundi chake alitembea sana na baadaye kupita  juu kisha akapumzika
vizuri. Nadhani ni nini kilikuwa kwenye majani yake ya sufuria. Mbwa mahiri. ” Donna

"Hi JB, ninatoa RSO kwa farasi wangu. Kwa kweli, nilikuwa na hofu wiki iliyopita na ujinga wangu ambao
umekuwa mgonjwa, nilimpa karibu 1/3 ya gramu ya mafuta yetu ya ISO na alikuwa ameibiwa sana !! Alikuwa
ametulia. Kwa hivyo ... inafanya kazi kwa farasi na ikiwa 1/3 ya gramu ni kwamba sedative juu ya farasi, fikiria
mali ya uponyaji. Ilimchukua kama masaa 24 ili kuondoa athari zake. Nimepunguza kipimo chake cha mdomo
kwa punje ya mchele tu kwa matengenezo. ” Heather

"Fikiria ilikuwa nyuma katika FDA ya 70 iliripoti kwanza bangi kuua seli za saratani ... ninachojua ni saratani
ya tumbo la paka wangu inaonekana kuwa imeenda, sasa anakula vizuri, akiweka uzito na kuzunguka kama
kitoto kipya ..." Tony

"Nimekuwa nikimpa bangi mchanga wa paka mwenye umri wa miaka 19 decarboxylized bangi tangu Desemba
2011. Alikuwa lethargic sana, kinyesi cha kupitiliza, ishara za ujinga wa feline ... rafiki ambaye alifanya kazi
kwa daktari wa wanyama alipendekeza nimpe aspirini 1/4, 1 / 4 t metamucil ... alifanya hivyo kwa siku chache
kisha akaamua kujaribu bangi ... mimi hunyunyiza kiasi kidogo katika chakula chake chenye maji kila siku ...
bado yuko nasi !!! ” Lori
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"JB, tumemtengenezea mafungu kadhaa kwani tunamtengenezea kundi mpya kila  baada ya miezi  2, kwani
anachukua 1cc / siku. Tumetumia aina 2 tofauti. Hivi sasa anatumia kundi lile lile lililoponya saratani ya paka
wangu. ” Charlie

“Lazima  nikushukuru.  Paka  wangu mpendwa wa miaka  14  aligunduliwa  mnamo Juni  1  na  squamous  cell
carcinoma. Nilimponya na RSO katika WIKI MOJA! Daktari wa mifugo anasema ni muujiza. Nilimrudisha
kwake mnamo Juni 8 na akaniuliza ikiwa ni yule yule paka, kwa sababu uvimbe mdomoni mwake ulikuwa
umekwisha kuondoka na alitarajia kabisa kuwa nimerudi kwake kumshusha. Sasa amepona kabisa. Nampenda
sana na ilibidi nikushukuru kwa kushiriki jinsi ya kutengeneza dawa hiyo BURE! ”

"Paka wangu aligunduliwa na aina ya saratani 'inayokua haraka, ya fujo, isiyoweza kutibika, isiyoweza kutibika'
mnamo Juni jana, kansa mbaya ya seli kwenye septum yake, ambayo ni mbaya kama inavyosikika. Alipewa
upeo wa miezi 1-3, na daktari wangu alinipendekeza "nimuache aende sasa". Nililia, nikaifikiria na nikaamua
siwezi  kumtazama  akifa.  Nilikwenda  mkondoni,  nikagundua  kuna  tiba  nyingi  za  saratani.  Alianza  kumpa
virutubisho kadhaa, nk Alikuwa akifanya sawa, lakini saratani ilikuwa bado ikikua na kuathiri kupumua kwake.
Tumor  hatimaye  ilianza  kukua  hadi  upande  wa  pili  wa  pua  yake,  na  mnamo  Desemba  alikuwa  anaanza
kuteremka. Nilidhani, sawa, ni wakati sasa.

Kisha nikagundua bangi na jinsi inaweza kuua saratani. Hadithi ndefu, Ted amekuwa akichukua RSO tangu
Desemba sasa. Ilikuwa hali kidogo mwanzoni kupata kipimo kidogo sahihi, kwa sababu yeye ni paka. Na ndogo
sana kuliko mwanadamu. Amelala vizuri zaidi, kupumua kwake ni bora wakati analala, hamu yake imerudi,
ingawa sio hapo awali. Hii yote ni safari inayoendelea na sijui itaisha vipi.

Walakini, uvimbe unaonekana kupendeza, ingawa polepole sana. Nadhani ikiwa hii haikuwa saratani mbaya,
labda angeponywa miezi iliyopita. Daktari wangu wa mifugo anafurahi na kufurahishwa na jinsi anavyofanya.
Kwa hivyo ninaichukua siku kwa siku na ninafurahi kuwa nyingi za siku hizo zinaonekana kuwa siku nzuri.
Tarehe ya mwisho ya kumalizika kwake ilikuwa Septemba iliyopita kwa hivyo anaendelea sawa. " Anne-Marie
Leidl

“Ndio !!!! Nina kitoto cha bangi pia. Mafuta ya bangi ya kiwango cha juu yaliniokoa nikilazimika kutoa $ 4800
kwa wataalam wa mifugo ili  kuchinja  ..  Namaanisha uh ...  fanya upasuaji  kwenye sikio la  paka yangu ili
kuondoa uvimbe. Hooray kwa Kitties Bangi n Cannines! ” LinZy

"Dutu ya RSO-ish iliokoa maisha ya mbwa 40 lb - mafuta yaliyotokana na ethyl vinginevyo yanafanana na RSO
kutumika  kuokoa mbwa wangu ambaye  alikuwa amelewa  dawa ya  kuzuia  kufungia  ya  jirani.  Daktari  wa
mifugo alisema kwa njia ya simu kwamba alikuwa amemaliza, amechelewa sana, na hangeweza kuishi kwenye
gari la dakika 40 kuokolewa, na nikashauriwa kumfanya awe vizuri.

Rafiki  yangu  mwaminifu  alikuwa  akibubujika  mdomoni,  alikuwa  na  kifafa  mara  kwa  mara,  alikuwa
amechomwa sana, na koo lilikuwa limevimba sana hakuweza kupumua, akianguka na kutoka kwa fahamu. -
hakika kufa, hakuna swali.

Kujaribu kupunguza kifungu chake kutoka kwa ulimwengu huu, niliwasha gramu ya mafuta 1/2 ndani ya tsp ya
siagi  na  kuijaza  kwenye  koo  lake  na  kidole  changu,  nikisukuma  ufunguzi  kwenye  koo  lake  lililokuwa
limevimba. Ndani ya dakika kumi, hakuwa akinyunyizia kinywa tena, homa yake ilikuwa imevunjika, alikuwa
anapumua kawaida, machafuko na mshtuko wote ulikuwa umekoma.

Alikunywa maji  kwa hamu, kisha akalala  chini  kwa masaa 12 na akaamka katika hali  inayoonekana kuwa
kamilifu,  akikimbia na kucheza ndani ya dakika chache baada ya kuamka. Nilimwambia daktari  wangu, na
nikamwuliza atangaze hafla hiyo katika uchunguzi wa kesi, na alikataa, akidai kwamba bangi ni sumu kwa
mbwa! " Alan

"Tunatumia kwa chihuahua wetu wa miaka 14 ambaye ana kifafa. Miezi michache iliyopita tulifikiri hatakaa
kwa muda mrefu, kwa hivyo nilifikiri kwanini usijaribu mafuta? Ndani ya siku moja alikuwa kama mbwa mpya
kabisa!  Alikuwa akila  vizuri  na alikuwa akihisi  mwepesi na anataka  kucheza!  Vitu hivi hufanya kazi  kwa
mambo mengi! " Akili
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"Tulipokea mtoto wa mbwa aliyekanyagwa na mwanadamu mkubwa sana. Yeye ni chihuahua wa kuchezea,
alikuwa na welt ya nne na nne ambayo ilifunikwa nusu yake yote ya chini. Alikuwa mbaya sana na akaanza
kupata baridi, kwa hivyo niliamua kuwa kujaribu machozi hakuwezi kumuumiza sana.

Nilipompa kipimo cha kwanza, hakuweza kusonga kichwa chake. Nimefurahi sana kukuambia kwamba baada
ya wiki ya machozi mara tatu kwa siku, yeye ni butthead mwenye furaha, afya na yippy. Asante Rick na JB kwa
kutuonyesha ukweli. Mimi na mke wangu tunaamini machozi yalimwokoa.

Tusisahau kwamba nilikuwa nikipiga toy chihuahua ambayo ilikuwa chini ya pauni na gramu ya RSO, mara 3
kwa siku. Hiyo ni gramu 3 kwa siku kwa mtoto ambaye alikuwa na uzito chini ya pauni, na alikuwa kwenye
mlango wa kifo kwa sababu ya kukanyagwa na mvulana aliye juu ya lbs 300. Ikiwa bangi ilikuwa na sumu
kweli, kaimana angalikuwa bado yuko nasi, akimiminika na kuruka moshi wa magugu. ”

"Tumempa mtoto wetu wa miaka 13 wakati huo ili kumsaidia na ugonjwa wa arthritis katika miguu yake ya
nyuma na viuno ... mshangao, sisi pia sio tu tulipata mbwa mwenye chemchemi lakini pia watoto wa mbwa 4.
Hakuna njia ambayo angeweza kuwa na lita moja, na wote ni wazima na wanafanya vizuri! Upendo RSO! ”
Julie

"Mbwa wangu alikuwa na shida ya ngozi (upele uliomfanya atoe manyoya yake) na maambukizo ya sikio
yanayotokea tena. Sikuwa na RSO lakini nikampa tincture rafiki yangu aliyetengeneza. Manyoya yake yamekua
nyuma na maambukizo ya sikio yamepanda. Ikiwa tincture ilifanya kazi vizuri, ninafikiria na RSO ningeweza
kumponya kabisa. Kwa hivyo ningesema kwamba ndio, RSO ingefanya kazi kwa saratani ya mbwa na pia kwa
wanadamu. Ubarikiwe Rick na wewe pia, JB. ” Bette

- Asante, Bette. Mawazo yako ni ya kimantiki na sahihi. Wanyama wana kasi ya kimetaboliki, na kwa hivyo
mafuta  huwaponya  haraka  sana  kuliko  inavyoponya  wanadamu.  Ni  raha  kuponya  wanyama  na  mafuta,
wanapenda kuichukua. JB

“Ninatumia  mbwa  wangu.  Kidogo  kidogo  kidogo  kuliko  tunavyotaka.  Nina  mtoto  wa  miaka  12  ambaye
alikimbia na ilibidi aondolewe kiboko. Haibadilishwi ... imeondolewa! Wiki 4 katika ...

Hakuna kovu kutoka kwa upasuaji, hutembea, bado na kilema lakini hupata sawa tu na nilitumia mafuta badala
ya dawa za maumivu ... Ilifanya kazi vizuri! (…) Nina Rotty mwenye umri wa miaka 9 ambaye ana minyoo ya
moyo,  mzio  mbaya,  nguvu  kidogo  na  kupoteza  nywele  zake  kwenye  mkia  wake.  Kumwanzisha  leo  ...
Nimeokoa tu chihuahua wa miaka 10 ambaye ana tumors 3 na najua hii itamrekebisha !!! "Dolly Durbin

“Biskuti za Mbwa za mafuta ya RSO na pamoja na marashi ya mada kwenye vidonda vya saratani kwenye
mguu wake ilikuwa saizi ya 1/2 ya bili ya dola. Alikuwa anaanza kulia akiinuka na kutetemeka kwake ilikuwa
mbaya. Nilijua RSO itafanya kazi ... Siku iliyofuata aliinuka bila kulia na kutetemeka na alikuwa akizunguka
uani siku chache baadaye na rafiki yake mdogo Nugget, panya terrier. Hiyo ilikuwa miezi 6 iliyopita. Yeye ni
kama mbwa wa miaka 6 sasa, sio miaka 12. Hiyo ni moja ya hadithi nyingi ambazo nimezishuhudia katika
miaka 2 iliyopita.

Hadithi yangu ni ndefu zaidi ... RSO imeokoa maisha yangu. Hakuna Opiates zaidi. Na maumivu kidogo sana
mara nyingi. Asante Rick Simpson ... Amani iwe nawe. ” Ron Youngblood

Q. Wapendwa, tumaini hii itakupata vizuri. Ninampa mtoto wangu wa miaka 8, 40 lb. mbwa RSO kwa uvimbe
unaokua upande wa kulia wa mwili wake. Leo ni siku yake ya kwanza ya matibabu na anatolewa nje na kulala.
Nilimpa juu ya kiasi cha punje ya mchele. Je! Hii ni nyingi sana? Kwa muda gani na mara ngapi unapendekeza

Ninakupa mafuta? Mimi niko kwenye mafuta mwenyewe. Kadri muda unavyokwenda nazidi kuzoea "walio
juu."  Lazima nifanyiwe upasuaji  mwezi  ujao na nina mpango wa kutumia  RSO kwa maumivu na kupona
kwangu. Ikiwa ninaweza kuifanya, nitakuwa juu yake kwa maisha yangu yote. Baraka ~ Shukrani nyingi

A. Catherine, ningeahirisha upasuaji ikiwezekana mpaka utakapokula sema 180g ya mafuta kwenye gramu kwa
siku (au zaidi) kwa kipimo tatu. Mpe mbwa nusu ya hiyo ikiwa unafikiria hajaridhika na kile alichopata sasa.
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Kulala ni sehemu ya mchakato wa uponyaji, sio kitu cha kuwa na wasiwasi na ni ishara kwamba mafuta ni ya
kutuliza, ambayo ndio unayotaka. Nguvu zaidi na ya kutuliza, ni bora zaidi. Matakwa mema, JB

“Kukutumia sasisho la mbwa wangu kugundulika na saratani ya mfupa. Juni 1 imekuwa miezi saba, eksirei za
mwisho hazionyeshi  kuenea kwa mapafu.  Walipata  mapumziko kamili  karibu na tovuti  ya uvimbe kwenye
mguu, hawajui ni nini cha kufanya. Kwa kawaida mbwa hawa ambao wana mapumziko, lazima uziweke chini.
Wamehitimisha kuwa infusions ya kila mwezi ya dawa inayoitwa Zometa inaiweka sawa ili wataendelea naye
katika  kesi  hiyo  wakati  atakuwa  akipokea  infusions  ya  kila  mwezi  ya  Zometa.  Lakini  hakuna  Saratani
inayoenea na hawawezi kuchukua uvimbe uliokuwepo miezi 7 iliyopita. Nilidhani tu ungependa kujua. Saratani
hii kali huchukua maisha ya mbwa ndani ya miezi 4-6 ya utambuzi. Hapa yuko, miezi 7, HAKUNA kansa
kuenea. Kuvunjika kabisa lakini bado unatembea kama hakuna kosa. " Linda

“Baada ya wiki 9 saratani za ngozi kwenye mbwa wangu zimepotea kabisa !! Kiwango cha matengenezo sasa
kwa mtihani wa maisha. Ambayo nahisi sasa haitakuwa vizuri tu kwake bali maisha marefu pia. BARAKA RS
& JB !! > ;-) ”Goblin

“Mbwa wangu alikuwa na wiki 3 za kuishi. Tumors za seli kubwa kote kwenye mwili wake wa ng'ombe wa
shimo safi ... Baada ya wiki 3 uvimbe hupungua kwenye ISO / RSO. Naapa. Amejichunguza mara kadhaa mlevi
aliyeigizwa lakini nilijua ilikuwa bora. Bado yuko juu yake. Hata wanapotoweka bado nitamfanya awe med
yake. Nakupenda, JB na Rick. ” Bocaj

“Nimekuwa nikimpa mafuta Shimo langu la miaka 14 kwa wiki 4 sasa kwa saratani. Wakati mwingine huwa
'mwepesi'  na  kulewa  ninapompa  kupita  kiasi,  lakini  wakati  hekaheka  inapoisha,  yeye  hulala  kama  mtoto.
Alikataa  kuchukua dawa za  daktari  kwa hivyo tukapata  mafuta  badala  yake.  Bado siku za mapema lakini
ninarekodi maendeleo yake. Ilichukua karibu wiki moja kuzoea mafuta na kukuza hamu ya kula tena. Nina
wivu, kwani tunaweza katika hatua hii kumudu mafuta tu. Penda hadithi nzuri za kila mtu! ” Janine

"Nimeona athari mkono wa kwanza wa mbwa kuchukua RSO ... Kwa siku chache za kwanza Ruby (mbwa wa
umri wa miaka 12) alikuwa akiumwa na kutetemeka kidogo, akihisi dalili ikiwa mwenye wasiwasi juu ya mada
hii lakini naweza kuwahakikishia wewe mwezi 1 katika matibabu na mbwa anapiga kelele karibu na maisha
akikimbia  ngazi  akiruka  juu  ya  kitanda  na  viti  vilivyojaa  nguvu  wakati  wote  kucheza  sana  tena.  Macho
yalikuwa na maji na yana kifuniko kijivu sasa huko nyuma kabisa kwenye hali ya kawaida. Ruby alikuwa na
ukuaji  mkubwa  ndani  ya  mguu  wake  umekuwepo  kwa  miaka  na  sasa  baada  ya  kula  mafuta  ilikaribia
kuanguka !!!

Shukrani  kwa Rick Simpson xxx kubariki  mafuta  haya,  yanafanya kazi  kweli,  kwa nini  hakuna ushuhuda
kusema haifanyi ..? ” Brett

"Leo ni siku ya 3 kwa matibabu kwa mbwa wangu na RSO (Rick Simpson Oil) ambayo ni mkusanyiko wa
bangi kwa matibabu ya magonjwa kwa magonjwa mengi mabaya. Ana umri wa miaka 13 na karibu miezi 7
iliyopita,  alipata  kitu  ambacho  kilimsababisha  uchovu  uliokithiri,  kamasi  kubwa  na  siku  kadhaa  alikuwa
lethargic. Niliiangalia mkondoni, nikasema "kikohozi cha kennel au baridi ya kanini" kwa hivyo nilikuwa na
dawa za kuua viuadudu hapa na kuanza kwa kozi. Haikusaidia hata kidogo, kwa hivyo tukampeleka kwa daktari
wa wanyama.

Kwa kweli, walitaka kufanya kazi ya damu, eksirei na uchunguzi wa kamasi. Takriban bili 500 katika bili za
daktari,  nilikataa  kwa  hivyo  tukamwanzisha  kwenye  antibiotic  pana  ambayo  pia  haikugusa  kwa  mwezi.
Akamrudisha ndani  na kupata dawa mbili  za  kuua wadudu zenye nguvu,  akaenda kwa mwezi  kwa kidini.
Hakuigusa pia!

Kwa hivyo basi daktari alijaribu dawa ya kuvu ... BADO HAKUGUSA MAGONJWA YAKE !! Ni ngumu
kuamua ni nini kinachostahiki kutumia mbwa mwenye umri wa miaka 13 .. Kwa hivyo niliacha dawa zote
karibu mwezi mmoja uliopita ili  mwili wake upate tena na kuanza kwa RSO siku 3 tu zilizopita, jumla ya
matibabu 6 na yeye ni mbwa mpya kabisa!
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Hakuna ujanja,  hakuna kukohoa, ana munchies  na kwa jumla tumeona uboreshaji  wa KUJUA. Haiaminiki
kweli.  Kutoka kwa uzoefu wangu wa kibinafsi,  ninaweza kushuhudia kuwa hii  ni  dawa ya kushangaza ya
surreal. Asante kutoka moyoni mwangu! ” Kuokoka

“Mbwa wangu ni  Mchungaji  wa Ubelgiji  wa miaka  13.  Miaka  michache  iliyopita  donge dogo lilionekana
upande  wake.  Ghafla  ilianza  kukua  kwa  kiwango  cha  kutisha  miezi  michache  iliyopita.  Kwa  kusikitisha
aligunduliwa na saratani ... na sio donge moja tu. Baada ya uchunguzi alikuwa na mengi. Alikuwa na shida
zingine pia ... Hasa ugonjwa wa arthritis na dysphasia ya nyonga. Upasuaji haukuwa chaguo kwani ilikuwa na
mashaka  kwamba  angeweza  kuishi  kwa  anesthetic.  Sikuweza  kuvumilia  kumtazama  akiugua  ...  alikuwa
akitembea kwa miguu na alikuwa ameacha kula. Niliamua kujaribu kumpa mafuta ya bangi kama jaribio la
mwisho la kumsaidia. Mwenzangu Pat na mimi tulimpa kiasi kidogo (karibu saizi ya punje ya mchele) kwenye
kuki. Ilimuathiri sana ... alikuwa amesimama kwa miguu yake na akalala kwa masaa.

Tulibadilisha kipimo katika siku chache zijazo na tukaona kuwa hamu yake iliboresha mara moja. Alianza pia
kuzunguka kwa urahisi zaidi na mtazamo wake ulikuwa mkali zaidi. Kadri siku zilivyozidi kusonga tuliongezea
kipimo chake pole pole. Imekuwa wiki 3 na siwezi kumtambua kama mbwa yule yule. Anafuraha! Kutikisa
mkia wake, kucheza, kula, na bora ya uvimbe wote ni ukubwa wa nusu ilivyokuwa kabla hatujaanza kwenye
mafuta  !!!!  Nitaendelea  na  matibabu  yake  (tuna  bahati  ya  kuweza  kusambaza  mafuta  yetu  wenyewe)  na
kukujulisha. Natarajia kuona uvimbe huu unapotea kabisa !!!!!!!! ” Josie

“Nina jirani ambaye alifanikiwa kuondoa uvimbe katika mbwa wake ndani ya mwezi mmoja kwa kumlisha
dawa.  Endelea  na ndio kipimo kidogo sana kwani  Rick amesema umetaboli  wao uko juu sana kwa hivyo
wanapata haraka zaidi kuliko sisi. " Covey

"Niliponya Ferret yetu ya insulinoma iliyoundwa Saratani ya kongosho. Pata juu yake, familia yako ya 'furry'
inakuhitaji. Huyu hapa Maua wakati wa matibabu yake, ana macho machache hapa na yuko tayari kulala kwa
utulivu ..! ” Hempy

"Ndio, niliponya paka wangu wa saratani mnamo Juni, wakati daktari wa wanyama alisema kumweka chini.
Kumlisha tu Mafuta,  na ndani  ya siku 10 uvimbe mbaya ulikuwa umekwisha!  Daktari  wa mifugo alisema
ulikuwa ni muujiza! ” Charlie

“MUNGU  IBARIKI  JB  na  Rick  Simpson  kwa  uaminifu  wako  kwa  watu  wanaokuhitaji  zaidi.  Nitakuwa
nikifanya yangu mwenyewe wakati  naweza kusaidia  watu ninaowajua ambao wanaihitaji  sana. Binti  yangu
alifanya kidogo kutoka kwa trim kwa uvimbe kwenye mbwa wake. Siku nne za matumizi alisema ilionekana
kama iko karibu kuanguka. Bado nasubiri matokeo ya mwisho. MUNGU mbele ya MKEMisti! ” Greg

Ubora wa Maisha

Je! Mafuta ya katani yanaweza kuboresha maisha?

"Ikiwa sote tulichukua dozi ndogo za mafuta ya katani mara kwa mara, nina hakika kabisa kwamba tutaishi kwa
muda mrefu na kuwa na afya njema. Muda mrefu wa maisha ungekuwa wa faida sana kwa wanadamu, kwani
ingewaruhusu wale ambao wana talanta nzuri kutimiza mengi zaidi. Mara nyingi sana katika ulimwengu wa leo,
mtu hupata vizuri tu kwa kile wanachofanya na wanapigwa na shida za kiafya ambazo zinamaliza kazi zao.

Sisi  sote  tulipewa  uzoefu  huu  unaoitwa  maisha  ili  kupanua  uwezo  wetu  na  upeo  ili  spishi  zetu  ziweze
kubadilika kuwa kiwango cha juu. Kwa kuongezea, tulipewa mmea huu mzuri ili kuhifadhi na kulinda miili
yetu kutoka kwa magonjwa. Haiwezekani kwangu kuelewa kuwa jamii ya wanadamu inaweza kupuuza uwezo
wa uponyaji  wa mmea huu tena.  Sasa kwa kuwa ukweli  juu ya nguvu za uponyaji  wa katani unapatikana,
tungekuwa sawa katika majukumu yetu sisi wenyewe na wapendwa wetu ikiwa hatutadai dawa hizi zitumike
bure mara moja.

Ikiwa wewe au mtu mwingine yeyote hapa duniani angependa kuishi kwa muda mrefu katika hali ya afya bora
kufikia kiwango cha juu cha uwezo wetu, sioni jinsi mtu yeyote anaweza kuhisi ana haki ya kutuwekea mapenzi
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au  kujaribu  kulazimisha  mtu  yeyote  kujiepusha  na  matumizi  ya  dawa  ya  mmea  huu.  Kwa  kuwa  maisha
yanatakiwa kuwa juu ya kuishi na sasa umepata njia ya kuzuia mateso yote yasiyo ya lazima, ninakutakia nyote
maisha marefu sana na yenye afya.

Lazima uwe umesikia watu wengi wakikuambia, "Hii haiwezi kufanya kazi, hakuna kitakachosaidia. 
Daktari alisema nitasumbuliwa na hii kwa maisha yangu yote… ”

Idadi kubwa ya wagonjwa wamenijia na hali ya matibabu madaktari wao hawakufanikiwa kutibu na walihisi
hali yao haina tumaini. Mara nyingi, watu hata hawana utambuzi wa ni nini kibaya kwao kwa sababu kwa kweli
madaktari  hawangeweza  kuwapa jibu.  Wengi  wa wagonjwa  hawa ambao  niliwapatia  mafuta  hawakuamini
katani  angeweza kusaidia  hali  zao  hadi  watajaribu  matibabu.  Nimekuwa nikiwasiliana  na  maelfu  ya watu,
ambao walishangazwa kabisa na kile dawa hii ilifanya kwa hali zao. Ikiwa mafuta ya katani hayawezi kutibu
hali yako, utapata zaidi mafuta haya ni udhibiti bora zaidi unaopatikana.

Madaktari wanapenda kutuambia magonjwa na hali nyingi haziwezi kupona, lakini dawa hii haizingatii maoni
ya madaktari  na mara nyingi hufanya kazi ambayo inachukuliwa kuwa miujiza ya matibabu. Ikiwa unapata
shida ya matibabu, jaribu mafuta na kuna nafasi nzuri utaona miujiza inayoweza kujitokeza.

Je! Ni jambo la busara kutowapa watu dawa za katani?

Haina maana kabisa kukataza matumizi ya dawa ya katani kwa umma na kwa kweli, hakuna mtu aliye na haki
ya kufanya jambo kama hilo. Sababu pekee ambayo katani ilikuwa imezuiliwa mahali pa kwanza ni kwa sababu
ya ukweli kwamba ilikuwa na hatari kubwa kwa wasiwasi mkubwa wa pesa. Kuzuia matumizi ya dawa ya
mmea wa dawa zaidi duniani kwa wale wanaokaa katika sayari hii inaweza tu kutajwa kama uhalifu dhidi ya
ubinadamu. Inaonekana kwa sasa serikali bado ziko tayari kuruhusu marafiki wao matajiri ambao wanamiliki
kampuni za dawa kuwa na njia yao, lakini mwishowe hawataweza kushikilia ukweli juu ya dawa hii nyuma.

Katani ikirudi kwa dawa kuu, itaharibu ufisadi wote ambao ulisimama dhidi ya matumizi yake ya bure ya dawa.
Mmea huu unatambulika  haraka kuwa mmea mkubwa wa uponyaji  uliopo na dawa zinazozalishwa kutoka
kwake zitabadilisha sura ya dawa milele. Hivi karibuni umma utakataa kemikali na sumu tunayoiita sasa dawa
na watadai matumizi ya dutu hii ya asili, ili waweze kujiponya wenyewe kwa busara.

Je! Unafikiri watu katika utekelezaji wa sheria hawatambui kwamba mapema au baadaye watahitaji dawa 
hii kwao?

Watu  wengi  katika  utekelezaji  wa sheria  wanajua  dhahiri  kwamba  dawa ya  katani  inafanya  kazi  na  wote
wanapaswa kutambua kwamba hawana haki ya kuingilia matumizi yake ya dawa. Kwa kweli, nimetoa dawa hii
kwa idadi nzuri ya wale ambao hutumikia polisi jamii yetu mwenyewe. Maafisa wa RCMP wametuma hata
wagonjwa  kwangu  kupata  matibabu,  ambao  walikuwa  wanakufa  kwa  saratani  ya  mwisho,  maafisa  wengi
wanajua  kuwa dutu  hii  ya  asili  inafanya  kazi.  Polisi  hawana  tofauti  na  sisi  wakati  wa  ugonjwa,  wao  pia
wanaogopa saratani na hali zingine mbaya.

Walakini polisi wanaonekana kuwa na wakati mgumu sana kupata vichwa vyao juu ya ukweli kwamba sera za
serikali yetu kuhusu dawa za katani zinawaua wao na familia zao pia. Maafisa wengi wa polisi wanajaribu
kufutilia mbali makosa yao kuhusu uvamizi wanaofanya dhidi ya wale wanaotumia dawa ya katani kwa kusema
kuwa wanafanya kazi zao tu. Lakini huo ndio mstari uleule wale waliofanya kazi katika kambi za kifo za Hitler
walizotumia na haikuthibitisha tabia zao wakati huo, wala haidhibitishi tabia ya vikosi vya polisi leo.

Ni wakati polisi wakaamka na ukweli wa kile wanachofanya. Je! Maafisa wa polisi wanafikiria ni makosa kwa
umma kukuza mmea wa dawa zaidi duniani kutoa dawa hii? Au je! Wao wenyewe hawatatafuta mafuta haya
ikiwa walikuwa na mpendwa ambaye alikuwa akifa na anahitaji matibabu? Natarajia wangefanya hivyo, labda
ni wakati wa polisi kuanza kuelekeza bunduki zao kwa wahalifu halisi.

Kukataa matumizi ya dawa ya katani kwa umma ni kosa na polisi lazima waache kutekeleza sheria ambazo
ziliwekwa dhidi ya matumizi ya katani kwa mahitaji ya dawa. Katani ni mmea wa uponyaji wa asili usio na
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madhara. Kwa hivyo polisi au mtu mwingine angewezaje kufikiria kuwa ana haki ya kumnyima mtu aliye na
shida kubwa ya matibabu kutoka kuruhusiwa matumizi ya bure ya dutu hii? ”Rick Simpson, Katani: Mmea wa
Dawa Zaidi

Kwa nini inaitwa RSO?

"Rick hakuanza kuiita RSO, wengine walianza. Ni neno zuri, kwani inaongoza watu kwa maelezo ya Rick juu
ya njia na vifaa. Rick ana wasiwasi sawa juu ya watu wanaita mafuta ambayo hayafanywi na njia zake na
ilipendekeza kuanza sifa za nyenzo Machozi ya Phoenix au RSO. Anajua ni nini kilifanya kazi katika uzoefu
wake mwingi  wa kutibu wagonjwa, na anataka  kuhakikisha  watu wagonjwa sana wanapata kile  anachojua
kinafanya kazi, na sio kitu ambacho "kinaweza kuwa nzuri" na jina lile lile ... "Mathayo

"Bila Rick na video yake nisingejua inatibu saratani ... ingawa nimekuwa mtumiaji na mkulima kwa takriban
miaka 27 sikujua ilikuwa na sifa hizi ndani ... sasa namshukuru Rick Simpson. .. na bila ujasiri na ukweli wake
sote tungekuwa tunaishi gizani juu yake ... kwa sababu hiyo nadhani RSO ni jina zuri la mafuta .. lakini RSO
lazima ifanywe kwa maagizo ya RS .. sio wazo la harufu ya nini ni bora ... ikiwa haijavunjwa - usiirekebishe. ”
Peter

“Jack Herer alianza kuiita Mafuta ya Rick Simpson au RSO. Rick hakutaka kuiita hivyo na ilichukua muda
kumsadikisha kuwa kweli ni wazo zuri. Ujanja ni kwamba kuna mafuta mengi ya katani / bangi huko nje na
huko njia nyingi za kutengeneza mafuta au dondoo na wagonjwa wengi wamedanganywa kununua mafuta au
dondoo zenye ubora duni.

RSO hutengenezwa kwa kutumia njia maalum, kutoka kwa vifaa maalum, na kwa njia maalum, kwa hivyo
inapaswa kuitwa ni nini - RSO. RSO sio BHO (mafuta ya asali ya butane), RSO ni decarboxylated na yenye
nguvu na yenye kutuliza. RSO bora ni 95-98% THC, 1-2% CBD na yenye nguvu sana na yenye kutuliza. Aina
zingine nyingi za uchimbaji hazitatoa mafuta ambayo ni decarboxylated na yenye nguvu na inahitaji kazi nyingi
za ziada. Kawaida tunashughulikia idadi kubwa ya bangi na njia ya Rick ni nzuri sana na imerekebishwa kwa
usindikaji  wa  bangi  nyingi.  Unaweza  kusindika  pauni  ya  bangi  na  kutoa  mafuta  chini  ya  masaa  mawili,
ukitumia vifaa ambavyo ni rahisi kupata katika sehemu nyingi za ulimwengu. Jambo ni kufanya dawa hiyo
haraka iwezekanavyo ili mgonjwa asisubiri. “JB

“Sijali  inaitwaje  !!!  Tafadhali  iite  chochote  unachotaka  lakini  usimtupe  mtu  kama Rick  ambaye  ameokoa
maisha ya maelfu na ametoa maisha yake yote kueneza habari. Si sawa tu !! ” Donna

"Ninaiita" mafuta ya katani "kila wakati, kwa sababu ndivyo ilivyo, iko katika kamusi, neno lingine tu la Bangi.
Ni mtindo wa zamani, lakini neno sahihi sio kidogo. Sote tunajua anazungumza nini. " Dion

“Uchawi uko katika kichwa cha globular ya trichome. Hakuna mahali pengine ambapo THC iko kwenye mmea.
Mmea hutoa THC kulinda sehemu zake za uzazi. Unapokaribia sehemu hizo, buds, trichomes zaidi. Kwa hivyo
buds zina dawa zaidi. Ni sayansi, sio uvumi. Asante tena Rick kwa kunipa msukumo wa kutengeneza mafuta
bora ninayoweza. Mafuta ya kahawia safi wazi. ” Toni

“Kiasi kama mahindi? Sisi sote hatukubaliani JB. Nafuu itakuwa nzuri lakini sasa ni sawa. " Rick

- Rick, ikiwa bangi ilipandwa kwa maelfu ya hekta za shamba, ungetaka kulipa kiasi gani? Pesa 20 kwa kilo?
Au chini?

Lazima uanze kufikiria katika tani za bangi badala ya gramu. Mahitaji ya mafuta yatakuwa makubwa sana hivi
kwamba haitawezekana kupanda mmea wote katika "greenhouses za kimatibabu" tu. Aina zenye nguvu na za
kutuliza zitalazimika kupandwa kwa mamilioni ya hekta za ardhi, ulimwenguni.

Kwa mfano, mara tu wanawake wataelewa kile mafuta yanaweza kufanya na ngozi na mikunjo, watahitaji 20-
30% ya mafuta bora katika bidhaa zao za mapambo na ghafla kutakuwa na mahitaji ya mamilioni ya tani za
mafuta bora kwa vipodozi tu. Kisha ongeza mamilioni kadhaa ya tani za mafuta kwa hospitali.
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Unahitaji kilo 5-8 ya bud kavu ili kutoa kilo ya mafuta. Kilo moja ya mafuta itazalisha kilo 5 za bidhaa za
vipodozi - hiyo ni kusema mitungi 100 na 50g ya salve / cream / lotion / lipstick / cream usoni / shampoo. Na
mitungi mia moja ya salfi / mafuta ya kupaka / mafuta ya kupaka / midomo / mafuta ya usoni / shampoo sio
kitu, unaweza kutoa hiyo kwa urahisi kwa siku, utapata mtu ambaye angeweza kutumia kila wakati.

Kwa hivyo tena, anza kufikiria kwa tani, sio kwa gramu. Najua kuwa bei za sasa ziko juu zaidi. Sifurahii nao na
nitafanya kila niwezalo kupata bei ya bud kavu nje kutoka shambani hadi karibu pesa 10-20 kwa kilo. Kwa
sababu bei hiyo ingetoa ajira na kazi nzuri kwa mamilioni ya wakulima ulimwenguni. Na ingeleta mabadiliko
mazuri sana katika maisha ya sisi sote. JB

“Wacha nifupishe mengi yanayotokea karibu na Mafuta ya Rick Simpson. Maagizo haya huwaambia watu A,
B, C na D. Watu wanayasoma na kuuliza - ikiwa sifanyi A, B, C na D bado watafanya kazi? Ikiwa sifanyi B, A,
C na D bado itafanya kazi? Ikiwa sifanyi C, A, B na D watafanya kazi? Je! Nisipofanya D, A, B na C bado
watafanya kazi? Na ni nini nikifanya A, B, C na D, tofauti, bado itazalisha kitu halisi?

Jibu la jumla ni: hapana, haitakuwa. Ikiwa unataka kutoa RSO, fuata maagizo kwa neno. Ikiwa unataka kutoa
kitu kingine, basi fuata maagizo mengine. Lakini tafadhali usitufanye kuwajibika wakati unazalisha aina tofauti
ya mafuta na matibabu hayashindiki na kuishia na kifo kisichohitajika cha mgonjwa.

Ukifanya A, B, C na D, mafuta yatafanya kazi kwa njia bora zaidi. Ndio maana maagizo yapo. Ikiwa hutafanya
hivyo, haitafanya kazi au haiwezi kufanya kazi. Ni rahisi kama hiyo, sivyo?

Je!  Wewe binafsi  ungependa kupata nini  ikiwa unahitaji  dawa? Kitu ambacho kimethibitisha  kufanya kazi
vizuri  au  kitu  kingine,  ili  kila  mtu  atengeneze  mafuta  aweze kudhibitisha  au kukanusha nadharia  yake  au
"mbinu"? Ni maisha yako ambayo yako hatarini. Kwa hivyo kuwa mwangalifu, fikiria mwenyewe, na ujifunze
kutoka kwa wale ambao wametembea njia hii mbele yako.

Matakwa mema kwako. Jindrich Bayer ”
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Tunatumahi kitabu hiki kilikusaidia. 
Sasa ni zamu yako kutusaidia kusaidia wengine.

Kuunda kitabu hiki na kushiriki habari ni kazi ya upendo. Kwa bahati mbaya,
mapenzi hayalipi bili.

Tunafanya kazi kutafsiri kitabu hiki katika lugha 300+, na andika vitabu 10
zaidi tofauti juu ya mada hii.

Tunategemea msaada wa watu kama wewe kusaidia gharama za tafsiri,
utafiti, nk.

Tafadhali  saidia  sasa  kwa  kurudi  kwenye  wavuti  kwa
http://www.hempcures.work na  kubonyeza  CHANGIA  kupitia  kitufe  cha
PayPal hapa chini  na toa chochote unachohisi  ni  cha thamani  kwako na
wapendwa wako.

Vinginevyo,  unaweza  kutumia  PayPal  kutuma  mchango  moja  kwa  moja
CHANGIA@HEMPCURES.WORK au unaweza kuchangia kupitia BitCoin kwa: 

1D379NRXNqHGLd1dkM56vqZHbkHnisfDJm

 

Tunashukuru msaada wako na tunakutakia wewe na wapendwa wako 
maisha mazuri na yenye furaha yaliyoingizwa katani.
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